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การันตีป65ศก.พุง4.2% 

หวงโครงสรางออนแอ

ซัด‘บ๊ิกตู’หยามรถบรรทุก

ขูรองปปช.ผิดตอหนาที่

ไทยโพสต • “หอการคาฯ” ฟนธงจีดีพีป

นี้โตไมต่ํา 1.5% เช� อมือรัฐบาลคุมโควิด

อยูหมัด การันตีป 65 เศรษฐกิจพุง 4.2% 

อานิสงสทองเที่ยวต� น โกยรายได 3 แสน

ลานบาท ธปท.หวงโครงสราง ศก.ออนแอ

ลง แนะตอยอดชูอัตลักษณไทย

เม� อวันที่ 18 พฤศจิกายน นายธน

วรรธน พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

หอการคาไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย

พยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัย

หอการคาไทย กลาววา คาดการณการเติบ 

โตของเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ในป 2564 จะ

อยูที่ 1.5% ภายใตกรอบ 1.3-1.7% ขณะท่ี

สงออกคาดวาจะขยายตัวได 16.5% เน� องจาก

ในชวงท่ีผานมามีการระบาดของโควิด-19                                               

ระลอกใหม สงผลใหรัฐบาลมีการใชมาตร 

การล็อกดาวนและปดเมือง แตเช� อวาภาย

หลังจากมีการเปดประเทศและการผอน

คลายมาตรการล็อกดาวนตางๆ

กรุงเทพฯ • “ชลน�าน” เสี้ยม “บิ๊กตู” 

หยามสมาพันธรถบรรทุกฯ ขูฟอง ป.ป.ช. 

ผิดตอหนาที่ พวง พ.ร.บ.ขนสงทางบก หาก

ใชรถทหารขนสงแทน จวกเวลาพูดตองออก

มาจากมันสมอง “สุพัฒนพงษ” แจงนํารถ

ทหารชวยภาคขนสงเปนแผนสํารอง การ

ปรับลดราคาดีเซลยังตองคุยตอ ขณะที่ “โอ                                                       

อาร-บางจาก” ลดราคานํ้ามัน 20-30 สตางค/

ลิตร

ที่รัฐสภา วันที่ 18 พฤศจิกายน นพ. 

ชลน�าน ศรีแกว ส.ส.น�าน และหัวหนา

พรรคเพ� อไทย (พท.) กลาวถึงกรณีที่ พล.อ. 

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รมว.กลาโหม มีแนวนโยบายใหนํารถทหาร

มาใชทดแทน หลังสมาพันธการขนสงแหง                                               

ประเทศไทยออกมาเรียกรองภาครัฐตรึงราคา

น้ํามันดีเซลวา รัฐบาลเพียงแครับขอเสนอ 

แตไมมีการเปดโตะเจรจาหาทางออก และ

สิ่งที่น�าเสียใจที่สุดคือคําแถลงของนายกรัฐ 

มนตรี ที่ไดพูดถึงกรณีนี้ในการประชุมคณะ

รัฐมนตรี (ครม.) สัญจร จ.กระบี่ โดยพูด

ทํานองวา สมาคมขนสงฯ ก็แคสมาคมเดียว 

ควรเห็นแกความเดือดรอนของประเทศชาติ

บานเมือง อยามากดดัน ถือเปนคําพูดที่ไม                                                          

ใสใจและเหยียดหยาม ทั้งที่สมาพันธแสดง 

ออกเชิงสัญลักษณ และไมไดทําความเดือด

รอนใหใคร ซึ่งนายกฯ

กรุงเทพฯ • “นายกฯ” อยากเห็นคนไทย

รวมงานลอยกระทงปลอดโควิด-19 พรอม

ใหหน�วยงานถอดบทเรียนการจัดงานมา

ปรับปรุงมาตรการชวงงานปใหม ศปม.คุม

เขม หามขายแอลกอฮอล-พลุ-ประทัด  ดาน 

“ลุงปอม” อยากใหลอยความขัดแยงทิ้งไป 

สธ.เรงเชิงรุกฉีดวัคซีนโควิดคนไทย 11 ลาน

คนทันสิ้นปนี้

เม� อวันที่ 18 พ.ย. นายธนกร วัง

บุญคงชนะ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมน 

ตรี เปดเผยวา พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา                                                          

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

กลาโหม กําชับผูจัดงานและประชาชนผู                                    

รวมงานยึดหลัก “ลอยกระทงวิถีใหม” ปฏิ 

บัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติง (COVID 

Free Setting) และปองกันการติดเช้ือครอบ                         

จักรวาล (Universal Prevention) พรอม

รณรงคการลอยกระทงรักษ โลก “1 ครอบ 

ครัว 1 กระทง“ หรือ “1 หน�วยงาน 1 กระ 

ทง” โดยใชกระทงทําจากวัสดุที่ยอยสลาย

งายและไมทําลายสิ่งแวดลอม เพ� อการใช

ทรัพยากรคุมคาและลดปริมาณขยะ โดย

ในวันพรุงน้ีนายกรัฐมนตรีและภริยาจะนํา                          

คณะรัฐมนตรีแตงกายผาไทยรวมงาน “ลอย

กระทงวิถีใหม สืบสานประเพณีไทย 1 ครอบ 

ครัว 1 กระทง รักษาระยะหาง สวมหนา 

กากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย” ณ คลอง

ผดุงกรุงเกษม ขางทําเนียบรัฐบาล โดยจะ

มีจุดตรวจวัดอุณหภูมิ จุดลงทะเบียน “ไทย

ชนะ” และจุดบริการเจลแอลกอฮอลกอน

เขาและออกงานดวย

นายธนกรกลาวย้ําถึงแนวทางและ

มาตรการการจัดประเพณีลอยกระทง ภาย

ใต โควิดฟรีเซตติง (COVID Free Setting) 

และมาตรการปองกันการติดเช้ือครอบจักร 

วาล (Universal Prevention) เพ� อคุมเขมการ

แพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอความ

รวมมือผูจัดงานเนนมาตรการปองกัน เชน 

คัดกรองผูเขารวมงาน จัดพ้ืนท่ีเวนระยะหาง                                             

ทางสังคม ทําความสะอาดพ้ืนผิวสัมผัสกอน

และหลังการจัดงาน และทุกคนจะตองสวม

หนากากอนามัยตลอดเวลาเขารวมงาน 

ขณะเดียวกัน ตองคํานึงถึงมาตรการดาน

ความปลอดภัยภายในงาน โดยหามปลอย

โคมลอย งดเลนดอกไมเพลิง พลุ ประทัด 

และรณรงคลอยกระทงปลอดเหลา เพ� อให

ความมั่นใจกับประชาชนที่มารวมงาน

“นายกรัฐมนตรีคาดวาปน้ีจะมีประ 

ชาชนรวมงานลอยกระทงในพ้ืนท่ีตางๆ เพ่ิม

ขึ้น จึงอยากใหประชาชนไดทองเที่ยวรวม                                                          

งานอยางมีสุข แตตองปลอดโรคและปลอด 

ภัย ซึ่งหลังเสร็จสิ้นประเพณีลอยกระทง 

นายกรัฐมนตรียังเตรียมใหหน�วยงานถอด

บทเรียนการจัดงานลอยกระทง นําขอบก                                                        

พรองและขอจํากัดตางๆ มาปรับปรุงมาตร 

การปองกันการแพรระบาด ใหเปนแนวปฏิ 

บัติท่ีดีในการจัดกิจกรรมและงานบันเทิง

ตางๆ  ในชวงเทศกาลสงทายปเกา ตอนรับ

ปใหมดวย” นายธนกรกลาว

จับอีก 2 แหง

ผลิตดอลลารปลอม

จอตรวจแถว

แบงกขายประกัน

ผลพวงเล็กๆ จาก COP26 :

‘ตลาดคารบอนระหวางประเทศ’

ทําเนียบรัฐบาล • “วิษณุ” ชี้ชองย� นแก

รธน.ไดอีก เสนอไดทุกวัน แตตองรูจักบท

เรียนดวยวาทําไมถึงไมผาน และอยาลืม

ทําประชามติตองใชงบ 3 พันลาน ดาน 

“กํานันสุเทพ” วอนอยารังเกียจรัฐธรรมนูญ 

อยาดูที่คนราง ใหดูเนื้อหา ยกคําพูด “เติ้ง 

เสี่ยวผิง” แมวสีอะไรก็ได ขอใหจับหนูไดก็

เปนพอ

เม� อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2564 นาย

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ใหสัม                                                           

ภาษณถึงกรณีรัฐสภาตีตกรางแกไขรัฐธรรม 

นูญที่เสนอโดยนายพริษฐ วัชรสินธุ หรือ                                                                    

ไอติม กับประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ัง 135,247 

คน หากจะเสนอเขามาอีกสามารถทําไดหรือ

ไมวา ได สวนกระบวนการทุกอยางทําใหม

หมด 

“เสนอไดอีก เสนอไดทุกวัน ก็ปท่ีแลว

เดินมาทีนึงแลว ปนี้ก็เดินอีก ถาตอไปจะ

เดินอีกก็ไมไดแปลกอะไร ถาหากตรงใจถูก 

ใจก็อาจจะไดรับความเห็นชอบเพิ่มมากขึ้น

ก็ได ก็ตองรูจักเอาสิ่งเหลานี้มาเปนบทเรียน

ดวยวาทําไมถึงไมผาน ถาจะใหผานตองทํา                                             

อยางไร ซึ่งก็อาจจะไมผานหมด บางคํา 

ขอคงตองเลือกเอา ประเด็นสําคัญที่ตกไป

เพราะมีเร� องไปผูกกับงบประมาณ 3,000 

ลานบาท เพ� อทําประชามติ”

เม� อถามวา เร� องนี้มีผูผูกโยงกับการ

เคล� อนไหวนอกสภาดวย จะทําใหเร� องตางๆ 

วุนวายหรือไม นายวิษณุตอบวา ไมน�าจะ

วุนวาย หากวุนวายใครที่มีหนาที่ก็จัดการไป 

เพราะถาทําไมใหวุนวายสามารถทําได

ดานนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประ 

ธานมูลนิธิมวลมหาประชาชน

ไทยโพสต • “ส.ส.พท.” ตั้งกระทูถาม     

นายกฯ จนท.รัฐใชความรุนแรงกับม็อบ 14 

พ.ย. “บิ๊กชาง” แจงปฏิบัติตามหลักสากล ไม              

ไดใชอาวุธรุนแรง พรอมสั่งตั้ง กก.สอบขอ

เท็จจริงเหตุผูชุมนุมบาดเจ็บแลว “ศาล” ไต 

สวนคํารองเพิกถอนคําสั่งประกันตัว “รุง-

แอมมี่-ไมค” เหตุชุมนุมปกหมุดสนามหลวง 

19-20 ก.ย.63 ผิดเง� อนไขปลอยตัวชั่วคราว 

ศาลนัดอานคําสั่ง 22 พ.ย.นี้ “ทนาย” แยม

อัยการอยุธยาฟอง “ไมค-เพนกวิน-รุง” 

หมิ่นสถาบันฯ เพิ่มอีกคดี

ที่รัฐสภา วันที่ 18 พ.ย. ในการประ 

ชุมสภาผูแทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย
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2 ในประเทศ

นายวิษณุ เครืองาม 

รองนายกรัฐมนตรี

“สวนที่ผูเสนอรางรัฐธรรมนูญบอกวาจะเดินหนาตอนั้น 

เสนอไดอีก เสนอไดทุกวัน ปท่ีแลวเดินมาทีนึงแลว ปนี้ก็เดิน

อีก ถาตอไปจะเดินอีกก็ไมไดแปลกอะไร หากตรงใจ ถูกใจ อาจ

จะไดรับความเห็นชอบเพ่ิมมากขึ้นก็ได แตตองรูจักเอาสิ่งเหลา

นี้มาเปนบทเรียนดวยวาทําไมถึงไมผาน ถาจะใหผานตองทํา

อยางไร ซึ่งอาจจะไมผานหมด บางคําขอคงตองเลือกเอา และ

ประเด็นสําคัญที่ตกไป เพราะมีเร� องไปผูกกับงบประมาณ 3,000 

ลานบาท เพ� อทําประชามติ”.

ระบบรัฐสภาคือคําตอบ

ลังที่ประชุมรวมรัฐสภาเม� อวันพุธที่ 17 พ.ย. ไมผาน

ความเห็นชอบรางแก ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ตามท่ี

กลุมรีโซลูช่ันที่นําโดย นายปยบุตร แสงกนกกุล และ

นายพริษฐ วัชรสินธุ เปนแกนนํา กับประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 

135,247 คน เปนผูเสนอ

 โดยที่ประชุมรัฐสภาลงมติไมรับหลักการรางแก ไขรัฐ 

ธรรมนูญดังกลาวดวยคะแนน 473 เสียง ตอ 206 เสียง งดออก

เสียง 6 เสียง จึงถือวารางรัฐธรรมนูญดังกลาวไมไดรับความเห็น

ชอบจากที่ประชุม เน� องจากมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมถึงกึ่งหนึ่ง

หรือ 362 เสียง จากจํานวนสมาชิกรัฐสภาทั้งหมด 723 คน ทั้งนี้ 

ในสวนคะแนนรับหลักการ 206 เสียง เปนของ ส.ส. 203 เสียง 

ส.ว. 3 เสียง คะแนนไมรับหลักการ 473 เสียง เปนของ ส.ส. 249 

เสียง ส.ว.2 24 เสียง ขณะที่คะแนนงดออกเสียง 6 เสียง เปนของ 

ส.ส.และ ส.ว. ฝายละ 3 เสียง

ทาทีจากฝาย กลุม Re-Solution นําโดยนายปยบุตรและ

นายพริษฐ เปดแถลงขาวท่ีรัฐสภาถึงมติดังกลาว โดยนายพริษฐ

กลาววา มติที่ออกมาเปนเร� องที่น�าผิดหวัง แตไมไดน�าผิดหวัง

ในฐานะที่เปนคนเสนอ แตน�าผิดหวังตรงท่ีขอเสนอกลับไมไดถูก

นําไปปฏิบัติในสังคม อยางที่ย้ําในการอภิปรายมาตลอดวา ขอ

เสนอของเราไม่ ได้เป็นเรื่องสุดโต่งหรือพยายามที่จะให้ฝ่ายใด

ฝายหนึ่งไดเปรียบ เพียงแตตองการสรางระบบการเมืองท่ีควร

จะเปน ในฐานะผูริเริ่มกฎหมายจะขอขอบคุณหลายๆ สวน ที่

ไดแสดงเนื้อหาและอภิปรายในสิ่งที่น�าจะเปนประโยชน กับ

ประชาชน ทายที่สุดขอบคุณและขอโทษจากใจจริงกับประชาชน 

1.3 แสนกวาคน ที่รวมเดินทางกับเราที่คาดหวังอยากใหราง

ของเราผานการพิจารณาในวาระที่ 1 แตภารกิจไมสําเร็จ การ

แกไขรัฐธรรมนูญยังคงตองเดินหนาตอไป ผานมาเกือบจะ 3 ป 

ตั้งแตมีการเลือกตั้งป 2562 มีการพิจารณารางแกไขรัฐธรรมนูญ

ทั้งหมด 3 รอบ เปรียบเสมือน 3 ยก รางแกไขฉบับเดียวที่ผาน

เปนการแกไขระบบเลือกตั้ง ซึ่งไมใชสาระสําคัญที่เปนปญหาของ

รัฐธรรมนูญ 2560 ที่ถูกใชเปนเคร� องมือสืบทอดอํานาจ 

ขณะที่นายปยบุตรกลาววา ในสวนของการเขาช� อเสนอ

รางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมนั้น ไมเคยมีที่รัฐสภาจะลงมติรับ

หลักการ ไมเคยไดผานเขาไปพิจารณาในช้ันกรรมาธิการ ไม

เคยไดผานไปถึงวาระที่ 3 จึงคาดหวังวาคร้ังนี้จะเปนครั้งแรก

ในประวัติศาสตรการเมืองไทย เพราะพิจารณาถึงความตองการ

ของพี่นองประชาชนนอกสภาแลว ก็หวังใจวาสมาชิกรัฐสภาจะ

เงี่ยหูฟง เสียงกนรองที่อยูขางนอกสภาดังๆ บาง แตแลววันนี้

ผลการลงมติก็เปนที่ชัดเจนวาสมาชิกรัฐสภาสวนใหญเสียงขาง

มากยังไมยินยอมเปดประตูใหกับการพิจารณารางรัฐธรรมนูญ

แก้ ไขเพิ่มเติมที่มาจากการเข้าชื่อของประชาชน ยังไม่ยอมให้

ผานไปในวาระที่ 1  กระบวนการที่พูดมานั้น เรียกกันวาเปนการ

สรางประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เพราะประชาธิปไตยแบบผู

แทนแตเพียงอยางเดียวนั้น มันไมตอบโจทยท้ังหมด มีโอกาส

ที่ผูแทนประชาชนอาจจะไมทําตามเจตจํานงความตองการของ

ประชาชนก็ได เราอาจจะมีโอกาสที่ผูแทนของประชาชนบิดผัน

บิดเบือนเจตจํานงของประชาชนก็ได นี่จึงเปนที่มาวาทําไมจึงตอง

มีระบบการมีสวนรวมของประชาชนใหเขามามีโอกาสใชอํานาจ

โดยตรงของประชาชนมากขึ้นๆ แตวันนี้ชองทางเหลานี้ก็ถูกปด

ลงไปอีกแลว พวกเรายังมีกําลังท่ีจะรณรงคตอไป เปนภารกิจ

ของประชาชนจําเปนตองรณรงคผลักดันเร� องนี้ตอไป แมวาจะไม

ประสบความสําเร็จ แมวาจะลมเหลว หรือลมลงกี่ครั้งก็ตามตอง

ลุกข้ึนยืนกันใหม และตอสูผลักดันเร� องการแกไขรัฐธรรมนูญให

สําเร็จใหจงได

สิ่งที่เกิดขึ้นและจบไป คือกระบวนการตามครรลองของ

ระบอบประชาธิปไตย ที่ ใชระบบรัฐสภาขับเคล� อนในประเด็น

ตางๆ โดยมีผลการออกเสียงเปนตัวชี้ขาด อยางไรก็ตาม สิ่งที่น�า

ยินดีก็คือ สุดทายแลวกลุมการเมืองหรือกระบวนการเคล� อนไหว

ตางๆ ที่ใชชองทางตามกติกาของรัฐบาลในการขับเคล� อนถือวา

เปนเร� องที่ดีแน�นอน เพราะอยางนอยก็คือการดําเนินการที่อยู

ในระบบ และกลไกที่รัฐธรรมนูญรองรับคือระบบรัฐสภา ที่แม

อาจจะยังไมสมบูรณเต็มรอย อาจมีจุดออน ขอเสียบางในบาง

จุด แตการที่ ใหทุกอยางอยู ในระบบรัฐสภา มันก็ยังเปนเวทีใน

การแสดงความเห็นและทําใหไมเกิดความรุนแรงใดๆ ตามมา 

เม� อทุกอยางจบลง.

ห

มเหนือความคาดหมายสําหรับมติที่ประชุมรัฐสภา ไม

เห็นชอบหลักการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่...) พ.ศ....ที่ นายพริษฐ วัชร

สินธุ แกนนํากลุม Re-solution กับประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง 

จํานวน 135,247 คน เปนผูเสนอ             

ผลการลงมติปรากฏวา เห็นชอบกับหลักการของ

รางรัฐธรรมนูญ 206 เสียง ไมเห็นชอบ 473 เสียง งดออก

เสียง 6 เสียง

จากการอภิปราย 1 วัน 1 คืน ประมวลผลความเห็นของ 

ส.ส.เสียงขางมาก และ ส.ว. พบวาเสียงขางมากในรัฐสภาเห็น

วาเปนรางรัฐธรรมนูญที่มีเนื้อหาสุดโตงเกินไป ไมมองบริบท

การเมืองของประเทศที่แทจริง

ลําพังแคการเสนอใหเหลือเพียงสภาผูแทนราษฎรเพียง

สภาเดียว และยุบวุฒิสภาทิ้ง ทั้งที่การจะทําใหรางรัฐธรรมนูญ

ผานในวาระแรกนั้น ยังตองอาศัยเสียงของ ส.ว.ถึง 84 เสียง ก็

วาเปนเร� องในอุดมคติอยูบนหิ้ง นําสูการปฏิบัติไมไดแลว

ยังมีอีกหลายเร� อง โดยเฉพาะการเสนอใหมีผูตรวจการ 

กองทัพ ผูตรวจการศาลและศาลรัฐธรรมนูญ และผูตรวจการ

องคกรอิสระ ที่กําหนดใหผูตรวจการแตละประเภท มาจาก 

ส.ส.ฝายรัฐบาล 5 คน จาก ส.ส.ฝายคาน 5 คน

ผูตรวจการกองทัพ 10 คน ทําหนาที่ตรวจสอบการใชงบ

ประมาณ โครงการจัดซื้อจัดจางตางๆ และคัดมา 2 คน ไปเปน

สมาชิกสภากลาโหม

ผูตรวจการศาลและศาลรัฐธรรมนูญ 10 คน ทําหนาที่

ตรวจสอบงบประมาณ ใหความเห็นเร� องแนวทางการบริหาร

แกประธานศาลรัฐธรรมนูญ ประธานศาลฎีกา ประธานศาล

ปกครองสูงสุด ศึกษาวิเคราะหประเมินผลกระทบที่เกิดจากคํา

ตัดสินและคําวินิจฉัย อยางไรก็ตาม ยังใหคัดจากผูตรวจการ

ศาล 10 คน 1 คนใหไปเปนกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และ

อีก 1 คน ไปเปนกรรมการตุลาการศาลปกครอง

ผูตรวจการองคกรอิสระ 10 คน ใหมีหนาที่ตรวจสอบ

การใชจายงบประมาณ ใหความเห็นแกประธานองคกรอิสระ

ตางๆ เกี่ยวกับแนวทางการบริหาร และศึกษาวิเคราะห ประเมิน

คุณภาพ และผลกระทบของคําวินิจฉัย คําสั่ง หรือการใชอํานาจ

ขององคกรอิสระ

ฝายผูเสนออางวาเพ� อตรวจสอบถวงดุลอํานาจซึ่งกันและ

กัน สวนฝงที่ไมเห็นดวยมองวาแนวคิดนี้คือการลวงลูกกาวกาย 

เหมือนที่ “วันชัย สอนศิริ” ส.ว. อภิปรายไวตอนหนึ่งวา “ขอ

เสนอรัฐธรรมนูญที่เสนอมานั้น มาจากชุดความคิดสองประการ 

ประการแรก คือคิดวาคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเปนคน

ดีที่สุด เปนทุกสิ่งทุกอยางในแผนดินนี้

ประการท่ีสอง คนท่ีทํารัฐประหารเปนคนเลว ตองลมลางให

หมด ตองปฏิเสธศาล ประชาชนตองลุกมาตอตาน ทุกภาคสวนตองลุก

ข้ึนมาเหยียบยํ่า ผูเสนอมองโลกดานเดียว โลกสวย มองบริบททางการ

เมืองอุดมการณเกินจริง ไมใชบริบททางการเมืองท่ีเปนอยูในขณะน้ี”

ทวา สมาชิกในสภาสวนหนึ่งมองวา “ไอติม” พริษฐ และ 

“ปยบุตร แสงกนกกุล” เล็งเห็นผลแลววาถึงอยางไรรัฐสภาตีตก

แน�นอน แตหวังผลทางการเมืองมากกวา หวังใหม็อบมีมุกใชสําหรับ

การเคล� อนไหว

“ปยบุตร” ตอบคําถามภายหลังทราบผลการออกเสียงวา “ไม

อาจประเมินความรุนแรงจากผลการลงมติครั้งนี้ ได เพราะไมใชผู

กํากับ ไมใชคนตัดสินหรือควบคุม แตเช� อวาสังคมหรือแมกระทั่ง

สมาชิกรัฐสภาก็คงคาดไดวาอะไรจะเกิดขึ้นมาหรือไมอยางไร เพราะ

วาหลายเร� องเปนความตองการของพี่นองประชาชน หลายเร� องการ

ชุมนุมเขาก็เรียกรองในเร� องของการแกรัฐธรรมนูญ จนถึงวันนี้ผาน

มาหลายปแลว สําเร็จหรือไมประชาชนคงเห็นได เราแกเพียงเร� อง

เล็กๆ นอยๆ อยางระบบเลือกตั้งเทานั้น”

ขณะที่ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน ส.ส.บัญชีรายช� อ หัวหนา

พรรคกาวไกล พรอมดวย ส.ส.พรรค แถลงภายหลังรัฐสภามีมติไม

รับคว่ํารางแกไขรัฐธรรมนูญวา “การอภิปรายนานกวา 16 ชั่วโมง 

ไมถือวาสูญเปลาเสียทีเดียว วันหนึ่งเม� อเรามองมาจากอนาคต ไม

วาจะดีขึ้นหรือแยลง คิดวาเปนโอกาสทองหรือโกลเดน โมเมนต ที่

ทําใหมีวาระที่เราสามารถถกแถลงอยางเปนทางการอยางที่ไมเคย

มีมากอน คิดวาประชาชนที่ไดฟงคําชี้แจงและเหตุผลของทั้งสอง

ฝายก็น�าจะพอพิพากษาหรือตัดสินใจไดวาอะไรคือสิ่งที่ควรจะเปน

อนาคตของประเทศนี้ในการแกปญหา

พรรคกาวไกล และผมในฐานะหัวหนาพรรค พรอมที่

จะนําขอเสนอ โดยอยากใหฝายนโยบายของพรรคเตรียมสูศึก

เลือกตั้ง เอาขอเสนอของประชาชนฉบับนี้เปนนโยบายทางการ

เมืองในการหาเสียงตอไป และหวังวาจะไดรับแรงสนับสนุน

จากประชาชนที่เช� อและเห็นดวยกับสิ่งที่ผูย� นไดย� นรางแกไข

รัฐธรรมนูญฉบับนี้เขามา และเราจะผลักดันแกไขใหความฝน 

ความหวังของทุกคนเปนจริงไดในสักวันหนึ่ง”  นายพิธากลาว

จากประโยคนี้ ฟนธงไดวาหลังจากนี้จะมีการหยิบยก

ประเด็นการตีตกรัฐธรรมนูญนี้ ไปเคล� อนไหวตอ อยางนอยๆ มี

ประเด็นวา เปนการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ ไมยอมให ส.ส.ซึ่ง

เปนตัวแทนของประชาชนเปนผูตรวจการตรวจสอบกองทัพ ศาล

ยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ และองคกรอิสระ

อยางไรก็ตาม ฝายรัฐบาลก็เคล� อนไหวดักคอไววา “ปย

บุตร” กับ  “พริษฐ” ตองรูจักถอดบทเรียนหาสาเหตุที่ราง

รัฐธรรมนูญนี้ถูกตีตก เม� อตกผนึกไดแลวก็สามารถเสนอราง

รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมาใหม ไมจําเปนตองลงถนนเรียกรอง

แตอยางใด

หากสังเกตใหดีจะพบวาแนวรวมเห็นดวยใหยกเลิก

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และการปฏิรูปประเทศมีอยูมาก เพราะ

เวลาไดพิสูจนแลววารัฐบาลขาดความจริงใจที่จะทํา และไมมี

ความคืบหนา ฉะนั้น ถาในอนาคตเคล� อนไหวเร� องนี้สงราง

รัฐธรรมนูญ ขอแกไขใหยุบหมวดดังกลาวมีโอกาสสําเร็จ

ในทางกลับกัน ถาเลือกลงถนนทําใหเกิดความรุนแรงเพ� อ

ใหไดสิ่งที่เรียกรอง ตองคิดใหดีวา 1.ม็อบจะจุดติดหรือไม 2.จะ

เสียแนวรวมเพิ่มอีกหรือไม

การเปลี่ยนแปลงตองอาศัยความใจเย็น สุขุม ลุมลึก อยา

หักดามพราดวยเขา มันถึงจะประสบผลสําเร็จ.

คว่ําราง รธน.ฉบับไอติม

เขาทางม็อบ-กาวไกล

ระวัง...กระทงหลงทาง!!!
นนี้แลวสิ!!!...ศุกรที่ 19 พฤศจิกา. วัน “ลอยกระ 

ทง” พอดิบ พอดี สวนจะ “มีอะไร???” ตามที่ 

“ปาเปลว สีเงิน” ทานไปหยิบเอาคําพูด คําจา ของ

อาจารย “สุรชาติ บํารุงสุข” ในรายการทีวี มาติงๆ เตือนๆ 

ใหระวังเอาไวกอนลวงหนาหรือไม อยางไรก็ยากที่จะคาด

เดา ยากที่จะประเมิน ไดแน�นอน ชัดเจน เรียกวาฟงแลว...

ออกจะหนักไปทาง “เบลออออๆ” ซะมากกวา...

คือเหตุเพราะหลังๆ ไมคอยไดดูทีวี โดยเฉพาะประเภท

รายการขาว รายการสัมพง สัมภาษณ หรือรายการสนทนาท้ัง

หลาย เน� องจากไมคอยอยากปวดเศียร เวียนเกลาโดยใชเหตุ 

ก็เลยไมรูรายละเอียดคําพูด คําจา วาอาจารย “สุรชาติ” ทาน

ไปพูดไวในแงไหน ประมาณไหน อีกท้ังนานมาแลว...ท่ีไมได

ออกจาก “ถํ้า” ไมมีโอกาสพบปะ พูดคุย เจรจาเจาะๆ แจะๆ 

กะใครเขา แมวาอาจารยจุฬาฯ อยางอาจารย “สุรชาติ” น้ัน 

ออกจะซ้ีแหง ยํ่าปก กันตามสมควร พบเห็นสบายตา คบหา

สบายใจ กันมาโดยตลอด แตอาจเปนเพราะ “เวรกรรม” ท่ี

ทําเอาไวแตชาติปางกอน มันอาจไมเหมือนกันซะทีเดียวนัก 

การตอบสนองตอหน้ีเวร หน้ีกรรม ในชาติน้ี เลยอาจออกไป

ทาง “ทางใคร-ก็ทางมัน” ซะเปนหลัก...

แมตัวเรายังคงรูสึกซี้แหง ย่ําปก กับอาจารยทานอยู

พอสมควร โดยเฉพาะในแงบุคลิก นิสัยสวนตัว ที่ออกจะ

น�ารัก น�าใคร มิใชนอย สุภาพ เรียบรอย รูลึก รูจริง แต

ในแงของทัศนคติ มุมมองบางอยาง ที่ออกไปทาง “คนละ

เร� อง” หรือ “คนละเร� องเดียวกัน” หรือไม อยางไร ก็ยังมิ

อาจสรุปได อาจทําใหทานเกิดความรูสึก “ซี้ซั้ว” แทนที่จะ

ซี้แหง ย่ําปก ขึ้นมาก็ไมแน�!!! แตเอาเปนวา...ไมวาจะเปน

อาจารย “สุรชาติ” หรืออาจารยอะไรก็แลวแต ที่คิดวาจะ 

“มีอะไร???” หรืออยากให “มีอะไร???” ก็เถอะ แตอะไร

ตอมิอะไรที่มันอาจอุบัติขึ้นมาในชวงวันลอยกระทงวันนี้ คง

ตองหาทางใครครวญ พิจารณา กันใหจงหนัก อยาใหถึงกับ

เตลิดเปดเปง ชนิดตองกลายสภาพเปน “กระทงหลงทาง” 

เอางายๆ...

คืออยางที่วาเอาไวแลวนั่นแหละวา...ไมวาจะเปนการ

ตอสู หรือการแสดงออกถึง “ปฏิกิริยา” ใดๆ ก็ตามที สิ่งสําคัญ

เอามากๆ คงหนีไมพนสิ่งที่เรียกๆ กันวา “สติ” นั่นแหละ

สหาย!!! จะเจง-ไมเจง ฉิบหาย-ไมฉิบหาย แพ-ชนะ ยอมขึ้น

กับสิ่งที่วานี้มิใชนอย เพราะเม� อไหรที่ลองนอตหลุด นอตหลวม 

สติหาย สงผลใหปญญาพลอยตองหดตามไปดวย โอกาสตาย...

กับ...ตาย ยอมมีความเปนไปไดสูงอยูแลวแน�ๆ ยิ่งถาหากเปน

เร� อง “สวนรวม” ไมใชเร� อง “สวนตัว” ดวยแลว โอกาสที่จะ 

“ตายหมู” หรือ “พาคนไปตาย” ยิ่งยอมมีความเปนไปไดยิ่งขึ้น

ไปเทานั้น...

และถาหากผูที่ตองตาย หรือ “ไมตาย...ก็คางเหลือง” 

ดันเปนแค “หนูเล็กๆ และเด็กๆ ทั้งหลาย” ไมใชประเภทคน

แก คนชรา หรือคนท่ีอยูในวัยแงมฝาโลง อยางประเภท “ปา

เปลว” “ทานขุนนอย” หรือแมแต อาจารยสุรชาติ ฯลฯ ก็ตาม 

ในฐานะผูที่เคยพานพบประสบการณ เคยผานอะไรตอมิอะไร

ที่เลวราย ที่เจ็บปวด รวดราว มาแตครั้งอดีต แตถายังคงหลง

เหลือสิ่งที่เรียกวาความเมตตา กรุณา ติดปลายนวมไวบางเล็กๆ 

นอยๆ ยังไงๆ...คงตองพยายามหาหนทางชวยหน�วง ชวยรั้ง เอา

ไวมั่ง ไมควรปลอยใหพวกเด็กๆ เขาเตลิดเปดเปง เปนกระทง

หลงทาง โดยไมคุมคา คุมราคา หรือโดยไมมีความจําเปน...

วั

เพราะเทาท่ีตาย เทาท่ีติดคุก เทาท่ีข้ึนโรง-ข้ึนศาล ฯลฯ 

กันอยูในทุกวันนี้...ก็ออกจะเปนที่น�าสลดหดหู น�าเวทนา เอา

มากๆ เฉพาะแคพวกแกๆ ท่ียังไมหมด ไมสิ้นคดีความ ไล

มาตั้งแตพวกพันธมิตร กปปส. พวกแดงเอยโธเอยนองแดง

ของพ่ี ฯลฯ ลวนเปนอะไรท่ีน�าสงสาร น�าเห็นอก เห็นใจ 

น�าอเนจอนาถพอสมควรแลว คือไมวาคิดยังไง-เห็นยังไง มี

ทัศนคติ มุมมองแบบใดอยูกันคนละฝาย คนละดาน คนละ

สี คนละเสื้อ แตสุดทาย...ลวนแลวแต “คุก...คุก...คุก” ไป

ดวยกันทั้งนั้น ตราบใดที่ดันไปกระทําการในสิ่งที่ขัดกับตัว

บทกฎหมาย ไมวาจะดวยเหตุผลกลใดก็แลวแต...

แมเคยเปนวีรบุรุษ วีรชน เปนในสิ่งท่ีตัวเองตองการ

เป็น หรือเป็นในสิ่งท่ีผู้อื่นเห็นว่าตัวเองเป็นก็ตามที แต่

บรรดา “รายจาย” ที่มันมักตามทีหลัง ก็ออกจะเปนอะไร

ที่น�าเหน็ดเหน� อย เม� อยลา เปนอยางยิ่ง ไมวาจะไดรับการ

สรรเสริญ เยินยอ ยกยอง เชิดชู กันถึงข้ันไหนตอข้ันไหน 

แตสุดทาย...มันก็เปนไปตามหลักสัจธรรมนั่นแล คือเกิด

ขึ้น-ตั้งอยู-และดับไป เปนตถาตา เปนไปเชนนั้นเอง เปนไป

พรรคนั้นแหละ จนบรรดาผูที่เคยเคี่ยวกรํากับประสบการณ

ตางๆ มาพอสมควร ตางหนีไมพนตองหันไป “อตัมมยตา” 

หรือหันไป “กูไมเอากับมึง...แลวโวย!!!” กันไปเปนรายๆ

อะไรตอมิอะไรเหลานี้นี่แหละ...ที่บรรดาคนแก คน

ชรา ผูยังพอมีเมตตา กรุณา มีความหวงใย สงสาร ติดปลาย

นวมอยูบางไมวามากบาง-นอยบางไปตามสภาพ พึงตองหา

ทางหน�วงๆ รั้งๆ บรรดาเด็กๆ หรือบรรดาพวก “วัยรุน

ใจรอน” ทั้งหลาย ไมใหเตลิดเปดเปงเกินไปกวานี้ หรือเกิน

ไปกวา “มาตรฐานทางกฎหมาย” ที่ถูกแปลความ ตีความ 

ไวแลวแบบเบ็ดเสร็จสมบูรณ อยางนอย...ก็น�าจะดีกวาหัน

ไปยุยง สงเสริม ใหแพแลว-แพเลา ตายแลว-ตายเลา ติด 

(คุก) แลว-ติดเลา ฯลฯ โดยที่ตัวเองก็ไมไดมีเร่ียว มีแรง 

พอที่จะ “หามลุง...ไปตีกะมันที” เอาเลยแมแตนอย...

ปดทายดวยวาทะวันนี้ จาก “สุนทโรวาท อิหมาม อา

ลี”... “ผูซึ่งใหคําแนะนําตอผูอ� นโดยที่ตัวเองมิอาจปฏิบัติได

ตามนั้น ก็แทบไมตางอะไรไปจากคันธนูที่ ไรสาย...”
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3บทความ-ในประเทศ

านไปแลวสําหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอยาง

เปนทางการนอกสถานที่ หรือ ครม.สัญจร ที่ “บิ๊กตู” 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม 

ยกคณะกันไปที่ จ.กระบี่ 1 ใน 4 จังหวัดพื้นที่นํารองทอง

เที่ยว ในชวงวันที่ 15-16 พฤศจิกายนที่ผานมา

บรรยากาศการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีรอบนี้ ตอง

บอกวาคึกคัก กระชุมกระชวยกันเปนพิเศษ เพราะเปนการ

ประชุม ครม.สัญจรครั้งแรกในรอบป หลังตองเวนวรรค

เพราะสถานการณการแพรระบาดของไวรัสมรณะ โควิด-19 

ถึงขนาด “บิ๊กตู” อารมณดี ควงไมค โชวลูกคอ ขับรอง

เพลงโปรด “บานเกิดเมืองนอน” ที่มีเนื้อหาปลุกใจใหรักชาติ 

รวมกับชาวกระบี่อยางออกรส

แลวชวงนี้หาก “บิ๊ก

ตู” ไปงานไหน เจาของงานรู

ใจ เปดเพลง “บานเกิดเมือง

นอน” ใหเสมอ จนคณะ

รัฐมนตรีและทีมงานคุนหู

จนรองตามกันไดหมดแลว

พูดถึงเพลงดังกลาว

ตองขอเมาธมอยสักหน�อย 

เพราะในชวงการประชุม 

ครม.สัญจรมีโอกาสเจอหนา 

“ลูกท็อป” วราวุธ ศิลปอาชา 

รมว.ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่ งแวดลอม และ

ประธานคณะกรรมการนโย 

บายและยุทธศาสตรพรรคชาติไทยพัฒนา ไดสนทนากัน

สารพัดเร� อง

แมแตเร� องเพลง “บานเกิดเมืองนอน” ก็พูดถึงกัน 

เพราะนอกจาก “บิ๊กตู” แลว เพิ่งรูวามันยังเปนเพลงโปรด

ที่ “ลูกท็อป” รองไดคลองปาก

ทําเอานักขาวหูผึ่ง ไมคิดวา “ลูกท็อป” จะชอบแนวนี้ 

เพราะเดาวาน�าจะหนักไปทางเพลงสากล กอนที่เจาตัวจะ

บอกเหตุผล เพราะมันเปนช� อเดียวกับช� อพรรค (ฮา)

“เพลงนี้มีคําวาชาติไทยเยอะมาก ตั้ง 4 จุด เชนทอน

ที่วา แตคร้ังนานกาลเกา ชาติเราเขาเรียกชาติไทย หรือ

ทอนที่วา อยูกินบนแผนดินทองถิ่นกวางใหญ ชาติไทยนั้น

เคยใหญในบูรพา”

อยางนอยเวลาคนฟงก็คงจะนึกถึงพรรคเราบาง วา

งั้น อิอิ.

ฌ.เฌอ

ชอบเพลง‘บานเกิดเมืองนอน’

ผ

‘กสม.’ชี้ตร.ถายใบขับขี่ละเมิดสิทธิ

‘โลกทิพย’ ที่กําลังไปกัน

วราวุธ ศิลปอาชา

นน้ี....

อานเร� องท่ีอาจารย “สมเกียรติ โอสถสภา” โพสตแลว

รูสึกกลัว!

กลัว “สังคมอนาคต” ซ่ึงเปนสังคมเจานายและผูบังคับบัญชา

เปน “ส่ิงประดิษฐ”

ถึงยุค “คน” ตองภักดี “วัตถุ” แลว? 

แตเม� อสะทอนคิดวา “อนาคต” เปนของ “คนรุนใหม” เขา 

สวนรุนเกาอยางผม......... 

กลัวไปก็ไรความหมาย เพราะถึงอยางไรก็ “ไปไมถึง”!

ก็คอยเบาใจ.......

แตเปนความเบาในความวิบหวิว-เว้ิงวางของคนท่ีรูวา ณ ปลาย

ต่ิงของรอยตอระหวางศตวรรษ น้ัน 

มันไมมีเราแลว!

กอนท่ีจะงงมากไปกวาน้ี อานโพสตของอาจารยสมเกียรติกอน 

....................

สมเกียรติ โอสถสภา

บทความเตือนภัยท่ีทําใหนักเรียนมัธยมหลายคนเลือกคณะท่ี

จะเรียนใหม หลายๆ คนเปล่ียนงาน ไปสูหน�วยงานท่ีม่ันคงกวา แม

เงินเดือนจะนอยลง

เราเตือนมาส่ีปแลว บางคนแมสเสจมาขอบคุณท่ีชวยใหเขา

ปรับตัวทัน หลายโรงเรียนปรับนํ้าหนักคณะท่ีจะแนะแนว ลดนํ้าหนัก

บางคณะ เพ่ิมบางคณะ

=======

โลกหมุนไวเกินกวาท่ีคนทุกคนจะปรับตัวทัน!!!

เม� อกอน โลกเปล่ียนทุก 10 ป

ขณะน้ี โลกเปล่ียนทุก 2 ป

ขอมูล ความรูใหมๆ  ทุกสาขาวิชาชีพ เกิดใหมทุก 2 อาทิตย

แอปพลิเคชัน ออกมาวันละ ลานแอป

ในชวงชีวิต 20 ปท่ีผานมา เราเห็นวิวัฒนาการ มากมายในโลก

เด็กยุคใหม เลนเกมออนไลน สรางรายไดหลักลาน

ป.โท จบมาเร่ิม 2 หม� น ในสาขาท่ัวไป 

กรอบคิดเกาเม� อ 20 ปกอน 

แทบจะทําอะไรกับโลกยุคใหมไมไดเลย!!

กวยเต๋ียวเม� อกอน 10 บาท ทองคํา 6,000 บาท

ตอนน้ี กวยเต๋ียว 40 บาท ทองคํา 2 หม� น

ในขณะท่ี เงินเดือน ป.ตรี ยัง 15,000 เทากับเม� อ 10 ปกอน

เงินฝาก จากดอกรอยละ 16 คนเลยขยันฝากเงินเก็บดอกกิน

ตอนน้ีฝากแบงก ตามเงินเฟอไมทัน แถมตางประเทศฝากเยอะ 

ตองจายคาฝากใหธนาคารดวย

อาชีพหลายๆ อาชีพตกงาน นับไมถวน

พนักงานแบงก ถูกแทนท่ีดวย internet banking

ธนาคารตางทยอยปดสาขา

Kbank พัฒนาเปน marketplace ชนกับ shopee lazada JD 

ตางชาติซ้ือไป คืนเดียว เปล่ียนเปนถุงมือยาง มาขายคนไทย คู

ละ 200 บาท

หุนยนตแพทย ทําขอสอบเกงกวาคน บันทึกเคสคนไขกวา 2 ลาน

เคส ในระบบตรวจโรคได

บํารุงราษฎร เร่ิมเอา robot มาผาตัด

ตอไป 

-ชนช้ันลาง จะถูกแทนท่ีดวย หุนยนต ท้ังหมด

-ชนช้ันกลาง จะถูกแทนท่ีดวย คอมพิวเตอร 

-ชนช้ันบน จะถูกแทนท่ีดวย AI 

-หุนยนต ทํางาน 24 ชม. ไมมีเหน� อย ไมมีบน

AI เทรดหุน ประมวลผล เกงกวาคน ไมมีอารมณมาเก่ียวของ

McKinsey บริษัท consult ระดับโลก คาดวาป 2030 แรงงานจะ

ตกงาน 800 ลานตําแหน�ง ท่ัวโลก

เราจะอยูตรงไหน ถาไมปรับตัว ในโลกยุคน้ี!?

อะไรคือหลักประกัน วาชีวิตเราจะสบายไปตลอด ไมเกิดวิกฤต ไมมี

ญาติปวย

ปน้ีสบาย อีก 10 ป ก็ไมแน�เหมือนกัน!

Cr.พ่ีหมอแบงค

............................

หายงง แลวชักงงกับอนาคตตัวเองกันแลวใชไหม?

“โลกใหม” ท่ีมนุษยวันน้ี ใชนวัตกรรม “สรางวัตถุ” ข้ึนเปน “ส่ิง

เทียมมนุษย” ในปจจุบัน

ในท่ีสุด “มนุษยเทียม” มันก็จะมหึมาเหนือมนุษยจริง ควบคุมโลก 

ควบคุมมนุษย “มนุษยแท” ตองภักดีและสยบยอม “มนุษยเทียม” ท่ีตัว

เองสรางข้ึน 

แลว “มนุษยแท” จะอยูกันแบบไหน เม� อส่ิงประดิษฐเปนมนุษย 

“ครองโลก-ครองสังคม” เบ็ดเสร็จ?

“มนุษยแท” มีชีวิต-จิตใจ ตองกินอาหาร ตองทํางาน หาเงิน

“มนุษยเทียม” ไมมี ซํ้าไมกิน ไมหิว ไมเอาเงิน แตเอางานตลอด 

๒๔ ช่ัวโมง!

ลองนึกซิ “คนรุนใหม” ท่ีมีความรูสึกนึกคิด ชีวิต จิตใจ จะอยูกับ

สังคมอนาคตท่ี เจานาย ครู-อาจารย อธิการ ท่ีมีแตปุมกดตามโปรแกรม

อยางเดียวไดอยางไร? 

ชุมนุมในทองถนนรึ.......

รัฐบาลโลกต้ังโปรแกรม “กดปุม” มนุษยเทียมออกมาให “กวาด

เรียบ”

แลวจะไปรองใคร ไปฟองสหรัฐ-ยุโรป-ยูเอ็นรึ

มนุษยเทียม “นายใหญ” ท่ีสหรัฐและยูเอ็น เม� อมีแตโปรแกรม ไมมี

ความรูสึกคน แลวจะมี “เสรีภาพ-เสมอภาค-ภราดรภาพ” ใหหรือ?

AI “ตัวท็อป” มนุษยเทียม ถือเปนบ๊ิกบอสสังคมอนาคต 

ทุกวันน้ี ทิศทางสังคม มุงสนองตอบ “สังคมอนาคต” คือสังคมวัตถุ

เปนหลักใหญ จนละเลยท่ีจะใหคา “ความเปนคน”

ถึงตอนน้ัน.....

ส่ิงท่ีขาดแคลนและมนุษยแทในสังคมวัตถุคนหาคืออะไร รูม้ัย?

“ตัวตน” ในความเปนคน-เปนมนุษย ท่ีแทจริงน่ันไง!

ฉะน้ัน ถาผมเปนอมตะ อยูถึงชวงสันตติแหงกาลเวลาระหวาง

ศตวรรษมาบรรจบ ก็คงตะกายวิทยาการไปสนองตอบสังคม AI ไมทัน

เขาแลว

ก็จะเล่ียงไปทําในเร� องท่ีมนุษยอนาคตไมมีและกําลังคนหา

พูดใหเปนรูปธรรม ผมจะต้ัง “อานาปานัสสติสถาน” เปน

จักรวาลสากล เพ� อการคนหาเอาความเปนคนของตัวเองท่ีหายไปกลับ

คืนมา!

มนุษยเตลิดตามวัตถุ แรกๆ ก็สนุก โกเก-ทันสมัย แตย่ิงไลตาม 

เหมือนจะทัน แตไมทันซักที เหน� อยออน หมดแรง ลงทาย หมดกระหาย 

ลมพับ หมดใครตาม

ถึงวันน้ัน “มนุษยยุคอนาคต” จะกระหายหา “อานาปานัสสติ

สถาน” เหมือนกระหายหาวิทยาการไอทีวันน้ี!

“อานาปานัสสติ”........

เปนกระบวนการดีท็อกซ “ขับสารพิษ” คือ “อวิชชา” ใหออก

จาก “รางกายและจิต”

แลวให “วิชชา” เขาไปแทนท่ี 

งายๆ ในข้ันแรก แคทําใหรูจัก “หายใจเปน” กอนเทาน้ัน

อานา=อานะ คือการหายใจออก ปานา=ปานะ หายใจเขา แค

น้ีแหละ 

เม� อหายใจเปน ความเปนทาสวัตถุจะคลาย สติ ตัวระลึกรู จะ

เขามาซอมแซม-เสริมสรางความเปนมนุษย 

ทําใหรูวา “วัตถุมีได” มีแบบใหมันรับใชเรา ไมใชปลอยใหมัน

ลากเราอีหลํ่าตํ่าฉิบไปไหนตอไหน และเราก็เตลิดตามมันไปเหมือนทาส!

ความจริง ทุกวันน้ี โลกรูวา “อานาปานัสสติสถาน” สถานท่ีคืน

ความเปนมนุษย อยูท่ีประเทศไทย 

ปๆ  บินมาดีท็อกซ “ขับอวิชชาสารพิษ” เปนหม� น-เปนแสนคน 

กระท่ัง ขณะน้ี ทางโลกตะวันตกต� นตัว เขาถึง “อานาปานัสสติ” เปน

สรณะชีวิต แพรหลายกวาคนไทยในไทยดวยซํ้า

นายกฯ ประยุทธ “วางรากฐาน” นวัตกรรมดานวัตถุเปนทิศทาง

ประเทศไวดีแลว

ก็อยากใหวางรากฐาน “นวัตกรรมทางจิต” คูขนานไปดวย 

พูดเชิงธุรกิจ “อานาปานัสสติ” น่ีแหละ ส่ิงหายากในโลก เวนท่ี

ไทย ใชขับสารพิษ นําความเปนคนท่ีหายไปกลับคืนมา

ทานอนิลมาน “พระธรรมศากยวงศวิสุทธ์ิ” วัดบวรฯ น่ันแหละ

ครับ

ไปกราบขอใหทานรับภาระเปนแมงาน “อานาปานัสสติสถาน” 

สรางศูนยกลาง “ดีท็อกซอวิชชา” ข้ึนในประเทศแบบสากล 

ใหมนุษยท่ัวโลกไดมาศึกษา, ฝก, เรียนรู คนหาความเปนคนใน

ตัวเอง เพ� ออยูกับ “สังคมอนาคต” แบบรูทัน-รูถึง

เปนนาย “ส่ิงประดิษฐ” ไมใชเปนทาส “ส่ิงประดิษฐเทียม

มนุษย”.

shopback

พนักงานทางดวน ถูกแทนท่ีดวย easy pass

รปภ.ถูกแทนท่ีดวย ระบบปองกันภัยอัตโนมัติ

นิเทศ ส� อตางๆ ถูกแทนท่ีดวย Facebook live, YouTube IG บลาๆ

สรางตึก สรางส่ิงของ ใช 3D printing 

การออกแบบจะอยูในคอมพ ท้ังหมด

โลตัส คารฟูร ใหพนักงานออก นับไมถวน

ตอนน้ีเราจายบัตรเครดิต กดท่ีคอมพไดเองแลว

Toys Rus บริษัทของเลนระดับโลก อยูมานาน ท่ีอเมริกา เปนหน้ี

สิน แสนลาน ปดสาขา เกือบ 200 แหงท่ัวโลก

บริษัททิชชู Kneenex ท่ีนุมๆ 

ใหพนักงานออก 5,000 ตําแหน�ง

เฟซบุุก ปรับ algorithm ทีเดียว

คนขายออนไลน สะเทือนท้ังโลก

บริษัทใหเชา-ขับ แท็กซ่ี เปดมา 20-30 ป วินมอ’ไซค

เจอ grab แอปเดียว สะเทือนวงการ

CP ปรับตัว disrupt ตัวเองกอนท่ีคนอ� นจะมา disrupt 

สรางโรงเรียนปญญาภิวัฒน จัดงบพัฒนาผูนํา

ฝกคนใหเปนผูประกอบการ มากกวาลูกจาง

ปอนตลาด อนาคตทรัพยากรมนุษย มีคามากกวาท่ีดิน

เจาสัว พูดวา 

“อายุมากข้ึน 1 ป สมองตองลดลง 1 ป ตองคิดใหมตลอดเวลา”

เคามักถามหลานวา มีอะไรใหมๆ  มาอัปเดตใหปูฟงบาง (สงสัยเจา

สัว ไมเคยเปนโอตะ เลือกต้ัง BNK) 55

กะเพราไกในอนาคต ซีพี จะถูกกวาขางทาง และไดมาตรฐานกวา 

รสชาติคงท่ี ไมมีอารมณแมคามาเก่ียว

บริษัทใหญๆ  เอาคนออกโดยดูวาเราเปน cost หรือเปน talent

ถาเปน cost โดนโละท้ิงไมตองสงสัย talent ยังพอคุยกันได

การพัฒนาตัวเองตลอดเวลาจึงเปนส่ิงสําคัญ

เกษตรกร ปลูกยางพารา มา 5 ป กรีดยาง อัดยาง?

วั

กฎหมายไวเชนเดียวกัน การ

แทรกแซงสิทธิในความเปน

อยูสวนตัวจึงอาจกระทําได

เฉพาะกรณีท่ีหน�วยงานหรือเจา

หนาที่ของรัฐ อาศัยอํานาจตาม

กฎหมายเพียงเทาที่จําเปนเพ� อ

ประโยชนสาธารณะเทานั้น

กรรมการ กสม.กลาววา 

สําหรับการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด

ของเจาหนาที่ เปนการปฏิบัติ

หนาที่ โดยอาศัยอํานาจตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา พระราชบัญญัติยา

เสพติดให โทษ พ.ศ.2522 และ

พระราชบัญญัติจราจรทางบก 

พ.ศ.2522 อาจมีกรณีที่ลวงล้ํา

หรือกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ

ของผูรอง หรือบุคคลที่ผานหรือ

ที่เขาไปอยูบริเวณจุดตรวจ จุด

สกัดได เชน การคนหรือการ

ตรวจหาสารเสพติด ดังนั้นจึง

ตองกระทําโดยระมัดระวัง เทา

ที่จําเปน และสงผลกระทบตอ

สิทธิเสรีภาพของประชาชนให

นอยที่สุด

“แมการขอตรวจใบอนุ 

ญาตขับขี่ ณ จุดตรวจ จุด

สกัด จะเปนการใชอํานาจตาม

กฎหมายที่สามารถกระทําได 

แตการที่เจาหนาที่บันทึกภาพ

ใบอนุญาตขับขี่ของผูรอง หรือ

บุคคลที่ผานหรือที่เขาไปอยู

บริเวณจุดตรวจ จุดสกัด ถือ

เปนขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ

หนาที่ที่ ไมเกี่ยวของกับการขอ

ตรวจใบอนุญาตขับขี่ และโดยที่

ใบอนุญาตขับขี่ปรากฏขอมูล

สวนบุคคลหลายรายการ การ

บันทึกภาพใบอนุญาตขับขี่เก็บ

รวบรวมไว จึงอาจเปนการลวง

ล้ําหรือกระทบตอสิทธิในความ

เปนอยูสวนตัว รวมถึงสิทธิใน

ขอมูลสวนบุคคลได” นายวสันต

ระบุ

กรรมการ กสม.รายนี้

ยังระบุวา การที่เจาหนาที่อาง

วาบันทึกภาพใบอนุญาตขับขี่

เพื่อเก็บหลักฐานยืนยันความ

บริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติหนาที่ 

หรือหากปรากฏวาผูรองนําภาพ

เคลื่อนไหวที่บันทึกไว้ ไปเผย

แพรในทางที่ทําใหเกิดความ

เสียหาย เจาหนาที่จะสามารถ

ดําเนินการติดตามตัวผูรองมา 

สอบสวนได โดยงายนั้น ก็มิใช

เหตุตามกฎหมายที่เกี่ยวเน� อง

กับการปฏิบัติหนาที่ในการตั้ง

จุดตรวจ จุดสกัด ทั้งไมปรากฏ

วามีกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่

กระทําเชนนั้น

นายวสันตกลาวดวยวา 

หากเจาหนาที่เห็นวาการที่ผูรอง

ใช โทรศัพทเคล� อนที่บันทึกภาพ

เคล� อนไหวการปฏิบัติหนาที่และ

โพสตลงส� อสังคมออนไลน เขา

ขายขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ี 

หรือทําใหเกิดความเสียหาย 

ยอมสามารถรวบรวมพยาน

หลักฐานที่เปนภาพเคล� อนไหว

ดังกล่าวเพื่อดําเนินคดีกับผู้

รองได โดยไมมีความจําเปน

ตองบันทึกภาพใบอนุญาตขับขี่

ผูรองแตอยางใด กสม.จึงมีขอ

เสนอแนะมาตรการปองกันหรือ

แกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

โดยเนนย้ําใหเจาหนาที่ตํารวจ

ระมัดระวังการบันทึกภาพใบ

อนุญาตขับขี่หรือเอกสารอ� นใด

โดยไมมีเหตุอันสมควร.

‘วิษณุ’เรงพรบ.คูชีวิต

หวังเขาสมัยประชุมน้ี
ทําเนียบฯ • “วิษณุ” สั่งเรงปรับ

ราง พ.ร.บ.คูชีวิต หวังสงสภาทัน

สมัยประชุมนี้ หลังคางเต่ิงใน

วิป เหตุมีคนคัดคาน ชี้แคใหจด

ทะเบียนสมรสไดน�าจะพอแลว

เมื่อวันพฤหัสบดี นาย

วิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตรี กลาวถึงกรณีศาล

รัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยวาการ

สมรสเฉพาะชายกับหญิงไมขัด

รัฐธรรมนูญ วา รัฐบาลไดเสนอ

ใหมีการทําราง พ.ร.บ.คูชีวิต 

พ.ศ. ... เสร็จแลว และเสนอ

ไปท่ีคณะกรรมการประสานงาน

สภาผูแทนราษฎร (วิป) ซึ่งวิปมี

ขอทักทวงบางอยางจึงสงกลับ

ไปที่กระทรวงที่เกี่ยวของ อาทิ 

กระทรวงยุติธรรม ใหปรับปรุง

บางอยางเพิ่มเติม 

นายวิษณุกลาววา ตอนที่

ตนรวมประชุมกับวิปไดหยิบยก

รางกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา และ

ขอใหฝายที่เกี่ยวของนําไปจัด

ทํามาใหเสร็จโดยเร็ว เพ� อจะได

เสนอตอสภาผูแทนราษฎรใหทัน

สมัยประชุมนี้ เพราะทําตัวราง 

พ.ร.บ.เสร็จแลว คณะรัฐมนตรี

ผานแลว และสํานักงานคณะ

กรรมการกฤษฎีกาตรวจเสร็จ

แลว แตติดอยูที่วิป ซึ่งที่จริง

เหตุที่ติดที่วิปเพราะมีคนไปรอง

คัดคาน

รองนายกฯ กลาววา สวน

ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันใน

ราง พ.ร.บ. คือรัฐบาลทําเปน

ราง พ.ร.บ.คูชีวิต แยกออกมา

จากประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชย ถือวาสมประโยชนกับ

ฝายท่ีตองการจะสมรสแมมีเพศ

สภาพท่ีแตกตางกัน แตอยางไร

ก็ตาม ฝายท่ีตองการก็ยังตองการ

มากกวาน้ี คือเขาไมตองการทํา

เปน พ.ร.บ.แยกตางหาก แต

ตองการใหเอาไปใสในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย ใน

มาตราใดท่ีกําหนดวาชายและ

หญิงสมรสกัน ก็ใหมีคําวาชายกับ

ชาย หรือหญิงกับหญิงดวย 

“แตคณะกรรมการกฤษ 

ฎีกาและหลายกระทรวงไมเห็น

ดวย อีกทั้งหลายประเทศก็ไม

ไดเอามารวมกัน เพราะถารวม

กันมันจะยุง แตถึงอยางไรก็

ยอมรับสถานะใหสามารถจด

ทะเบียนสมรสได คิดวาน�าจะ

เพียงพอแลว แตเม� อตองการ

อย่างอื่นมากไปกว่านั้นมันจะ

ลําบาก และจะไปพันกันแลว

ทําใหระบบกฎหมายเกาเลอะ

เลือนไปหมด เม� อเปนเชนนั้นก็

ใหลองนํากลับไปคิดใหมอีกครั้ง” 

นายวิษณุกลาว

รองนายกฯ ระบุอีกวา 

ใครที่ ไปเปดรัฐธรรมนูญเจอ

มาตรา 5 ที่ระบุวา บุคคลยอมมี

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และเม� อ

อานเจอกฎหมายอะไรท่ีขัดกับ

ศักด์ิศรีความเปนมนุษยก็ไปย� น

รองเลยวาขัดรัฐธรรมนูญ แบบนี้

ศาลรัฐธรรมนูญจะไมรับ แตศาล

จะรับตอเม� อมี พ.ร.บ.ที่ ไปขัด

กับมาตราอ� นๆ ในรัฐธรรมนูญ 

ไมใชมาขัดกับมาตราที่อยูใน

บททั่วไปเหลานี้ ซึ่งการบานที่

ศาลรัฐธรรมนูญใหไวคือ เปน

หนาท่ีของรัฐบาลท่ีตองเรงออก

กฎหมายลูกใหเร็ว ใหทัน เพราะ

ตอนนี้บางฉบับไมไดออก.

เลือกตั้งซอมได4กต.ปายแดง
กรุงเทพฯ • เมื่อวันที่ 18 

พ.ย.ที่หองประชุมสํานักงาน

ศาลยุติธรรม ชั้น 12 ถนน

รัชดาภิเษก กทม. ไดมีประกาศ

คณะอนุกรรมการตรวจนับ

คะแนนเลือกกรรมการตุลาการ

ศาลยุ ติธรรมผูทรงคุณวุ ฒิ  

เร� อง รายช� อผูไดรับเลือกเปน

กรรมการตุลาการ (ก.ต.) ศาล

ยุติธรรมผูทรงคุณวุฒิ โดย

เปนการเลือกตั้งซอม ก.ต.ระดับ

ชั้นอุทธรณเเละฎีกา มีผู ไดรับ

การคัดเลือกเปน ก.ต.ชั้นศาล

ฎีกา ซึ่งเลือกจากผูพิพากษาศาล

ฎีกา จํานวน 3 ราย โดยคนที่

ไดคะแนนมาเปนอันดับ 1 คือ 

นายโชติวัฒน เหลืองประเสริฐ 

ประธานศาลอุทธรณภาค 6 ชวย

ทํางานตําแหน�งประธานแผนก

คดีแรงงานในศาลฎีกาได 103 

คะแนน 

สวนอันดับ 2 คือ นายชู

ชัย วิริยะสุนทรวงศ ประธาน

ศาลอุทธรณภาค 5 ชวยทํางาน

ในตําแหน�งประธานแผนกคดี

พาณิชยและเศรษฐกิจในศาล

ฎีกา ได 91 คะเเนน และ 

3.นายปุณณะ จงนิมิตรสถาพร 

อธิบดีผู พิพากษาศาลแพ ง

กรุงเทพใต ได 80 คะแนน สวน

ประเภท ก.ต.ชั้นศาลอุทธรณ 

จํานวน 1 ราย ไดแก นาย พ

ศวัจณ กนกนาก รองประธาน

ศาลฎีกา ชวยทํางานในตําแหน�ง

ประธานศาลอุทธรณ ได 434 

คะเเนน.

ไทยโพสต • กสม.ชี้ ตร.บันทึกภาพใบขับขี่ประชาชนโดยไมยินยอม

เปนการละเมิดสิทธิ แนะ สตช.กําชับตามดานสกัดระมัดระวังการ

ถายรูปโดยไมมีเหตุสมควร

เม� อวันที่ 18 พ.ย. นาย

วสันต ภัยหลีกลี้ กรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) 

แถลงถึงกรณีเจาหนาที่ตํารวจ

สถานีตํารวจภูธรเปอยนอย 

จ.ขอนแกน และสถานีตํารวจ

ภูธรกุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ 

บันทึกภาพใบอนุญาตขับขี่ของผู

รองโดยไมไดรับความยินยอมวา 

กสม.ไดพิจารณาคํารอง ขอเท็จ

จริง บทบัญญัติของกฎหมายและ

หลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของ

แลว เห็นวารัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 มาตรา 32 ไดรับรองสิทธิ

ในความเปนอยูสวนตัว รวมถึง

สิทธิในขอมูลสวนบุคคลไว 

“โดยเฉพาะการกระทํา

อันเปนการละเมิดสิทธิในความ

เปนอยูสวนตัว หรือการนําขอมูล

สวนบุคคลไปใชประโยชนไมวา

ในทางใดๆ จะกระทํามิได เวน

แตอาศัยอํานาจตามกฎหมาย

ที่ตราขึ้นเพียงเทาที่จําเปนเพ� อ

ประโยชนสาธารณะ” นายวสันต

กลาว 

นายวสันตกลาววา ขณะ

ที่กติการะหวางประเทศวาดวย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

เมือง (ICCPR) ขอ 17 ไดรับรอง

สิทธิของบุคคลที่จะไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายมิใหถูก

แทรกแซงความเปนอยูสวน

ตัวโดยพลการหรือไมชอบดวย

นายดอน ปรมัตถวินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนประธาน

เปดตัวสัญลักษณการเปนเจาภาพการประชุมกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟก หรือเอเปก ในป 2022.
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4 บทความ

ทยโพสต “อิสรภาพแหงความคิด” ลอยความขัดแยง! 

คําอธิษฐานลวงหนาของ “บิ๊กปอม” กอนจะลอยกระทง

จริงวันศุกรน้ี ในงาน “ลอยกระทงวิถีใหม สืบสานประ 

เพณีไทย 1 ครอบครัว 1 กระทง รักษาระยะหาง สวม

หนากากอนามัย ปลอดโรค ปลอดภัย” ซึ่ง “บิ๊กตู” จะควง

อาจารยนอง นํา ครม.และคูสมรส รวมถึงขาราชการการเมือง 

ขาราชการระดับสูงของทําเนียบรัฐ 

บาล โดยทุกคนจะมาในชุดผาไทย 

มารวมกันลอยกระทง ณ คลองผดุง

กรุงเกษม ขางทําเนียบรัฐบาล แอบ

สองกําหนดการ จะเริ่มประมาณหา

โมงเย็น ดวยการชมนิทรรศการองค

ความรู สาระคุณคา และขอปฏิบัติ

สําหรับเทศกาลประเพณีลอยกระทง

ในชวงการแพรระบาดโควิด-19 ตอ

ดวยชมการแสดงชุดสายน้ําแหง

วัฒนธรรม โดยสถาบันบัณฑิตพัฒน

ศิลป หลังนายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.

วัฒนธรรม กลาวรายงานการจัดงานนี้แลว นายกฯ และภริยา 

ครม.และคูสมรส ถือกระทง รวมกันถายภาพ กอนจะรวมลอย

กระทง พรอมกับชมการจําลองวิถีชีวิตตลาดน้ํา แมจะเปนงาน

ลอยกระทงปที่ 2 แบบนิวนอรมอล แตปนี้คุมเขมโควิดมากกวา

เยอะเลย ยึดมาตรการเครงครัดตามที่ ศบค.กําหนด อาทิ ผูเขา

รวมงานจะตองฉีดวัคซีนอยางนอย 2 เข็ม และตองตรวจ ATK 

โดยสํานักอนามัย กทม. หรือมีผลตรวจไมเกิน 72 ชั่วโมง ท่ี

สําคัญเขางานไดไมเกิน 100 คน ปนี้ส� อทําเนียบฯ เลยอดรวม

ลอยกับนายกฯ เพราะกองทัพส� อก็ปาไปรวม 100 คนแลว เจา

หนาที่ทําเนียบฯ เลยจัดใหไปลอยริมคลองฝงตรงขามแทน 

• เลนใหญ “หมอชลน�าน ศรีแกว” สวมบทวาท่ีผูนํา

ฝายคานไอเดียบิ๊กตู “ขอเสนอของนายกฯ เปนในลักษณะของ

การไมงอ โดยใหกระทรวงคมนาคมใชรถขนสงสาธารณะ และ

ใหทหารนํารถทหารทําการขนสง

แทน วิธีคิดแบบนี้ทําใหประเทศชาติ

บานเมืองหาทางออกไมได เหมือน

เปนการยั่วยุใหเขาเพ่ิมมาตรการ

กดดัน ในฐานะ ส.ส. และหัวหนา

พรรคเพ่ือไทย ขอกราบเรียนไปยัง

นายกฯ เวลาพูดอะไรขอใหพูดออก

มาจากมันสมองของผูนําประเทศ

บาง ขออนุญาตพูดแรง ขอใหใสใจ

พี่นองประชาชนบาง” จัดหนักขูจะ

รองคณะกรรมการปองกันและปราบ

ปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) 

ในขอหาจงใจกระทําผิดตอหนาท่ี โทษฐานใชรถทหารมาเปน

รถบรรทุกขนสง ผิด พ.ร.บ.การขนสงทางบก หยิบมาแคบริบท

เดียวแตไมพูดถึงองคาพยพท้ังหมด ดูบทบาทหัวหนาพรรคเพ� อ

ไทยคนใหม ดีกรีรอนแรงขึ้น แตก็ยังวนเวียนอยูในการเมืองยุค

เกา คงตองรอชมผลงานซักฟอกรัฐบาลแบบไมลงมติ ที่จะนํา

ทีมพรรครวมฝายคานย� นสภากลางเดือนหนาขอเปดอภิปราย

ตามมาตรา 152

• ดรามาอีกจนได! สังคมไทยยุคนี้ชางออนไหวเสียจริง 

ทองแตคําวาสิทธิเสรีภาพ (ของตัวเอง แตไมยักคํานึงของผูอ� น) 

ไมตองพูดถึงเร� องหนาที่ ประเด็นฉีดวัคซีนเปนเร� องของความ

สมัครใจอยูแลว ไมมีขอกฎหมายบังคับได แตอยาลืมวาการ

ฉีดวัคซีนก็ถือวาเปนการรับผิดชอบตอตัวเอง ครอบครัว และ

สังคมอยางหน่ึงเหมือนกัน ถาเรา

รวมมือการสรางภูมิคุมกันหมู โรค

โควิดก็ไมสามารถทํารายเราใหเจ็บ

หนักหรือถึงขั้นเสียชีวิตได โควิดก็

จะกลายเปนโรคติดตอประจําถิ่น

อยางที่อาจารยหมอพูดกัน ทางเดียว

ท่ีจะชวยใหทุกคนฉีดวัคซีนไดก็คือ

มาตรการทางสังคม ฟงท่ี “อนุทิน 

ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรีและ 

รมว.สาธารณสุข ออกมาเคลียร               

ปมรอนหลังใหสัมภาษณเร� องวัคซีน

ไปเม� อวันพุธ จะวาไปสิ่งที่เสี่ยหนู

พูดก็ไมใชเร� องใหมที่ตองต� นเตนตกใจ เพราะทุกวันนี้ก็กลาย

เปนมาตรการที่เกิดขึ้นในยุคนิวนอรมอลอยูแลว ไมวาจะเปน

เง� อนไขหนึ่งของสถานที่ทํางาน ขอกําหนดของการเขาสถานที่ 

รวมถึงสถานบริการตางๆ อยางรานอาหาร รานตัดผม โรงหนัง 

หรือแมแตการขึ้นเคร� องบิน เพราะวิธีที่ดีที่สุดในการปองกันโค

วิดก็คือความรวมมือ และการฉีดวัคซีนก็เปนหน่ึงในน้ัน ขอแค

ทุกคนทําหนาที่ของตัวเอง ก็ไมใชทําเพ� อใคร ก็เพ� อตัวเองกอน

อันดับแรก ผลที่ตามมาก็จะสงถึงครอบครัว และสังคมตาม

ลําดับ จะไดไมตองเจอวิกฤตโควิดซ้ําแลวมัวแตโทษคนอ� นอีก.

อนุทิน ชาญวีรกูล

นพ.ชลน�าน ศรีแกว

นที่ 8 ธันวาคม เกิดเหตุ                                              

การณสําคัญในประวัติ 

ศาสตรไดอุบัติขึ้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ กําลังพล

ญี่ปุน 1 กรมผสมเดินทางโดยเรือรบ

ทอดสมออยูดานหลังเขาลอมหมวก 

เพ� อเตรียมยกพลขึ้นบกทําการยึด

จังหวัดประจวบคีรีขันธ และกองบิน

นอยที่ 5 เพ� อเปนเสนทางเดินทัพผาน

เขาประเทศพมาทางชองทางดาน

สิงขร เวลาประมาณตี 4 

ในขณะที่ ร.ต.ศรีศักดิ์ สุจริต

ธรรม ผูบังคับหมวดกองรอยทหารราบ

และพลทหารจํานวนหนึ่ง กําลังลัด

เลาะไปตามชายหาดของอาวมะนาว

เพ� อลากอวนน้ําตื้น และหาปลาเตรียม

สําหรับเลี้ยงรับรองผูบังคับบัญชาระดับ

สูงของกองทัพอากาศที่จะมาตรวจ

ราชการที่กองบินนอย ไดพบเรือจํานวน

มากลอยลําอยูทางทิศตะวันออกของ

เกาะหลัก จึงไดรีบนําความไปแจงใหกับ

ผูบังคับการกองบินนอยที่ 5 ทราบ ซึ่ง

เปนเวลาเดียวของขาศึกไดเขาประชิด

ถึงตัวแลว จึงทราบวาเปนกําลังทหาร

ของญี่ปุนพยายามเขายึดพื้นที่กองบิน

นอยที่ 5 จึงเกิดการสูรบขั้นตะลุมบอน

 กําลังทหารของกองบินนอยที่ 5 พยายามนําเคร� องบิน 

7 เคร� อง บินขึ้นทําการตอสูและถูกขัดขวางจากขาศึก ร.ท.สวน 

สุขเสริม ผูบังคับฝูงบินและ พลทหารสมพงษ แนวบรรทัด พล

ปนหลัง ไดรับบาดเจ็บ มีเพียง พ.อ.อ.แมน ประสงคดี สามารถ

นําเคร� องบินแบบ ฮอวก 3 ขึ้นบินไดสําเร็จ แตไมสามารถ

ทิ้งระเบิดเพ� อทําลายเรือญี่ปุนได เน� องจากสภาพอากาศไม

อํานวย มีเมฆฝนปกคลุม จึงนําเคร� องบินไปลงที่สนามบินบอฝาย 

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ สวนกําลังภาคพื้นยังมีการสูรบกัน

อยางหนัก 

วันที่ 9 ธันวาคม เวลาประมาณ 11.00 น. ผูบังคับการ

กองบินนอยที่ 5 ไดประเมินสถานการณแลวเห็นวา เปนรองฝาย

ญี่ปุนในทุกๆ ดาน จึงสั่งใหเผากองรักษาการณและคลังน้ํามัน 

เพ� อมิใหขาศึกใชประโยชนได แลวรวบรวมกําลังพลที่เหลือพรอม

ทั้งครอบครัวไปรวมกันที่เชิงเขาลอมหมวก ใชเปนที่มั่นสํารอง

 และใหสงเสียงรองดังกึกกองประดุจวาทางราชการไดสง

กําลังทางเรือมาชวยเสริมกําลังใหกับกองบินนอยที่ 5 ทําใหฝาย

ญี่ปุนลาถอยไปตั้งมั่น เพราะเกรงวาจะตกอยูในวงลอมของฝาย

ไทย และเวลา 12.00 น. ร.ต.ท.สงบ พรหมรานนท พรอมดวย

บุรุษไปรษณียพยายามนําโทรเลขของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตรี และผูบัญชาการทหารสูงสุดแจงกับผูบังคับการ

กองบินนอยที่ 5 ใหทราบวา ทางรัฐบาลยินยอมใหฝายญี่ปุนเดิน

ทัพผานไปยังประเทศพมาได แตทาง ร.ต.ท.สงบถูกกระสุนปน

จากการสูรบเสียชีวิตทันที 

ทางจังหวัดจึงไดสั่งใหบุรุษไปรษณียวายน้ํานําโทรเลขจาก

อาวประจวบไปขึ้นที่เชิงบริเวณเขาลอมหมวก และสามารถสง

โทรเลขไดเปนผลสําเร็จ เม� อเวลา 13.00 น. เหตุการณสูรบจึง

ยุติลง เวลาประมาณ 14.00 น. กําลังพลของกองบินนอยที่ 5 

และฝายญี่ปุนไดรวมพลที่สนามบิน เพ� อปรับความเขาใจซึ่งกัน

และกัน พรอมทั้งสํารวจความเสียหายของทั้งสองฝาย (ฝาย

ทหารญี่ปุนเสียชีวิต 417 คน ในขณะที่ฝายไทยเสียชีวิต 42 คน 

ประกอบดวย ทหารอากาศ 38 คน ยุวชน 1 คน ตํารวจ 1 คน 

และครอบครัว 2 คน

ในปนี้กองทัพอากาศไดเตรียมจัดงาน “สดุดีวีรชน 8 

ธันวาคม 2484” เพ� อสดุดีวีรกรรมของเหลาวีรชนทหารอากาศ 

ที่เสียสละปกปองเอกราชอธิปไตยจากผูรุกรานดวยความกลา

หาญ สมควรที่จะไดรับการยกยองสรรเสริญ โดยจัดกิจกรรมขึ้น

ระหวางวันที่ 9-12 ธันวาคม 2564 กองบิน 5 ไดจัดใหมีกิจกรรม

ทางประวัติศาสตรในพื้นที่ของพิพิธภัณฑอุทยานประวัติศาสตร

กองบิน 5 เชน การจัดแสดงนิทรรศการ การรับชมภาพยนตร-

สารคดีทางประวัติศาสตร กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหา

กษัตริย โดยโอกาสนี้กองบิน 5 งดการเก็บคาธรรมเนียมในการ

เขาชมพิพิธภัณฑอุทยานประวัติศาสตรกอง

บิน 5

“บิ๊กปอง” พล.อ.อ.นภาเดช ธูปะ                                                         

เตมีย ผูบัญชาการทหารอากาศ ไดเล็ง

เห็นถึงความสําคัญของพิพิธภัณฑและ

ประวัติศาสตร จึงไดอนุมัติงบประมาณ

ในการปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑหลังที่ 

3 โดยมีแนวคิดในการคืนโครงสรางและ

สถาปตยกรรมกลับไปในชวง 80 ปที่แลว 

และมีการตกแตงภายในรวมถึงส� อจัดแสดง

ใหม เนนการดึงอารมณและความรูสึก

ของผูเขาชมใหเขาไปอยูในชวงเหตุการณ

วีรกรรม 

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่เรา

จัดขึ้นเปนครั้งแรก คือ การจัดตั้งกองรักษา

การณ เพ� อสดุดีความกลาหาญของวีรชน 

ที่ทําการสูรบตอเน� อง 33 ชั่วโมง โดย

กองรักษาการณนี้จะเริ่มจัดตั้งขึ้นในเวลา

ตีสาม หรือเชาตรูของวันที่ 8 ที่เปนเวลา

โดยประมาณของการเริ่มสูรบกันระหวาง

ทหารไทยและทหารญี่ปุน และจะประจํา

การตอเน� องจนถึงเที่ยงวันของวันที่ 9 ซึ่ง

เปนเวลาโดยประมาณของการตกลงสงบ

ศึกของทหารทั้ง 2 ชาติ

อีกท้ังมีการจัดการแขงขันไตรกีฬาทัพ

ฟา รําลึก 80 ป สงครามมหาเอเชียบูรพา กองบินนอยท่ี 5 หรือ 

RTAF HERO TRIATHLON 2021 โดยการแขงขันไตรกีฬาทัพฟา

คร้ังน้ี เพ� อใหเปนไปตามมาตรการควบคุมและปองกันโรคโควิด-19 

จึงไมไดเปดการแขงขันเต็มรูปแบบ แตเราจะเชิญนักไตรกีฬาระดับ

ตนๆ ของประเทศ มารวมทดสอบสนามการแขงขัน เพ� อยกระดับ

สนามไตรกีฬาของกองบิน 5 สูมาตรฐานสากล และรองรับการ

จัดการแขงขันไตรกีฬาระดับนานาชาติไดในอนาคต 

โดยการจัดงานครั้งนี้ กองทัพอากาศมุงหวังใหประชาชน

รุนหลังไดรับรูถึงความเสียสละของวีรชนในเหตุการณครั้ง

สําคัญทางประวัติศาสตร โดยใชพื้นที่ทองเที่ยวอันเปนหมุด

หมายของนักเดินทางที่เขามาพักผอนที่อาวมะนาว กองบิน 5 

จ.ประจวบคีรีขันธ เปนธงนํา ซึ่งหลายจุดในยานนั้นเปนสถาน

ที่ทองเที่ยวของ “นักรีวิว” ที่สืบเสาะหา UNSEEN เพิ่มโจทย

ทาทายในการทองเที่ยวเชิงผจญภัย และทํากิจกรรมไดหลาก

หลาย

จากความรวมมือของคนในพื้นที่ หน�วยราชการ และภาค

เอกชนในจังหวัด หลังจากรัฐบาลมีนโยบายในการเปดประเทศ 

กองทัพอากาศจึงมองวา พิธีในครั้งนี้จะสรางการรับรู ในหลาย

มิติใหประชาชนไดเดินทางมายังอาวมะนาวมากขึ้นดวย. 

ขอมูล : กองทัพอากาศ

ไ

รําลึก 80 ปสดุดีวีรชนสงครามเอเชียบูรพา

ในระหวางการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณา 

จักรไทย แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช .... ที่ผานมา 

มีการใชคําวา เถยจิต ตอบโตอีกฝายท่ีไมเห็นดวย โดยคําดัง

กลาวแปลวา จิตคิดจะขโมย, ความคิดที่จะลัก หมายถึงความ

คิดจะถือเอาสิ่งของที่เจาของเขามิไดให ดวยอาการแหงโจร คือ

มีเจตนาลัก ฉอ โกง ตระบัด เปนตน นอกจากนี้ ยังเปนภาษา

พระวินัยที่ใชเปนเคร� องพิสูจน หรือตัดสินภิกษุวาลวงละเมิด

พระวินัยในขอหาวาลักทรัพยหรือไม รวมถึงมักไดยินบอยในคํา

พิพากษาและคําวินิจฉัยทางกฎหมาย.

เถยจิต

รรยากาศการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. ใน

สมุทรสงคราม บรรยากาศเริ่มเขมขนมากขึ้น เน� องจาก

เปนการแขงขันในหมูญาติ ตนตระกูลเดียวกัน ที่ตองมา

สูกันเอง   ขณะที่เพ� อนรวมน้ําสาบาน งานนี้ก็ขาดกัน เพราะตอง

ลงแขงขันกันเอง งานนี้เหมือนใครใหญใครอยูทํานองนั้น

การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. ซึ่งมีจํานวน  27 

แหง เดิมมี 33 แหง แยกเปนเทศบาลตําบลเสีย 6  แหง แตละ

แหงการแขงขันสูงมาก บางแหงเหมือนศึกสายเลือด เชนที่ อบต.

ลาดใหญ และ อบต.บางแกว ซึ่งอยูเขตอําเภอเมืองทั้ง 2 แหง ที่

จะมีการแขงขันกันสูงมาก นอกจากแขงขันกันเพ� อครองตําแหน�ง

นายกและสมาชิกสภา อบต. งานนี้ยังแขงกันเพ� อศักดิ์ศรี ที่แพไม

ได แพไมเปน เช� อวาหลังจากเสร็จศึกเลือกตั้งในครั้งนี้คงไมเผาผี

กันแลว และคงเปนศัตรูกันสืบไป

อบต.ที่แขงขันกันสูงมาก คือ อบต.ลาดใหญ อ.เมือง 

จ.สมุทรสงคราม และ อบต.บางแกว เขตเมืองเหมือนกัน อบต. 

ลาดใหญเดิมมี “นายประจวบ ศรีกําเนิด” หรือ “ปาจวบ” เปน

นายก อบต.ลาดใหญ 2 สมัย โดยสมัยที่ 2  ถูกยิงเสียชีวิต จากนั้น

เม� อมีการเลือกตั้งใหม “นายพนม ศรีกําเนิด” หรือ “ปาหมึก” นอง

ชายนายประจวบ เปนนายก อบต.ลาดใหญ แทนนายประจวบ ถึง

แมอิทธิพลและบารมีจะสูปาจวบไมได แตก็ครองตําแหน�งนายกฯ 

มาหลายป จนถึงปจจุบัน

สําหรับนายพนม ศรีกําเนิด ก็โดน ป.ป.ช.เพชรบุรี ที่ดูแล

จังหวัดสมุทรสงครามดวย สอบสวนคดีการทุจริต ในการจัดซื้อ

ที่ดินสรางโรงกําจัดขยะและเตาเผาขยะใน

ตําบลลาดใหญ จํานวน  23 ไร แตการจัดซื้อ

จัดจางถูกกลาวหาวาไมโปรงใส และไมมีขั้น

ตอนในการจัดซื้อจัดจางที่ชัดเจนตรวจสอบได 

ทําใหสงสัยวามีการซื้อขายที่ดินกันเองกอน

ขายให อบต.ลาดใหญหรือไม เน� องจากพบปม

สงสัย เม� อขายให อบต.ลาดใหญแลว ทําใหผู

ซื้อขายที่ดินไดกําไร 2 ตอ

นอกจากนี้ โครงการจัดซื้อที่ดินเพ� อ

กําจัดขยะ ไมไดจัดทําประชาคมชาวบานใน

ตําบลลาดใหญวาเห็นชอบหรือไม หากไมเห็น

ชอบ ยังสามารถคัดคานได ซึ่ง อบต.ลาดใหญ ก็เคยถูกทวงติงและ

ชุมนุมประทวงคัดคานมาแลวในอดีตถึง  2 ครั้ง ในครั้งนี้หากไมจัด

ทําประชาคมกอนเช� อวามีปญหาแน�นอน  

จึงกลายเปนคําถามวา เม� อถึงตอนนั้น อบต.ลาดใหญ จะ

รับผิดชอบไหวหรือ? 

ลาสุด ทาง ป.ป.ช.เพชรบุรี มีหนังสือถึงผูวาราชการจังหวัด

สมุทรสงครามในขณะนั้น คือนายชรัส บุญณสะ ซึ่งในขณะนี้

เกษียณอายุราชการไปแลว ป.ป.ช.เพชรบุรีไดใหผูวาราชการจังหวัด

ในขณะนั้น สั่งปลดนายพนม ศรีกําเนิด พนจากตําแหน�งนายก 

อบต.ลาดใหญ ในขณะเปนชวงที่คณะกรรมการกําลังตรวจสอบ

ความผิดตามขอกลาวหา สงผลใหนายพนม 

ศรีกําเนิด อดีตนายก อบต.ลาดใหญ ตอง

พนจากตําแหน�งนายก และยังมีคําสั่งหาม

มิใหลงสมัครนายก หรือสมาชิก สภา อบต.

ลาดใหญ 4 ป  

และถาคดีไมจบ ยังมีมูลเหตุอยู การ

ถูกกําจัดสิทธิ์หามลงเลือกตั้งนายกและ

สมาชิกสภา อบต. จาก 4 ป เพิ่มเปน 8-10 

ป หากการไตสวนยังไมแลวเสร็จ การเลือก

ตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต.ลาดใหญ 

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 อดีตนายกพนม ศรีกําเนิด จึงไม

สามารถลงสมัครเลือกตั้งเปนนายกหรือสมาชิกสภา อบต.ลาดใหญ

ได   

เม� อมีปญหาไมสามารถลงรับสมัครเลือกตั้งได นายพนม ศรี

กําเนิดจึงไดแกปญหาโดยจัดทีมงานของตนเองลงเปนทีมใหญ มี 

“นายโสภณ  ทองเปรม” เปนตัวแทนของนายพนม ศรีกําเนิด ลง

สมัครเปนนายก พรอมดวยทีมงานเดิมบาง และเปนคนหนาใหม

บาง แตก็พรอมสูแบบเต็มสูบ แตน�าแปลกใจที่วา ตระกูลศรีกําเนิด

ที่เปนตระกูลดัง กลับไมคอยลงมาเลนการเมืองในรอบนี้มากนัก   

ซึ่งสวนใหญในสมัยที่ผานมา จะเปนคนนามสกุลเดียวกันกับ

อดีตนายก อบต.ลาดใหญ ที่เปนฐานคะแนนเดิมของตน แตก็มีคล� น

ลูกใหมที่เกิดขึ้นมา เชน “นายธนู เสมอจิต” อดีตผูใหญบานหมู 7 

ตําบลลาดใหญ ลาออกจากผูใหญบานมาลงสมัครนายก อบต.     

สวนพี่ชาย “นายสมเกียรติ์ เสมอจิต” อดีตผูใหญบานหมู 

7 ลาดใหญเชนกัน ไมลงสมัครเปนนายก แตสมัครเปนสมาชิกสภา 

อบต. ซึ่งกลุมของนายธนูและนายสมเกียรติ์   เสมอจิต ก็เปนกลุม

หนึ่งที่แยกตัวออกมาจากกลุมนายพนม ศรีกําเนิด ทั้งๆ ที่เปนทีม

เดียวกันมานาน

“ผู ใหญแพร สอนสําราญ” อดีตผูใหญบานหมู 3  ลาดใหญ 

เม� อเกษียณอายุราชการ หันมาเลนการเมืองบาง และลงเลนสนาม

ใหญ ลงชิงตําแหน�งนายก อบต.ลาดใหญ ผูใหญแพรจัดตั้งทีมงาน

ของตนเขามา และทีมงานของผูใหญแพรก็เกี่ยวของกับตระกูลศรี

กําเนิด เปนญาติหางๆ กัน แตก็ถึงกัน การแขงขันเลือกตั้งนายก

และสมาชิกสภา อบต.ลาดใหญ ในครั้งนี้จึงไมธรรมดา 

และหากใครไดเขามาเปนนายก หรือสมาชิกสภา อบต.ลาด

ใหญ จะสงผลตอการเลือก ส.ส.สมุทรสงครามดวย.

สราวุฒิ ศรีธนานันท  

ผูส� อขาวสมุทรสงคราม รายงาน

ศึกสายเลือดเลือกตั้ง ‘อบต.แมกลอง’

ลี้คิมฮวง

พล.อ.ประวิตร

วงษสุวรรณ

บ

วั



ากเปรียบ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้

ช่วย ผบ.ตร. เป็นดั่ง “แมวเก้าชีวิต” ที่ไม่ว่าจะเจอ

มรสุมอะไร ไม่นานก็จะกลับขึ้นมามีชื่อเสียง มีหน้า

มีตาเหมือนเดิมแล้ว เส้นทางชีวิตของ “ผกก.หนุ่ย” 

พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย ว่าท่ีรองผู้การป้ายแดง อดีตนายตำารวจ

ติดตาม “นายกฯ ปู” ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี 

ต้องบอกว่าถ้าอยากรู้ ใครเจ๋งกว่าใคร...ต้องใช้ภาพถ่าย

ตัดสิน

การแต่งตั้งตำารวจระดับ “นายพัน” ตำาแหน่งรองผู้บังคับ 

การ (รอง ผบก.) และผู้กำากับการ (ผกก.) วาระประจำาปี 2564 

ที่ “บิ๊กปั๊ด” พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีอำานาจในการ

แต่งตั้งเต็มตัว 

คำาสั่ง ตร.ที่ 583/2564 ที่มีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ

แต่งตั้งในลำาดับที่ 396 ก็ปรากฏชื่อ พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย 

ประจำา บช.ส. หรือ ผกก.หนุ่ย อดีตนายตำารวจติดตามอดีต                                                          

นายกฯ ย่ิงลักษณ์ เลื่อนตำาแหน่ง

ข้ึนเป็นรองผู้บังคับการกลุ่มงาน                                                      

ผู้เช่ียวชาญการข่าว กองบัญชาการ                                                  

ตำารวจสันติบาล (รอง ผบก.กชข.)

เรียกเสียงฮือฮากันไปท่ัว!!!

ก็ก่อนหน้านี้ช่วงกลาง

เดือน เม.ย.2562 เพิ่งเห็นข่าว 

“ผกก.หนุ่ย” ครั้งดำารงตำาแหน่ง 

ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศพข. 

บช.ส. ถูกคำาสั่ง บช.ส.ลงโทษ 

“ปลดออกจากราชการ”

พอจ่ๆู  ก็ปรากฏชื่อได้เลื่อน                                                

ข้ันเป็นรองผู้การ หลายคนก็ต้อง

งงกันเป็นธรรมดา ไปเคลียร์เรื่องเคลียร์ราว กลับรับราชการ

ตำารวจตอนไหน

สุดท้ายถึงบางอ้อ...เมื่อเห็นผลการสอบสวน “ผกก.หนุ่ย” 

หลังมีภาพติดตาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ไปเชียร์ฟุตบอลโลกที่ประเทศ

รัสเซีย และพบไม่ได้ลาราชการไปต่างประเทศ จึงถูกกล่าวหา 

กระทำาผิดวินัยร้ายแรงโดยละทิ้งหน้าที่ราชการหลายครั้ง และ

ถูกลงโทษปลดออกจากราชการ ตามคำาสั่ง บช.ส.ที่ 68/2562 ลง

วันที่ 22 เม.ย.2562 เป็นต้นไป 

ต่อมา พ.ต.อ.วทัญญูได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ซึ่ง อนุ 

ก.ตร.อุทธรณ์ได้พิจารณามีมติให้ บช.ส.ยกเลิกคำาสั่งปลด พ.ต.อ. 

วทัญญูออกจากราชการ แล้วสั่งให้กลับเข้ารับราชการ ต่อมา 

บช.ส.มีคำาสั่งยกเลิกคำาสั่งปลดออกและลงโทษภาคทัณฑ์ โดย 

พ.ต.อ.วทัญญูกลับเข้าราชการวันที่ 20 ก.ค.2564

การกลับมาผงาดคร้ังน้ีของ “ผกก.หนุ่ย” ถือว่าไม่ใช่คร้ังแรก 

หากย้อนไปดูเส้นทางสีกากีในอดีตจะพบว่า พ.ต.อ.วทัญญู สมัยท่ี

อดีตนายกฯ ทักษิณถูกรัฐประหาร “ผกก.หนุ่ย” สมัยเป็นสารวัตร 

ถูกย้ายไปเป็น สว.สป.สภ.กรงปินัง จ.ยะลา ก่อนท่ี พล.ต.อ.เพรียว

พันธ์ ดามาพงศ์ รอง ผบ.ตร.ขณะน้ัน มีคำาส่ังขอตัวมาช่วยราช 

การในสำานักงานรอง ผบ.ตร. เมื่อพรรคพลังประชาชนชนะการ

เลือกต้ัง ก็มีคำาส่ังย้ายกลับมาเป็น สว.ฝขว.10 บก.ส.1 ดูแลเขต

บ้านจันทร์ส่องหล้า พอปี 54 พรรคเพื่อไทยชนะการเลือกต้ัง “ย่ิง                                                                                

ลักษณ์” เป็นนายกฯ “พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ เป็น ผบ.ตร. ก็ขยับให้ข้ึน

ผู้ช่วยนายเวร (สบ 3) เทียบเท่ารอง ผกก. และขึ้นเป็น

ผู้ช่วยนายเวร (สบ 4) ผบ.ตร. สมัย พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว 

และมาเป็น ผกก.ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ศพข. บช.ส. ก่อนจะเกิด

เรื่องเกิดราวดังกล่าว

นี่แหละเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของ “ผกก.หนุ่ย” ถึงได้

เรียก “แมวเก้าชีวิต.

ตามรอยอาสาวด้วยการใช้กฎหมายนิรโทษกรรม แต่ครั้งนี้จะประ                              

กาศนิรโทษตอนเที่ยงวัน พร้อมเสียงปืนยิงสลุต แต่จะทำาได้อย่าง                                                                                    

ไร เพราะต้องมีการต่อต้านอย่างแน่นอน ขั้นตอนแรกที่ต้องทำา                       

ก่อนออกกฎหมายนิรโทษกรรมก็คือต้องทำาให้ประชาชนฝ่ายต่อ                                                                                    

ต้านสิ้นฤทธิ์ ซึ่งเชื่อว่ายุทธศาสตร์การเมืองของเผาไทยที่ลูกสาว

อาสามาน่ังเป็นประธานยุทธศาสตร์ (นำาพ่อกลับบ้าน) ก็คือ นำาร่อง

ด้วยการยกเลิกมาตรา ๑๑๒ ที่วันนี้เผาไทยประกาศตัดหน้าก้าว

ตกเหวขอแก้ไขมาตรา ๑๑๒ ในรัฐสภาชุดนี้ แล้วถ้าสามารถล้ม

เลิกมาตรา ๑๑๒ ได้ก็หมายความว่าประเทศไทยเป็นของโทนี่ไป

แล้ว ๙๐% ดังนั้นกฎหมายนิรโทษกรรมจึงไร้ปัญหา เพราะรัฐ 

ธรรมนูญต้องถูกฉีกทิ้ง ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เข้าทางโทนี่

ปัญหาก็คือประธานยุทธศาสตร์ หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่ง

ว่า ประธานที่ปรึกษาเพื่อซ่อนเร้นเป้าหมายที่แท้จริง จะสามารถ

ทำาได้ตามปรารถนาหรือไม่ การเมืองวันน้ีเปิดโฉมหน้าหลายๆ คน

ออกมาแล้วว่ายืนอยู่หลังเงาโทน่ี สัมพันธภาพระหว่างพรรคพลัง

แป้งกับเผาไทยและก้าวตกเหวชัดเจนมากข้ึน โทน่ีคาดหวังว่าคร้ัง

นี้จะสมปรารถนาเสียที แต่จะสมปรารถนาหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับคน

ไทย ถ้าเสื้อแดง นปช.ยังเครซีกับโทนี่ คนรุ่นใหม่ที่เพิ่งจะมีสิทธิ์

เลือกตั้งที่ไม่ได้ใช้สมองในการใช้สิทธิ์ เพราะจะใช้แต่ไขสันหลัง

เลือกตามเพื่อน แล้วม้าไม้เมืองทรอยที่โทนี่ฝากพลังแป้งเลี้ยง

สามารถยึดพรรคพลังแป้งได้ ก็จะทำาให้เกิดสามประสานสามารถ

ใช้อำานาจนิติบัญญัติล้างมลทินให้ โทนี่สำาเร็จ แต่อย่าประมาท วัน

นี้ลุงกำานัน ลุงสนธิยังมีชีวิตอยู่ ถ้าบ้านเมืองจะฉิบหายเพราะโทนี่ 

เชื่อว่าพันธมิตรฯ และ กปปส.ก็ยังไม่ตาย (โน ไทม์ ทู ดาย) ต้อง

สู้กันอีกสักตั้งก่อนตาย

อย่างไรก็ตาม ก็ต้องฝากถามสามลุงโดยเฉพาะลุงตู่ว่าจะ                                                                                        

ยอมให้ความปรารถนาของสองพ่อลูกเป็นจริงหรือไม่ เพราะพ่อ                                                                                         

ลูกจะสมปรารถนาได้ก็ต้องล้มมาตรา ๑๑๒ ตามมาด้วย พ.ร.บ. 

นิรโทษกรรม ซ่ึงวันน้ีมีประชาชนจำานวนมากออกมาคัดค้านการ

ล้มมาตรา ๑๑๒ แล้ว ถ้าสามลุงโดยเฉพาะลุงตู่ยินยอมให้ความ

ปรารถนาพ่อลูกเป็นจริง ก็เท่ากับก่อดับเบิลอนันตริยกรรม เพราะ 

๒๒ พ.ค.นั้นมิได้ตั้งใจทำาเพื่อประเทศชาติและประชาชน ๗ ปี

ผ่านไปก็ไม่จัดการทำาผิดให้เป็นถูก ทำาให้ โทนี่สามารถฟื้นตัวจน

สามารถตั้งลูกสาวขึ้นเป็นผู้นำาล้มมาตรา ๑๑๒ ซึ่งจะต้องก่อให้

เกิดความเสียหายมหาศาลกับประเทศและประชาชน เพราะเชื่อ

ว่าโทนี่จะใช้ทุกอย่างที่ทำาได้เพื่อให้สมปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นการ

เมืองในรัฐสภา ม็อบทะลุฟ้า และกองกำาลังทหารต่างชาติที่จะ

5บทความ

าขำา...�ต����ตลก...�ต����ตลก

มีข่าวต่างประเทศชิ้นหนึ่งจากสำานักข่าว NBC 

News อ่านแล้ว ไม่รู้จะหัวเราะ หรือร้องไห้ดี เพราะมัน

คือความจริงที่เกิดขึ้นบนโลกโซเชียล 

โลกคู่ขนานที่ไม่ค่อยจะสนใจความจริง นอกจาก “ธง” ที่

วางอยู่ในใจ

เว็บไซต์ โพสต์ทูเดย์ แปลข่าวชิ้นนี้มา ลองอ่านดูครับ

-----------

“... NBC News รายงานว่ากลุ่มคนที่ต่อต้านการรับวัคซีน 

(Anti-vaxxer) หลายคนยอมเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-๑๙  แล้ว 

แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็กำาลังพยายามกำาจัดวัคซีน

ออกจากร่างกายเช่นกัน

วิดีโอหนึ่งกลายเป็นไวรัลบน TikTok และมียอดชมนับแสน

ครั้งเมื่อ ดร.แคร์รี มาเด เผยถึงส่วนผสมในการอาบน้ำาเพื่อ “ดี

ท็อกซ์” วัคซีนออกจากร่างกาย สำาหรับผู้ที่ได้รับคำาสั่งให้ต้องฉีด

วัคซีนทั้งที่ไม่เต็มใจ

เธอแอบอ้างอย่างผิดๆ ว่าการใช้บอแรกซ์อาบน้ำาจะสามารถ

นำานาโนเทคโนโลยีออกจากร่างกายได้ นอกจากนี้ยังมีส่วนผสม

อื่นๆ อย่างเบกก้ิงโซดาและดีเกลือ ท่ีเธออ้างว่าจะสามารถดีท็อกซ์

รังสีในร่างกายที่ถูกกระตุ้นโดยวัคซีน 

รวมถึงดินเบนโทไนต์ซึ่งจะช่วยขับพิษร้ายแรง

ในความเป็นจริงแล้ว บอแรกซ์จะทำาให้เกิดการระคายเคือง

ต่อผิวหนังและดวงตา 

ซึ่งแพทย์ผิวหนังเตือนว่าไม่ควรนำามาอาบ เพราะอาจทำาให้

ผิวหนังเกิดแผลไม้จากสารเคมีได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นอันตราย

แล้วยังไม่สามารถขับวัคซีนออกจากร่างกายได้ด้วย

คนส่วนใหญ่ใน TikTok ไม่ทราบว่าเธอเป็นใคร 

แต่เมื่อเห็นคำาว่า “ดร.” นำาหน้าชื่อของเธอแล้วก็ไม่ลังเลที่

จะอาบน้ำาบอแรกซ์ แม้ว่าองค์การอาหารและยา (FDA) ห้ามใส่

สารบอแรกซ์ลงในอาหาร 

และหลายคนใช้มันเพื่อฆ่าแมลง

นี่เป็นหนึ่งในหลายวิธีการผิดๆ ที่ผู้มีอิทธิพลในกลุ่ม Anti-

vaxxer ออกมาให้คำาแนะนำาบนโซเชียลมีเดียเพื่อขับวัคซีนออก

จากร่างกาย หลังจากที่หลายคนถูกกดดันจากสังคมหรือที่ทำางาน

ให้ต้องฉีดวัคซีนโดยไม่เต็มใจ...”

---------

ไม่เฉพาะประเทศไทยครับ โลกโซเชียลทั่วโลกมีความคล้าย 

ลวงในสิ่งที่ ����ีอยู�จริง

คลึงกัน 

กลุ่มคนที่ปักใจเชื่อเรื่องหนึ่งเรื่องใด พร้อมรับเฉพาะชุดข้อมูล

ตามที่ตัวเองเชื่อเท่านั้น โดยไม่สนใจข้อเท็จจริง 

มันก็เหมือนประเทศไทยท่ีพยายามปลุกว่า ปัจจุบันอยู่ในระบอบ

การปกครอง “สมบูรณาญาสิทธิราชย์”    

คนรับข้อมูลก็เชื่อเป็นตุเป็นตะ 

พากันหาเหตุผลข้างๆ คูๆ ล้างสมองตัวเองให้เชื่อว่า อยู่ในยุค 

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ให้ได้ 

ครับ...มีการปลุกกระแสสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ในหมู่ปัญญา

ชนสามนิ้ว มีการแนะนำาให้อ่านบทความ บูรณาญาสิทธิราชย์ ของ

นักเขียนฝ่ายซ้าย 

ให้ดาวน์ โหลดฟรี!

ล้วนเป็นบทความที่ใช้ความคิดคนปัจจุบันไปตัดสินอดีต แล้ว

บอกว่าอดีตคือสิ่งไม่ถูกต้อง ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน 

ล้างสมองจนเชื่อคล้อยตามกันไปหมด 

จากข้อมูลเดิมที่บอกว่า สมบูรณาญาสิทธิราชย์ จบสิ้นไปตั้งแต่ 

๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ วันนี้บิดเบือน สร้างชุดความเชื่อใหม่ ไทยยัง

ปกครองด้วยระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์  

ที่น่าตกใจคือ มีคนเชื่อครับ!

เหมือนท่ีเชื่อว่า อาบน้ำาบอแรกซ์ดีท็อกซ์วัคซีนออกจากร่างกาย 

ไม่มีผิด

ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ หมายถึง ระบอบการปกครองที่

พระมหากษัตริย์ มีพระราชอำานาจสมบูรณ์เด็ดขาด (Sovereign) 

รวมอำานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง (Centralization) 

และถือว่าพระมหากษัตริย์ ได้รับมอบหมายอำานาจมาจากพระ 

เจ้า ที่เรียกว่า เทวสิทธิ (Divine Right of King)

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นเรื่องของอดีต และนักทฤษฎีการ 

เมืองสนับสนุนระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก็มีเช่นกัน 

Jean Bodin (๑๕๓๐-๑๕๙๖) เป็นนักปรัชญาการเมืองชาว

ฝรั่งเศส มีผลงานเขียนสำาคัญ คือ “เรื่องสาธารณรัฐ (The Republic)” 

พิมพ์เมื่อ ค.ศ.๑๕๖๗ 

-------------

“...ประเทศมีวิวัฒนาการมาจากครอบครัวใหญ่ ประมุขของประ 

เทศมีอำานาจสูงสุดแต่ผู้เดียว โดยไม่แบ่งอำานาจไปยังรัฐสภาที่จะมา

จำากัดสิทธิและอำานาจของกษัตริย์ 

กษัตริย์มีอำานาจเป็นผู้ออกกฎหมายที่สำาคัญ ใช้กับผู้ใต้ปกครอง 

ซึ่งต้องยอมรับและเชื่อฟังโดยดุษฎีภาพ 

ส่วนกษัตริย์ต้องเคารพกฎธรรมชาติ (The Law of Nature) 

หรือกฎของพระเจ้า (The Law of God) หากกษัตริย์ละเมิดกฎธรรม 

ชาติ หรือกฎของพระเจ้า เป็นผู้ปกครองไม่ดี ไม่ใช่สิทธิหน้าที่ของ

ประชาชนจะปฏิวัติหรือก่อการจลาจล เพราะจะนำาความเสียหายทาง

เศรษฐกิจ และบั่นทอนความมั่นคงของประเทศ 

อำานาจกษัตริย์ได้รับมอบหมายจากพระเจ้า อยู่ในฐานะเป็นศูนย์

รวมของความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน และอยู่เหนือความแตกแยกทาง 

การเมืองและศาสนาทั้งปวง 

ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุข และเสถียรภาพความมั่นคง ของประ 

เทศ อันจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า และเป็นสิ่งจำาเป็น

อย่างยิ่งสำาหรับ การพัฒนาประเทศ...”

-------------

Thomas Hobbes (๑๕๘๘-๑๖๗๖) นักปราชญ์ชาวอังกฤษ ผู้

สนับสนุนกษัตริย์ราชวงศ์สจวร์ตแห่งอังกฤษ ต่อสู้กับรัฐสภา เขียนอธิ 

บายถึง อำานาจอธิปไตยไว้อย่างกว้างขวางในหนังสือชื่อ Leviathan

เขาอธิบายว่า มนุษย์แต่ละคนได้ทำาสัญญาระหว่างกัน สละ

อำานาจและสิทธิที่แต่ละคนมีอยู่โดยธรรมชาติให้แก่องค์อธิปัตย์ 

องค์อธิปัตย์มีอำานาจเด็ดขาดในการปกครองเพียงผู้เดียว ประ 

ชาชนทุกคนยอมอยู่ภายใต้อำานาจน้ัน โดยท่ีประชาชนไม่มีสิทธิเรียกร้อง

ใดๆ ต่อองค์อธิปัตย์ อำานาจองค์อธิปัตย์เป็นอำานาจท่ีเด็ดขาดและสูงสุด 

สัญญาสังคมที่ประชาชนทำาต่อกันนั้น เป็นสัญญาระหว่างประ 

ชาชนต่อประชาชน ไม่ใช่สัญญาระหว่างประชาชนกับองค์อธิปัตย์ 

องค์อธิปัตย์จึงไม่เป็นคู่สัญญากับประชาชน 

ดังนั้นองค์อธิปัตย์จึงไม่มีทางที่จะทำาผิดสัญญาได้ 

ประชาชนเป็นผู้ก่อต้ังและมอบอำานาจให้องค์อธิปัตย์ เพราะ

เห็นความจำาเป็นและมีประโยชน์ ฉะนั้นประชาชนจะไม่พอใจการ 

กระทำาใดๆ ขององค์อธิปัตย์ไม่ได้ 

นั่นคือความคิดของคนเมื่อกว่า ๔๕๐ ปีที่แล้ว เพราะบริบท

ของโลกขณะนั้นเป็นเช่นนั้น 

แต่ปัจจุบันมันไม่ใช่ 

แม้จะมีประเทศที่ยังปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ 

อาทิ บรูไน ซาอุดีอาระเบีย อยู่ก็ตาม แต่สำาหรับไทย หวนกลับไป

ไม่ได้อีกแล้ว 

ฉะนั้นการปลุกกระแสต่อต้าน สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ขึ้น

มา ก็เพียงเพื่อสร้างความเกลียดชังต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

เพื่อล้มล้างนั่นเอง 

ที่บอกว่า ปฏิรูป ไม่ใช่การล้มล้าง เป็นแค่ลมปาก 

เพราะแต่ละพฤติกรรมล้วนนำาไปสู่การล้มล้างทั้งสิ้น 

หากสามารถ “แก้ไข” หรือ “ยกเลิก” ม.๑๑๒ ได้สำาเร็จ 

เบื้องหลังของขบวนการล้มล้างก็จะเผยตัวตนต่อสาธารณะ 

ถึงวันน้ัน ส่ิงท่ีขบวนการน้ีต้องการในข้ันตอนสุดท้ายคือ เลือด

นองแผ่นดิน เฉกเช่นการปฏิวัติของยุโรปในอดีต จะเกิดขึ้น 

แต่ก็ไม่ง่ายที่จะเกิด

คนท่ีถูกล้างสมองจนเชื่อว่าปัจจุบันไทยปกครองโดย ระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ยังเป็นเฉพาะกลุ่ม 

เช่นนักศึกษาท่ีเคลื่อนไหวตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ีลงทุนลง 

แรงล้างสมองตัวเอง เสพข้อมูลเท็จจากโซเชียลจนเกิดอุปาทานหมู่ 

หยอดข้อมูลเท็จกันจนเชื่อจริงๆ ว่า กำาลังอยู่ในยุค พระมหา

กษัตริย์ มีพระราชอำานาจสมบูรณ์เด็ดขาด เพียงผู้เดียว  

ทั้งๆ ที่คนพวกนี้มีพรรคการเมืองที่ชื่นชอบอยู่ในสภาฯ และ

ขยันใช้อำานาจนิติบัญญัติตรวจสอบสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างผิดๆ 

ครับ...การเรียกร้องใดๆ ก็ตามที่ไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็น

จริง สำาเร็จได้ยาก หากสำาเร็จจะสร้างปัญหาใหม่ตามมา หาความ

สงบสุขไม่ได้ 

อย่าใช้วิธีคิดแบบคนอินเดีย ฆ่าโควิดด้วยการกินแอลกอฮอล์ 

หรือแบบฝรั่งอาบน้ำาบอแรกซ์ขับวัคซีน 

ต่อต้านระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ที่ไม่มีอยู่จริง คือบ่อ

เกิดการหลอกลวง หลอกกระทั่งตัวเอง

สุดท้าย “ตัวตน” ไม่มีอะไรจริงเหลืออยู่เลย.

ลอยอย�างฉลาด

ลอยกระทง���หลงทาง

ลอยลง โอ�งอ�าง ที่บ้าน

�ิลอยลง ���น้ำา ลำาธาร

สงสาร ���น้ำา ลำาคลอง

ลอยเรือ เก็บขยะ ทางน้ำา

ประเสริฐเลิศล้ำาลอยล�อง

���ทิ้งสิ่ง ปฏิกูล ก�ายกอง

ลอยกระทงส�งทองส�งธรร�

�ฟนพันธุ์�ท้

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่รัก�ละนับถือ

๒๑ ต.ค. วันเกิดไทยโพสต์ย่างเข้าปีที่ ๒๖ ผมขอละเมิด

ตัวเลขคือ ซื้อหวยรัฐบาลเลข ๒๑ และ ๒๖ ตามวันเกิดและปีที่ 

๒๖ ไทยโพสต์ก็เติบโตเป็นหนุ่มวัยฉะกัน อ่านไทยโพสต์จากข้อ

เขียนของท่านเปลว สีเงิน ได้ความว่าจะย้ายสำานักงานทำาการ

จากคลองเตยไปยังสำานักงานใหม่แถวคลองประชาชื่น ปี ๒๕๖๕ 

ผมก็ยังคงอ่านไทยโพสต์ไปเรื่อยๆ จนกว่าไทยโพสต์จะเลิกกิจการ

ไป ซึ่งก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะไทยโพสต์มี FC เยอะ นักเขียน

คุณภาพดี มีจรรยาบรรณ ในตลาดกระทุ่มแบน ถ้าผมออกไป

ตลาดเกิน ๑๐ โมง ไทยโพสต์ก็หมดแผงแล้ว เอเยนต์ก็บอกว่าจะ

สั่งเพิ่มอีกเพื่อสนองความต้องการของ FC.

พันธุ์ �ดโนเสาร์

 

ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าครับ ผมจะขอค่าลิขสิทธิ์ด้วย สัก

ครึ่ง ฮ่าๆๆๆๆ

ขอบพระคุณสำาหรับแฟนพันธุ์แท้ไทยโพสต์ครับ หลายๆ 

ท่านมีความผูกพันทั้งทางความคิด ทางใจและตัวอักษร ติดตาม

กันมาอย่างยาวนาน ไทยโพสต์ก็จะผลิตผลงานไปเรื่อยๆ จนกว่า

จะตายกันไปข้างโน้นแหละครับ    

ควา�ปรารถนาของสองพ�อลูกจะเป็นจริงหรือ���?

เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ

“พ่ออยากกลับบ้าน – ลูกจะพาพ่อกลับบ้าน” ถ้าพ่อไม่

ได้เป็นนักโทษชายต้องอาศัยอยู่ในคุกเพราะต้องโทษทัณฑ์ตาม

กฎหมาย หรือพ่อไม่ได้เป็นสัมภเวสีร่อนเร่อยู่นอกประเทศเพราะ

หนีคดี หนีโทษทัณฑ์ ความปรารถนาของพ่อลูกคู่นี้ก็คงไม่มีใคร

ขัดขวาง ถึงพ่อจะมีอาการโคม่าใกล้ตาย หมอไม่อยากให้กลับ

บ้าน แต่ถ้าพ่อยืนยันความปรารถนาว่าต้องการกลับไปตายบ้าน 

หมอก็ต้องอนุญาตให้ลูกสาวพาพ่อกลับบ้าน

แต่ความปรารถนาของสองพ่อลูกท่ีพ่อเป็นสัมภเวสีร่อน                                                                                  

เร่เพราะหนีคดี หนีโทษทัณฑ์ ในขณะที่ลูกสาวอาสามาเล่นการ 

เมืองเพื่อพาพ่อกลับบ้าน ซึ่งก็ไม่จำาเป็นต้องให้ลูกสาวช่วย เพราะ

ตัวพ่อก็สามารถกลับบ้านได้ตลอดเวลา แต่ต้องรับโทษทัณฑ์ที่ก่อ

ไว้ก่อนกลับบ้านเท่านั้น ดังนั้นการที่ลูกสาวประกาศว่าจะพาพ่อ

กลับบ้านนั้น และความปรารถนาที่ไม่ต้องการให้พ่อรับโทษทัณฑ์

ใดๆ โดยจะใช้การเมืองช่วยเหลือ แล้วยังมีความปรารถนามากไป

กว่านั้น ลูกสาวหวังว่าจะสามารถปูพรมแดงรับพ่อกลับประเทศ

พร้อมอาสาว เพื่อที่จะทำาให้พ่อสามารถกลับมาสานฝันการเมือง

ต่อไป เพราะอายุ ๖ รอบ ยังไม่แก่ ยังมีไฟอยู่ ดังนั้นถ้าสามารถ

รับพ่อกลับประเทศโดยไม่มีมลทิน ก็หมายถึงสามารถสานฝันที่

ปรารถนาจะเป็น “เฮงซวยเมืองไทย” ปัญหาก็คือจะทำาอย่างไร 

และประชาชนจำานวนมากยอมให้ทำาหรือไม่

ทำาอย่างไรจึงจะพาพ่อกลับบ้านอย่างไร้มลทิน ก็ต้องเดิน

‘หนุ�ยเก้าชีวิต’

ต้องมากกว่าเมื่อครั้งก่อจลาจล ๒๕๕๓ ทำาอย่างไรจะสามารถหยุด

ยั้งความปรารถนาของพ่อลูกได้ ผมเสนอให้ลุงตู่ยุบสภา ตามมา

ด้วยลาออก เพื่อให้เกิดสภาวะสุญญากาศเหมือนก่อน ๒๒ พ.ค.

๕๗ แต่ครั้งนี้ ไม่ต้องให้มีรัฐประหาร แต่ให้วุฒิสภาเสนอมาตรา 

๗ แล้วให้วุฒิสภาสรรหานายกรัฐมนตรีรักษาการ 

ในขณะเดียวกันวุฒิสภาก็ทำาหน้าที่สภานิติบัญญัติ ที่ไม่ใช่                                                                                    

มีหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แต่ให้มีหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญ

ฉบับปัจจุบันท่ีเดินหน้าก็ไม่ได้ (ไม่สามารถจัดการเลือกต้ังได้เพราะ

กฎหมายลูกยังไม่แล้วเสร็จ) ถอยหลังก็ไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญ

ยังมีผลบังคับใช้ แต่วุฒิสภาสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประ                                                                              

โยชน์ต่อประเทศและประชาชนมากกว่าการแก้ไขเพื่อผลประโยชน์

ของพรรคการเมืองที่กำาลังกระทำาอยู่ในขณะนี้ (ต้องขอนำาเรื่อง

ศาสนามาเตือนสติคนท่ีห้อยพระเครื่อง แต่ไม่สนใจปรัชญาศาสนา

พุทธ : โก อะราวด์ คัม อะราวด์ กรรมใดใครก่อกรรมนั้นต้องรับ)

เจ� บ�น ๐๐๗

ใช่ครับกลับมาติดคุกได้ตลอดเวลา ประเทศไทยยินดีต้อน                                                                                 

รับ พักเดียวเดี๋ยวก็ได้ออกแล้ว แต่ถ้าหนีก็ต้องหนีไปตลอดครับ                                                                               

หรือหนีจนตาย การที่นายทักษิณ ส่ง อุ๊งอิ๊ง เข้าสู่การเมือง เป็น 

การประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่า อยากกลับมาแบบไม่ติด                                                                                

คุก ผมเกรงว่าจะมีคนติดคุก หรือไม่ก็หนีเพ่ิมสิครับ ดูย่ิงลักษณ์ 

เป็นตัวอย่าง นั่งบนกองเงินดีๆ ไม่เอา คิดจะมาล้างผิดให้พี่ชาย 

สุดท้ายลามไปเรื่องโกง มันก็จบเห่สิครับ  อุ๊งอิ๊ง จะมีโอกาสเจริญ

รอยตามหรือไม่ ติดตามชมครับ.

�ทยป่อ�

 * ดินฟ้าอากาศเป็นไป

เวียนไหวปกติฤาแสลง

ตามธรรมชาติเปลี่ยนแปลง

สัตว์คนสำาแดงเปลี่ยนแปร

 * ฝุ่นพิษมาตอนแรกแรก

เหมือนแปลกผู้คนยอมแหย

ใส่หน้ากากอย่างดื้องอแง

ตอนหลังยอมแพ้ โรคลึกลับ

 * ฝรั่งเรียกโควิด๑๙

อื้อฉาวทั่วโลกลามถึงดับ

เริ่มจากจีนแผ่ขยายย่อยยับ

ทั่วโลกนับศพกันรายวัน

 * “ไทยป่อม” คือคน “ไทยปลอม”

พร้อมกันถือ “วิกฤต” สยองขวัญ

เป็นโอกาส “วิปลาส” ฟาดฟัน

ชาติศาสน์ราชอาสัญ “กูครอง”ฯ.

วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

..........................................

พ.ต.อ.วทัญญู วิทยผโลทัย
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6 ภูมิภาค-อาชญากรรม

ขาว
เทศกาลล่าปลาบึกแก่งกระจาน 4 วันได้ 25 ตัว

เพชรบุรี • เทศกาลล่าปลาบึกในเขื่อนแก่งกระจานเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในปี 2564 โดย

เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำาจืดเขื่อน

แก่งกระจานเพชรบุรี ได้อนุญาตให้ล่าปลาบึกได้ไม่เกิน 50 ตัวภายใน 2 เดือน โดยปี

นี้กำาหนดระยะเวลาสิ้นสุดการล่าปลาบึกในวันที่ 15 ม.ค.2565 แต่หากพรานล่าปลา

บึกจับได้ครบ 50 ตัวก่อนถึงวันที่กำาหนด ก็จะถือว่าสิ้นสุดการล่าทันที ส่วนปลาบึกที่

ได้จะนำาไปขายในราคากิโลกรัมละ 150 บาท ซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อ โดยวัน

นี้ (18 พ.ย.) 4 วัน รวมปลาบึกที่ล่าได้แล้วจำานวน 25 ตัว ตัวใหญ่สุดมีน้ำาหนักตัว

ถึง 182 กก. ตัวรอง 176 กก. และต่ำาสุด 50 กก. นอกจากนี้ยังมีกฎเกณฑ์ในการ

ล่าปลาบึกไม่ให้สูญพันธุ์ด้วยการกำาหนดให้ผู้ที่จับปลาบึกได้ 1 ตัว ต้องปล่อยลูกปลา

บึกกลับคืนในเขื่อนแก่งกระจาน 500 ตัว และห้ามล่าปลาบึกในช่วงนอกเทศกาล 

นายเอกชัย เตชะวันโต หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำาจืดเขื่อนแก่ง

กระจานเพชรบุรี เปิดเผยว่า ในปีนี้กำาหนดให้จับปลาบึกที่ 50 ตัว เริ่มวันที่ 15 พ.ย.

64-15 ม.ค.65 ส่วนนี้มีการทำาประมงแบบรับผิดชอบโดยมีการจัดตั้งกองทุนประมง 

เพื่อนประมง โดยวัตถุประสงค์เป้าหมายหลักคือ ช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ

ของประมงในภาพกิจกรรมของส่วนประมง และจากการจัดเก็บข้อมูลระยะเวลา 3 

วันที่ผ่านมา เฉลี่ยปลาขึ้นวันละ 10 ตัว ซึ่งคาดว่าไม่เกิน 15 วันจะจับปลาครบ 50 

ตัว และสิ้นสุดฤดูกาลจับปลาบึกเขื่อนแก่งกระจาน

อำานาจเจริญห้ามขายเครื่องกันหนาวเกินราคา 

อำานาจเจริญ • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางจังหวัดอำานาจเจริญแจ้งว่าช่วงนี้จังหวัด

อำานาจเจริญเข้าสู่ฤดูหนาว สภาพอากาศโดยทั่วไปหนาวเย็น ตอนกลางวันมีกระแส

ลมพัดแรง ตกดึกอากาศหนาว ตามหมู่บ้านห่างไกลที่อยู่ใกล้ภูเขาจะมีอากาศหนาว

กว่าพื้นที่ปกติ จึงเห็นผู้สูงอายุก่อไฟผิงบริเวณหน้าบ้านหรือใต้ถุนบ้านเพื่อคลาย

ความหนาวเย็น จึงเป็นห่วงเรื่องอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ คงต้องช่วยกันสอดส่องดูแล

การก่อไฟผิงให้ดี หากเลิกผิงไฟควรดับให้สนิทก่อนไปที่อื่น ที่ผ่านมา จ.อำานาจเจริญ

สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ในการระมัดระวังป้องกันการเกิดอัคคี

ภัยในช่วงฤดูหนาวนี้ และจากสภาพอากาศหนาวถึงหนาวจัดส่งผลให้ประชาชนมี

ความต้องการเครื่องกันหนาว ไม่ว่าจะเป็นผ้าห่ม เสื้อกันหนาว ถุงมือ หมวก ฯลฯ 

เพิ่มขึ้น เกรงว่าผู้ประกอบการร้านค้าจะฉวยโอกาสขึ้นราคา จึงได้ประกาศเตือน

บรรดาร้านค้าที่จำาหน่ายเครื่องกันหนาวทุกชนิด อย่าได้กักตุนหรือฉวยโอกาสขึ้น

ราคาสินค้าที่สูงเกินสมควร อันเป็นการซ้ำาเติมผู้ประสบความเดือดร้อนจากสภาพ

อากาศหนาว โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นความเดือดร้อนและเอาเปรียบผู้

บริโภคด้วย

น้ำาป่าเทือกเขาบรรทัดหลากท่วม 3 อำาเภอ จ.ตรัง

ตรัง • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ย.64 เวลา 07.00 น. ที่ จ.ตรัง หลัง

ฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงเช้าวันที่ 18 พ.ย. ทำาให้น้ำาป่าจากเทือกเขาบรรทัด

ไหลหลากเข้าท่วม 3 อำาเภอคือ อำาเภอรัษฎา อำาเภอนาโยง และอำาเภอเมืองตรัง 

รวมกว่า 120 หลังคาเรือน โดยเฉพาะที่อำาเภอนาโยง น้ำาได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือน

ชาวบ้านในหลายตำาบล ทั้งที่ตำาบลละมอ ตำาบลช่อง ตำาบลนาหมื่นศรี และตำาบล

นาโยงเหนือ ซึ่งระดับน้ำาได้เพิ่มสูงขึ้น โดยหมู่ที่ 1 ต.นาโยงเหนือ อ.นาโยง ระดับ

น้ำาท่วมสูงตั้งแต่ 20 เซนติเมตร-2 เมตร ถนนทางเข้าหมู่บ้านบางสาย รถเล็กยัง

สามารถผ่านได้ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ได้นำารถยนต์และรถจักรยานยนต์ไปอยู่ในที่

ที่ปลอดภัยแล้ว เนื่องจากระดับน้ำาจากเทือกเขาบรรทัดยังไหลลงสู่พื้นที่รับน้ำาด้าน

ล่าง คือที่อำาเภอนาโยงและอำาเภอเมืองฯ ทำาให้ปริมาณน้ำายังเพิ่มสูงขึ้น และมียัง

คงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง ท้องฟ้ายังมืดครึ้ม ส่วนที่หมู่ที่ 1, 2, 3 และ 4 ต.นา

โยงใต้ อ.เมืองตรัง ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำาและเป็นหมู่บ้านที่มีน้ำาท่วมซ้ำาซาก เช้าวันนี้

ระดับน้ำาท่วมสูงตั้งแต่ 20 เซนติเมตร-1.50 เมตร แต่ชาวบ้านสามารถขนของหนี

น้ำาได้ทัน เพราะมีผู้นำาชุมชนขับรถไปปลุกชาวบ้านให้ขนย้ายสิ่งของตั้งแต่กลางดึก

คืนที่ผ่านมา.
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จับอีก2แห่งผลิตดอลลาร์ปลอม

รวบนายทุนยึดแท่นพิมพ์-ธนบัตรกว่า30ล้าน

กรุงเทพฯ • ตำารวจ PCT เข้าทลายขบวนการ

ผลิตแบงก์ดอลลาร์ปลอมอีก 2 แห่ง จับกุม

นายทุนและผู้ร่วมขบวนการ ยึดแท่นปั๊มเงิน

พร้อมธนบัตรมูลค่ากว่า 30 ล้านบาท

วันที่ 18 พ.ย.64 ที่สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์ กิตติประ

ภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์                                                 

ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสาร                                                       

สนเทศ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ (ศปอส.

ตร.) หรือ PCT พร้อมด้วยนายคริสโตเฟอร์ 

โรห์ดี (Mr.Christopher Rohde) ผู้ช่วยทูต/

หัวหน้าสำานักงาน U.S. Secret Service ประจำา                                                           

สำานักงานกรุงเทพฯ ร่วมกันแถลงผลการสืบ 

สวนขยายผลการจับกุมขบวนการผลิตธนบัตร

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาปลอม โดยสามารถจับ 

กุมนายทุนและผู้ร่วมขบวนการ พร้อมยึดแบงก์

ดอลลาร์ปลอมได้กว่า 10,000 ฉบับ คิดเป็นเงิน

ไทยกว่า 30,000,000 บาท พร้อมบุกทลายโรง

พิมพ์ได้อีก 1 แห่ง

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์เปิดเผยว่า ก่อนหน้า                                                          

นี้ตำารวจ PCT และตำารวจนครบาลได้ร่วมกัน

จับกุมผู้ลักลอบจำาหน่ายธนบัตร USD ปลอม                                                                 

และขยายผลไปตรวจค้นโรงงานผลิตที่ อ.บาง 

เลน จ.นครปฐม จับกุมเจ้าของโรงงาน ยึด

ธนบัตรปลอมได้กว่า 36,000 ฉบับ คิดเป็นเงิน

ไทยกว่า 100 ล้านบาท ทั้งนี้ พล.ต.อ.สุวัฒน์ 

แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้สั่งกำาชับมาว่าให้ขยาย

ผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการที่ยังเหลือทั้งหมด 

ซึ่งจากการสืบสวนทางโซเชียลมีเดียจนรู้ตัว

นายทุนและช่างพิมพ์ จึงได้รวบรวมพยานหลัก

ฐานขออนุมัติหมายจับจากศาล และในวันที่ 11 

พ.ย.64 นำากำาลังเข้าตรวจค้น 2 จุด

ผลการตรวจค้นจุดที่ 1 ตรวจค้นและ

จับกุมนายทองมาก หรือช่างแม็ค (สงวน

นามสกุล) ได้ที่บริเวณ ถ.พระราม 3 โดยช่าง

แม็คทำาหน้าที่เป็น “ผู้ควบคุมการผลิตธนบัตร

ปลอม” จากนั้นได้พาตัวไปตรวจค้นบ้านพักที่ 

อ.เมืองฯ จ.เพชรบุรี พบเครื่องพิมพ์ 4 เครื่อง 

และอุปกรณ์การพิมพ์ที่คาดว่าเตรียมไว้ใช้ผลิต

ธนบัตรปลอมได้อีก จึงได้ตรวจยึดไว้ตรวจสอบ 

กรุงเทพฯ • เปิดผลสำารวจพบขายลอตเตอรี่

ไม่สนกฎหมาย เด็กอายุต่ำากว่า 20 ปีก็ขายให้

คาชุดนักเรียน จี้กองสลากคุมเข้มบังคับใช้ให้

เป็นจริง 

มูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน เครือข่ายเด็ก

รุ่นใหม่ไม่พนัน และเครือข่าย Media Move 

ร่วมกันจัดเวที Talk online “ต่ำากว่า 20 ใครก็

ขาย กฎหมายสลากบูด” พร้อมเปิดผลสำารวจ 

“การขายสลากให้กับเด็กอายุต่ำากว่า 20 ปี 

พ่วงด้วยการขายเกินราคา”      

นางสาววศิณี สนแสบ เครือข่ายเด็ก

รุ่นใหม่ไม่พนัน กล่าวว่า จากการลงสำารวจ 

55 จุดขายใน 14 เขตของกรุงเทพมหานคร

และนนทบุรี ช่วงสองเดือนที่ผ่านมา ให้น้องๆ 

อายุ 15-18 ปีไปลองขอซื้อสลาก พบว่าผู้ขาย 

100% ขายสลากให้กับเด็กเยาวชนโดยไม่มี

การสอบถามอายุ และไม่เอะใจแม้เด็กแต่ง

ชุดนักเรียน อีกทั้งยังให้คำาแนะนำาเลขเด็ด 

และเสนอให้ซื้อมากกว่าหนึ่งใบ เหมือนขาย

ให้ผู้ใหญ่ตามปกติ ที่เป็นไปตามคาดคือ 98% 

ขายเกินราคา 80 บาท  

ขณะเดียวกันได้ทำาการทดลองเข้าซื้อ

สลากทางแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เปิดขาย พบ

ว่าเด็กอายุต่ำากว่า 20 ปีสามารถซื้อได้ แม้บาง

รายจะให้กรอกอายุหรือให้ติ๊กว่าอายุไม่น้อย

กว่า 20 ปี แต่ก็ไม่มีผลอะไร เด็กสามารถซื้อ

สลากได้อยู่ดี จึงน่าสงสัยว่าผู้ค้าสลากรู้หรือ

ไม่ว่าได้ทำาผิดกฎหมาย หรือว่ารู้แต่ไม่กลัว 

เพราะคิดว่าการขายสลากให้เด็กเป็นแค่เรื่อง

เล็กน้อย กลายเป็นว่าการทำาผิดกฎหมายเป็น

เรื่องธรรมดาที่ทำากันจนเคยชิน จึงอยากให้ 

สนง.สลากเคร่งครัดในการบังคับใช้กฎหมาย 

ห้ามขายสลากให้เด็กอายุต่ำากว่า 20 ปี และ

มีมาตรการเข้มข้นเหมือนกฎหมายควบคุม

จี้กองสลากคุมเข้มพบขายให้เด็กในชุดนักเรียน

จุดที่ 2 ตรวจค้นและจับกุมตัวนายบุญช่วย หรือ

ป๋าลี ขณะอยู่ที่บ้านพักในเขตห้วยขวาง กทม. 

โดยป๋าลีเป็น “นายทุนจัดหาเครื่องพิมพ์และ

อุปกรณ์การพิมพ์” ให้แก่โรงงานที่ อ.บางเลน 

และต่อมา วันที่ 12 พ.ย.64 ได้ขยายผลจับกุม

ตัวนายกิจพัฒน์ หรือโปรจี (สงวนนามสกุล) 

พร้อมธนบัตร USD ปลอมกว่า 10,000 ฉบับ 

คิดเป็นเงินไทยกว่า 30,000,000 บาท

จากการสอบสวนนายโปรจีรับว่า นาย

สิรภพ หรือเฮียเกรียง (สงวนนามสกุล) เป็น

ผู้นำาธนบัตรปลอมมาให้จำาหน่าย โดยมีป๋าลี 

(คนลาว) เป็นนายทุนให้เฮียเกรียงเช่าอาคาร

หลังหนึ่งใน ต.คูคต อ.ลำาลูกกา จ.ปทุมธานี 

ซึ่งน่าเชื่อว่าจะเป็นแหล่งผลิตธนบัตรปลอม

อีกแห่งหนึ่งของขบวนการนี้ จากนั้นจึงได้ขอ

อนุมัติหมายศาลไปตรวจค้นสถานที่ดังกล่าว 

พบเครื่องพิมพ์และอุปกรณ์การพิมพ์หลาย

รายการ ซึ่งมีร่องรอยหลักฐานการพิมพ์ธนบัตร

ดอลลาร์สหรัฐปลอมหลงเหลืออยู่ จึงได้ตรวจ

ยึดไว้ และจะได้รวบรวมพยานหลักฐานขอ

อนุมัติหมายจับผู้ร่วมกระทำาความผิดในข้อหา 

“ร่วมกันผลิตทำาปลอมขึ้นซึ่งเงินตราไม่ว่าจะ

ปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตร 

หรือสิ่งอื่นใด ซึ่งรัฐบาลต่างประเทศออกใช้หรือ

ให้อำานาจให้ออกใช้” ซึ่งมีอัตราโทษสูงสุดถึงจำา

คุกตลอดชีวิต

นายคริสโตเฟอร์กล่าวว่า กว่า 30 ปีที่

สำานักงาน United States Secret Service ได้

ทำางานร่วมกันกับสำานักงานตำารวจแห่งชาติ ใน

การสืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวกับการปลอม

แปลงธนบัตร การโกงธนาคาร และล่าสุดการ

ฉ้อโกงในรูปแบบอาชญากรรมทางไซเบอร์ 

เมื่อเร็วๆ นี้เจ้าหน้าที่ตำารวจไทยประสบความ

สำาเร็จจากการสืบสวนจนพบแหล่งผลิตธนบัตร

ดอลลาร์สหรัฐปลอม ที่มีการนำาไปใช้แพร่หลาย

ทั้งในไทยและในต่างประเทศ อันเป็นแหล่ง

ผลิตใหญ่แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย จาก

การสืบสวนได้นำาไปสู่การจับกุมผู้ต้องหา 8 ราย

ด้วยกัน และสามารถยึดแท่นพิมพ์ที่ใช้ในการ

ผลิตได้อีกหลายแท่น ผมอยากจะขอขอบคุณ

สลากกันจนเป็นธรรมดา พ่อแม่ใช้ให้ลูกชี้

สลากบ้าง หรือให้ลูกใบ้เลขบ้าง รวมถึงการ

รายงานข่าวของสื่อต่างๆ โดยเฉพาะในโซเชียล 

มีเดีย ล้วนมีผลต่อเด็กและเยาวชน เป็นการ

ปลูกฝังค่านิยมพนันแก่เขาโดยไม่รู้ตัว เป็นจุด

เล็กๆ ที่ทำาให้เด็กคิดว่าการพนันเป็นเรื่องปกติ 

ยิ่งปัจจุบันในโลกออนไลน์เข้าถึงง่ายมาก เด็ก

เยาวชนมีโอกาสถูกชวนให้พนันตลอดเวลา 

หากเรื่องการไม่ขายสลากให้เด็กอายุ

ต่ำากว่า 20 ปียังทำาไม่ได้ แล้วจะให้พวกเขามี

ความเชื่อมั่นอะไรต่อผู้ ใหญ่ในการจะปกป้อง

เขาจากอันตรายใดๆ ที่ใหญ่หลวงกว่านี้ อยาก

ให้รัฐบังคับใช้กฎหมายให้เป็นจริง ทำาให้คน

รู้สึกว่าเมื่อทำาผิดแล้วถูกปรับจับจริง คนก็จะ

ไม่กล้ากระทำาผิด การที่เด็กซื้อหวยเพราะ

เขาอยากรวย ก็ไม่ต่างจากผู้ใหญ่ ถ้าบ้าน

เรามีสวัสดิการที่ดี มีโอกาสในชีวิตที่ดีกว่านี้ 

ประชาชนคงไม่มาหวังรวยด้วยวิธีนี้.

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์  

นายณัฐพงศ์ สำาเภาแก้ว ผู้ประสาน

งานเครือข่ายเยาวชนลดปัจจัยเสี่ยง กล่าวถึง

สถานการณ์เด็กเยาวชนว่า การพนันยอดนิยม

ในหมู่เด็กเยาวชนขณะนี้ ได้แก่ ไพ่ สลากกิน

แบ่งรัฐบาล หวยใต้ดิน แทงบอล และเกมพนัน

ออนไลน์ ที่ผ่านมาผู้ใหญ่อาจเข้าใจผิดคิดว่า

เด็กไม่เล่นหวย ซึ่งในความจริงแล้วไม่ใช่ ทุก

วันนี้เด็กหันมาซื้อและขายหวยกันเยอะมาก 

ผลสำารวจของนักวิชาการล่าสุดพบว่า มีเด็ก

อายุต่ำากว่า 20 ปี จำานวน 7 แสนคนที่ซื้อสลาก 

สมมติเด็ก 7 แสนคนนี้ซื้อสลากเดือน

ละ 1 ใบ ใบละ 80 บาท พวกเขาจะเสียเงิน 

56 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 672 ล้านบาท

ต่อปี รัฐบาลได้ส่วนแบ่งตามกฎหมาย 23% 

เท่ากับรัฐบาลกินเงินเด็กปีละประมาณ 150 

ล้านบาท ซึ่งมันควรเป็นเงินที่เขาจะได้นำา

ไปใช้ทางอื่นที่เป็นประโยชน์มากกว่า เรื่อง

นี้รัฐบาลน่าจะต้องละอายที่ ได้กินเงินเด็ก 

อยากเรียกร้องให้รัฐบาลมองเห็นเด็ก ฟังเด็ก 

และจริงใจกับเด็ก ด้วยการกระทำามากกว่า

เป็นเพียงคำาพูดหรือบทบัญญัติในกฎหมาย   

นายธนากร คมกฤส เลขาธิการมูลนิธิ

รณรงค์หยุดพนัน กล่าวว่า พ.ร.บ.สลากกิน

แบ่งรัฐบาลเพิ่งถูกแก้ไขเมื่อปี 2562 ให้มีบท

ลงโทษเพิ่มนอกจากการขายสลากเกินราคา

แล้ว ก็คือการห้ามขายสลากให้แก่บุคคลอายุ

ต่ำากว่า 20 ปี กับห้ามขายสลากในสถาน

ศึกษา จึงเป็นไปได้ที่ผู้ขายและประชาชนอาจ

ยังไม่รู้กฎหมายข้อนี้ ซึ่งเป็นเรื่องจำาเป็นที่ 

สนง.สลากต้องทำาให้พวกเขาได้รู้และบังคับใช้

กฎหมายให้เป็นจริง  

การขายสลากเกินราคาอาจจะแก้ยาก 

เพราะเกี่ยวข้องกับอิทธิพลและผลประโยชน์ 

แต่การห้ามขายสลากให้เด็กน่าจะทำาได้อย่าง

ตรงไปตรงมา ถามว่าทำาไมต้องปกป้องเด็ก 

เพราะสลากเป็นการพนันประเภทหนึ่งที่ดูด

เงินจากกระเป๋าของคนจำานวนมากไปเข้ารัฐ 

แล้วรัฐนำาเงินมาจัดสรรให้กับคนถูกรางวัล

เพียงหยิบมือ คือเพียง 1.4% เพราะในสลาก 

1 ล้านใบจะมีคนได้รางวัลเล็กหลักพันบาท

ประมาณ 1 หมื่น 4 พันคน ได้รางวัลหลักหมื่น

บาทประมาณ 160 คน ส่วนรางวัลหลักแสน

ได้แค่ 7 คน และหลักล้านบาทมีเพียงคนเดียว 

โอกาสถูกรางวัลมีน้อยมาก เด็กจึงไม่ควรเข้า

มาเสี่ยงที่จะเสียเงินในเรื่องนี้ เด็กอาจจะคิดได้

ว่าเขาอยากจะรวยเพื่อไปช่วยให้พ่อแม่ไม่ต้อง

ลำาบาก ซึ่งเป็นความคิดที่น่าชื่นชม แต่รัฐบาล

ควรส่งเสริมให้เขาเป็นนักทำามาหากินมากกว่า

จะมาหวังโดยการเป็นนักเสี่ยงโชค  

ด้าน น.ส.กมลพรรณ สมหวัง ตัวแทน

เยาวชน กล่าวว่า สังคมรอบตัวที่เล่นหวยซื้อ

เพื่อนผู้บังคับใช้กฎหมายของเราที่ทำางานใน

เชิงรุกอย่างเข้มแข็ง จนนำาไปสู่การจับกุมตัวผู้

กระทำาความผิด เพื่อเข้าสู่กระบวนการทาง

กฎหมายต่อไป

นายคริสโตเฟอร์ยังมีข้อแนะนำา 4 จุด

ในการสังเกตธนบัตรจริงกับธนบัตรปลอม ดังนี้ 

1.กระดาษที่ใช้ผลิตธนบัตรของจริง จริงๆ แล้ว

ไม่ใช่กระดาษ แต่คือผ้าผืนหนึ่ง ทำาให้ระยะ

เวลาการใช้งานจะอยู่ได้นานกว่า และการ

สัมผัสธนบัตรปลอมจะแตกต่างกันอย่างเห็นได้

ชัด หากนำาไปใส่ในเครื่องซักผ้า ธนบัตรจริงจะ

ยังคงสภาพเดิม แต่ธนบัตรปลอมจะไม่เหลือ

สภาพของธนบัตรเลย 2.หากยกธนบัตรข้ึนส่อง

จะพบลายน้ำาด้านขวามือ ในธนบัตรจริงลายน้ำา

จะเป็นรูปของเบนจามิน แฟรงคลิน ซึ่งมีความ

คมชัดและมีความสวยงามมากกว่า ขณะที่

ธนบัตรปลอมคุณภาพจะด้อยลง 3.หากยกธน

บัตรส่องด้านซ้ายมีแถบใยใสป้องกันการปลอม 

แปลงอยู่ ในธนบัตรจริงในแถบใยใสจะเขียน

ว่า USA100 ซ้ำาไปซ้ำามาเรื่อยๆ ส่วนธนบัตร

ของปลอมที่ยึดได้จะไม่พบรอยพิมพ์ USA100 

ในแถบใยใส 4.สังเกตได้ง่ายจากตัวเลข 100 

มุมล่างด้านขวา หากมีการพลิกธนบัตร สีของ

ตัวเลขจะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีดำาในธนบัตร

ของจริง ส่วนของปลอมจะไม่สามารถเปลี่ยน

สีได้ หรือหากมีความพยายามปลอมแปลงสีให้

เหมือนของจริง คุณภาพของธนบัตรปลอมจะ

ไม่ดีและเห็นได้ไม่ชัดเหมือนของจริง

พล.ต.อ.ดำารงศักดิ์กล่าวว่า ความผิด

เกี่ยวกับการปลอมหรือการแปลงเงินตรา ถือ

เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน 

หลังจากนี้จะได้แจ้ง ปปง.ให้ตรวจสอบเพื่อยึด

ทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้ที่เกี่ยวข้อง และ

ดำาเนินคดีฐานฟอกเงินต่อไป ฝากเตือนไปยัง

ผู้ประกอบการร้านค้าให้ ใช้ความระมัดระวัง

ในตรวจสอบแบงก์ดอลลาร์เหล่านี้ หากพบ

เบาะแสหรือเกรงจะตกเป็นเหยื่อ สามารถแจ้ง

เข้ามาได้ที่สายด่วน PCT 1599 ตลอด 24 ชม. 

หรือสายตรง 08-1866-3000 หรือ www.pct.

police.go.th.

ตราด • 3 ผู้เสียหายจากคดีโกงหวย 56 

ล้านเข้าพบ ผกก.สภ.เมืองตราดหลังคดีไม่

คืบ ขณะที่ ผกก.สภ.เมืองตราดบอกคดีอยู่ดี

เอสไอแล้ว ด้านผู้เสียหายตั้งทนายฟ้องศาล 

ระบุอดีตรอง ผบก.ตราดหลบหนีคดีพร้อม

เงินนับร้อยล้าน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายธง

ชัย จิตสังวร อายุ 47 ปี บ้านเลขที่ 89 

หมู่ 1 ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด และ

เพื่อน 2 คน ผู้ได้รับความเสียหายจากการ

ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งได้แจ้งความไว้

ที่ สภ.เมืองตราด หอบหลักฐานเดินทางเข้า

พบ พ.ต.อ.นาวิน ธีระวิทย์ ผกก.สภ.เมือง

ตราด และ ร.ต.ท.หญิงณัฐปภา จีนประชา 

ร้อยเวร สภ.เมืองตราด ซึ่งรับแจ้งความ

ไว้ เพื่อติดตามคดี แต่ผู้กำากับอยู่ระหว่าง

การประชุม และร้อยเวรได้ โยกย้ายไปที่

สำานักงานตำารวจแห่งชาติแล้ว พ.ต.ท.บัน

ฑิต เตชะวงศ์ รองผู้กำากับสือบสวน สภ. 

เมืองตราด จึงเข้ามารับเรื่องแทน

นายธงชัยกล่าวว่า นายนันทณัฐ 

บัณฑิตธิรนันท์ หรือเอ็ม (ร้านพิชิตแอร์) เป็น

ผู้ชักชวนให้ลงทุนซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล

รวม 2 งวด แล้วไม่ได้สลากกินแบ่งมาใน

งวดวันที่ 16 พฤษภาคม และ 1 มิถุนายน 

2564 งวดละ 28 ล้านบาท รวมประมาณ 

56 ล้านบาท ซึ่งตนเองและเพื่อนๆ ในกลุ่ม 

5-6 คน ลงทุนซื้อสลากกินแบ่ง 5 งวด แต่

ได้มา 3 งวด อีก 2 งวดไม่ได้เลย แม้จะได้

ติดตามทวงถาม “เอ็ม” ไปแล้ว แต่ก็ได้รับ

แจ้งว่าจะนำามาคืนให้ สุดท้ายเงียบไป เมื่อ

ไปติดตามคดีที่ดีเอสไอและกองปราบปราม

กลับถูกให้ไปเป็นพยานในคดีของ “เจ หรือ                                              

นางจิตรา โยธาภิรมย์” ที่เป็นเจ้าของราย

ใหญ่ในจังหวัดตราด การมา สภ.เมืองตราด

ครั้งนี้เพื่อให้ทางตำารวจดำาเนินคดีกับนาย

เอ็ม ร้านพิชิตแอร์ และแม่ของนายเอ็ม 

รวมทั้งนายป๊อกด้วย เพราะที่ผ่านมาก็ได้

เคยรับปากไว้ แต่เงียบหายไป

ขณะที่ทาง พ.ต.อ.นาวินกล่าวว่า 

พนักงานสอบสวนของ สภ.เมืองตราดได้

ทำาการสอบปากคำาผู้เสียหายทั้งหมดแล้ว 

และส่งสำานวนไปให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ 

หรือดีเอสไอ อำานาจการดำาเนินคดีที่เกี่ยว 

ข้องกับนางจิตรา โยธาภิรมย์ จะถูกรวบรวม

ไปให้ดีเอสไอสอบสวนต่อ รวมทั้งดำาเนินคดี

เองทั้งหมด และหากผู้เสียหายต้องการจะใช้

สิทธิ์ก็สามารถฟ้องเองได้ที่ศาลจังหวัดตราด

หลังจากพบและติดตามคดีแล้ว 

นายธงชัยกล่าวว่า เรื่องทั้งหมดทางตนเอง

คงจะดำาเนินการเอง เพราะแทนที่จะได้รับ

ความเป็นธรรมกลับได้รับคำาตอบที่ ไม่ค่อย

เกิดประโยชน์นัก จึงตัดสินใจตั้งทนายความ

ฟ้องคดีที่ศาลจังหวัดตราดเองซึ่งมีค่าใช้จ่าย

สูงมาก

อนึ่ง คดีนี้มีผู้เสียหายจำานวนกว่า 

96 คนมาแจ้งความดำาเนินคดีกับนางจิตรา 

โยธาภิรมย์ เมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 

2564 หลังไม่รับสลากกินแบ่งรัฐบาลจาก

นางจิตรา โยธาภิรมย์ ผู้เป็นเอเยนต์ราย

ใหญ่ของกองสลาก และนำาสลากกินแบ่ง

มาจำาหน่ายให้กับกลุ่มผู้ค้าสลากกินแบ่ง

รัฐบาลในจังหวัดตราด และกลุ่มผู้ลงทุนที่มี

การตั้งเป็นกลุ่มๆ จำานวนนับสิบกลุ่ม และ

นำาเงินมาลงทุนรวมแต่ละงวดมีมูลค่ากว่า 

2,000 ล้านบาท ซึ่งต่อมา นางจิตรา โยธา

ภิรมย์ เข้ามามอบตัว 10 พฤษภาคม 2564 

และถูกส่งตัวเข้าเรือนจำา จ.ตราด โดยศาล 

จ.ตราดยังไม่ให้ประกันตัว

ทั้งนี้ มีกลุ่มที่ถูกศาลจังหวัดตราด

ออกหมายเรียก เช่น พ.ต.อ.หงษ์ มัฌชิมา 

อดีตรองผู้บังคับการตำารวจภูธร จ.ตราด และ

พวก ที่กลุ่มผู้เสียหายได้จ้างทนายในจังหวัด

ตราดฟ้องร้องหลายคดี โดยปัจจุบันยังไม่ได้

เข้ามารายงานตัวแต่ประการใด พร้อมเงิน

ที่ไม่ได้จ่ายให้ผู้เสียหายนับร้อยล้านบาท.

คดีโกงหวย56ล้านบาทไม่คืบ

ตั้งทนายฟ้อง-อดีตผู้การหนี

เจอตัวแล้วตร.ซุก

หมายจับ‘เสี่ยโจ้’

ตั้งคกก.สอบวินัย

ยะลา • เจอตัวแล้วตำารวจรับหมาย

จับ “เสี่ยโจ้” จากศาลปัตตานีโดยส่ง                                              

ผ่านพนักงานสอบสวนท่านหนึ่ง หลัง

รับหมายมาแล้วเก็บไว้ ไม่ได้เข้ากระ 

บวนการตามระเบียบที่กำาหนด

จากกรณีนายสหชัย เจียมเสริม

สิน อายุ 53 ปี หรือ “เสี่ยโจ้ ปัตตานี” ผู้

ต้องหาคดีฟอกเงิน ค้าน้ำามันเถื่อน ที่ถูก

จับและนำาตัวส่งพนักงานอัยการจังหวัด

สงขลา ในความผิดเกี่ยวกับการฟอก

เงิน แต่พนักงานอัยการมีคำาสั่งไม่ฟ้อง

คดี จึงมีการปล่อยตัวผู้ต้องหา โดยก่อน

ปล่อยตัวได้สอบถามว่ามีหมายจับค้าง

เก่าอื่นหรือไม่ เมื่อตำารวจบอกว่าไม่มี 

ทางอัยการไม่มีอำานาจควบคุมตัวจึง

ปล่อยไป ทั้งที่ยังมีหมายจับศาลปัตตานี

ที่พิพากษาจำาคุก 1 ปี 9 เดือน ในข้อหา

ปลอมแปลงเอกสาร ใช้ดวงตราประทับ

ไม้ปลอม ซึ่งศาลออกหมายจำาคุกถึงที่

สุดและให้ออกหมายจับ เมื่อวันที่ 10 

พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ล่าสุดที่ศูนย์ปฏิบัติการสำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติส่วนหน้า อำาเภอเมืองฯ 

จังหวัดยะลา พล.ต.ท.นันทเดช ย้อย

นวล ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค 9 

เปิดเผยว่า หลังจากที่มีกรณีดังกล่าว

เกิดขึ้น ทางผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

ได้สั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และพบ

ว่าทางศาลได้ส่งหมายจับมาให้ที่ตำารวจ

ภูธรจังหวัดปัตตานีจริง โดยส่งผ่าน

พนักงานสอบสวนท่านหนึ่งซึ่งไปที่ศาล

พอดี รับหมายมาแล้วก็เอาหมายมา

เก็บไม่ได้เข้ากระบวนการตามระเบียบ

ที่กำาหนดไว้ แต่หมายก็ไม่ได้หายไปไหน 

เบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อ

เท็จจริงถือเป็นความบกพร่อง จึงได้มี

การเสนอให้ตั้งกรรมการสอบสวนทาง

วินัย และปัจจุบันพนักงานสอบสวน

ท่านนี้ ได้ย้ายไปแล้ว เนื่องจากเป็น

ตำารวจที่มาช่วยราชการ หลังจากที่ทาง

กรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ได้

ส่งสำานวนตรวจสอบข้อเท็จจริงไปยังผู้

บัญชาการตำารวจแห่งชาติ เพื่อที่จะตั้ง

กรรมการทางวินัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

คือเป็นหน้าที่ของตำารวจภูธรภาค 3 ที่

ตำารวจท่านนี้กลับไปสังกัดอยู่ ในเบื้อง

ต้นมีเจ้าหน้าที่ตำารวจที่ เกี่ยวข้องใน

เรื่องนี้จำานวน 1 นาย แต่หากสอบสวน

ถึงผู้ ใดก็จะต้องถูกดำาเนินการทั้งหมด 

ไม่ว่าจะเป็นวินัย หรือถ้าผิดอาญาก็ต้อง

ดำาเนินคดี.



อธิบายง่ายๆ ก็คือ “ตลาดคาร์บอน” เป็นมาตรการ

ทางเศรษฐศาสตร์รูปแบบหนึ่งที่ใช้สร้างแรงจูงใจให้เกิด

การลดก๊าซเรือนกระจก 

 ตลาดคาร์บอน หมายถึง ตลาดที่มีการซื้อขาย

คาร์บอน (Carbon Market) โดยกำาหนดให้ “คาร์บอน

เครดิต” 

เครดิตหรือคะแนนในที่นี้หมายถึงปริมาณก๊าซเรือน

กระจกที่ลดลงได้จากการดำาเนินโครงการลดก๊าซเรือน
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7บทความ

นึ่งในประเด็นที่มีความคืบหน้าในการประชุมต่อ

ต้านโลกร้อน COP26 ที่เพิ่งจบลงคือ การเปิด 

“ตลาดค้าคาร์บอนระหว่างประเทศ”

เรียกกันว่า International Carbon Markets

ผมเห็นว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เริ่มเป็นรูปธรรมมากขึ้น

อย่างน่าสนใจยิ่ง

นั่นแปลว่ารัฐบาลต่างๆ รวมไปถึงบริษัทเอกชน

ทั้งหลายสามารถแลกเปลี่ยนเครดิตการปล่อยคาร์บอน

ข้ามพรมแดนกันได้

ภาพใหญ่ของการประชุมสุดยอดด้านสภาพ

อากาศขององค์การสหประชาชาติ โดยที่เมืองกลาส

โกว์, สกอตแลนด์, สหราชอาณาจักร มีประเทศลง 

นามกว่า 190 ราย

ตกลงกันว่าปีหน้าจะกลับมาทบทวนแผนการลด

การปล่อยมลพิษที่ทำาให้อุณหภูมิโลกไม่เกิน 1.5 องศา

เซลเซียส

รายละเอียดมีมากมายหลายประเด็น

บางคนบอกว่าแม้จะเป็นก้าวเล็กๆ เรื่องรับปาก

จะลดการใช้ถ่านหินและพลังงานฟอสซิล รวมไปถึงลด

การทำาลายป่า

แต่อีกบางคนที่คาดหวังมากกว่านั้นก็บอกว่า 

เนื้อหาที่ตกลงกันได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นมากมายนัก

ที่น่าติดตามสำาหรับผมคือ ข้อตกลงการค้า

คาร์บอนซึ่งกันและกันระหว่างประเทศและธุรกิจ

เอกชน

รัฐบาลจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกรับรองกฎ

เกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการที่รัฐบาลและบริษัทต่างๆ 

สามารถสร้าง ประเมินมูลค่า และแลกเปลี่ยนเครดิต

เพื่อขับเคลื่อนการปล่อยมลพิษสุทธิในระบบการค้า

ระดับโลก

นักบริหารของบริษัทข้ามชาติอย่างคุณ Thomas 

Lingard ผู้อำานวยการด้านสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม

โลกของ Unilever PLC บอกว่าเป็น “ข่าวดีอย่างไม่ต้อง

สงสัยที่ข้อตกลงได้บรรลุข้อตกลงกันเพื่อให้ทุกคนก้าวไป

ข้างหน้าได้”

การเจรจากันรอบนี้ทำาให้ข้อตกลงการค้าคาร์บอน

ชัดเจนขึ้นกว่าที่เคยมีการพูดจากันมาก่อนหน้านี้หลายปี

เป้าหมายคือการสร้างเครดิตที่ได้รับการรับรอง

จากสหประชาชาติเพื่อนำาไปสู่มาตรฐานที่ทุกประเทศ

ยอมรับ

ประเทศไหนทำาเรื่องลดคาร์บอนได้ดีก็จะมีคะแนน 

หรือ “carbon credit” ที่ขายให้กับประเทศอื่นได้

รัฐบาลที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแผนการปล่อยมลพิษ

ที่ส่งไปยังสหประชาชาติก็สามารถซื้อ “คะแนนคาร์บอน” 

ในตลาดเหล่านี้ ได้

ข้อตกลงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นครั้งนี้คือการเขียนกฎ

กติกาที่จะช่วยในการกำาหนดกรอบการทำางานสำาหรับวิธี

ที่รัฐบาลสามารถใช้ภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้า

หมายด้านสภาพอากาศได้

ก่อนหน้านี้ ไม่มีกรอบและกติกาที่ชัดเจนเท่าที่ควร 

จึงทำาให้ “ตลาดคาร์บอน” ไม่เกิดอย่างจริงจัง

มาคราวนี้มีการร่างกรอบของตลาดคาร์บอนที่จับตอ้ง

ได้ จึงเท่ากับเป็นการปล่อย “คลื่นลูกใหม่ของการลงทุน” 

และบริษัทต่างๆ ก็สามารถใช้ประโยชน์จากเครื่อง

มือการซื้อขายระหว่างตลาดในโลกได้

ก่อนหน้านี้มีการถกแถลงกันตั้งแต่การลงนามใน

ความตกลงปารีส โดยเฉพาะในมาตรา 6 ซึ่งลงนามในปี 
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ที่โต้เถียงกันมาตลอดคือ จะนับ “คะแนน” กัน

อย่างไรจึงจะไม่ซ้ำาซ้อนและเป็นธรรม เพื่อให้เป็น

มาตรฐานสากลเหมือนๆ กัน

กาแฟดำ

จริญพรสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา.. อีกไม่

กี่วันก็จะถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๑๒ ในปีนี้ตรงกับ วัน

ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.. ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดฤดูฝน.. ส่ง

ต่อเข้าสู่ฤดูหนาวทางภาคเหนือ ก่อนจะเดินทางสืบส่งต่อไปบน

สะพานแห่งกาลเวลา เพื่อเข้าสู่ฤดูร้อนและหมุนวนกลับมาสู่ฤดู

ฝนอีกครั้ง... เพื่อจบวงรอบหนึ่งปีในสามฤดูกาล.. นี่คือ วัฏฏะ

ของธรรมชาติ.. ที่ต้องเป็นไปตาม กฎเกณฑ์ของธรรมชาติ...

วิถีแห่งการเคลื่อนไหวของจักรวาล ภพ โลก.. และสรรพ

สิ่งต่างๆ ที่ปรากฏเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ล้วนแล้วดำาเนินไปตาม

ความเป็นธรรมดา.. ดังแสดงให้เห็นสามขณะ ได้แก่ เกิดขึ้น.. 

ตั้งอยู่.. ดับไป.. เพื่อแสดงความเป็นสัจธรรมของธรรมชาติว่า... 

หาความเที่ยงแท้มิได้เลย!

พระผู้มีพระภาค ผู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึง

ทรงสรุปธรรมทั้งปวงลงที่ความเป็นอนัตตา

สัพเพ ธัมมา อนัตตาติ!

โดยประมวลพระธรรมคำาสั่งสอนทั้งหมดรวมลงที่ “สัพเพ 

ธัมมา นาลัง อะภินิเวสายะ”

แปลว่า..ธรรมทั้งปวงอันบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่น...

ช่วงเวลานี้ ได้ยินข่าววุ่นวายทั้งในอาณาจักรและใน

ศาสนจักรในสมัยนี้.. ที่นับเป็นเรื่องธรรมดา หากสืบสาวสอบสวน

สืบหาเหตุปัจจัย.. แห่งเรื่องราวนั้นๆ... ก็จะเข้าใจในความเป็นจริง

ของธรรม.. เป็นธรรมดาของโลกดังพระพุทธพจน์ที่ว่า...

ตถตา .. (ความเป็นจริงอย่างนั้น)

อวิตถตา .. (ไม่ผิดไปจากความเป็นจริงของสภาพธรรมนั้นๆ)

อนัญญถตา .. (ไม่เป็นไปโดยประการอื่น ว่าความเป็นจริง

อย่างนั้น)

..ได้เห็นภาพข่าว มีการ แชร์บุญกฐินออนไลน์ ประกาศหา

เจ้าภาพร่วมกองละ ๙๙ บาทบ้าง.. ๑๐๐ บาทบ้าง.. ก็ให้แปลกใจ

ว่า ทำาไมจึงวิบัติผิดเพี้ยน.. วิปลาสไปเช่นนี้...

การทอดหรือถวายผ้ากฐิน.. มิใช่ ถวายกฐิน .. จึงผิดเพี้ยน

ตั้งแต่ภาษา.. คำาพูด สื่อไปจนถึงความหมาย.. โดยเฉพาะกฐินกอง

ละเท่านั้น.. เท่านี้บาท.. กฐิน แปลว่า ไม้สะดึง ไว้ขึงผ้าเพื่อตัดเย็บ...

เมื่อพระสงฆ์.. ที่อยู่จำาพรรษาแรกครบ ๓ เดือน ไม่วิบัติ

จากพระวินัย.. มีสิทธิ์พึงจะรับผ้าอันศรัทธาญาติโยมน้อมถวาย

อย่างเจาะจงต่อคณะสงฆ์ในอาวาสนั้นๆ... ที่มีความรู้ความ

สามารถ มีสติ ปัญญา มีคุณสมบัติครบตามพระธรรมวินัย อัน

มีสิทธิ์ที่พึงจะรับการถวายผ้า.. หรือสามารถแสวงหาผ้าที่เกิดขึ้น

ในเขตอาวาสที่อาศัย.. นับตั้งแต่วันปวารณาออกพรรษาไปหนึ่ง

เดือนเต็มได้.. ดังที่จะสิ้นสุดในวันขึ้น ๑๕ ค่ำา เดือน ๑๒ ของทุกปี..

การถวายผ้า.. จึงไม่ใช่การถวายเงินทอง

คำาว่า “ผ้ากฐิน” .. คือ ผ้าขาวที่พึงควรถวายด้วยปริมาณที่

เพียงพอต่อการนำาไป ซัก กะ ตัด เนา เย็บ ย้อม และพินทุ ก่อน

อธิษฐานเป็นผ้าครอง ที่เรียกว่า การกรานกฐินของพระสงฆ์...

เมื่อได้ผ้าขาว.. ที่ญาติโยมจัดหามาถวาย เพื่อขอให้พระ

สงฆ์ได้นำาผ้าขาวสำารับนั้นไปกรานกฐิน.. คือ ตัดเย็บย้อมเป็น

จีวรในผืนใดผืนหนึ่ง พระสงฆ์ก็จะประชุมกันเพื่อเลือกบุคคลที่มี

ความรู้ความสามารถในการกรานกฐิน.. ตามพระวินัยนิยมบรม

พุทธานุญาต โดยจะต้องกระทำาให้แล้วเสร็จก่อนรุ่งอรุณ.. นับ

ตั้งแต่รับการถวายผ้ากฐินในวันนั้น.. เรียกว่า ให้เวลาไม่เกิน ๒๔ 

ชั่วโมง ต้องเสร็จสมบูรณ์ตามแบบมาตรฐานของพระพุทธเจ้า

ที่ทรงบัญญัติไว้ยาวนานมามากกว่า ๒,๐๐๐ ปี นับเป็นศิลปะที่

ยั่งยืน คงรูปมาอย่างมิเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา สมกับความ

เป็น พระสัทธรรม ในความเป็นจีวร.. หรือผ้าครองทั้ง ๓ ผืน ที่

เรียกว่า ไตรจีวร ในพระพุทธศาสนาที่เป็น อกาลิโก...

จึงขอญาติโยมอย่าได้สับสนอลเวง เรื่อง การถวายผ้า

กฐิน.. กับการถวายปัจจัยไทยทาน บริวารของผ้ากฐินที่ออกจะ

เป็นคนละเรื่องเดียวกันในปัจจุบัน.. ดังที่หลายแห่ง.. มิให้ความ

สนใจเรื่องการถวายผ้ากฐิน (กรานกฐิน) เลย... แต่กลับไปใส่ใจ

เรื่อง ยอดกระถิน ข้างรั้วแทน ว่า.. มียอดกระถินเท่าไหร่แล้ว.. 

ครบตามเป้าหมายหรือยัง.. หากไม่ครบก็จะประกาศขอให้ช่วย

กันต่อยอด.. เพิ่มยอดกันจนญาติโยมกระเป๋าแห้งไปตามๆ กัน.. 

ด้วยโวหารวาที ลีลา.. ที่แหล่ไป พูดไป.. ตลกไป.. เพื่อแสวงหา

ปัจจัยเงินทองจากญาติโยม..

การประพฤติผิดแล้วผิดอีกเช่นนี้.. จนกลายเป็นความ

เคยชิน.. เป็น อาจิณณกรรม จึงทำาให้หมู่ชนที่ไม่ได้ศึกษาเล่า

เรียนพระธรรมวินัย หลงเชื่อว่าถูกต้อง.. ควรกระทำา.. น่ายินดี.. 

อธรรมวาที อวินัยวาที ที่ได้พรรคพวกมากมาย.. จึงเกิดขึ้น 

เติบโตแพร่กระจายไปทั่วศาสนจักร..

ความไม่ใส่ใจในระเบียบแบบแผนการกรานผ้ากฐิน.. ที่จะ

ต้องดำาเนินการด้วยความเคารพในพระธรรมวินัย.. จึงปรากฏ

แพร่หลายมากขึ้นดังข่าวสารในฤดูกาลถวายผ้ากฐิน ที่แปลง

ร่างเป็นการแสวงหายอดกระถิน (การหาเงินทอง) แทน.. ให้น่า

สังเวชใจศรัทธาญาติโยมที่มีความรู้ความเข้าใจ...

ก็ควรแล้วที่จะเกิดสำานักพุทธพจน์.. สำานักพุทธวจนะขึ้นใน

สถานการณ์เช่นนี้.. หากยังคงเป็นไปเช่นนี้.. โดยเฉพาะในยาม

ที่องค์กรศาสนา.. สถาบันสงฆ์ขาดความเข้มแข็งในการปกป้อง

รักษาพระธรรมวินัย.. ด้วยจิตใจที่มั่นคงในอริยธรรม...

ในยามนี้ จึงให้หวนระลึกไปถึงคำากล่าวของ พระสารีบุตร

เถรเจ้า ที่ตอบแก้ปัญหา พราหมณ์ชัมพุขาทกะ ที่ถามว่า.. อะไร

คือสิ่งที่ทำาได้ยากในพระพุทธศาสนานี้!?

พระสารีบุตรตอบว่า.. “..การบรรพชาเป็นสิ่งที่ทำาได้ยาก

ในธรรมวินัยนี้..”

พราหมณ์ชัมพุขาทกะถามต่อว่า “..ก็อะไรอันบุคคลผู้บวช

แล้วทำาได้ โดยยาก”

พระสารีบุตรตอบ “..ความยินดียิ่งในการบวช ท่านผู้มีอายุ”

พราหมณ์ชัมพุขาทกะถามต่อว่า “..อะไรที่ผู้ยินดียิ่งแล้ว 

กระทำาได้ โดยยาก”

พระสารีบุตรตอบ “..การปฏิบัติธรรม สมควรแก่ธรรม  

สิท่าน...”

พราหมณ์ชัมพุขาทกะถามต่อว่า “..ก็ภิกษุ ผู้ปฏิบัติธรรม 

สมควรแก่ธรรมแล้ว จะถึงความเป็นอรหันต์ได้ในเวลาช้านาน

เพียงไร?”

พระสารีบุตรตอบ “..ไม่นานนัก”

เมื่อพิจารณาคำากล่าวของพระสารีบุตรเถรเจ้า.. ผู้ทรง

ปัญญาเหนือพระสาวกทั้งหลาย.. ผู้ทรงเป็นพระอัครสาวกเบื้อง

เจริญพร

dhamma_araya@hotmail.com 

เ

หรืออีกนัยหนึ่งมันก็คือ “สิทธิในการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก” ซึ่งหมายถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่

สามารถลดได้ต่ำากว่าเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจกที่

กำาหนดให้องค์กรดำาเนินการ ภายใต้ระบบซื้อขายสิทธิ

ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มันคือสินค้าที่สามารถซื้อขายได้ และสามารถนำา

มาชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผู้ซื้อ

พรุ่งนี้มาคุยกันเรื่อง “ตลาดคาร์บอนเครดิตของ

ไทย” ที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามีอยู่ในประเทศไทย.

ขวา.. ในพระผู้มีพระภาคเจ้า.. ย่อมเห็น สัจธรรม ที่ไม่ผันแปร.. 

แสดงความจริงแท้สืบเนื่องมาทุกกาลสมัย.. ถึงปัจจุบัน โดย

เฉพาะคำาตอบที่ว่า..

สิ่งที่กระทำาได้ยาก แม้ยินดีในการบวช.. คือ การปฏิบัติ

ธรรม สมควรแก่ธรรม!!..

ยิ่งในสมัยปัจจุบัน.. ยิ่งสะท้อนความเป็นจริงในข้อนี้ยิ่ง

นัก.. ด้วยผู้มีความศรัทธาจะบวช.. พอหาได้.. บวชเข้ามาแล้ว

ยินดีในการบวช พอหาได้.. แต่ การแสวงหาการปฏิบัติธรรม 

สมควรแก่ธรรม กลับหายาก แม้จะยินดีในการบวช.. จึงเห็น

ผลลัพธ์จากปัญหาในข้อนี้.. คือ โลกขาดแคลนพระอริยเจ้า.. ใน

ศาสนจักร พระอรหันต์แท้จริงโดยธรรม.. กลับน้อยลง.. จนเกือบ

จะไม่ปรากฏ.. และยิ่งน่าพิจารณามากๆ .. เมื่อยอดตัวเลขผู้เข้า

มาบรรพชา-อุปสมบทในพระพุทธศาสนามีจำานวนมากมายหลาย

แสนรูปในประเทศ และรวมเป็นหลายล้านรูปจากสามสิบกว่า

ประเทศพุทธศาสนาทั่วโลก ซึ่งหากมีผู้ประพฤติธรรม สมควร

แก่ธรรม เพียงแค่ ๑ ใน ๔ ส่วน.. โลกนี้คงสว่างไสวไปด้วยแสง

ธรรมจากอริยจิต.. ของพระอริยเจ้าในพระพุทธศาสนา ให้หมู่

มนุษย์-เทวดา.. ได้อนุโมทนา.. สาธุการกันอย่างปราโมทย์ รื่นเริง 

บันเทิงใจ.. แต่บนความเป็นจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่!?

ที่น่าเป็นห่วงอีกประการหนึ่ง จากความพรั่งพร้อมไพบูลย์

ของตำารับตำาราพระไตรปิฎก.. ครูบาอาจารย์ผู้สอนที่คลาคล่ำา ทั้ง

บรรพชิตและฆราวาสผู้ครองเรือน.. ที่มีการเปิดสำานักต่างๆ ขึ้น

มาช่วยกันเผยแผ่ พระสัทธรรมแท้ กลับมีความไม่เป็นหนึ่ง

เดียวกัน ในการอรรถาธิบาย แปลความ เผยแผ่พระธรรมคำาสั่ง

สอน... ดังที่มีการแตกตัวออกไปเป็นนิกาย.. เป็นกลุ่ม.. เป็นคณะ

ต่างๆ... ที่ต่างก็โฆษณาแสดงภูมิ.. อวดความรู้ความเข้าใจของตน

ว่า ถูกต้อง.. แน่นอนแท้จริง...

ดังที่ได้เห็นความรกรุงรังของการสอนเทคนิคการปฏิบัติ.. 

ที่เรียกว่า การเจริญภาวนา.. มากไปด้วยวิธีการ.. ในสำานักปฏิบัติ

ทั้งหลาย แม้จะอ้างว่า.. ตามแนวสติปัฏฐาน ๔... 

ความโกลาหล.. ยิ่งเกิดมากขึ้น.. เมื่อมีการเผยแผ่ลัทธิ.. 

ทิฏฐิ.. ตามแนวติรัจฉานวิชาเข้ามาปะปนอยู่มากมายในพระพุทธ

ศาสนา โดยเฉพาะการเติบโตของ พุทธพาณิชย์.. ที่ไม่มีทีท่าว่า

จะลดลง.. ไม่ว่าในสมัยใด...

จึงต้องอุทานตามคำาที่พระสารีบุตรกล่าวว่า... การปฏิบัติ

ธรรม สมควรแก่ธรรม.. นี่ยากที่สุดจริงๆ ในพระพุทธศาสนา... 

ที่ยามนี้ขาดแคลนพระอริยเจ้า.. ครูบาอาจารย์ผู้เป็นพระสุปฏิปัน

โนแท้จริง...

จึงไม่แปลก.. หากเห็นการถวายผ้ากฐิน.. เป็นการถวาย

ยอดกระถิน.. มีการโฆษณากันครึกโครมในยอดกระถิน.. ว่า

ได้เท่านั้นเท่านี้บาทในปีนี้.... มันจึงไม่เป็นเรื่องที่แปลกใจเลย  

...เพราะมันเป็นเช่นนั้นๆ จริง... พ่อมหาจำาเริญทั้งหลาย เอวัง!.

เมื่อผ้ากฐิน.. กลายเป็นยอดกระถิน.. 

..มันจึงเป็นเช่นนี้...ตถตา !!

ห

ผลพวงเล็กๆ จาก COP26 :

‘ตลาดคาร์บอนระหว่างประเทศ’
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ากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความในสื่อโซเชียลต่างๆ 

โดยระบุว่า การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำาเนิน                                                                        

การทุบสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำาโพง) แล้วสร้าง

เป็นตึกสูงแทนนั้น ทำาให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความคิด

เห็นในกรณีดังกล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับการทุบหัวลำาโพง ใน

เวลาต่อมาทางการรถไฟแห่งประเทศไทยและกระทรวง

คมนาคมได้ออกมาชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวที่ถูกแชร์กันไป

นั้นไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

โดยชี้แจงว่า กระทรวงคมนาคมไม่ได้มีนโยบายทุบ

หวัลำาโพง แต่ได้มีนโยบายให้รถไฟทุกขบวนโดยเฉพาะรถไฟ 

ทางไกลปรับไปใช้สถานีปลายทางจากสถานีหัวลำาโพงเป็น

สถานีกลางบางซื่อ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร และระบุ

ชัดว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ ให้ความสำาคัญต่อการ

พัฒนาพื้นที่สถานีกรุงเทพและสถานีกลางบางซื่อ เพื่อยก

ระดับสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และศูนย์กลางระบบ

ขนส่งแห่งใหม่ของประเทศไทย

ส่วนการใช้ประโยชน์พื้นที่หัวลำาโพงนั้นมีแนวทางจะ

เติมเต็มศักยภาพ สามารถตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนในยุค

ใหม่ในทุกมิติ ทั้งด้านการเดินทางขนส่ง การพัฒนาพื้นที่

เศรษฐกิจแห่งใหม่ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดชาว

ต่างชาติ โดยกำาหนดกรอบเวลาการดำาเนินงานให้ชัดเจน 

และหารือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันจัดทำาแผน

รองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนได้รับรู้ก่อนล่วงหน้า

พร้อมทั้งยังชี้แจงว่า แผนการพัฒนาพื้นที่สถานีรถ 

ไฟหัวลำาโพง การรถไฟฯ ได้มอบหมายให้บริษัท เอสอาร์ที 

แอสเสท จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกการรถไฟฯ เข้ามาดำาเนิน

การ หลังจากมีการย้ายการเดินรถไฟไปที่สถานีกลางบางซื่อ

ทั้งหมดแล้ว จะเริ่มพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีหัวลำาโพง เน้น

การเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะให้กับคนเมือง และเพ่ิมศักยภาพเชิง                         

พาณิชย์ ซึ่งรูปแบบการพัฒนานั้นยังคงความเป็นอัตลักษณ์

เดิมให้สอดคล้องกับความสมัยใหม่ และปรับเข้ากับรูปแบบ   

การดำาเนินชีวิตในปัจจุบัน โดยจะยังคงอนุรักษ์อาคารหัวลำา                                                                        

โพงและจุดสำาคัญทางประวัติศาสตร์ในบริเวณนี้อย่างครบ

ถ้วน

ขณะเดียวกันยังมีแผนจัดสรรพื้นที่กิจกรรมสำาหรับ

ทุกเพศทุกวัย และเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบ รวมถึงศูนย์

ประชุมนานาชาติ และที่สำาคัญคือ ยังคงอนุรักษ์พื้นที่ทาง

ประวัติศาสตร์ไว้ ได้แก่ อาคารสถานีหัวลำาโพง ชานชาลา 

อนุสรณ์ปฐมฤกษ์รถไฟหลวง ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะ

เชื่อมประวัติศาตร์ให้เข้ากับรูปแบบการดำาเนินชีวิตจากอดีต 

สู่สังคมในอนาคต เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่าง

การอนุรักษ์มรดกอันมีค่าทางประวัติศาสตร์ กับการสร้าง

รายได้เพิ่มให้กับการรถไฟฯ และประเทศ

อย่างไรก็ตาม สถานีรถหัวลำาโพงที่เปิดให้บริการอยู่

คู่กับคนไทยเป็นเวลายาวนาน 105 ปี ถูกออกแบบเป็นรูป

โดมสไตล์อิตาเลียนผสมผสานกับศิลปะยุคเรเนสซองส์ และ

มีนาฬิกาบอกเวลาท่ีมีอายุเก่าแก่ติดตั้งไว้ที่กึ่งกลางยอดโดม

สถานี ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของสถานีเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองนี้ ซึ่ง

เป็นส่วนที่จะยังคงอนุรักษ์ไว้ ส่วนพื้นที่ด้านในโถงสถานีจะ

มีการปรับปรุงให้เป็นโมเดิร์นมากขึ้น

ส่วนสถานีกลางบางซื่อจะใช้เป็นสถานีสุดท้ายหรือ

เป็นสถานีต้นทางและปลายทางแทน “หัวลำาโพง” ภายใน

สิ้นปี 2564 หมายความว่าจะต้องไม่มีรถไฟที่วิ่งเข้าหัวลำา 

โพงเพื่อแก้จุดตัดกับถนน แก้ปัญหาจราจรให้เป็นรูปธรรม 

และนำาพื้นที่ย่านหัวลำาโพงทั้งหมดมาพัฒนาปรับโฉมใหม่

เพื่อสร้างรายได้ให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็น

เรื่องที่ท้าทายต่อสายตาประชาชนทั้งประเทศที่คอยจับตาดู

การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้อย่างแน่นอน

ท้ายท่ีสุดแล้ว การรถไฟฯ ก็ย้ำาชัดว่าไม่ได้จะทุบสถานี 

หัวลำาโพงท้ิงแล้วสร้างเป็นตึกสูงแทนแต่อย่างใด แต่จะย้าย                                                                         

ให้รถไฟทุกขบวนปรับเส้นทางให้สิ้นสุดจากสถานีหัวลำาโพง

เป็นสถานีปลายทางท่ีสถานีกลางบางซื่อ ส่วนสถานีหัวลำาโพง

จะพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะให้กับคนเมืองใช้ประโยชน์ต่อ

ไป.

ไม่ทุบหัวลำาโพง

เศรษฐกิจ

จ

กัลยา ยืนยง

ลังจากที่ติดปัญหาเปิดประมูลเกือบ 2 ปี สำาหรับโครง 

การพัฒนา “ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3” เรือโทกมลศักดิ์ 

พรหมประยูร ผอ.การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) 

ที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 12 พ.ย.ที่ผ่านมา ก็ได้จัดแถลง

ข่าวถึงความคืบหน้าโครงการว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไฟ

เขียวร่างสัญญาร่วมลงทุนเมื่อวันที่ 9 พ.ย.2564 เตรียมพร้อม                           

เซ็นสัญญาแน่ภายในเดือน 

พ.ย.นี้ พร้อมประกาศลั่น เชิญ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

และร่วมเป็นสักขีพยานใน

การลงนาม แถมตบท้ายว่า

โครงการน้ีใช้เวลานานท่ีสุดของ 

โครงการในอีอีซี วันนี้สำาเร็จ

แล้ว ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ก่อน

เกษียณอายุราชการ แม้จะ

เกษียณแล้วก็ยังคงเห็นหน้า

กันอยู่นะ แต่จะที่ไหนนั้นต้อง

ติดตามกันต่อไป.

ห

เกษียณก็ยังเห็นหน้า

เรือโทกมลศักดิ์ 

พรหมประยูร

สอท.โชว์ผลิตรถต.ค.โต3%
สาทร • ส.อ.ท.โชว์เดือน ต.ค.                            

ผลิตรถยนต์ 154,038 คัน โต                        

3.27% สวนทางยอดขายลด                                 

13% จับตาตลาดส่งออกคึก 

คักดันยอดโต 14.30%

นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒน                                          

พงษ์ รองประธานและโฆษก                                     

กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์                                       

สภาอุตสาหกรรมแห่งประ                                     

เทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำา 

นวนการผลิต ยอดขายภายใน

ประเทศ และการส่งออกรถ 

ยนต์และรถจักรยานยนต์ของ

ประเทศในเดือน ต.ค.2564 

ว่า การผลิตทั้งหมด มีทั้งสิ้น 

154,038 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วง

เดียวกันของปีก่อน 3.27% 

และเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย.ปีนี้ 

10% จากการคลายล็อกดาวน์

ของประเทศคู่ค้า ทำาให้ส่งชิ้น

ส่วนให้ประเทศไทยได้มาก

ขึ้น จึงผลิตเพื่อส่งออกได้ถึง 

89,144 คัน คิดเป็นสัดส่วน 

57.87% ของยอดผลิตทั้งหมด 

และมากกว่าผลิตเพื่อส่งออก

ในปีที่แล้ว 28.83%

สำาหรับยอดขายรถยนต์

ภายในประเทศของเดือน ต.ค.

64 มีจำานวนทั้งสิ้น 64,462 

คัน ลดลงจากเดือนเดียวกัน

ในปีที่แล้ว 13% แต่เพิ่มขึ้น

จากเดือน ก.ย.64 ที่ 13.35% 

จากนโยบายการเปิดประเทศ

และการผ่อนคลายล็อกดาวน์

เมื่อวันท่ี 1 ก.ย.ท่ีผ่านมา การ                              

ช่วยเหลือผู้ ได้รับผลกระทบ                             

จากการระบาดของโควิด-

19 ของรัฐบาล การกระตุ้น                                

เศรษฐกิจด้วยนโยบายคนละ

ครึ่ง ฯลฯ การประกันรายได้

สินค้าเกษตร ทำาให้ประชาชน

กล้าใช้เงินมากขึ้น ส่วนรถ                                     

จักรยานยนต์ มียอดขาย 114,285 

คัน ลดลงจากปีก่อน 9.53% 

และเพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย.ปี

นี้ 4.01%

ด้านการส่งออกรถยนต์

สำาเร็จรูป ในเดือน ต.ค.64 

ส่งออกได้ 81,577 คัน เพิ่ม

ขึ้นจากปีก่อน 14.30% และ

เพิ่มขึ้นจากเดือน ก.ย.64 ที่ 

10.49% โดยส่งออกเพิ่มขึ้น

เกือบทุกตลาด ยกเว้นตลาด

ออสเตรเลียลดลง 23.98% 

และตลาดแอฟริ กาลดลง 

13.04% มูลค่าการส่งออกรถ 

ยนต์ 47,767.74 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 17.07% 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากประ 

เทศคู่ค้าได้ดำาเนินการผลิต

รถยนต์เกือบเป็นปกติแล้ว 

ทำาให้การส่งออกชิ้นส่วนรถ 

ยนต์เพิ่มขึ้น.

เปิดตัว • เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดตัว “เอิร์ทมิกซ์” แบรนด์แอมบาสเดอร์คู่คนใหม่ ครั้งแรก พร้อม

เปิดตัวแคมเปญ “New York in Christmas Time” มาพร้อมนิวยอร์กพิซซ่าไซส์ยักษ์ XXXL 18 นิ้ว 4 

หน้าใหม่พิเศษ เฉพาะช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ ได้แก่ สโนว์แมนอินทาวน,์ ซานต้ากิฟต์, คริสต์มาส 

ออน เดอะบีช และเมอร์รี่ชิกเก้น และเครื่องดื่มสุดเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะช่วงเทศกาลคริสต์มาสเท่านั้น อีก

ทั้งยังร่วมกับแบรนด์ PAINKILLER ผลิตเสื้อ Sweater ลายพิเศษ สไตล์สตรีทแวร์ลิมิเต็ด ตั้งแต่ 18 

พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป ที่ร้านเดอะ พิซซ่า คอมปะนี ทุกสาขา.

จ่อตรวจแถวแบงก์ขายประกัน
ธปท.คุมเข้มห้ามกำาหนดKPI

โอด‘เจอจ่ายจบ’ยอดเคลมพุ่ง

ไทยโพสต์ • “ธปท.” ถือไม้เรียวเตรียมตรวจสอบแบงก์ขายประกันไม่

ถูกต้อง ยันห้ามกดดันพนักงาน-กำาหนด KPI-เป้าหมายขายผลิตภัณฑ์ 

ด้านสมาคมประกันวินาศภัยโอดเคลม เจอ จ่าย จบ พุ่งไม่หยุด คาด

สิ้นปีแตะ 4 หมื่นล้านบาท

นางธัญญนิตย์ นิยมการ                      

ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำากับสถาบัน

การเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศ 

ไทย (ธปท.) เปิดเผยกรณีที่มีข่าว                           

พนักงานสาขาธนาคารพาณิชย์

แห่งหนึ่งถูกกดดันให้ขายผลิต 

ภัณฑ์ประกันภัย ว่า ขอย้ำาว่า 

ธปท.ให้ความสำาคัญและส่งเสริม

ให้ผู้ ให้บริการทางการเงินทุกแห่ง 

ในการยกระดับธรรมาภิบาลของ

การเสนอขายผลิตภัณฑ์และการ

ให้บริการแก่ลูกค้า โดยเฉพาะ

การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย

โดย ธปท.กำาหนดหลักเกณฑ์ 

การบริหารจัดการด้านการให้

บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม 

(market conduct) และกำากับ

ดูแลเข้มข้นตั้งแต่ปี 2561 โดย

เฉพาะเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน 

ที่ผู้ ให้บริการต้องไม่กำาหนดตัว

ชี้วัดผลงาน (KPI) ที่ให้น้ำาหนัก

กับเป้าการขายผลิตภัณฑ์หรือ

กดดันพนักงาน จนนำาไปสู่การ

เสนอขายที่ขาดคุณภาพและขาด

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า รวมทั้ง                                      

ต้องนำาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ

บังคับขายมาเป็นปัจจัยหนึ่งใน                              

การพิจารณาค่าตอบแทนด้วย รวม

ถึงกำาหนดเร่ืองการให้ข้อมูลครบ

ถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน ไม่บิดเบือน                                     

และไม่รบกวนลูกค้า และต้องมี                                    

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ

การขาย เพื่อให้ม่ันใจว่าไม่มีการ

หลอก บังคับ เอาเปรียบ ลูกค้า และ

ไม่บังคับขายผลิตภัณฑ์ พ่วงเป็น

เงื่อนไขในการใช้ผลิตภัณฑ์หลัก

อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตร                                       

มาส 4/2564 พบว่ามีผู้ให้บริการ

บางแห่งเริ่มกลับมาเน้นการขาย                          

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยมากขึ้น โดย                                

กำาหนดเป้าหมายการขายผลิต 

ภัณฑ์ประกันภัยเชิงรุก หรือขาย

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยพ่วงกับการ

ให้สินเชื่อเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง ธปท.

ได้กำาชับผู้ให้บริการในทันที และ

เน้นย้ำาให้ควบคุมดูแลคุณภาพ

การขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย

อย่างเคร่งครัดและจริงจัง โดย

เฉพาะการเร่งทำาเป้าการขายใน

ช่วงระยะเวลาใกล้ปิดรอบการ

ประเมินผลงาน ซ่ึง ธปท.จะ

ติดตามตรวจสอบในเรื่องดังกล่าว

อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง และพร้อม

ดำาเนินการตามมาตรการกำากับ

ดูแลท่ีมีความเข้มข้นข้ึนต่อไป

นายอานนท์ วังวสุ นายก

สมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าว

ว่า ยอดจำาหน่ายประกันโควิด-19 

เจอ จ่าย จบ ณ 15 พ.ย. มีเบ้ีย

ประกันมูลค่า 1.2 แสนล้านบาท มี

ยอดเคลม 3.5 หมื่นล้านบาท ต้อง

ใช้เงินกองทุนสัดส่วน 26.5% ถือว่า

เร่ิมเส่ียงมากข้ึน และคาดว่าส้ินปี

น้ียอดเคลมขอค่าสินไหมทดแทน

แตะ 4 หมื่นล้านบาท ทำาให้ยอด

จ่ายเคลมต้องใช้เงินกองทุนสูงถึง 

30.2% อาจมีความเส่ียงมากข้ึนต่อ

ระบบธุรกิจประกันภัย.

บินไทยผุด3กลยุทธ์กระตุ้นรายได้

ธัญญนิตย์ นิยมการ

วิภาวดีรังสิต • “การบินไทย” 

ผนึกตัวแทนจำาหน่ายบัตรโดย 

สาร เดินหน้าหารายได้กระตุ้น

เศรษฐกิจ โชว์ 3 กลยุทธ์ ลุยให้

บริการเส้นทางบินท่ีสามารถทำา

กำาไร-เน้นการขายออนไลน์ ปี 65 

ลุยเปิดบิน 43 เส้นทางท่ัวโลก

นายนนท์ กลินทะ ประธาน

เจ้าหน้าท่ีสายการพาณิชย์ บริษัท 

การบินไทย จำากัด (มหาชน) เปิด

เผยว่า การบินไทยได้จัดงาน (Get 

Ready for a Brand New Sky) 

เพื่อแสดงศักยภาพความพร้อมให้

แก่ตัวแทนจำาหน่ายบัตรโดยสาร

ในประเทศไทยประมาณ 170 บริษัท 

เพ่ือให้สายการพาณิชย์มีความ

ม่ันใจว่าการบินไทยจะเดินหน้า

ต่อไปและประสบความสำาเร็จโดย

กำาหนดกลยุทธ์ด้านการพาณิชย์ 

โดยมี 3 กลยุทธ์ด้วยกัน

ทั้งนี้ประกอบด้วย 1.กล 

ยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์และ บริการ 

มุ่งเน้นในเรื่องเส้นทางบินท่ีสามารถ

ทำากำาไร และมีศักยภาพในการ

ขาย 2.กลยุทธ์ด้านการกำาหนด 

ราคาและช่องทางการจัดจำาหน่าย 

โดยเน้นการขายออนไลน์ ควบคู่

กับการขายผ่านตัวแทนจำาหน่าย

บัตรโดยสาร และกำาหนดราคา

ขายให้มีมาตรฐานเดียวกันทั่ว

โลก และ 3.การสื่อสารการตลาด 

เน้นช่องทางออนไลน์ โดยมีการ

กำาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน

นอกจากน้ี บริษัทได้ร่วมขับ

เคลื่อนการเปิดประเทศตามนโยบาย

รัฐบาล โดยปรับเพ่ิมเส้นทางบินท่ี                                     

ให้บริการในไตรมาสท่ี 1/2565 จะมี

เส้นทางบินในทวีปเอเชีย 19 จุดบิน                                                     

ทวีปยุโรป 9 จุดบิน ทวีปออสเตร                                         

เลีย 1 จุดบิน และภายในประเทศ

โดยสายการบินไทยสมายล์ 14 จุด                                                      

บิน และสายการบินไทยสมายล์มี                                                  

แผนการบินเส้นทางระหว่างประเทศ  

อาทิ สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ ปีนัง 

เวียงจันทน์ ย่างกุ้ง เสียมราฐ พนม                                                        

เปญ ฯลฯ เร่งขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว เปิดประตูเชื่อมไทยสู่โลก 

และเชื่อมไทยเป็นหน่ึง.

ในที่สุดดัชนีตลาดหุ้นไทยก็ขึ้นมาทดสอบแนวต้านที่ 1,650 

จุด ซึ่งอาจจะมีคนคิดว่าเป็นการขึ้นมาเร็วกว่าที่คิด เพราะที่ผ่าน

มาตลาดยังดูเหมือนอ่อนแอ โดยเฉพาะเมื่อมองพฤติกรรมการลง 

ทุนของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งครึ่งปีแรกก็ขายออกอย่างมาก แต่มา

ท้ายปีกลับทยอยซื้อคืน ส่วนมากคิดว่าเป็นการเล่นเก็งกำาไรระยะ

สั้นๆ ไม่มีเจตนาที่จะลงทุนจริง เพราะพบว่านักลงทุนต่างชาติยัง

คงมีการซื้อแล้วขายออกอยู่เสมอ แต่กลับไม่ได้พิจารณา สังเกต

ให้ดีๆ ว่าต่างชาติระยะหลังซื้อมากกว่าขาย จุดนี้หากให้ประเมินก็

ต้องบอกว่ามีเจตนาที่จะลงทุนมากกว่าเก็งกำาไร การหมุนเวียนในการ

ซื้อขายเป็นเรื่องปกติของการลงทุนในตลาดหุ้น เพราะส่วนมากนิยม

ที่จะเล่นเก็งกำาไรมากกว่าจะถือหุ้นในระยะยาว ทำาให้แม้แต่นักลงทุน

จริงก็มองออกว่ามีโอกาสที่จะขายทำากำาไรได้ แต่นั่นไม่ได้หมายความ

ว่านักลงทุนจะทิ้งหลักการลงทุนที่ดีไป เป็นเพียงการปรับการลงทุนให้

มีความหลากหลายมากขึ้น จุดนี้จะแตกต่างกับนักเก็งกำาไรมากเพราะ

นักเก็งกำาไรจะมีเป้าหมายที่จะเล่นเก็งกำาไรในระยะสั้นๆ เพียงอย่าง

เดียว จึงไม่ค่อยสนใจว่าจะต้องพิจารณามูลค่าแท้จริงของหุ้น ทำาให้พบ

บ่อยครั้งที่ราคาหุ้นพื้นฐานดีกลับมีราคาต่ำา และต่ำาเกินมูลค่าแท้จริงไป

ด้วย เพราะนักเก็งกำาไรจะเล่นรอบโดยไม่ใส่ใจกับมูลค่าราคาหุ้นที่แท้

จริง คงจะเชื่อว่าพลังเงินทุนที่มากกว่าจะสามารถสร้างภาพสร้างกำาไร

ได้ แม้จะเป็นการบิดเบือนราคาหุ้นก็ตาม ทำาให้ยังคงพบเห็นราคา

หุ้นที่ต่ำาเกินจริงได้ แต่นักลงทุนกลับมองเป็นจังหวะและโอกาสที่ดี

ในการลงทุน ทำาให้ราคาหุ้นจะถูกบิดเบือนได้ไม่นาน

ในสภาวะปัจจุบันท่ีหลายส่ิงหลายอย่างคล่ีคลายไปมาก ทำาให้

การบิดเบือนราคาในทางลบจะทำาได้น้อยลง ย่ิงปัจจุบันมีการรายงาน

ผลประกอบการออกมาดีข้ึน ธุรกิจมีกำาไรสูงข้ึน จ่ายเงินปันผลได้มาก

ข้ึน การลงทุนก็ย่อมมีสูงไปด้วย และการท่ีราคาหุ้นในตลาดยังอยู่

ระดับต่ำากว่าหุ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะเมื่อมองดูตลาดหุ้นใหญ่ๆ 

อย่างสหรัฐท่ีมีการทำา New High อยู่บ่อยคร้ัง แต่ตลาดหุ้นไทยยังอยู่

กับท่ีเดิม เท่ากับทำาให้ตลาดหุ้นไทยน่าสนใจ น่าลงทุน รวมท้ังการเปิด

ประเทศทำาให้ธุรกิจกลับมาเติบโตดี จึงมองตลาดจะต้องเดินหน้าต่อไป

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่งมั่นใจได้ว่าจะมีกำาไรสูง                    

ต่อไป เพราะการส่งออกยังดี น่ามองที่ KEX, NYT และ PSL กลุ่ม                                                                             

อสังหาริมทรัพย์ธุรกิจฟ้ืนตัวมากข้ึนและมีกำาไรสูง น่ามองท่ี PRECHA, 

J และ CI กลุ่มพาณิชย์ยังคงได้แรงหนุนจากมาตรการกระตุ้นการ

ใช้จ่าย จึงน่ามองที่ DOHOME, SABUY และ SCM กลุ่มอาหาร 

ธุรกิจที่ไม่มีวันตาย มีแต่จะโต จึงน่ามองที่ CBG, NSL และ RBF 

หุ้นรายตัวน่ามองที่ SCB, JMART และ STPI เป็นต้น

ศุกร์สุดสัปดาห์ ตลาดอาจซึมบ้าง แต่เหมาะที่จะซื้อลงทุนใน

ระยะปานกลางต่อไป.

มีสัญญาณบวก

GPSC ผุดโรงไฟฟ้าขยะต้นแบบอีอีซี

นายศิริเมธ ลี้ภากรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 

บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ หรือ GPSC เปิดเผยว่า 

โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ (RDF) กำาลังการผลิต 9.8 เมกะ

วัตต์ ได้เดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (ซีโอดี) แล้วตั้งแต่เดือน พ.ค.

2564 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบการบริหารการ                                                                             

จัดการขยะแบบครบวงจรใน จ.ระยอง เพื่อรองรับอุตสาห 

กรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดย GPSC 

เป็นผู้ลงทุน 100% มูลค่าลงทุน 2,217 ล้านบาท

เอ็กโกปิดดีลลงทุนเอเพ็กซ์

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก 

กรุ๊ป เปิดเผยว่า ได้เข้าลงทุนทางอ้อมในสัดส่วน 17.46% ใน

บริษัท เอเพ็กซ์ คลีน เอ็นเนอร์ยี โฮลด้ิง แอลแอลซี (เอเพ็กซ์)  

เอกชนพัฒนาพลังงานสะอาดในอเมริกา การลงทุนดังกล่าว

ยังสอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อ

บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593

ORI ผุดคอนโดฯ จับกลุ่มนักศึกษา-คนรักสัตว์

นายเกรียงไกร กรีบงการ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

บริษัท ออริจ้ิน คอนโดมิเนียม จำากัด ผู้พัฒนาธุรกิจกลุ่มสมาร์ท                      

คอนโดมิเนียมในเครือออริจ้ิน พร็อพเพอร์ต้ี หรือ ORI เปิด

เผยว่า ในช่วงไตรมาส 4 น้ีบริษัทมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่ 

บริกซ์ตัน เกษตร ศรีราชา แคมปัส ย่านศรีราชา ออกแบบเป็น

อาคารสูง 8 ช้ัน จำานวน 3 อาคาร 588 ยูนิต พร้อมร้านค้า 1 

ยูนิต มูลค่าโครงการมากกว่า 1,000 ล้านบาท โดยมุ่งจับกลุ่ม

นักศึกษา-คนรักสัตว์เลี้ยง คาดงานก่อสร้างจะเริ่มได้ในช่วง

ไตรมาส 3 ปี 2565 และแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 4 ปี 2566

ธอส.มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้าวินัยดี

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.ได้จัดทำา “โครงการ

ของขวัญปีใหม่ 2565” สำาหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านของ ธอส.ที่มี

วินัยในการผ่อนชำาระย้อนหลังรวม 48 เดือน (นับถึงงวด พ.ย.

64) แบ่ง 2 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ได้รับเงิน 1,000 บาท สำาหรับ

ลูกค้าที่มีคุณสมบัติ อาทิ วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกัน

เดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท, มีสถานะบัญชีปกติ กรณีลูกค้า

รายย่อย ต้องชำาระเงินงวด GHB ALL ในเดือน พ.ย.-ธ.ค.64 

และกลุ่มที่ 2 ได้รับเงิน 500 บาท สำาหรับลูกค้าที่ไม่ใช่ผู้ที่

ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มที่ 1 และมีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับ

โครงสร้างหนี้) กรณีลูกค้ารายย่อย ต้องชำาระเงินงวดผ่าน 

GHB ALL ในงวดชำาระ ธ.ค.64 หรือ ม.ค.65 โดยธนาคารจะ

โอนเงินของขวัญปีใหม่เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่ลูกค้าผูก

บัญชีไว้กับ Application: GHB ALL.

บางจากดันแผน

พลังงานสะอาด

เพิ่มสัดส่วน70%

สุขุมวิท •  นายชัยวัฒน์ 

โควาวิสารัช ประธานเจ้า                                          

หน้าท่ีบริหารและกรรม 

การผู้จัดการใหญ่ บมจ.

บางจาก คอร์ปอเรช่ัน หรือ    

BCP เปิดเผยว่า ในปัจจุบัน

เทคโนโลยีดิจิ ทัลเข้ามา

ช่วยในการลดคาร์บอน 

แต่เรื่องของกรีนคาร์บอน

นั้นไม่ ใช่การใช้รถยนต์

ไฟฟ้า (EV) อย่างเดียว การ

จะเร่งให้ก๊าซเรือนกระ                                           

จกลดลงไปสิ่งแรกที่อยาก

ให้ทุกคนได้นึกถึงคือ การ

ปลูกต้นไม้ สำาคัญคือบ่อ                                     

น้ำา ตาน้ำา การปลูกป่าชาย                                     

เลนและป่าริมทะเล เป็น 

การสร้างอีโคซิสเต็มได้ดี

“ความสำาคัญพลัง 

งานท่ีมาจากฟอสซิลยัง

ต้องมี อยู่ที่ว่าจะบริหาร

จัดการอย่างไรให้คาร์บอน

มีการรับรองซ้ือขายข้าม

พรมแดนได้ หรืออาจจะ

มีภาษีที่ กำ าหนดไว้ ร าว 

2-5% เป็นเงินทุนในการ

พัฒนาการเปลี่ ยนผ่าน

พลังงาน เป็นต้น ที่ต้อง

มีสะพานเชื่อมที่สำ าคัญ

คือคาร์บอนมาร์เก็ตคลับ” 

นายชัยวัฒน์กล่าว

อย่างไรก็ดี บริษัท

ไ ด้ พัฒนา สัด ส่ วนก า ร

ผลิตเพ่ือให้ก้าวสู่พลังงาน

สะอาด ด้วยสัดส่วนราย

ได้ปัจจุบันท่ีเป็นสีเขียวอยู่

ท่ี 40% และ 60% ยังเป็น

ฟอสซิล โดยใน 5 ปีจากน้ี

บริษัทจะมีความเป็นกลาง 

ทางคาร์บอนเป็นคร่ึงๆ 

โดยสัดส่วนรายได้พลังงาน

สะอาดและฟอสซิลอยู่

ท่ี 50:50 และหวังว่าเป้า

ท่ีมุ่งสู่ Net Zero ปี 2593 

จะมีสัดส่วนรายได้ท่ีเป็น

พลังงานสะอาดท่ี 70%.



เคร�องประดับ, โรงแรม, โรงพยาบาล ล  อีกทั้งยังมีโซนสัตวตาง  

โซนสัตวพิเศษ ใหไดชมอยางเพลิดเพลิน และมีกิจกรรมใหรวมสนุก

อีกมาก ดูรายละเอียดตาง  เพิ่มเติมไดที่ www.petexpothailand.

net หรือเฟซบุก  หรือแอดไลนเพ�อติดตามทุกความ

เคล�อนไหวของงานและโปรโมชั่นเด็ด  ไดที่  ...•

งานน้ีแมคาแ ปป  กับ ไปรษณีย์ไทย เปดใหบริการหนุนธุรกิจ

อาหารสด ลดคาสงสินคาควบคุมอุณหภูมิ “ฟวซ โพสต” ใน 6 เสนทาง 

ไดแก หนองคาย เชียงใหม สุราษ รธานี ภูเก็ต ตราด และ อ.บางละมุง 

จ.ชลบุรี โดยผูประกอบการท่ีมียอดการจัดสงต้ังแต 10 ช้ินข้ึนไปตอคร้ัง ได

รับสวนลดทันที 10% และผูใชบริการท่ีมีการฝากสงเปนรายเดือน มียอด

การใชบริการต้ังแต 15,000 บาทข้ึนไป ไดรับสวนลดจากอัตราคาบริการ

ปกติสูงสุดถึง 20% พรอมการันตีสงเร็วทันใจเพียง 1 วัน ต้ังแตวันน้ี จนถึง 

31 ธันวาคม 

2564 ...•

ดาน 

เค.ซี. พร็อพ

เพอร์ต้ี จัด             

โปรหนักสง 

ทายป กับ

แคมเปญ “ . . 

 

 2021” ท่ีมาพรอมกับ 4 โครงการคุณภาพ อาทิ เค.ซี.เนเชอรัล                                                                                     

วิลล บางนา-เทพารักษ, เค.ซี. สุวินทวงศ 2, แพลทฟอรม ออคิด พารค                                                                                   

บางนา (กม.24) และ เค.ซี.คลัสเตอร นิมิตใหม รับสิทธิพิเศษเพียบ 

สําหรับลูกคาท่ีจองภายในงาน รับ    มูลคา 

200,000 บาท พรอมท้ังสวนลดเงินสด เม�อจอง ทําสัญญา และโอนภาย 

ในกําหนด สามารถเย่ียมชมบูธ รวมกิจกรรมและรับสิทธิพิเศษไดต้ังแตวัน

น้ี-24 พ.ย.64 ณ หางสรรพสินคาเมกา บางนา บริเวณโซนดานหนาอิเกีย

ช้ัน 1 เง�อนไขเปนไปตามท่ีบริษัทกําหนด สามารถสอบถามรายละเอียด

เพ่ิมเติมไดท่ี โทร.0-2276-5924 หรือ     ...•

สวน บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ  หรือ BEM รวม

กับโรงภาพยนตรในเครือ เอส เอฟ มอบสวนลดชมภาพยนตรใหกับผู

ใชบริการรถไฟฟา  เร�อง “       เกม

ลอกอํามหิต” มูลคา 60 บาท ตอ 2 ที่นั่ง เพียงแสดงบัตรโดยสาร 

 หรือ   ณ จุดรับแลกสิทธิ โรงภาพยนตรในเครือเอส 

เอฟ รอบเสนทางรถไฟฟา  ไดแก สถานีพหลโยธิน ทางออก 3  

เอส เอฟ เอ็กซ ซีเนมา เซ็นทรัล พลาซา ลาดพราว, สถานีพระราม 

9 ทางออก 2  เอส เอฟ เอ็กซ ซีเนมา เซ็นทรัล พระราม 9, สถานี

สุขุมวิท ทางออก 3  เอส เอฟ ซีเนมา เทอรมินอล 

21 อโศก, สถานีหลักสอง ทางออก 4  เอส เอฟ 

ซีเนมา เดอะมอลล บางแค หรือทุกสาขาในเขต

กรุงเทพ  ตั้งแตวันที่ 18 พ ศจิกายน 8 ธันวาคม 

2564 หรือตลอดโปรแกรมฉาย จนกวาจะครบ

จํานวนสิทธิ (10,000 สิทธิ) ...•

ปดทายดวย แม็คโคร รวมกับ สํานักงานสง

เสริมการสงออกชิลี หรือโปรชิลี จัดเทศกาล “อาหาร

จากชิลี” เพ�อสุขภาพดีของคุณ ขานรับความต�น

ตัวของ   เมกะเทรนด โลก ตอกย้ํา

ผูนําวัตถุดิบคุณภาพ ปนี้ชูไ ไลตเด็ดผลไมแชแข็ง

คุณภาพสูง ราคาเขาถึงงาย ขณะที่อาหารทะเลแชแข็งยังเติบโตตอ

เน�อง โดยเฉพาะ แซลมอน หอยแมลงภู และปูยักษ กระแสยังไมตก 

ตอบโจทยพ ติกรรมคนยุคโควิด เนนคุณภาพ สุขภาพ ราคาดีงาม 

ระหวางวันที่ 17-30 ที่แม็คโครทุกสาขา ...•

สถานการณความเหล� อมลํ้าในสังคมไทยภาพรวมยังน�าวิตก 

จากการศึกษาของมูลนิธินโยบายสุขภาวะสะทอนภาพชัดเจนกลุมผู

มีรายไดนอยน้ันมีภาระคาใชจายมากกวารายไดในแตละเดือน อีก

ท้ังครอบครัวคนจนมีลูกหลานและผูสูงวัยท่ีตองเล้ียงดูมากกวาคนวัย

ทํางานตางจากกลุมคนรวยในสังคม 4 เทา ขณะท่ีในอนาคตเด็กไทย

สวนใหญจะอยูในครอบครัวท่ียากไร แน�นอนวา ความยากจนเปนเหตุ

ใหขาดโอกาสหลายดาน โดยเฉพาะการสรางเสริมสุขภาพ

เน� องในโอกาสครบรอบ 20 ป สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม “20 ป ภาคีสรางสุข นวัตกรรม

ความสุขท่ีย่ังยืน” ในงานลอมวงเสวนาประเด็นความเปนธรรมทาง

สังคมและสุขภาพ สะทอนถึงสถานการณความเหล� อมลํ้า

ในสังคม จนนํามาสูความไมเปนธรรมทางสุขภาพในภาพ

รวม ขณะท่ีโครงการท่ี สสส. มีสวนรวมสนับสนุนสามารถ

เขาไปเพ่ิมโอกาสและลดความตางไดอยางมาก

ดร.เดชรัต สุขกําเนิด ผูอํานวยการมูลนิธินโยบาย

สุขภาวะ เผยภาพรวมปจจัยท่ีสงผลตอความไมเปนธรรม

ทางสุขภาพในสังคมไทยวา ความเหล� อมลํ้าในสังคมทําให

เกิดความแตกตาง สรางความไมเสมอภาพทางดานสุข

ภาวะ ท่ีเห็นเดนชัด ประกอบดวยความเหล� อมลํ้าทางราย

ได เม� อพิจารณาการแบงครัวเรือนตามระดับรายไดออก

เปน 10 กลุมต้ังแตกลุมจนสุดถึงรวยสุด ท้ังน้ี กลุมจนสุดเปนกลุมท่ีมี

รายไดนอยกวา 10,000 บาท /ครัวเรือน/เดือน และเปนกลุมท่ีมีรายได

เพียงคร่ึงหน่ึงของรายจาย มีอัตราการพ่ึงพิงของเด็กตํ่ากวา15 ป และ

ผูสูงอายุของครัวเรือนกลุมจนสุดจะสูงกวาผูมีงานทํา โดยมีอัตราพ่ึง

พิงถึง 107 % สวนกลุมรวยสุดมีอัตราพ่ึงพิง 37.7% โดยกลุมจนสุดมี

จํานวนสมาชิกท่ีตองพ่ึงพิงสูงกวากลุมรวยสุดเกือบ 4 เทา 

นอกจากน้ี ครัวเรือนจนท่ีสุดมีอัตราการมีงานทํานอยอยูท่ี 

45.2% สวนใหญเปนงานนอกระบบท่ีไมมีความม่ันคง กลุมจนสุดมี

ภาระคาใชจายท่ีจําเปนตอรายไดสูงมาก โดยเปนคาอาหาร/เคร� องด� ม/

ยาสูบ 66.2% คาเดินทาง 13.9% และคาท่ีพัก 16.3 % ในชวง 15 ปหลัง 

(2548-2563) ดัชนีราคาหมวดอาหารเพ่ิมเร็วกวาดัชนีราคาผูบริโภค

โดยรวม ซ่ึงราคาผักและผลไมท่ีผูบริโภคจายแพงข้ึนอยางรวดเร็ว 

ทําใหคนจนไมสามารถเขาถึงได ท้ังท่ีเปนส่ิงท่ีชวยสรางเสริมสุขภาพ 

ขณะท่ีสวัสดิการรักษาพยาบาลของสมาชิกในกลุมจนสุดเกือบท้ังหมด 

คือ บัตรประกันสุขภาพถวนหนา และราคาท่ีอยูอาศัยแพงข้ึนกวาคา

จางแรงงาน ทําใหมีบานยากข้ึน โดยเฉพาะกลุมคนจนสุดภาระคาใช

จายเร� องบานท้ังมีบานเองและเชาจะสูงมาก

“ปจจัยทางเศรษฐกิจมีผลอยางมากตอการมีสุขภาพท่ีดี ความ

เหล� อมลํ้าทําใหความพยายามพัฒนาสรางเสริมสุขภาพอาจจะไม

สามารถเขาถึงคนทุกกลุมได นําสูความแตกตางดานสุขภาพ ฉะน้ัน 

การมีสวัสดิการชวยเหลือและการให โอกาสเปนส่ิงสําคัญในการสราง

ความเปนธรรมทางสุขภาพใหกับทุกกลุมประชากร เชน โอกาสท่ีจะ

ไดปลดหน้ีสิน โอกาสในการเขาถึงการศึกษาของลูกหลาน โอกาสมี

บาน เปนตน เม� อมีความม่ันคงจะสามารถวางแผนอนาคตได แตถา

ไมมีความม่ันคง การวางแผนในชีวิตจะยาก รวมถึงเร� องสุขภาพดวย” 

ดร.เดชรัต กลาว

เวทีน้ีหยิบยกตัวอยางโครงการท่ี สสส.สนับสนุนสรางโอกาส

การเขาถึงและความเปนธรรมทางสุขภาพ เชน นโยบายสวนผักคน

เมือง เม� อผักราคาแพง ทําใหคนจนเขาไมถึง แตโครงการผักคนเมือง

สงเสริมใหชุมชนปลูกผักเองในพ้ืนท่ีวาง ทําใหเขาถึงผักไดมากข้ึนตาม

มาตรฐานบริโภคผัก 240 กรัมตอคนตอวัน หรือ 7.2 กิโลกรัมตอเดือน

ขณะท่ีชุมชนบูรพา 7 ใชพ้ืนท่ี 1 งานปลูกผัก สามารถเล้ียงคน

ไดถึง 22 คน เพ� อใหแตละคนได 240 กรัม/คน/วัน เปนอีกงาน สสส. 

ชวยเพ่ิมความเขมแข็งของกลุมผูมีรายไดนอย หรือโครงการนําพืชผัก

ท่ีผลิตไดจากทองถ่ินเช� อมโยงเขาสูเมนูอาหารในโรงเรียนประถมศึกษา 

ท่ี อ.จอมพระ จ.สุรินทร ชวยสรางรายไดใหคนในทองถ่ิน ป 2563 ทอง

ถ่ินมีรายไดกวา 1 ลานบาท ซ่ึงควรผลักดันเปนนโยบายระดับประเทศ 

ท้ังยังลดชองวางระหวางราคาท่ีผูบริโภคจายกับราคาท่ีเกษตรกรไดรับ

นอกจากน้ี เดินหนาโครงการบานม่ันคงเพ� อการเขาถึงท่ีอยู

อาศัยของคนจนเมือง สงผลคนจนมีรายไดตอเดือนเพ่ิมข้ึน หน้ีสิน

ลดลง ความเปนธรรมทางสุขภาพยังครอบคลุมถึงกลุมผูตองขังผาน

โครงการพัฒนาศักยภาพผูชวยเหลือเจาพนักงาน(ผูตองขัง) กลุม

แกนนําและกลุมขยายผลใหมีความรูเร� องสุขภาพชองปาก สนับสนุน

การเขาถึงบริการดานสุขภาพ สรางโอกาสใหกับกลุมประชากรเฉพาะ 

ศิริรัตน ปจฉิมกุล เจาพนักงานทันตสาธารณสุขชํานาญงาน 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา กลาววา เรือนจําเปนพ้ืนท่ี

ปด ซ่ึงพ้ืนท่ีเฉพาะการดูแลสุขภาพรางกายและชองปากเปนส่ิงจําเปน 

ท่ีผานมา การแปรงฟนของผูตองขังถูกละเลย โครงการในเรือนจํา

กลางฉะเชิงเทรามีผูตองขัง 3,891 คน และมีผูชวยเหลือเจาพนักงาน 

91 คน มีการคัดเลือกเหลือ 60 คน แบงเปนกลุมแกนนํา 40 คน และ

กลุมขยายผล 20 คน พัฒนาศักยภาพใหมีความรูเร� องสุขภาพชองปาก 

มีทักษะการแปรงฟน ดูแลสุขภาพชองปากตนเองไดอยางเหมาะสม 

และสามารถถายทอดทักษะการแปรงฟนได ผานกระบวนการบอก

ใหรู ทําใหดู ฝกใหทํา และนําไปทําตอ หลังผานไป 6 เดือน พบวา                       

ผูตองขังมีองคความรูมากข้ึน ดัชนีเหงือกอักเสบลดลง คาจุลินทรีย               

ลดลงสะทอนการแปรงฟนไดสะอาด นอกจากน้ี เกิดผลท่ีมากกวาการ

ดูแลชองปาก คือ ผูตองขังเห็นคุณคาตนเอง มีความหวัง พลังใจ                                                       

ฝกจิตใจใหออนโยน และเตรียมตัวกลับสูสังคม

สสส ความเหลอมล้าทางสุขภา ดีขึ้น
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หนาวแล้ว หลายคนคงเริ่มวางแผนหาสถานที่เที่ยวต่างๆ 

สําหรับใครที่ยังไมรูวาจะไปเที่ยวที่ไหนเพ�อสูดโอโซนอากาศสดช�น 

สัมผัสลมหนาว ดูทะเลหมอก ที่ไมไกลจากกรุงเทพ  พลาดไมไดกับ                           

ภูพร้อมดาวฟาร์มเสตย์ พิกัด  ทางขึ้นอุทยานแหง

ชาติปาหินงาม กอนถึง 1.5 กม. จ.ชัยภูมิ บานพักตาก

อากาศ ในฟารมมีเคร�องอํานวยความสะดวกครบครัน 

เปรียบเหมือนไปพักผอนบานญาติ ที่ทําใหเราพักได

อยางสบาย มีน้ําตกใหเราแชเทา แคไดไปถายรูปนั่ง

เลนตรงนั้นสักครั้งก็สุขใจ ในมื้อค่ํามีเมนูหมูกระทะ

สุดฟน เมนูนี้ตอบโจทยคนรักสุขภาพ ที่อุดมไปดวย

ผักที่เปน   อยางเคล เพ�มสีสันของจาน

ดวยเรนโบวสวิสชารดหลากสี ทั้งสวยและมีประโยชน 

สมุนไพรหลากหลายชนิด ที่จะมาเพิ่มกลิ่นหอมใหกับเนื้อ/หมู ใหหอม

กรุน รับบรรยากาศธรรมชาติสุดฟน ใกล  อุทยานแหงชาติปาหิน

งาม ชัยภูมิ ยามค่ําคืนเห็นดาวสวยมาก   พิเศษสุด มื้อเชาเรามีเมนู

สุดพิเศษจากฟารมผักสด  ดอกไมกินได มาแปลงรางเปนอาหารเชา

ที่สุดเก สรางสีสันให โตะอาหาร แถมไดความสด กรอบอรอย ทานคู

กับมันหวานญี่ปุนเนื้อนุม  ฉ่ํา  รสชาติหวานหอม ทุกสิ่งคัดสรรพิเศษ 

สอบถามรายละเอียดที่ // . / / 94 7 

หรือโทร.08-1577-4695 ...• 

มาที่ แอสเสท เวิรด์ คอร์ป  เตรียมสงมอบความสุขสงทาย

ปกับกิจกรรมพิเศษ “     2022” ผาน 7 

ศูนยการคาใหญ ไดแก เอเชียทีค เดอะ ริเวอรฟรอนท, เกทเวย 

เอกมัย, เกทเวย แอท บางซ�อ, พันธุทิพย งามวงศวาน, ลาซาล      

อเวนิว, ตะวันนา บางกะป และพันธุทิพย เชียงใหม ตั้งแตวันที่ 18 

พ ศจิกายน 2564 5 มกราคม 2565 รวม 49 วัน เพียงช็อปครบ

ตามเง�อนไข รับฟรีบัตรกํานัลหองพักสุดหรู มูลคารวมกวา 200,000 

บาท อาทิ หองพักแบบพรีเมียร คลับ พรอมสิทธิการเขาใชบริการคลับ

เลาจน จากโรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ , หองพักแบบเอ็ม 

สวีท และสิทธิการเขา

ใชบริการเอ็มคลับ จาก

โรงแรมแบงค็อก แมริ

ออท มารคีส ควีนส

ปารค และโรงแรมอ�น  

เปนตน ...•

ขยับมาที่ เอ็น.

ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น     

ออกาไนเซอร์ หรือ    

นีโอ เอาใจคนรักสัตว

เลี้ยง และผองเพ�อน

สัตวเลี้ยงใหช็อปกันอยางจุใจแบบสบายกระเปา กับงาน   

 2021 ในธีม “ดินแดนเพ�อนรัก เหนือกาลเวลา” พบกับ

กองทัพผูประกอบการที่ขนสินคา-บริการมาจําหน�ายในราคาสุดพิเศษ 

อาทิ อาหาร, ขนม, อุปกรณ, เวชภัณ , อาหารเสริม, แชมพู, เสื้อผา, 

พ.ศ.2564 เป็นหนึ่งในรอบหลายปี

ที่ตลาดตราสารหนี้ของไทยและทั่ว

โลกประสบกับภาวะความผันผวน

อยางมาก สาเหตุหลักของภาวะตลาด

หมี (  ) ของตลาดตราสารหนี้

ในปนี้เกิดจากปจจัยลบ 2 ประการที่เกิด

ขึ้นพรอมกัน ไดแก การสิ้นสุดของภาวะ

ผอนคลายทางการเงินอยางมาก (  

 ) จากวิก ตโควิด-19 ในป 

พ.ศ.2563 และความกังวลของการพุงขึ้น

ของเงินเฟอ

การปรับตัวขึ้นอยางรุนแรงของ

เสนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 

(  ) แน�นอนวาสงผลระยะสั้น

ตอความผันผวนของมูลคาเงินลงทุนของ

‘กลยุทธ์บันไดตราสารหนี้รับมือภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น’

ปี

การลงทุนในตราสารหนี้ แตสําหรับนักลงทุน

ระยะยาว อาทิ กองทุนบํานาญ ถือวาเปน

ขาวดีที่จะไดรับรายไดจากเงินลงทุนในอัตรา

ผลตอบแทนที่สูงขึ้นหลังจากที่ทั่วโลกอยูใน

ภาวะดอกเบี้ยต่ํามาเปนเวลาหลายป

กลยุทธการลงทุนในตราสารหนี้ที่น�า

จะสอดคลองกับการคาดการณการเขาสูภาวะ

ตลาดหมีของสินทรัพยตราสารหนี้ หรือ

ภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น ไดแก กลยุทธการ

ลงทุนแบบบันไดตราสารหนี้ (  

 )

อะไรคือกลยุทธการลงทุนแบบ

บันไดตราสารหนี้ (   

)

ทางท ษ ี   

 หมายถึงการจัดการเงินลงทุนใน

สวนของตราสารหนี้ อาทิ เงินฝาก พันธบัตร

รัฐบาล และหุนกูเอกชน โดยการแบงการ

ากการวิจัยพบว่า คน 1 ใน 10 

คนในอังก ษ มีปญหาในการ

นอนหลับหรือนอนหลับยาก โดย

ผูหญิงมีแนวโนมที่จะไดรับผลกระทบ

มากกวาผูชายถึง 2 เทา นี่เปนเพราะการ

เปลี่ยนแปลงของ อร โมน ที่เช�อมโยงกับ

การมีประจําเดือน และวัยหมดประจําเดือน 

สาเหตุอ�น  ที่รวมดวย ไดแก ความเครียด 

ภาวะซึมเศรา และกาเฟอีน ดังนั้น อาการ

นอนไมหลับอาจเปนผลขางเคียงของยา

รักษาโรคหอบหืด หรือความดันโลหิต

สูง หรือเปนผลจากอาการเจ็บปวย เชน  

อาการปวดเรื้อรัง โรคเบาหวาน และโรค

หัวใจ

ทั้งนี้ การรักษามีตั้งแตเทคนิคการ

ผอนคลาย ไปจนถึงยานอนหลับและการ

บําบัดพ ติกรรมทางสติ ซึ่งเปนรูปแบบหนึ่ง

ของการบําบัด ดวยการพูดคุยที่สามารถ

ขจัดความคิดเชิงลบ ที่ทําใหบางคนคิดออก

หรือหาทางออกได แมวายาเหลานี้จะไดผล 

แตก็ไมไดผลสําหรับทุกคน และยาอาจมี

ผลขางเคียง เชน ปวดหัว ทองรวง คล�นไส 

และงวงนอนตอนกลางวัน

ตอนนี้นักวิทยาศาสตรไดพัฒนาทาง

เลือกอ�น เชน แถบคาดศีรษะหรืออุปกรณ

ไ เทค ที่ทํางานโดยการยิงกระแสไฟฟา

ออน  เขาที่ศีรษะ ซึ่งนักวิจัยกลาววา สิ่ง

นี้ชวยกระตุนการผลิตเซโรโทนิน ซึ่งเปน

สารเคมีในสมองที่เกี่ยวของกับการควบคุม

ของรายไดจากภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น 

ซึ่งจะสงผลตอความยั่งยืนในการลงทุน

อันเปนจุดประสงคสูงสุดในการบริหาร

จัดการเงินลงทุนใหกับสมาชิก คนไทยที่

มีสิทธิออมผาน กอช. พรอมรับเงินสมทบ

ฟรี  จากรัฐบาล ไดแก คนไทยที่ประกอบ

อาชีพอิสระหรือเปนแรงงานนอกระบบ 

มีอายุ 15-60 ป ไมอยูในระบบสวัสดิการ

บําเหน็จ-บํานาญของรัฐหรือนายจาง โดย

สามารถแบงเงินสวนหน่ึงมาออมกับกองทุน

การออมเงินแหงชาติ (กอช.) ได เพราะ

เปนรูปแบบการออมท่ีใหสิทธิผูประกอบ

อาชีพอิสระไดออมเงินเพ�อรับเงินสมทบ

จากรัฐบาลสูงสุด 100% หรือไมเกิน 1,200 

บาทตอป และเม�อออมเงินจนถึงอายุ 60 

ปบริบูรณ ก็จะไดเงินกลับคืนมาในรูปแบบ

เงินบํานาญไวใชยามเกษียณ 

สนใจเพิ่มความมั่นคงยามเกษียณ

กับ กอช. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ กองทุนการออมแห่งชาติ สายด่วน

เงินออม 0-2049-9000.

อารมณและการนอนหลับ ในขณะเดียวกัน

ก็ลดระดับคอรติซอล ซึ่งเปน อร โมน

ความเครียด ที่อาจมีระดับสูงในตอนกลาง

คืน และอาจทําใหนอนไมหลับได 

ขณะนี้มีการทดลองทางคลินิกใหม

ถึง 2 ครั้ง เพ�อดูวาอุปกรณดังกลาวจะ                                                     

ตอสูกับการหยุดชะงักของการนอนหลับ

หรือไม โดยแถบคาดศีรษะประกอบดวย 

แผนอิเล็กโทรด  จํานวน 2 แผน ซึ่งวาง

อยูเหนือขมับ แผนอิเล็กโทรดเช�อมตอ

กับเคร�องกําเนิดไฟฟา ที่ใชพลังงานจาก

แบตเตอรี่ ซึ่งมีขนาดเล็กพอที่จะใสใน

กระเปาเสื้อได ในการเปดใชงานอุปกรณ  

ผูปวยจะกดปุมบนเคร�องกําเนิดไฟฟา ซึ่งจะ

ยิงคล�นไฟฟาระดับต่ําผานผิวหนังเปนเวลา 

20 นาที

นักวิจัยเช�อวาการถูกกระตุนดวยแถบ

แมเหล็กเหลานี้ แรงพอที่จะกระตุนระดับ

เซโรโทนินในสมองที่เพิ่มขึ้น และในขณะ

เดียวกัน ระดับคอรติซอลก็ลดลงดวย “ผู

ปวยสวนใหญไมรูสึกอะไรเลย หรือเพียง

แครูสึกเสียวซาเล็กนอย ในระหวางการ

รักษา ในการทดลองทางคลินิกเปนเวลา 1 

เดือนที่ดําเนินการโดย  ศูนยวิจัย

ในนิวยอรก และผูปวย 200 คน และการ

รักษาดวยวิธีนี้ กําลังศึกษาขอมูลเพ�อเปรียบ

เทียบผลลัพธที่ได จากการใชอุปกรณดัง

กลาว อีกทั้งผูปวยอีก 20 รายที่มีอาการ

นอนไมหลับ หลังจากเปนโรคหลอดเลือด

สมอง กําลังเขารวมการทดลองใชอุปกรณ

เปนเวลา 2 เดือน ที่มหาวิทยาลัยเทกซัส”

ประมาณครึ่งหนึ่งของผูที่เปนโรค

หลอดเลือดสมองจะมีอาการนอนไมหลับ 

ซึ่งอาจเกิดจากความเครียดทางจิตใจ ความ

เจ็บปวดและความรูสึกไมสบาย และระดับ

การออกกําลังกายที่ลดลง ตลอดจนปจจัย

อ�น  ในการทดลองทั้ง 2 ครั้ง สําหรับระยะ

เวลาของการรักษาดวยอุปกรณดังกลาว คือ

ใช 20 นาทีตอวัน

ศ.เจยดิบ เรย ผูเชี่ยวชาญดานโสต

วิทยาและประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัย

เชฟฟลด ( ) กลาววา “การ

บําบัดดวยไฟฟาใชในการรักษาทาง

กายภาพบําบัด และการจัดการความ

เจ็บปวด เปนสิ่งที่ใชกันมาอยางยาวนาน 

ตัวอยางที่พบบอยที่สุดคือเคร�อง  

(เคร�องกระตุนเสนประสาทดวยไฟฟาผาน

ผิวหนัง เพ�อลดอาการปวด) ดังนั้น การใช

มันกับศีรษะเปนสิ่งที่มีความน�าสนใจมาก 

ในการรักษาอาการตาง  รวมถึงความ

ผิดปกติทางจิตเวชและการนอนไมหลับ                                                    

แมวาการใชอุปกรณดังกลาวจะทําใหหู

อื้อ (และมีเสียงดังกองอยูในหู) แตขอให

มองขอดี ในการชวยบรรเทาอาการนอน

ไมหลับ” 

จ
คาดผมปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ทางเลือก‘ตัวช่วย’นอนหลับสบาย

ลงทุนดังกลาวในสัดสวนที่เทากันหรือใกล

เคียงกันกระจายในความยาวอายุตาง  กัน 

(ขึ้นกับวาเปนกองทุนประเภทใด) ตัวอยาง

เชน เราสามารถแบงเงินลงทุน 100 บาท

เปน 5 กอน กอนละ 20 บาท ในตราสาร

หนี้ 1-5 ป ที่อัตราผลตอบแทนตาง  กัน ดัง

รูปขางลาง

ตอมาหลังจาก 1 ปผานไป และตลาด

ตราสารหนี้ยังอยูในภาวะอัตราดอกเบี้ยขา

ขึ้น เราสามารถนําเงินกอน 20 บาทที่ครบ

กําหนดอายุที่ไดผล

ตอบแทนเพียง 0.5% 

ตอป ไปลงทุนใหมใน

ตราสารหนี้อายุ 5 ป 

ที่ไดอัตราผลตอบแทน

ที่สูงขึ้นที่ 1.50% ตอป

ขอดขีองกลยทุธ

การลงทุนแบบบันได

ตราสารหนี้ (  

 )

1.อัตราผลตอบ 

แทนเฉลี่ยของทั้งพอรตการลงทุนมากขึ้น 

และสม่ําเสมอ

2.ความเสี่ยงที่ลดลงของการไดผลตอบ 

แทนที่นอยลงเม�อตราสารครบอายุ (  

 )

3.กระจายความเสี่ยงในแงของอายุ 

ตราสาร (  )

4.สภาพคลองที่ดีขึ้น เน�องจากไมมี

การกระจุกตัวลงทุนในตราสารชวงอายุใด

อายุหนึ่งมากเกินไป

กองทุนการออมแหงชาติ (กอช.) มี

การปรับกลยุทธการลงทุนใหเหมาะสมกับ

ภาวะเศรษฐกิจในแตละชวง โดยคํานึงถึง

ความเสี่ยงที่เปนสําคัญพรอม  กับการเติบโต
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้ 

สสวท.รับสมัคร นร.ม.3-6 เป็นตัวแทนแข่งขันฟิสิกส์นานาชาติ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(สสวท.) รับสมัครนักเรียนที่กำาลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปี

ที่ 3-6 หรือเทียบเท่า เพื่อคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขัน

ฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ (International Young Physicists’ 

Tournament : IYPT 

2022) ครั้ง ท่ี 35 

ประจำาปี 2565 ณ 

ประเทศโรมาเนีย 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้

ถึงวันที่ 26 พฤศจิ 

กายน 2564 ดูราย

ละเอียดการสมัคร 

ที่ Facebook: https://

www . f acebook .

com/TYPT.TH สอบ 

ถามได้ที่ IYPT.TH 

@gmail.com หรือโทร. 0-2392-4021 ต่อ 2313 ลิงก์ประกาศ

รับสมัคร: https://bit.ly/3D0XpNs ลิงก์การสมัคร: https://

bit.ly/367uudg พบกับโจทย์ที่ใช้แข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับ

นานาชาติ ครั้งที่ 35 จำานวน 17 ข้อ (พร้อมแปลเป็นภาษาไทย) 

ได้ที่ https://bit.ly/3w9r8S2

‘Owl Campus’ สร้างชุมชนเพื่อการศึกษา

การได้สัมผัสเรื่องราวต่างๆ ด้วยตนเอง การอ่าน การฟัง 

การพูดคุย ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการศึกษาด้วยกันทั้งสิ้น และเพราะ

ความเชื่อนี้ Owl Campus จึงได้สร้าง Community สำาหรับแลก

เปลี่ยนบทความด้านการศึกษาในหลากหลายแง่มุม และยังมีข้อมูล

ที่จำาเป็นสำาหรับการศึกษาอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรายชื่อโรงเรียน 

ระบบการศึกษา การเรียนรู้นอกโรงเรียนหรือนอกเวลาเรียน รวม

ไปถึงการแบ่งปันประสบการณ์และรีวิวต่างๆ Owl Campus จึงเป็น

คลังรวมความรู้คุณ

ภาพด้านการศึกษา

ในประเทศไทย ท้ัง

บทความท่ีเกี่ยวข้อง

กับการศึกษา รีวิว

และประสบการณ์

จากรุ่นพี่ เร่ืองราว

สำาหรับสร้างแรงบัน 

ดาลใจ กิจกรรมนอก

เวลาเรียน แนะนำา

โรงเรียนนานาชาติ 

ชี้ช่องทางการเรียนต่อหรือประสบการณ์แลกเปลี่ยนที่น่าสนใจ 

นอกจากนี้เว็บไซต์ยังเหมาะกับท้ังผู้ปกครองท่ีต้องการข้อมูลเหล่า

น้ีและเด็กนักเรียน นักศึกษาทุกคนท่ีอยากค้นหาตัวตน ในช่วง 

ปี 2022 พวกเราจึงจะเปิดตัว academy.owlcampus.com เพื่อทำา 

course online แบบฟรี 100% เป็นช่องทางหนึ่งในการเข้าถึงการ

เรียนรู้อีกด้วย สำาหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมและติดต่อสอบถาม

เพิ่มเติมได้ที่ https://owlcampus.com/.

ลังงานทดแทน” คือพลังงานที่

ผลิตขึ้นมาเพ่ือทดแทนพลังงาน

ฟอสซิล เช่น น้ำามัน, ถ่านหิน, 

ปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ ที่เริ่มจะร่อยหรอลง

ทุกที อีกทั้งยังก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

หนึ่งในสาเหตุที่ทำาให้เกิดภาวะโลกร้อน การลด

ใช้พลังงานฟอสซิลจึงเป็นเรื่องที่ต้องปลูกฝังและ

ทำาความเข้าใจในกลุ่มเด็กรุ่นใหม่ที่ถือเป็นอนาคตชาติ

ด้วยเหตุนี้ กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำานักงาน

คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน (กกพ.) จึง

ได้จัดโครงการ “เด็กตื่นไฟ” ปี 2 เปิดเวทีให้เหล่า

นักศึกษาได้สร้างสรรค์สื่อประเภทหนังสั้นหรือคลิป

ไวรัล ในหัวข้อ ทางเลือกใหม่ไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน จากขยะและชีวมวล ภายใต้แนวคิด Clean 

Energy For Life ใช้พลังงานสะอาด เพื่อคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน เพื่อเผยแพร่และส่งเสริม

ความรู้ด้านไฟฟ้า

จากการคัดเลือกอย่างเข้มข้นกว่า 60 ทีม 

คลิปที่คว้ารางวัลชนะเลิศได้แก่ เรื่อง BETTER 

DAYS สาบานน้องพี่ วันพรุ่งนี้ต้องดีกว่า จากทีม 

AVOCADO Production รองชนะเลิศอันดับที่ 1 

ได้แก่ เรื่อง แลก จากทีม Ant Power และรอง

ชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ เรื่อง ไม่ใช่หน้าที่ จาก

ทีมมานะ

กิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล รองเลขาธิการ 

กกพ. กล่าวว่า จุดประสงค์ที่สำาคัญในการจัดโครง 

การนี้ เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในเรื่องของ

พลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก โดยเน้น

ที่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าจากขยะและชีวมวล ซึ่งมี

กลุ่มเป้าหมายที่สำาคัญคือคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น

นิสิตนักศึกษา หรือคนทั่วไป โดยมีผู้ที่สนใจส่งผล

งานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 138 ทีม และผู้ที่ผ่าน

การคัดเลือก จำานวน 60 ทีม ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 

Excusive Briefing Day ร่วมรับฟังแนวคิดและ

เทคนิคการผลิตสื่อภาพยนตร์สำาหรับนำาไปจัดทำา

ผลงานส่งประกวด กับผู้กำากับภาพยนตร์ชื่อดังและ

ผู้เช่ียวชาญด้านการผลิตสื่อ เพื่อส่งเสริมแนวคิด

ใหม่เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตมาจากขยะหรือ

ชีวมวลซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“หวังว่าโครงการนี้จะสามารถส่งเสริมให้

เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีความรู้ที่ถูกต้อง 

รอบด้าน อีกทั้งมีทัศนคติที่ดี พร้อมเผยแพร่ให้แก่

บุคคลรอบตัว ในการบริหารจัดการขยะเพื่อนำามา

‘สาบานน้องพี่ วันพรุ่งนี้ต้องดีกว่า’

ชนะเลิศคลิปพลังงานทดแทน‘เด็กตื่นไฟปี 2’ 

ผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า” กิตติพงษ์กล่าว

ตรัยยุทธ กิ่งภากรณ์ ในฐานะผู้กำากับ

ภาพยนตร์และคณะกรรมการ กล่าวว่า การมีส่วน

ร่วมในโครงการนี้ทำาให้ได้เห็นมุมมองหรือแนวคิด

ของคนรุ่นใหม่ในการตีโจทย์หนังสั้นที่ ได้รับ บาง

ทีมมีวิธีคิดที่ดีมาก หรือถ่ายได้ดีมาก ตัดต่อ ลำาดับ

เรื่องได้ดีมากๆ ซึ่งสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับตน

มากๆ เพราะทุกชิ้นงานมีคุณภาพ จากการที่ตนได้

ร่วมเวิร์กช็อปกันมา ทุกคนทำากันอย่างเต็มที่ เวที

การประกวดจึงเหมือนเป็นการฝึกฝน เรียนรู้ เป็น

ประสบการณ์ในการนำาไปใช้ในการทำางานจริงใน

อนาคตด้วย

ศุภวิชญ์ ยุพาภรณ์ ตัวแทนจากทีม AVOCADO 

Production เล่าถึงความรู้สึกว่า ดีใจมาก เพราะ

เป็นหนังประกวดเรื่องแรกที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ซึ่งทีมได้ตั้งใจสร้างหนังสั้นเรื่อง “BETTER DAYS 

สาบานน้องพี่ วันพรุ่งนี้ต้องดีกว่า” โดยมีแนวคิดที่

ต้องการสื่อสารถึงกลุ่มคนที่ไม่ยอมรับและยอมรับ

เรื่องโรงไฟฟ้าชีวมวล รวมไปถึงการให้มุมมองว่า 

ไม่มีอะไรท่ีดีท่ีสุดตลอดกาล มีแต่สิ่งท่ีดีท่ีสุดใน

ปัจจุบัน ต้องอาศัยการศึกษา เรียนรู้ และปรับตัว

ต่อไปเรื่อยๆ อย่างในหนัง ที่นำาพลังงานชีวมวลมา

เปรียบว่าเป็นเงินออม โดยตัวละครหลักจะคอย

เก็บออมขยะพลาสติกไปเรื่อยๆ จนสามารถนำาไป

ใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ และมีการบอกต่อไป

ยังคนอื่นด้วย ซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับ 

โรงไฟฟ้าชีวมวล แต่พอเข้าร่วมโครงการทำาให้เห็น

ว่า ขยะ หรือชีวมวล สามารถผลิตไฟฟ้าได้ อย่าง

กากมะพร้าว เป็นของไม่ใช้แล้วของเกษตรกรที่

สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ขาย และนำามาผลิตไฟฟ้า

ที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม ซึ่งถือว่าเป็นการสื่อให้

เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

พีรดา จิตรเหล่าอาพร ตัวแทนจากทีม Ant 

Power บอกว่า หนังสั้นเรื่อง “แลก” มีแรงบันดาล

ใจมาจากโรงรับจำานำา ที่คนจะนำาสิ่งของมีค่าไป

จำานำาเพื่อแลกเป็นเงิน จึงนำามาสื่อในเชิงสัญลักษณ์ 

โดยนำาขยะมาแลกเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ผู้รับ

ชมเข้าใจถึงขยะที่สามารถนำามาผลิตเป็นพลังงาน

ไฟฟ้า โครงการน้ีทำาให้เราเข้าใจเรื่องพลังงานทด 

แทน หรือพลังงานไฟฟ้าจากขยะหรือจากชีวมวล

ได้มากขึ้น เพราะพลังงานทดแทนมีอยู่รอบตัวเรา 

อย่างขยะที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน สามารถลดปัญหา

ด้วยการนำาไปสร้างเป็นพลังงานได้ จึงตั้งใจว่าหนัง

สั้นจะสามารถทำาให้ผู้ชมได้รับประโยชน์หรือสร้าง

ความเข้าใจเรื่องพลังงานทดแทนไม่มากก็น้อย

ผู้สนใจสามารถติดตามผลงานหรือราย

ละเอียดเกี่ยวกับโครงการเด็กตื่นไฟได้ที่ www.

dekwakeup.com.

เรื่อง BETTER DAYS สาบานน้องพี่ วันพรุ่งนี้ต้องดีกว่า 

จากทีม AVOCADO Production

เรื่อง แลก จากทีม Ant Powerเรื่อง ไม่ใช่หน้าที่ จากทีมมานะ

บรรยากาศวันประกาศผลโครงการเด็กตื่นไฟปี 2

“พ

กิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล

ศึกษาธิการ • สช.ผนึก กสศ.นำาเครื่องมือวัด

รายได้ทางอ้อม คัดกรองหาเด็กยากจนและ

ด้อยโอกาสในกลุ่มนักเรียนโรงเรียนเอกชน

กว่า 3,902 แห่ง “กนกวรรณ” ชี้เด็กเรียน 

รร.เอกชนไม่ใช่คนรวยเสมอไป ด้านหมอสุภกร 

เผย ปีแรกลุยช่วยเหลือ รร.เอกชนการกุศล 

566 แห่ง นักเรียน 2,500 คน คาดหลังจาก

นี้จะทำาให้เกิดบิ๊กดาต้าได้ข้อมูลนักเรียนแบบ

รายบุคคล

ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นาง

กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็น

ประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ

ร่วมมือเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมการคัด

กรองความยากจน การวิจัยพัฒนาคุณภาพ

ครู และสถานศึกษา ในสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

(สช.) โดยความร่วมมือระหว่าง กระทรวง

ศึกษาธิการและกองทุนเพื่อความเสมอภาค

ทางการศึกษา (กสศ.) พร้อมทั้งกล่าวว่า การ

ทำาความร่วมมือกันระหว่าง ศธ.และ กสศ. 

ขับเคลื่อนระบบการศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 

1.สนับสนุนนวัตกรรมการคัดกรองความยาก 

จน การจัดสรรงบประมาณแบบมีเงื่อนไข 

เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาทางการศึกษา และ

ให้การช่วยเหลือนักเรียนยากจน 2.ส่งเสริม

โอกาสทางการศึกษาสำาหรับนักเรียนยากจน 

นักเรียนพิการ และด้อยโอกาสให้ได้ศึกษา

ต่อในระดับที่สูงขึ้นตามศักยภาพ 3.สนับสนุน 

ให้เกิดความร่วมมืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความ

ช่วยเหลือ ส่งเสริมนักเรียนยากจน นักเรียน

พิการและด้อยโอกาส เพ่ือลดความเล่ือม

ล้ำาในการศึกษาจนสำาเร็จการศึกษาขั้นพ้ืน

ฐาน และพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนและ

ประสิทธิภาพครู

“รร.เอกชนมักจะถูกมองว่าเด็กมักจะ

มีฐานะดี แต่ในข้อเท็จจริงโรงเรียนเอกชน

ยังมีเด็กท่ีด้อยโอกาสและผู้พิการ และคร้ัง

นี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ ได้ใช้แอปพลิเคชัน

ของ กสศ.ซึ่งมีมาตรฐานและได้ใช้มาในทุก

ระบบของการศึกษา คร้ังนี้จำานวนอาจจะ

ยังไม่ได้เข้าเป้ามากเนื่องจากสถานการณ์ 

โควิด-19 แต่ ศธ.จะรับไปปรับปรุงเพื่อให้เข้า

ถึงสถานศึกษาจำานวนมากขึ้น โอกาสต่อไป

ก็คือ นักเรียน ครู และสถานศึกษาจะได้รับ

ความร่วมมือจาก กสศ.เพื่อพัฒนาระบบการ

ศึกษา และลดความเหลื่อมล้ำา โดยเฉพาะ

พื้นที่ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้ยากไร้” 

รมช.ศธ.กล่าว

ด้าน นพ.สุภกร บัวสาย รักษาการผู้

จัดการ กสศ. กล่าวว่า กสศ.เริ่มต้นดำาเนิน

การร่วมกับ สช.เป็นปีแรก โดยการดำาเนิน

งานจะมีเงื่อนไข คือ การใช้เครื่องมือการ

คัดกรองความยากจนด้วยวิธีวัดรายได้ทาง

อ้อม (Proxy Means Test : PMT) ของ กสศ. 

เพ่ือให้รัฐบาล รัฐสภา สำานักงบประมาณ

มั่นใจว่าสนับสนุนงบประมาณถูกคน ยากจน

จริง ทั้งนี้ความร่วมมือยังนำามาสู่การเชื่อมต่อ

ระบบสารสนเทศและฐานข้อมูลรายบุคคล

และรายสถานศึกษาระยะยาว ครอบคลุม

เด็กเยาวชนที่มาจากครัวเรือนซึ่งมีรายได้

น้อยที่สุดร้อยละ 20 ของประเทศ จำานวน

มากกว่า 1 ล้านคน ในระบบการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ให้ครอบคลุมสถานศึกษาสังกัด สช. 

กว่า 3,902 แห่ง โดยในปีแรก กสศ.จะเริ่ม

ต้นทำางานกับโรงเรียนเอกชนประเภทการ

กุศล 566 แห่ง จากการคัดกรองสามารถ

ช่วยเหลือนักเรียนทุนเสมอภาคสังกัด สช.ได้

จำานวน 2,500 คน ที่จะได้รับเงินอุดหนุน

แบบมีเงื่อนไข คนละ 3,000 บาท/ปี เพื่อ

บรรเทาอุปสรรคการมาเรียน ค่าครองชีพ 

ค่าอาหารเช้า พร้อมทั้งมีระบบติดตามการ

มาเรียน ผลการเรียน และการเจริญเติบโต

ของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนอาจยังไม่

ครอบคลุมทั้งหมด เราเชื่อว่าอาจมีจำานวน

นักเรียนที่ยากลำาบากมากกว่านี้หลายเท่า 

ซึ่งรัฐมนตรีได้ ให้นโยบายว่าจะต้องมีการ

สำารวจ คัดกรองเร็วขึ้น เพื่อสามารถจัดทำา

งบประมาณช่วยเหลือนักเรียนกว้างขวาง

ขึ้นในปีถัดไป ความร่วมมือครั้งนี้ กสศ.

ยังสนับสนุนโรงเรียนสังกัด สช.เข้าร่วม

โครงการพัฒนาตนเอง รุ่นที่ 2 ประมาณ 

27 แห่ง ครอบคลุมนักเรียนที่จะได้รับ

ประโยชน์และยกระดับคุณภาพการศึกษา 

จำานวน 10,000 คน ในการหาวิธีการจัดการ

เรียนการสอนให้สอดคล้องกับความจำาเป็น

ในชีวิตของเด็ก และสอดคล้องกับหลักสูตร

ใหม่ของ ศธ.

“ข้อจำากัดของการช่วยเหลือเป็น

รายคนคือ ถ้างบประมาณหมด หรืองบ

ประมาณน้อย จะเป็นปัญหาอุปสรรคมาก 

กสศ.จึงพยายามทำางานกับหน่วยงานเจ้า

ภาพหลัก เน้นงานวิจัยพัฒนาระบบงานไป

ด้วย เพื่อช่วยเหลือลดอุปสรรคเฉพาะหน้า

และสนับสนุนงานวิชาการ เพื่อสนับสนุน

สช.ผนึกกสศ.หาเด็กยากจนในรร.เอกชน
‘กนกวรรณ’ลั่นนักเรียนโรงเรียนเสียค่าเทอมไม่ได้รวยทุกคนมีกลุ่มด้อยโอกาส-พิการแฝงอยู่

ศึกษาธิการ • “สุภัทร” สั่ง ศธจ.เร่ง

ส่งข้อมูลนักเรียนขอรับวัคซีนเพิ่ม ส่วน

ครูยังไม่ได้รับวัคซีน 4 หมื่นราย ชี้เปิด

เทอม On Site ตั้งแต่ 1 พ.ย. ยังไม่พบ

ระบาดแบบคลัสเตอร์ คาดวันที่ 1 ธ.ค.ได้

เปิดเรียนครบ 100% แต่สุดท้ายต้องฟัง

ความเห็น คกก.ควบคุมโรคติดต่อแต่ละ

จังหวัดด้วย

นายสุภัทร จำาปาทอง ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ 

นี้ตนได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาน 

การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

หรือ ศบค.ศธ. ซึ่งที่ประชุมได้สรุปข้อมูล

การฉีดวัคซีน Pfizer ของนักเรียนที่มีอายุ

ระหว่าง 12-17 ปี โดยขณะนี้มีข้อมูล

นักเรียนต้องการฉีดวัคซีน Pfizer เพิ่มขึ้น

อีก 300,000 คน ดังนั้นตนจะส่ังการให้

ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ไล่เช็กข้อมูล

ว่ามีนักเรียนในตัวเลขจำานวนนี้อยู่จังหวัด

ไหนบ้าง เพื่อส่งข้อมูลให้กรมอนามัยได้

จัดสรรวัคซีนต่อไป ส่วนการรับวัคซีนของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

นั้น ได้รับทราบข้อมูลล่าสุดครูที่ยังไม่ได้

รับวัคซีนทั้งสองเข็มมีอยู่ประมาณ 40,000 

ราย ซึ่งตนได้ขอให้ศึกษาธิการจังหวัด 

(ศธจ.) สำารวจข้อมูลครูที่ฉีดวัคซีนสอง

เข็มแล้วจำานวนกี่ราย ฉีดเข็มแรกแล้วอีก

จำานวนกี่ราย รวมถึงครูที่รับวัคซีนซิโนแวค

สองเข็มและต้องเข้ารับการบูสเตอร์เข็ม

สามอีกจำานวนเท่าไหร่ เพื่อส่งสรุปตัวเลข

ให้กรมอนามัยพิจารณาจัดสรรวัคซีนให้

เหมาะสมต่อไป

“สำาหรับแผนเผชิญเหตุของแต่ละ

สถานศึกษาน้ัน ยอมรับว่าโรงเรียนแต่ละ

แห่งปฏิบัติตามแผนเชิญเหตุของ ศธ.ได้

อย่างดีเยี่ยม และสาธารณสุขจังหวัดและ

อำาเภอประสานงานได้อย่างรวดเร็ว แม้

ขณะน้ีจะมีการเปิดเรียนในรูปแบบปกติ

หรือ On Site ประมาณ 13,000 แห่งแล้ว 

แต่เท่าท่ีสำารวจยังไม่พบการระบาดเป็น

คลัสเตอร์ของโรงเรียนแบบชัดๆ เพราะ

ส่วนใหญ่โรงเรียนสามารถคัดกรองได้ทัน

เวลา ซึ่งเรากังวลการระบาดในชุมชนที่อยู่

อาศัยของนักเรียนมากกว่า อย่างไรก็ตาม

คาดว่าในวันที่ 1 ธันวาคมน้ีโรงเรียนจะ

เปิดเรียน On Site ได้ทั้งหมด 100% แต่

ท้ังน้ีการเปิดเรียนจะต้องขึ้นอยู่กับคณะ

กรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดเป็น

ผู้พิจารณาด้วย” ปลัด ศธ.กล่าว.

สุภัทรคาด1ธ.ค.มีแนวโน้มได้เปิดเรียนOn Siteครบ100%

มอบตู้น้ำาดื่ม • นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง 

(กปน.) เป็นประธานในพิธีมอบตู้น้ำาดื่มเพื่อสาธารณประโยชน์ ระหว่าง กปน.กับมูลนิธิ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตามโครงการ “ตู้น้ำาดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ 

ช่วยลดขยะพลาสติก” แก่นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิ

สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ กปน. นายกวี  

อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 

และนายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด เข้าร่วมพิธี.

การปฏิรูปการศึกษาในประเด็นที่รัฐบาลเห็น

ว่าต้องมีการแก้ไข โดยเฉพาะการพัฒนา

คุณภาพโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลที่นักเรียนส่วน

ใหญ่ยากจน” รักษาการผู้จัดการ กสศ.กล่าว

ด้านนายสุภัทร จำาปาทอง ปลัด

กระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) กล่าวว่า 

ตลอดสามปีที่ กสศ.กำาเนิดขึ้นมา เป็นการ

เติมเต็มช่องว่างในสังคมไทย เปลี่ยนชีวิตเด็ก

ให้เป็นบุคคลสำาคัญ ขับเคลื่อนประเทศใน

อนาคต อย่างไรก็ตามนักเรียนที่อยู่ในสถาน

ศึกษามีความด้อยโอกาสที่แตกต่างกัน ส่วน

หน่ึงจากสภาวะทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ

ในวิกฤตโควิด-19 ทำาให้มีการย้ายถิ่นฐาน  

ผู้ปกครองว่างงาน ส่งผลกระทบต่อการ

ศึกษาของเด็กไทย ทำาให้มีเด็กจำานวนมาก

ท่ียังไม่พบว่าศึกษาต่อในระบบ เป็นเด็ก

ตกหล่นประมาณ 43,000 คน โดยขณะน้ี

เหลืออีกราวกว่า 20,000 คนท่ีกระทรวง

ศึกษากำาลังเร่งรัดติดตาม ซึ่งเรามีชื่อเด็กทุก

คน เพื่อให้เข้าสู่การศึกษาในระบบหรือการ

ศึกษานอกระบบ หรือเรียนอาชีวะ



ปนอีกหนึ่งนักแสดงที่มีความสามารถรอบดาน สําหรับ ตง

เหน�ง-รัดเกลา อามระดิษ ลาสุดกลับมารวมงานกับทางชอง 

8 อีกครั้ง ในละครสูตรเลหเสน�หา กับบท ปาฟองแกว แม

บานขาโหดที่มีอาวุธลับคือ มีดบิน ทั้งดุดัน และจัดจาน ทําเอา

ถูกใจแฟนละครยกใหญ

แตใครจะรู กวาจะเปนเบื้องหนาที่ผลงานครบคุณภาพสู

สายตาแฟนละครได เบื้องหลังสาวตงเหน�งตองทําการบานหนัก

มาก ถึงขั้นถาไมไดทองบทจะนอน

ไมหลับเด็ดขาด เพราะเปนคน

ซีเรียสงานขั้นสุด “เร� องนี้เปนการ

รวมงานกับทางชอง 8 อีกครั้ง 

รูสึกดีใจมากๆ ในเร� องรับบทเปน

ปาฟองแกว เปนหัวหนาแมบาน

บุคลิกแข็งๆ เปนคนที่สามารถที่

จะปกปองตัวเองและครอบครัวได 

อีกอยางก็คือ เราจะมีฉายาดวยวา 

อีแกวมีดบิน ซึ่งแฟนๆ ละครชอบ

กันมากเวลาที่เราใชสกิลนี้

ในเร� องไมคอยมีใครกลามา

หาเร� องเรา ปากรายแตใจดี เร� อง

นี้ยากนะ เราไดทําความเขาใจ

กับตัวละคร มี 2 ภาค ก็คือความ

อหเรห คูดาอี ผูรักษาประตูหญิงทีมชาติอิหราน วัย 32 ช้ี 

การกระทําของสมาคมฟุตบอลจอรแดน (เจเอฟเอ) ที่กลาว

หาวาตนเปนผูชายคือการบูลลี่และดูถูก โดยเธอตั้งใจจะ

ดําเนินคดีเรียกคาเสียหายแน� จากการเปดเผยของส� อตุรกี Hur-

riyet เม� อพุธที่ผานมา

คูดาอีมีรูปรางสูงใหญ ปกหลักเปนดานสุดทายใหกับทีม

หญิงทีมชาติอิหราน เธอเซฟจุดโทษใหกับทีมได 2 ครั้งในแมตชที่

เจอกับจอรแดน และพาทีมผานเขาสูรอบชิงชนะเลิศ หลังเกมนั้น

ทางจอรแดน

กลาวหาวาผู

รกัษาประตขูอง

ฝายตรงขามน�า

จะเปนผูชาย 

และรองเรียน

ตอสมาพันธ

ลูกหนังเอเชีย

ใหดําเนินการ

ตรวจสอบ

อิหราน

กับจอรแดนพบ

กันเม� อวันที่ 25 กันยายน ในแมตชควอลิฟาย สําหรับเอเชียนคัพ 

2022 เกมจบลงผลเสมอ 0-0 ตองดวลจุดโทษ และคูดาอีสามารถ

เซฟได 2 ครั้ง ชวยใหอิหรานผานเขาสูนัดสุดทายของทัวรนาเมนต                                                                   

ดวยสกอร 4-2

คูดาอีไดใหสัมภาษณไวหลังถูกกลาวหา “ฉันเปนผูหญิง นี่

คือการบูลลี่จากทางจอรแดน ฉันจะฟองรองเรียกคาเสียหายจาก

เอฟเอ จอรแดนแน�”
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11บันเทิงไทย-บันเทิงเทศ

หนังโป..ธุรกิจใหม?

วกเราเห็นตรงกันวา..

หนังผูใหญ หรือเรียกกันงายๆ วา หนังโป ไมได

ทํารายใคร ตราบใดที่มีการควบคุมผูผลิต เชน 

หนังโปเด็ก หนังโปที่มีเนื้อหารุนแรง ก็ควรผิดกฎหมาย

แตหนังโปที่มีเนื้อหาสวยงาม สนุกสนาน เปนเร� อง

บันเทิง ควรจะไดรับการเปดกวางใหมีเสรีภาพในการแสดงออก

ได และไมควรมีใครดอยคาความเปนมนุษยในการแสดงออก

สิ่งสิ่งนั้น”

น่ี..นายธนัตถ ธนากิจอํานวย หรือ “ไฮโซลูกนัท” ไดแสดง

ทัศนะอยางผูมีความรูเต็มเปยมในเร� องของ “หนังโป” เอาไวใน

วันท่ีไดไปรวมย� นหนังสือตอนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ

กับกลุมเจริญ Porn ที่มีนายอรรถพล ไขทอง หรือเบล

ขอบสนาม และไขเน�า ดาวดัง onlyfans เพ� อตองการแกไข

กฎหมายมาตรา 287 วาดวยเร� องส� อลามกอนาจาร

ผมในฐานะผูไมเช่ียวชาญ ไมมีความรูเร� องหนังโปดี

พอ ก็ใครจะขอถามนายธนัตถวา.. “หนังโปที่มีเนื้อหาสวยงาม 

สนุกสนาน เปนเร� องบันเทิง” นั้น..

หนาตามันเปนแบบไหน-อยางไรหรือ?

เปนอยาง “จันดารา” ไหม เปนอยาง “ขุนแผน” ไหม เปน

อยาง “นํ้าตาลแดง” ไหม เปนอยาง “รักช่ัวฟาดินสลาย” ไหม 

หรือเปนอยางๆๆๆ ท่ีหนังไทย-หนังเทศฉายอยูตามโรงหนังไหม?

ถาใช..นายธนัตถกับพวกก็ไมเห็นจะตองขอแกไข

กฎหมายใหยุงยาก เพราะเวลานี้กฎหมายภาพยนตรที่มี-ที่ใช

ก็ไดเปดกวางใหเสรีภาพในการแสดงทา-ลีลาพิศวาสจนเสียว

ซานมากพออยูแลว

เหลือก็แค “สอดใสอวัยวะเพศ” ใหเห็นเทาน้ันท่ีกฎหมาย

ยังหาม และท่ีหามก็ไมใชเพราะ “ดอยคาความเปนมนุษย” หาก

แตตองการใหมนุษยยังคงเปนมนุษยอยู

สวนท่ีสมสู-สอดใสอวัยวะ ขยมกันอยาง “ไขเน�า” น้ัน มัน

แคการถายคลิปขณะรวมเพศของผูไมมีความละอาย แลวนํามา

เผยแพรในส� อลามกเพ� อแลกกับเงินท่ีจะไดจากคนท่ีอยากดู

มันไมใช “หนังโป” เสียดวยซ้ํา มันแคภาพเคล� อนไหว

ของ “คนเอากัน” ระหวางหญิงกับชาย ซึ่งหากไมโดนจับ-ถูก

ปรับตามกฎหมาย ม.287 ที่เขาจะแกเสียกอน..

ปานนี้ ก็จะมีคลิปรวมเพศของชายกับชาย หญิงกับหญิง

ใหไดดูตามมาแลวละ!

เออ..พูดไปพูดมาใหชักสงสัยวานายธนัตถมีความถนัด-

เชี่ยวชาญหนังโปมากนอยแคไหนกันแน� เพราะคําพูดที่วา..

“หนังโป ไมไดทํารายใคร ตราบใดที่มีการควบคุมผูผลิต 

เชน หนังโปเด็ก หนังโปที่มีเนื้อหารุนแรง ก็ควรผิดกฎหมาย”

ก็..ใชไง! ทุกวันนี้ก็เปนอยางนี้ แลวนายธนัตถจะขอแก

กฎหมายทําไมละ หรือวาที่เดินตามเขาตอยๆ เขาไปที่สภา ไม

ไดรูเร� อง-รูราวอะไรกับเขาเลย..หือ? 

นายสิระ เจนจาคะ ก็ดวยอีกคน ระวังเถอะเขาจะ

เปลี่ยนนามสกุลเปน “เจนราคะ” เอาจริงๆ เพราะที่รับปากดาว 

Onlyfans ขอขันอาสาแกกฎหมาย ใหทําหนังโปถูกกฎหมาย..

และวา.. “เพียงแคพิมพวาหนังโปก็ขึ้นมาเปนจํานวน

มาก เหตุใดผูที่บังคับใชกฎหมายจึงไมบังคับใช ดังนั้นหากเปน

เชนนี้ก็ควรทําใหเปนเชิงธุรกิจได”

ใจคอทาน ส.ส.จะใหเด็ก-เยาวชน-คนไทย..

 ทํา “ธุรกิจเอากัน” กระนั้นรึ?.

“พ

• รายการเจค้ิมกินรอบวง สัปดาหน้ี พบ

กับนักรองหนุม ปอบ ปองกูล ท่ีเคยรับหนาท่ีโคช

รายการช� อดังรวมกับเจค้ิมมาแลว งานน้ีเจค้ิมไม

เพียงชวนคุยเร� องสวนตัวเทาน้ัน แตยังเมาธลาม

ไปถึงเพ� อนสนิทอยาง โอต ปราโมทย กอนปดทาย

ความฟนดวยนักรองสายคุณภาพ ปอป-ค้ิม กับเพลง

ฮิตรอยลานวิวอยาง Undo หามพลาด

รายการเจค้ิมกินรอบวง วันจันทรท่ี 22 

พฤศจิกายนน้ี เวลา 18.00 น. ทาง 

FB: เจค้ิมกินรอบวง และ YouTube: 

Scenario & Rachadalai

• เพ่ิงได โคจรมารวมงาน

กันคร้ังแรกในละคร พระจันทรแดง ทางชองวัน 

31 แตเคมีของ 2 พระ-นาง โตโน� ภาคิน กับ ริช

ช่ี อรเณศ ท่ีเม� อเขาฉากกุกก๊ิกดวยกันทีไรก็ทําได

น�ารักฟลกูดจนคนดูชมเปาะ ลาสุดควงคูมาเปดใจ

ผานรายการเกลือ วัน เดอ กับทุกเร� องท่ีคุณอยาก

รู ติดตามได วันเสารท่ี 20 พฤศจิกายนน้ี เวลา  

22.45 น. ทางชองวัน 31

• ขาวดีสําหรับแฟนๆ อีเอฟเอ็ม 94 หลัง

จากขยับเวลา 3 รายการทอลก จันทรTleMen, 

อังคารคลุมโปง และ พุธทอลคพุธโทร ไปอยูชวง

บาย เพ� อสนองตอนโยบายการประกาศเคอรฟวของ

ภาครัฐ ตอนน้ีไดเวลากลับมาสนุกดวยกันเวลาเดิมท่ี

คุนเคยกันแลว เร่ิมต้ังแตเดือนพฤศจิกายนน้ีเปนตน

ไป ติดตามไดท้ัง Facebook EFM Station และ 

Youtube AtimeOnline

• นอนดูใหเต็มอ่ิมกับหนังดีฟล

กูด ท่ีทางชองโมโน ทเวนต้ีไนน จัดให

ทุกเชาวันเสาร-อาทิตย ในโปรแกรม 

แฮปป แฟมิล่ี วีคเอนด ประเดิมเร� อง

แรกในวันเสารท่ี 20 พฤศจิกายนน้ี เวลา 

06.35 น. กับภาพยนตรเร� อง สองแสบอลวน และ

ในวันอาทิตยท่ี 21 พฤศจิกายนน้ี เวลา 07.00 น. 

พบกับภาพยนตรวัยรุนสดใสเร� อง ซัมเมอรปง เงือก

สาวสุดฮอท ผอนคลายไปกับชวงเชาในวันหยุดดวย

ภาพยนตร 2 เร� องไดทางทีวีดิจิทัลหมายเลข 29 

และแอปพลิเคชัน MONO29 

รักชิด

เปดโลกกวาง • รายการศักดิ์สิทธิ์ คงกระพัน โดย 2 พิธีกร แทง-ศักดิ์สิทธิ์ แทงทอง 

และหนุม-คงกระพัน แสงสุริยะ พรอมเปดโลกกวาง สรางความสุข โดยจะพาไปจังหวัด

เพชรบุรี เที่ยววัดดังใจกลางเมืองอยางวัดคงคารามวรวิหาร กราบไหวหลวงพอฉุย เกจิ

ดังเมืองเพชรบุรี และพบกับสุดยอดวัตถุมงคล หนึ่งในเบญจภาคีเหรียญเมืองไทยที่

หายากมาก ในวันเสารที่ 20 พฤศจิกายนนี้ เวลา 13.00 น. ทางชอง 9 MCOT HD 

หมายเลข 30.  

สันต สะตอแมน

Satorman_1@yahoo.co.th

‘ตงเหน�ง’เรงทําการบานหนัก

รับเปนคนซีเรียสเร� องงานข้ันสุด

ขาวดีสําหรับอารเซนอล กอนทําศึกพรีเมียรลีก เยือนลิเวอรพูลวัน

เสารนี้ เม� อปแอร-เอเมริก โอบาเมย็อง กลับมาซอมกับทีมชุดใหญไดแลว

สาวกกันเนอรสหลายคนกังวลกับสภาพความฟตของกองหนาวัย 32 

หลังจากที่โดนหามออกจากสนามในเกมที่กาบ็องเอาชนะลิเบียไดเม� อปลาย

สัปดาหกอน

ภายหลัง สมาคมฟุตบอลกาบ็องยืนยันวาจะไมใชงานดาวยิงคน

สําคัญของอารเซนอล

อีกในเกมที่เหลือชวง

พักเบรกทีมชาติ เพ� อ

สรางความมั่นใจวา

เขาจะพรอมกลับมาลง

สนามใหกับทีมสโมสร

ตนสังกัดไดเร็วขึ้น

โอบาเมย็องทํา

ประตูโทนในเกมนั้น 

จากจุดโทษ กอนที่เขา

จะตองออกจากสนาม

ไป แตยังไงก็ไมอาจ

ชวยใหทีมรอดพนจาก

การตกรอบฟุตบอล

โลกรอบคัดเลือกได 

หลังจากที่อียิปตบุกไปเสมอแองโกลา

เกมนัดสุดทายของรอบแบงกลุมคือเจออียิปต ซึ่งถือวาผลไมมีความ

หมายแลว โอบาเมย็องไดรับอนุญาตใหกลับไปลอนดอนได ขณะที่เกมดัง

กลาวก็จบลงดวยการที่กาบ็องแพไป 2-1

ลาสุด โอบาเมย็องกลับมาซอมไดตามปกติกับเพ� อนรวมทีมปนใหญ

แลวตั้งแตเม� อวันพุธที่ผานมา และบอสมิเกล อารเตตา น�าจะเตรียมสง

ดาวยิงคนสําคัญลงเปดศึกกับลิเวอรพูลเสารนี้.

 linkthaipost@gmail.com

ขาวดีปนใหญไมขาด

‘โอบาเมย็อง’เปดศึกหงส

ซ

เ

มือกาวอิหรานยันเปนหญิง

ฟองแนส.บอลจอรแดนบลูลี่

โจแอนนา เพจ ดาราพิธีกรชาวเวลสท่ีหลายคนคุนหนาคุนตาดีจาก David 

Copperfield (1999), The Lost World (2001), Dolittle (2020) ตอนนี้เธอใกลจะ

ไดลูกคนที่ 4 แลว เห็นไซสของทองขนาดนี้ก็รูวาเต็มแกขนาดไหน ถึงขนาดที่เจา

ตัวแอบคิดวามันจะโพละรึเปลา

โจแอนนา เพจ วัย 44 ประกาศขาวดีวาเธอกําลังตั้งครรภลูกคนที่ 4 กับ

คุณสามี เจมส ธอรนตัน ตั้งแตเม� อเดือนสิงหาคม และเม� อวันพุธที่ผานมาเธอ

แชรภาพทองขนาดมหึมาของเธอ พรอมกับบอกวา จากนี้ถึงวันคลอดก็คงอีกไม

นานแลว

ดาราจาก Gavin and Stacey ฉีกย้ิมขณะท่ีเธอถลกเส้ือจ๊ัมเปอรข้ึนเพ� ออวด

ทองกอนใหญๆ  ของเธอใหเห็น 

พรอมกับแคปชันบอกวา ‘I think my 

stomach’s popped #notlongnow.’

ขณะที่ตอนเผยขาวน�ายินดีนี้

ครั้งแรกเม� อเดือนสิงหาคม ตอนนั้นเธอบอกวา “เซอรไพรสอีกแลว เบบี้

นัมเบอร โฟรกําลังมา มันจะตองเปนคริสตมาสที่ยุงมากแน�ๆ”

โจแอนนา กับสามีของเธอ เจมส มีลูกดวยกันแลว 3 คน คือ อีวา 

7 ขวบ, คิต 5 ขวบ และโนอาห 4 ขวบ วาที่คุณแมลูก 4 ยอมรับวาชีวิต

คูของเธอใชวาจะไมไดรับผลกระทบจากชวงที่เกิดการแพรระบาดของโค

วิด-19 เครียดถึงกับไมพูดกันเปนเดือน บางครั้งทะเลาะกันถึงขั้นขูกันวา

จะเลิก ขูกันวาจะหยากันเลยทีเดียวในชวงล็อกดาวน แตทุกอยางก็จะ

ตองผานพนไปจนได และปฏิเสธไมไดวาทั้งคูกําลังจะไดรับของขวัญสุด

พิเศษรับเทศกาลคริสตมาสปนี้

วาที่คุณแมลูก 4 รับคิดวาทองจะแตกแลว

เปนคนตางจังหวัด แตเราตองมาทํางานในบานของคุณหญิง ซึ่ง

เราจะตองมีความสํารวมกาลเทศะ ตองมีสองอยางผสมกันอยู แต

ทายที่สุดแลว เราก็ไมลืมรากเหงาของความเปนคนตาง

จังหวัดของเรา ตรงนี้มันเปนสิ่งที่เราตองทําการบาน 

และทําหนักมาก เพราะยิ่งเราทองบทมากเทาไหร 

เรายิ่งเขาใจตัวละครลึกมากขึ้น 

พ่ีจะไมสามารถหลับลงไดเลย ถาพ่ียังไมรูวา

วันรุงข้ึนพ่ีจะตองเปนอะไร มันคือตัว

เราเองในฐานะนักแสดง ไมมีใครมา

รับผิดชอบแทนเราในส่ิงท่ีเราทําผิด

พลาด แลวบทของเร� องน้ีสนุกมาก พอ

เรามาเจอเหตุการณ หรือสถานการณ

ตางๆ ท่ีเราเผชิญ มันทําใหเราตองต� น

ตัวตลอดเวลา เราตองมีสติ เช� อวาผล

งานเร� องน้ีจะตองสนุกถูกใจแฟนๆ อยาง

แน�นอน เพราะก็เปนอีกหน่ึงคาแร็กเตอร

ท่ีแฟนๆ ตองช� นชอบ ทายน้ีขอฝากละคร

สูตรเลหเสน�หา ทางชอง 8 ทุกวันจันทร-

พฤหัสบดี เวลา 19.00 น. ดวยนะคะ มี

ครบทุกรส มีความสนุก มีความพลิกผัน

ของสถานการณท่ีเราตองคอยชวยลุน

ตลอด หามพลาดนะคะ”.

สถานีโทรทัศนพีพีทีวี เอชดี ชอง 36 ซ่ึงไดรับสิทธ์ิ

ในการถายทอดสดการประกวดนางงามจักรวาล คร้ังท่ี 70 

หรือมิสยูนิเวิรส 2021 พรอมแพรภาพสัญญาณสดการ

ประกวดจาก Eilat ท่ีอยูทางใตสุดของประเทศอิสราเอล

มาสูสายตาชาวไทย ในวันจันทรท่ี 13 ธันวาคมน้ี เวลา 

07.00-10.00 น.ตามเวลาในประเทศไทย 

นายพลากร สมสุวรรณ กรรมการผูอํานวยการใหญ

สถานีโทรทัศนพีพีทีวี เอชดี ชอง 36 กลาววา กระแสการ

รวมลุนและสงกําลังใจเชียรนางงามไทยเพ� อไปชิงตําแหน�ง

นางงามจักรวาลน้ัน ไดรับความสนใจ และมีกระแสตอบ

รับท่ีดีมากข้ึนอยางเห็นไดชัด เน� องจากตัวแทนสาวไทยได

ผานเขาสูรอบลึกๆ ติดตอกันหลายป และในสวนของพีพี

ทีวีเองน้ันเปนผูถือลิขสิทธ์ิในการถายทอดสดการประกวด

มิสยูเวิรสติดตอกันปน้ีเปนปท่ี 4 กระผมรูสึกยินดีเปนอยาง

ย่ิงท่ีจะเชิญชวนใหผูชมชาวไทยและแฟนๆ นางงามรวม

สงกําลังใจใหคุณแอน แอนชิลี สก็อต เคมมิส มิสยูนิเวิรส

ไทยแลนดคนลาสุดในการประกวดปน้ี ใหไดความงกุฎท่ี

สามใหกับประเทศไทยครับ”.

‘พีพีทีวี’เตรียมถายทอดสด

การประกวดมิสยูนิเวิรส2021
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 คดีหมายเลขดําที่ ฟ๑๓๐/๒๕๖๔

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๓ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ที่อยู 

สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอ

ศาล ขอใหทรัพยสินของ นายบุญสง หงษทอง กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบทายนี้

 ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย แทนการสั่งใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน ตามพระ

ราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารองผานระบบออนไลน วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ัง

ใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบทั่วกัน ผูใดที่อางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสิน

ดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคานกอนศาลมีคําสั่ง

 อนึ่ง ขอตรวจสําเนาคํารองไดที่งานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวน

คดีแดงและเอกสารชั้น ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาที่ศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการพิจารณาเพ� อย� นคํารองขอใหศาลมีคําส่ังใหนําทรัพยสินท่ีเก่ียว

กับการกระทําความผิด ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหายแทนการส่ังใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของ

แผนดิน (เพ่ิมเติม) รายนายบุญสง หงษทอง กับพวก รวมกันทุจริตทรัพยสินของสหกรณออมทรัพย

สโมสรรถไฟ จํากัด

ประกาศศาลแพง

เร� อง ไปคืนหรือชดใชคืนใหแกผูเสียหาย แทนการส่ังใหทรัพยสินดังกลาวตกเปนของแผนดิน 

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

รวมทรัพยสินท้ังส้ิน จํานวน ๑๖๐ รายการ รวมราคาประเมินท้ังส้ินประมาณ ๕๗,๖๗๐,๕๖๐.๔๘ บาท (หา

สิบเจ็ดลานหกแสนเจ็ดหม� นหารอยหกสิบบาทส่ีสิบแปดสตางค) พรอมดอกผล

หมายเหตุ ๑ :  ทรัพยสินรายการท่ี ๘ รายการท่ี ๙ รายการท่ี ๑๓ รายการท่ี ๒๗ และรายการท่ี ๑๔๐ เปน

ธนบัตรสกุลเงินตางประเทศท่ีไมสามารถแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินไทยได เน� องจากเปนธนบัตร

ท่ีมีสภาพชํารุด

หมายเหตุ ๒ : ทรัพยสินรายการท่ี ๒๑ รายการท่ี ๒๒ รายการท่ี ๒๓ รายการท่ี ๒๙ รายการท่ี ๓๐ และ

รายการท่ี ๑๕๖ เปนธนบัตรสกุลเงินตางประเทศท่ีไมสามารถแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินไทยได 

เน� องจากเปนธนบัตรชนิดท่ีประเทศเจาของสกุลเงินไดมีการยกเลิกไมใชแลว

หมายเหตุ ๓ : ทรัพยสินรายการท่ี ๒๘ รายการท่ี ๑๕๔ รายการท่ี ๑๕๕ และรายการท่ี ๑๖๐ เปนธนบัตรสกุล

เงินตางประเทศท่ีไมสามารถแลกเปล่ียนเปนสกุลเงินไทยได เน� องจากเปนธนบัตรชนิดท่ีมี

มูลคาตํ่ากวาเกณฑท่ีธนาคารพาณิชยจะรับแลกเปล่ียนเปนเงินไทย

(นายสุวิจักขณ ธรรมชัยพจน)

ผูอํานวยการกองคดี ๑

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่

(นางสาวอุไรรัตน ซิบเข)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่/เลขานุการ

รายการ

ท่ี

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือ

กรรมสิทธ์ิ/ผู

ครอบครอง

ราคาประเมิน (บาท) หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๑,๐๐๐ 

บาท จํานวน ๒๐,๐๖๒ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๒๐,๐๖๒,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๒ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๕๐๐ 

บาท จํานวน ๖๙๖ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๓๔๘,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๓ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๑๐๐ 

บาท จํานวน ๖,๕๖๓ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๖๕๖,๓๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๔ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๕๐ 

บาท จํานวน ๕๐๕ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๒๕,๒๕๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๕ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๒๐ 

บาท จํานวน ๙,๓๕๘ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๘๗,๑๖๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๖ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ฉบับละ ๑๐๐ ดอลลาร

สหรัฐฯ จํานวน ๑๑๒ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๓๗๓,๑๘๔ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๗ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ฉบับละ ๕๐ ดอลลาร

สหรัฐฯ จํานวน ๒๘ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๔๖,๖๔๘ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๘ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ฉบับละ ๒๐ ดอลลาร

สหรัฐฯ จํานวน ๕ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ธนบัตรมีสภาพชํารุด

๙ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ฉบับละ ๑๐ ดอลลาร

สหรัฐฯ จํานวน ๑ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ธนบัตรมีสภาพชํารุด

๑๐ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ฉบับละ ๕ ดอลลารสหรัฐฯ 

จํานวน ๒๑ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๓,๔๘๐.๗๕ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๑ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ฉบับละ ๑ ดอลลารสหรัฐฯ 

จํานวน ๑ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๓๒.๘๙ บาท (ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๒ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินดอลลารแคนาดา 

ฉบับละ ๑๐๐ ดอลลารแคนาดา จํานวน 

๒๙ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๗๓,๐๘๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๓ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินดอลลารแคนาดา 

ฉบับละ ๕ ดอลลารแคนาดา จํานวน ๑ 

ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ธนบัตรมีสภาพชํารุด

๑๔ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๕๐๐ 

ยูโร จํานวน ๔๒ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๘๑๕,๒๒๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๕ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๒๐๐ 

ยูโร จํานวน ๓ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๒๓,๒๙๒ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๖ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๑๐๐ 

ยูโร จํานวน ๕๐ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๙๔,๑๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๗ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๕๐ 

ยูโร จํานวน ๒๒๑ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๔๒๘,๙๖๑ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๘ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๒๐ 

ยูโร จํานวน ๑๙ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๔,๗๕๑.๖๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๙ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๑๐ 

ยูโร จํานวน ๓๘ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๔,๗๓๖.๔๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๒๐ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๕ 

ยูโร จํานวน ๓๒ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๖,๒๐๔.๘๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๒๑ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินปอนดอังกฤษ 

ฉบับละ ๕๐ ปอนด จํานวน ๕๒ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ยกเลิกการใชธนบัตร

๒๒ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินปอนดอังกฤษ 

ฉบับละ ๑๐ ปอนด จํานวน ๕ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ยกเลิกการใชธนบัตร

๒๓ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินปอนดอังกฤษ 

ฉบับละ ๕ ปอนด จํานวน ๓ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ยกเลิกการใชธนบัตร

๒๔ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินฟรังกสวิส ฉบับ

ละ ๑๐ ฟรังก จํานวน ๑ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๓๕๗.๓๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๒๕ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินหยวนจีน ฉบับละ 

๑๐๐ หยวน จํานวน ๑๕๖ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๗๙,๕๖๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๒๖ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินหยวนจีน ฉบับละ 

๕๐ หยวน จํานวน ๔๐ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๐,๒๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๒๗ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินหยวนจีน ฉบับละ 

๒๐ หยวน จํานวน ๑ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ธนบัตรมีสภาพชํารุด

๒๘ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินหยวนจีน ฉบับละ 

๕ หยวน จํานวน ๑ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ไมอยูในเกณฑการแลก

เปล่ียนเงินตราของ

ธนาคารพาณิชย

๒๙ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินรูปอินเดีย ฉบับละ 

๕๐๐ รูป จํานวน ๑ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ยกเลิกการใชธนบัตร

๓๐ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินรูปอินเดีย ฉบับละ 

๑๐ รูป จํานวน ๑๔๐ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ยกเลิกการใชธนบัตร

๓๑ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินดอลลารฮองกง 

ฉบับละ ๕๐๐ ดอลลารฮองกง จํานวน 

๒๐ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๔๒,๗๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๓๒ ตางหูทองเจือ ฝงเพชรลูกขางละ ๕ เม็ด 

นํ้าหนักประมาณ ๖.๒ กรัม

๑ คู นางปภาภัส 

หงษทอง

๓๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

๓๓ แหวนเพชรทองคําขาว ฝงเพชรลูก ๓ เม็ด 

นํ้าหนักประมาณ ๑๓.๑ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

๓๔ แหวนทองเจือ จํานวน ๓๕ เม็ด นํ้าหนัก

ประมาณ ๑๓.๒ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๖๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

๓๕ แหวนทองเจือ เพชร จํานวน ๔๔ เม็ด 

พลอยเหลือง จํานวน ๑ เม็ด นํ้าหนัก

ประมาณ ๑๕.๑ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๓๖ ตางหูทองเจือ เพชร จํานวน ๓๒ เม็ด 

(ขางละ ๑๖ เม็ด) นํ้าหนักประมาณ ๖.๔ 

กรัม

๑ คู นางปภาภัส 

หงษทอง

๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๓๗ รูปหลอพระปดตา วัดเสมียนนารี (ทองคํา) 

นํ้าหนักประมาณ ๑๖.๗ กรัม

๑ องค นางปภาภัส 

หงษทอง

๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๓๘ รูปหลอพระปดตา วัดเสมียนนารี (ทองคํา)

นํ้าหนักประมาณ ๑๖.๕ กรัม

๑ องค นางปภาภัส 

หงษทอง

๒๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๓๙ รูปหลอพระครูอุทัยธรรมรัตนทองคํา (วัด

เสมียนนารี) นํ้าหนักประมาณ ๖.๖ กรัม

๑ องค นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๔๐ รูปหลอพระครูอุทัยธรรมรัตนทองคํา (วัด

เสมียนนารี) นํ้าหนักประมาณ ๗.๑ กรัม

๑ องค นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๔๑ เหรียญพระวัดเขากล้ิง (เน้ือทอง) นํ้าหนัก

ประมาณ ๒๘ กรัม

๑ องค นางปภาภัส 

หงษทอง

๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๔๒ เหรียญพระวัดเขากล้ิง (เน้ือเงิน) นํ้าหนัก

ประมาณ ๑๘.๔ กรัม

๑ องค นางปภาภัส 

หงษทอง

๔,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๔๓ พระพุทธชินราช กรุพิษณุโลก นํ้าหนัก

ประมาณ ๒๑.๙ กรัม

๑ องค นางปภาภัส 

หงษทอง

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๔๔ ปากกา CROSS ทอง ๑ ดาม นางปภาภัส 

หงษทอง

๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๔๕ ปากกา CROSS ทอง ๑ ดาม นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๔๖ กําไลทองคําประดับพลอยสีตางๆ นํ้าหนัก

ประมาณ ๒๗.๙ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๓๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๔๗ แหวนทองเค พลอยนํ้าเงินลอมเพชร นํ้า

หนักประมาณ ๑๔.๘ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๔๘ สรอยคอทองคํา นํ้าหนักประมาณ ๗๖.๑ 

กรัม

๑ เสน นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๑๗,๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

๔๙ สรอยคอทองคํา พรอมพระเล่ียมทองคํา ๑ 

องคนํ้าหนักประมาณ ๘๗.๗ กรัม

๑ เสน, 

๑ องค

นางปภาภัส 

หงษทอง

๙๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๕๐ พระเล่ียมทองคํา ๑ องค และสรอยคอ

ลายเชือกค่ันทองคํา นํ้าหนักประมาณ 

๔๒.๑ กรัม

๑ องค, 

๑ เสน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๕๑ สรอยคอทองคํา นํ้าหนักประมาณ ๑๒๑.๘ 

กรัม

๑ เสน นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๘๗,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

๕๒ นาฬ�กา Rolex สายเตาหู ๒ กษัตริย ๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๕๓ นาฬ�กา Rolex สายจูบิล่ี ๒ กษัตริย หนา

ปดดํา 

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๕๔ นาฬ�กา TISSOT ๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๔,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๕๕ กระเปา LOUIS VUITTON (การดเล็ก, 

บุค, ลูกกุญแจ, แมกุญแจ)

๑ ใบ นางปภาภัส 

หงษทอง

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๕๖ กระเปาเปแฟช่ัน TUMI สีดํา ๑ ใบ นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๕๗ แหวนทองคําประดับพลอยนํ้าเงินลอม

เพชร นํ้าหนักประมาณ ๑๔.๕ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๖๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๕๘ แหวนทองคําประดับพลอยนํ้าเงินประดับ

เพชร นํ้าหนักประมาณ ๑๑.๔ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๕๙ ตางหูทองคํากานหนีบ นํ้าหนักประมาณ 

๓.๘ กรัม

๑ คู นางปภาภัส 

หงษทอง

๔,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๖๐ ตางหูดอกไมทองคํา นํ้าหนักประมาณ 

๗.๙ กรัม

๑ คู นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๒,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๖๑ ตางหูดอกไมทองคํา นํ้าหนักประมาณ 

๗.๒ กรัม

๑ คู นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๑,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๖๒ ตางหูดอกไมทองคํา นํ้าหนักประมาณ 

๕.๘ กรัม

๑ คู นางปภาภัส 

หงษทอง

๙,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๖๓ นาฬ�กา TAG HEUER ๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๖๔ นาฬ�กา ROLEX ๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๖๕ ตางหูเพชร เพชร ๓๒ เม็ด (ขางละ ๑๖ 

เม็ด) นํ้าหนักประมาณ ๕ กรัม

๑ คู นางปภาภัส 

หงษทอง

๔๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๖๖ ตางหูเพชร เพชร ๕๔ เม็ด (ขางละ ๒๗ 

เม็ด) นํ้าหนักประมาณ ๑๑.๔ กรัม

๑ คู นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๖๗ ตางหูเพชร ๓ แถว เพชร ๔๘ เม็ด (ขาง

ละ ๒๔ เม็ด)นํ้าหนักประมาณ ๖.๒ กรัม

๑ คู นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๒,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๖๘ ตางหูทองฉลุลาย นํ้าหนักประมาณ ๒.๙ 

กรัม

๑ คู นางปภาภัส 

หงษทอง

๓,๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๖๙ กําไลฝงทองคําฝงเพชร ๕๔ เม็ด นํ้าหนัก

ประมาณ ๒๒.๕ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๘๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๗๐ สรอยคอผาหวายทองคํา ๕ บาท นํ้าหนัก

ประมาณ ๗๖.๑ กรัม

๑ เสน นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๑๘,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

๗๑ แหวนหยกลอมเพชร พลอยเขียว ๑ เม็ด

เพชร ๕๘ เม็ด รอบ ๑๘ เม็ด ขางละ ๒๐ 

เม็ด นํ้าหนักประมาณ ๑๕.๖ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๔๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๗๒ กําไลเพชร ๗ แถว เพชร ๒๓๗ เม็ด นํ้า

หนักประมาณ ๕๖.๒ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๘๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

๗๓ ตางหูลายฉลุ นํ้าหนักประมาณ ๓ กรัม ๑ คู นางปภาภัส 

หงษทอง

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๗๔ ตางหูทอง นํ้าหนักประมาณ ๒.๒ กรัม ๑ ขาง นางปภาภัส 

หงษทอง

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๗๕ แหวนเพชร เพชร ๒๕ เม็ด นํ้าหนัก

ประมาณ ๕.๙ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๒๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

๗๖ แหวนเพชร เพชร ๕๖ เม็ด นํ้าหนัก

ประมาณ ๙.๕ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๖๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๗๗ แหวนเพชร เพชร ๓๖ เม็ด นํ้าหนัก

ประมาณ ๕.๓ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๗๘ แหวนเพชร เพชร ๔ เม็ด นํ้าหนัก

ประมาณ ๕ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๗๙ แหวนเพชร เพชร ๒๗ เม็ด นํ้าหนัก

ประมาณ ๗.๓ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

๘๐ แหวนเพชร เพชร ๕๐ เม็ด นํ้าหนัก

ประมาณ ๕.๔ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๘ มีนาคม ๒๕๖๔)

๘๑ นาฬ�กา Omega ฝงเพชร ๔๒ เม็ด ๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๘๒ นาฬ�กา TISSOT ๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๘๓ นาฬ�กา RADO ๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๘๔ เหรียญ รัชกาลท่ี ๙ เล่ียมทองคํา นํ้าหนัก

ประมาณ ๒๐.๑ กรัม

๑ องค นางปภาภัส 

หงษทอง

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๘๕ เหรียญพระเล่ียมทองคํา นํ้าหนักประมาณ 

๑๘.๙ กรัม

๑ องค นางปภาภัส 

หงษทอง

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๘๖ เหรียญพระเล่ียมทองคํา นํ้าหนักประมาณ 

๑๕.๙ กรัม

๑ องค นางปภาภัส 

หงษทอง

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๘๗ พระทองคําเล่ียมทองคํา นํ้าหนักประมาณ 

๒๕.๗ กรัม

๑ องค นางปภาภัส 

หงษทอง

๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๘๘ สรอยคอคดกริชทองคํา นํ้าหนักประมาณ 

๖๐.๘ กรัม

๑ เสน นางปภาภัส 

หงษทอง

๙๔,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๘๙ พระเล่ียมโลหะ ๑ องค นางปภาภัส 

หงษทอง

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๙๐ สรอยกะลา ปลองทองนํ้าหนักประมาณ 

๑๖ กรัม

๑ เสน นางปภาภัส 

หงษทอง

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๙๑ สรอยขอมือผาหวายคูทองคํา นํ้าหนัก

ประมาณ ๔๓.๔ กรัม

๑ เสน นางปภาภัส 

หงษทอง

๖๗,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๙๒ กําไลขอมือทองคําประดับเพชร (เพชร 

๗๓ เม็ด มีเพชรหลุดออกไป ๑ เม็ด) นํ้า

หนักประมาณ ๒๓.๗ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๘๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๙๓ สรอยขอมือประดับเพชร (เพชร ๑๒ เม็ด) 

นํ้าหนักประมาณ ๑๔.๙ กรัม

๑ เสน นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๙๔ แหวนประดับเพชร ๓ เม็ดเรียง (เพชร 

๒๗ เม็ด) นํ้าหนักประมาณ ๖.๔ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๘๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๙๕ แหวนประดับเพชร (เพชร ๒๖ เม็ด) นํ้า

หนักประมาณ ๕.๙ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๙๖ ตางหูกานเสียบ (เพชร ๒ เม็ด) นํ้าหนัก

ประมาณ ๓ กรัม

๑ คู นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๙๗ แหวนประดับเพชร (เพชร ๑๑ เม็ด) นํ้า

หนักประมาณ ๔.๖ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๗๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๙๘ แหวนประดับเพชร (เพชร ๒๐ เม็ด) นํ้า

หนักประมาณ ๙.๖ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๙๙ ล็อคเก็ตเข็มกลัดโลหะประดับพลอยและ

เม็ดพลาสติก นํ้าหนักประมาณ ๑๓.๘ กรัม

๑ อัน นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐๐ นาฬ�กา TAG HEUER หนาปดสีขาว สาย

เหล็ก 

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐๑ นาฬ�กา ROLEX Datejust (ตัวเลขเพชร) 

หนาปดสีนํ้าเงิน สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐๒ นาฬ�กา Patex Philippe Geneve หนาปด

ดําประดับเพชร สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐๓ นาฬ�กา ROLEX Datejust หนาปดดําเลข

โรมัน สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐๔ นาฬ�กา Omega หนาปดดําประดับเพชร 

สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐๕ นาฬ�กา Omega หนาปดดําประดับเพชร 

สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐๖ นาฬ�กา ROLEX Datejust หนาปดสีนํ้าเงิน

ประดับเพชร สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐๗ นาฬ�กา ROLEX Datejust หนาปดขาว

ประดับเพชร สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐๘ นาฬ�กา ROLEX Datejust หนาปดดํา

ประดับเพชร สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐๙ นาฬ�กา ROLEX Datejust หนาปดมุก

ประดับเพชร สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑๐ นาฬ�กา ROLEX Datejust หนาปดเขียว

ประดับเพชร สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑๑ นาฬ�กา ROLEX Datejust หนาปดทองสี

เหลืองประดับเพชร สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑๒ นาฬ�กา ROLEX Explorer || หนาปดดํา 

สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑๓ นาฬ�กา Tissot ๑๘๕๓ หนาปดดํา ๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑๔ นาฬ�กา TAG HEUER หนาปดนํ้าตาล 

สายหนังนํ้าตาล

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑๕ นาฬ�กา TAG HEUER หนาปดนํ้าเงิน 

ขอบนํ้าเงิน สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑๖ นาฬ�กา Luminox หนาปดเขียว สาย

ไทเทเนียม

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑๗ นาฬ�กา TAG HEUER หนาปดโชวเคร� อง 

ขอบดํา สายพลาสติก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑๘ สรอยหิน เทอรคอยส เงิน ๑ เสนพรอม

กําไลหินเทอรคอยส เงิน ๒ วง  (๓ ช้ิน) 

นํ้าหนักประมาณ ๑๑๖.๗ กรัม

๑ ชุด นางปภาภัส 

หงษทอง

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑๙ เหรียญพระทองคําเล่ียมทองคํา นํ้าหนัก

ประมาณ ๓๐.๒ กรัม

๑ องค นางปภาภัส 

หงษทอง

๓๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๒๐ สรอยคอเงินลงยา ๑ เสน ตางหูเงินลงยา 

๑ คู นํ้าหนักประมาณ ๕๒.๗ กรัม

๑ ชุด นางปภาภัส 

หงษทอง

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๒๑ กระเปาถือ LOUIS VUITTON สีนํ้าตาล 

ลายโมโนแกรมดานในสีชมพู (ไมมี

อุปกรณ) 

๑ ใบ นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๒๒ กระเปาถือ LOUIS VUITTON สีนํ้าตาล 

ลายดามิเย (การดเล็ก, การดบาร โคด, บุค)

๑ ใบ นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๒๓ กระเปาถือ LOUIS VUITTON สีนํ้าตาล 

ลายโมโนแกรม (การดเล็ก)

๑ ใบ นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๒๔ แหวนทองคําประดับเพชร (เพชร ๕๒ 

เม็ด) นํ้าหนักประมาณ ๑๔.๘ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๒๕ แหวนทองคําประดับเพชรพลอย

เหลือง(เพชร ๕๒ เม็ด พลอยเหลือง ๑ 

เม็ด) นํ้าหนักประมาณ ๑๑.๕ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๔๕,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๒๖ แหวนทองเกาะเพชร (เพชร ๑ เม็ด) นํ้า

หนักประมาณ ๖.๑ กรัม

๑ วง นางปภาภัส 

หงษทอง

๖๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๒๗ ตางหูกาน เกาะเพชร (เพชร ๒ เม็ด ขาง

ละ ๑ เม็ด) นํ้าหนักประมาณ ๒.๖ กรัม

๑ คู นางปภาภัส 

หงษทอง

๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๒๘ นาฬ�กา ROLEX หนาปดดําประดับเพชร 

สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๒๙ นาฬ�กา ROLEX หนาปดสีเปลือกมังคุด 

สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๓๐ นาฬ�กา ROLEX หนาปดขาวมุก ประดับ

เพชร สายเหล็ก

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๓๑ นาฬ�กา ROLEX หนาปดชมพูประดับเพชร 

สายทองคํา

๑ 

เรือน

นางปภาภัส 

หงษทอง

๒๕๐,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๙ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๓๒ กระเปา BVLGARI สีดํา ๑ ใบ นางปภาภัส 

หงษทอง

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันท่ี ๙ 

มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๓๓ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๑,๐๐๐ 

บาท จํานวน ๒๒,๘๙๖ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๒๒,๘๙๖,๐๐๐ บาท (ณ 

วันท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๓๔ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๕๐๐ 

บาท จํานวน ๑,๕๒๗ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๗๖๓,๕๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๓๕ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๑๐๐ 

บาท จํานวน ๙,๔๓๑ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๙๔๓,๑๐๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๓๖ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๕๐ 

บาท จํานวน ๑,๔๑๙ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๗๐,๙๕๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๓๗ เงินสด (ธนบัตรรัฐบาลไทยฉบับละ ๒๐ 

บาท จํานวน ๗,๔๕๒ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๔๙,๐๔๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๓๘ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ฉบับละ ๑๐๐ ดอลลาร

สหรัฐฯ จํานวน ๒๐ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๖๖,๖๔๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๓๙ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ฉบับละ ๒๐ ดอลลาร

สหรัฐฯ จํานวน ๓ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑,๙๘๙ บาท (ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๔๐ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ฉบับละ ๑๐ ดอลลาร

สหรัฐฯ จํานวน ๑ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ธนบัตรมีสภาพชํารุด

๑๔๑ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ฉบับละ ๕ ดอลลารสหรัฐฯ 

จํานวน ๗๙ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๓,๐๙๔.๒๕ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๔๒ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินดอลลาร

สหรัฐอเมริกา ฉบับละ ๑ ดอลลารสหรัฐฯ 

จํานวน ๑๓ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๔๒๖.๗๙ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๔๓ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๕๐๐ 

ยูโร จํานวน ๕๘ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑,๑๒๕,๗๘๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๔๔ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๒๐๐ 

ยูโร จํานวน ๙ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๖๙,๘๐๔ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๔๕ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๑๐๐ 

ยูโร จํานวน ๑๑๗ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๔๕๓,๗๒๖ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๔๖ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๕๐ 

ยูโร จํานวน ๒๙๓ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๖๘,๑๒๗ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๔๗ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๒๐ 

ยูโร จํานวน ๘๑ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๖๒,๘๒๓.๖๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๔๘ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๑๐ 

ยูโร จํานวน ๔๙ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๙,๐๒๑.๘๐ บาท (ณ วัน

ท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๔๙ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินยูโร ฉบับละ ๕ 

ยูโร จํานวน ๔๓ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๘,๓๔๖.๓๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๕๐ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินหยวนจีน ฉบับละ 

๑๐๐ หยวน จํานวน ๒๓๔ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๑๙,๓๔๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๕๑ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินหยวนจีน ฉบับละ 

๕๐ หยวน จํานวน ๘ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๒,๐๔๐ บาท (ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๕๒ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินหยวนจีน ฉบับละ 

๒๐ หยวน จํานวน ๑๗ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑,๗๓๔ บาท (ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๕๓ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินหยวนจีน ฉบับละ 

๑๐ หยวน จํานวน ๑๐ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๕๑๐ บาท (ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๕๔ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินหยวนจีน ฉบับละ 

๕ หยวน จํานวน ๑ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ไมอยูในเกณฑการแลก

เปล่ียนเงินตราของ

ธนาคารพาณิชย

๑๕๕ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินหยวนจีน ฉบับละ 

๑ หยวน จํานวน ๓๒ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ไมอยูในเกณฑการแลก

เปล่ียนเงินตราของ

ธนาคารพาณิชย

๑๕๖ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินรูปอินเดีย ฉบับละ 

๑๐ รูป จํานวน ๑๖๖ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ยกเลิกการใชธนบัตร

๑๕๗ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินวอนเกาหลีใต 

ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ วอน จํานวน ๑๙๗ 

ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๒๖๙,๘๙๐ บาท (ณ วันท่ี 

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๕๘ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินวอนเกาหลีใต 

ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ วอน จํานวน ๓ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๘๒๒ บาท (ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๕๙ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินวอนเกาหลีใต 

ฉบับละ ๕,๐๐๐ วอน จํานวน ๑ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

๑๓๗ บาท (ณ วันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔)

๑๖๐ เงินสด (ธนบัตรสกุลเงินวอนเกาหลีใต 

ฉบับละ ๑,๐๐๐ วอน จํานวน ๖ ฉบับ)

- นางปภาภัส 

หงษทอง

ไมอยูในเกณฑการแลก

เปล่ียนเงินตราของ

ธนาคารพาณิชย



13ขาวปร า ัม ัน

นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

รวมแสดงความยินดี     สน่ัน อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการคาไทย และสภาหอการคา

แหงประเทศไทย มารวมแสดงความยินดีกับ ภคมล ตันติวีระกุล เน� องในโอกาสเปด ราน 

“ฟลาวเวอร แกลลอร่ี” ศูนยรวมดอกไมนานาพันธจากท่ัวทุกมุมโลก ท่ี ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 

ราชประสงค

ชวยเกษตรกรสวนสม       วัฒนศักย เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการคาภายใน กระทรวงพาณิชย 

และ ยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล กก.ผจก.(รวม) บมจ.ซีพี ออลล ผูบริหารเซเวน อีเลฟเวน จัดงาน 

“กระทรวงพาณิชย โดยกรมการคาภายในรวมใจ 7-ELEVEN ชวยชาวสวนสม” ดวยการรับซื้อ

สมเขียวหวานแมสิน อ.ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย มาจําหน�ายที่รานเซเวน อีเลฟเวน กวา 8,000 

สาขา โดยมี สมพงษ ปลาปอก ประธานกลุมสมแปลงใหญแมสินพัฒนา รวมงาน ณ รานเซเวน 

อีเลฟเวน สาขานนทบุรี 48

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) ไดรับการประเมินใหเปน

สมาชิกดัชนีดานความยั่งยืน Dow Jones Sustainability Indices 

ประจําป 2564 ตอเน� องเปนปที่ 9 

นายวิรัตน เอื้อนฤมิต ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ

ผูจัดการใหญ บริษัท ไทยออยล จํากัด(มหาชน) กลาววา “พนักงาน

กลุมไทยออยลทุกคนมีความยินดีและภูมิใจเปนอยางยิ่ง กับความ

สําเร็จระดับโลก ดังกลาวซ่ึงเปนส่ิงยืนยันถึงความมุงม่ันในการดําเนินงาน

ของบริษัทฯที่มุงเนนการบริหารจัดการธุรกิจดวยความสมดุล ทั้งมิติ

ดานการเติบโตทางเศรษฐกิจ การสรางคุณคาสูสังคม และการจัดการ

สิ่งแวดลอมอยางเปนเลิศ ภายใตหลักธรรมาภิบาล ดวยวิสัยทัศน

ที่จะสรางสรรคคุณภาพชีวิต ดวยพลังงานและเคมีภัณฑที่ยั่งยืนแก

ผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

นายวิรัตน กลาวเสริมวา “ตลอดชวง 60 ท่ีผานมา ไทยออยล 

ไดสรางสรรคและเช� อมโยงคุณคาสูสังคมในหลายๆ ดาน ในฐานะ

ผูผลิตพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและสนับสนุนการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของผูคนในสังคมอยางตอเน� อง ภายใตหลัก ESG หรือ 

สิ่งแวดลอม สังคม และบรรษัทภิบาล ประกอบดวย

1) ดานส่ิงแวดลอม การตอบสนองตอทิศทางของโลกในเร� อง

การลดกาซเรือนกระจกและเปนเศรษฐกิจสีเขียว มุงผลิตผลิตภัณฑ

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และศึกษาแนวทาง

การปลอยกาซเรือนกระจกเปนศูนย (Net Zero 

Greenhouse Gas Emission) ในอนาคต

2) ดานสังคม มุงเนนในการสรางประโยชน

ตอชุมชน สังคม ใหเปนรูปธรรม ผานโครงการ

สงเสริมความรับผิดชอบตอสังคม

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

เช็กอินที่ไหน แตเช็คอินหัวใจ ตองที่ โรงแรมมิราเคิล 

แกรนด คอนเวนชั่น เชิญสัมผัสรักวิถีใหม รับแพ็กเกจงาน

วิวาหราคาสุดคุม @ All For Love 48 วันอาทิตยที่ 21 

พฤศจิกายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 

0-2575-5599

หลังจากที่ คุณเอ-นนทกานต ทัพพะรังสี อึง บินไป

ที่อังกฤษหาแรงบันดาลใจใหกับงาน ก็ไดมีโอกาสเที่ยวพัก

ผอนวันสุดสัปดาหในลอนดอนตอกับคุณสามี เก็บภาพสวย ๆ 

เปนที่ระลึก ซึ่งบรรยากาศเต็มไปดวยความสุข เริ่มมีการ

ประดับประดาของเทศกาลคริสตมาสแลว อากาศก็กําลัง

เย็นสบาย จนหลายคนแซววาเหมือนไปฮันนีมูนรอบสอง 

ดวยความมุงมั่นในการสงความอรอยใหแฟนคลับ

ไดใกลกันยิ่งขึ้น ตุก - ดร. อุษณีย มหากิจศิริ ลี โอณีโอ 

ประธานบริษัท เคดีเอ็น จํากัด เจาของโดนัทสูตรลิขสิทธิ์ 

คริสป ครีม ประเทศไทย จึงเดินหนาลุยขยาย 2 สาขารวด 

ทั้ง คริสป ครีม พอร โต โก ทาจีน สมุทรสาคร ที่มาพรอม

ดีไซนสุดชิคใหเหลาคริสป ครีม เลิฟเวอร แวะไปเช็คอิน

พรอมเติมพลังกอนมุงสูภาคใต และเอาใจชาวภาคตะวันออก

ใหมากขึ้นกับอีกหนึ่งโลเคชั่นสุดฮิต เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี  

ท่ีเตรียมความสุขแสนอรอยใหลูกคาไดไปอุดหนุนกันแบบเต็มอ่ิม 

หองอาหาร ดิ ออรชารด 

โรงแรมแคนทารี โคราช ขอเชิญ

ทุกทานมาเพลิดเพลินกับบุฟเฟต

นานาชาติระดับพรีเมี่ยม ที่คัดสรร

แตวัตถุดิบชั้นดี มารังสรรคเปน

เมนูยอดนิยมที่ทุกคนช� นชอบ อาทิ 

ซุป สลัด พาสตา พิซซา ซูชิ ซาชิมิ 

และเมนูนานาชาติอ� นๆ อีกมากมาย 

พรอมอิ่มอรอยไปกับมุมพาสตา

จานโปรด ที่สามารถเลือกเสนและ

ซอสได้เองในสไตล์ที่คุณชื่นชอบ 

ปรุงสดแบบจานตอจาน อิ่มคุม ไม

จํากัดเวลา พลาดไมไดกับมื้อบุฟเฟต

แสนพิเศษแบบ “นิวนอรมอล” ทุก

วันศุกร ตั้งแตเวลา 18.00-22.00 น. 

หองอาหาร ดิ ออรชารด โรงแรมแคนทารี โคราช พรอมเสิรฟบุฟเฟตนานาชาติมื้อค่ํา

มั่นใจ ปลอดภัยในแบบ “นิวนอรมอล” พรอมอิ่มคุม ไมจํากัดเวลา ทุกคืนวันศุกร

3) ดานบรรษัทภิบาล ใหความสําคัญ

กับเร� องระบบการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส 

ตรวจสอบได ดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาล 

เพ� อสรางความเช� อม่ันใหผูเก่ียวของมาโดยตลอด

“ไทยออยลอยูรวมกับสังคมมาอยาง

ยาวนาน ถือเปนโรงกลั่นที่เกิดขึ้นกลางชุมชน 

และเติบโตพรอมกับชุมชนโดยรอบ ดวย

ในราคาเพียง 620 บาท (สุทธิ)/ทาน 

(เด็กอายุ 6-12 ป ลดครึ่งราคา)

หองอาหาร ดิ ออรชารด ได

ปฏิบัติตามมาตรฐานดานสุขอนามัย

และความสะอาดอยางเขมงวด 

พรอมทั้งจํากัดจํานวนลูกคาตาม

มาตรการปองกันโควิด 19 เพ� อความ

ปลอดภัยของลูกคาทุกทาน และ

การันตีมาตรฐานความปลอดภัย

จากการที่ โรงแรมผานมาตรฐาน

สัญลักษณ SHA Plus, Thai Stop 

Covid Plus และ Green Health Hotel 

และพรอมขานรับนโยบายในการ

สรางความเช� อม่ันใหกับลูกคาโดยกา

รันตีพนักงานของโรงแรมแคนทารี 

ปรับโฉมใหม    ธาพิดา นรพัลลภ รองกรรมการผูจัดการ

ใหญฝายบริหารสินคาลักชัวรี่ และแฟชั่นสตรี บริษัท สรรพ

สินคาเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดงาน “Central The 

Sensation of Beauty” เปดประสบการณใหมสุดพิเศษกับ 

#ความรูสึกใหมของความงาม ตอกย้ํา ความเปน Beauty 

Destination ของเมืองไทย ปรับโฉมแผนก “Beauty Galerie” 

(บิวตี้ แกเลอรี) หางเซ็นทรัลลาดพราว บนพื้นที่กวา 4,000 

ตารางเมตร ใหกลายเปนบิวตี้แลนดมารคแหงใหมสุดเอ็กซ

คลูซีฟดานความงาม เผยโฉมเคานเตอรแบรนดดังระดับโลกทั้ง

เคร� องสําอาง และน้ําหอมกวา 300 แบรนด มอบโปรโมชั่น

สุดพิเศษเอาใจสายบิวตี้เลิฟเวอร โดยมี คณะผูบริหารจาก

แบรนดเคร� องสําอางชั้นนําตางๆ พรอมดวยดารานักแสดง 

เซเลบริตี้และบิวตี้บล็อกเกอรมาอัพเดทเทรนดความงามกัน

อยางคับคั่ง งานจัดขึ้น ณ หางเซ็นทรัลลาดพราว

บริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีฯ สืบสานพระพุทธศาสนา สนับสนุน

ประเพณีในชุมชน รวมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีประจําป 

เรียวซุเกะ โฮริ เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูชวย

ผูจัดการใหญ มุเนทาเคะ คาวาคิตะ เจาหนาที่บริหารและ

ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ พรอมคณะผูบริหารและตัวแทน

พนักงาน บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี ผูผลิตและจําหน�ายปุยเคมี

คุณภาพสูงรายใหญในประเทศไทย ภายใตตราสินคาหัววัว-คันไถ 

รวมกิจกรรมทอดกฐินสามัคคีที่วัดเสด็จ อําเภอนครหลวง 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ� อสืบสานพระพุทธศาสนา โดย

บริษัทฯใหความสําคัญและสนับสนุนกิจกรรมประเพณีใน

ชุมชนตอเน� องเปนประจําทุกป

แอบหลงรักเดอะซีรีส     แพทยหญิงอวิกา รงคทอง แพทย

ผูเชี่ยวชาญดานความงามและเวชศาสตรชะลอวัย ผูกอตั้ง

แบรนด Dr.Awie (ดอกเตอรเอวี่) และ Awika Cilnic (อวิกา 

คลินิก) รวมแถลงขาวพรอมเปนผูสนับสนุนหลักในการสราง

ซีรีส “แอบหลงรักเดอะซีรีส” โดยมีคเชนทร สดโพธ์ิ, ธนะมินทร 

วงษสกุลพัชร, ศุภพงษ อุดมแกวกาญจนา, ภัทรชนน ออนสะอาด 

และวิชัย แซฟาน มารวมงาน ณ เดอะ โบทานิคอล เฮาส 

ถนนพระราม 9  

ชวงนี้แมจะมีมาตรการผอนปรนการ

เดินทางออกมาแลว แตก็ยังออกไปลั้นลา

เที่ยวที่ ไหนไกลไมได คงถึงเวลาที่ตองจัด 

Staycation หองนอนที่บานใหสวยสบายผอน

คลายประหน่ึงโรงแรมเลยแลวกัน ไหนๆ ชวงน้ี

ก็ทํางานหนักยาวๆ พอกับ Work from Home 

ไมตองเสียเวลาเดินทางไป - กลับที่ทํางาน 

จัดที่นอนหลังงามคุณภาพเริ่ดๆ มาชารจแบต

ผอนคลายใหสบายอารมณเลยดีกวา 

เนรมิตหองนอนในบานให

สบายตัวประหนึ่งนอนในโรงแรมดวย

ท่ีนอนรุน Excellent 550 จาก Eastman 

House ท่ีนอนพ็อกเก็ตสปริง + ยางพารา 

เสริมดวยยางพารา Eco-friendly Latex 

ที่มาพรอมสัมผัสนุมแน�น และระบบ

ถุงสปริงแยกชิ้นอิสระ (Independent 

spring system) ลิขสิทธิ์เฉพาะจาก 

USA ที่ชวยลดการสั่นสะเทือนจาก

ไทยออยล ไดรับการประกาศเปนสมาชิก Dow Jones Sustainability Indices 2564 ตอเน� องเปนปที่ 9

สะทอนผลการดําเนินงานดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนในระดับสากล 

ประสบการณและความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมา

ยาวนานตลอด 60 ป ไทยออยลพรอมทําหนาท่ี 

“สรางสรรคคุณภาพชีวิตดวยพลังงานและ

เคมีภัณฑท่ีย่ังยืน” ใหกับกลุมผูมีสวนไดเสียและ

สังคมไทยตลอดไป และจะยังคงมุงม่ันสืบทอด

ปณิธานในการดําเนินธุรกิจ ขับเคล� อนสูการเปน

องคกร 100 ป ท่ีย่ังยืน” นายวิรัตนกลาวปดทาย

โคราช ทุกคน ไดเขารับการฉีดวัคซีนปองกัน

ไวรัสโควิด 19 ครบ 100% เรียบรอยแลว

สํารองที่นั่งลวงหนาหรือสอบถาม

ขอมูลเพิ่มเติมไดที่ โรงแรมแคนทารี โคราช 

โทร. 0-4435-3011 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต 

www.kantarycollection.com

การพลิกตัวระหวางคืนของคนที่นอนขางๆ 

จัดที่นอนในหองครั้งเดียว แตเหมือนอยู

โรงแรมนาน 12 ป เพราะท่ีนอนรุน Excellent 

550 รับประกันคุณภาพนานถึง 12 ป ความ

คุมคาที่เอื้อมถึงได

สนใจเขาชมสินคาจริงไดท่ี Showroom 

Dunlopillo สาขา คลังที่นอน ถนนเพชรบุรี

ตัดใหม ชั้น 1 อาคารชัยสงวน โทร. 06-

3265-1462

เปดวารปการพักผอนแบบ Staycation เนรมิตหองนอนโรงแรมในบานคุณ

ดวยที่นอนรุน Excellent 550 จาก Eastman House

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๔๖๓/๒๕๖๔

 

 ดวย กรมสรรพากร โดยนางสมจิตร ฉันททอง สรรพากรภาค ๑ กรมสรรพากร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี

กรมสรรพากร โจทก ไดย� นฟอง หางหุนสวนจํากัด นนทเทวา ที่ ๑ นายนพรัตน แกวโก หุนสวนผูจัดการ ที่ ๒ 

จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๕,๐๔๓,๖๖๕.๑๖ บาท (รวมเงินเพิ่มเต็มตัวภาษี

อากรตามกฎหมายแลว) และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของ

พระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕)(๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ด

ขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๑ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให หางหุนสวนจํากัด นนทเทวา จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

           (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

     เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

         ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๕๙๒/๒๕๖๔

 

 ดวย บรรษัทประกันสินเช� ออุตสาหกรรมขนาดยอม โจทก ไดย� นฟอง นายธนวัฒน พีรัชโภควินท ที่ ๑ 

นางหรือนางสาวพณิพิมพหรืออิสรีย นามศิริเศรษฐีหรือพีรัชโภควินท ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้

ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑๐,๕๘๒,๖๐๕.๗๘ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สิน

และตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษ

ทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองให

จําเลยที่ ๑ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายธนวัฒน พีรัชโภควินท จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

           (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

     เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

        ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๒๘๗/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนายภวิชช แชมวงษ ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง 

นางสรารัตนหรือชณิศา ชัยชิต ที่ ๑ นางนนชพร ศรีตระบุตร ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตาม

คําพิพากษา รวมจํานวน ๓,๔๕๔,๓๖๒.๙๑ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตอง

ตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

ของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๑ 

ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสรารัตนหรือชณิศา ชัยชิต จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวาศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

      ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ 

 

          (นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

    เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

       ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th



ผู้ชุมนุมที่เรียกร้องประชาธิปไตยเป็นไป

ตามมาตรฐานกฎหมายท่ีกำาหนดไว้หรือ

ไม่ โดยเฉพาะการชุมนุมวันที่ 14 พ.ย. มี

การใช้กระสุนยางยิงใส่ประชาชนในจุด

ที่สูงกว่าเอว ไม่เป็นไปตามหลักสากลให้

ยิงต่ำากว่าเอว การใช้กระบองไล่ฟาดผู้

ชุมนุม เหมือนตั้งใจเจตนาให้เกิดความ

เสียหายกับผู้ชุมนุม การอ้างผู้ชุมนุมใช้

ความรุนแรง ใช้ประทัดยักษ์ก็พิสูจน์ไม่ได้

ว่าเกิดจากฝ่ายใด และหลายเหตุการณ์มี

ความเสียหายเกิดขึ้น รัฐบาลจะรับผิดชอบ

เยียวยาอย่างไร ฝากให้นายกฯพิจารณา

คืนความสุขให้ประชาชนด้วยการลาออก

ด้วย

ด้าน พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.

กลาโหม ชี้แจงแทนนายกรัฐมนตรีว่า 

รัฐบาลตระหนักถึงเสรีภาพการชุมนุมโดย

สงบของประชาชน แต่การชุมนุมบางกลุ่ม

ไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบ ทำาร้ายเจ้าหน้าท่ี 

ทำาลายทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่พยายามอดทน

อดกล้ัน และดำาเนินการตามขั้นตอน

ปฏิบัติดูแลผู้ชุมนุมแผนดูแลการชุมนุม

สาธารณะอย่างเหมาะสม เป็นไปตามขั้น

ตอนและหลักสากล 

“การควบคุมผู้ชุมนุมต้องปรับวิธีให้

เหมาะสมไปตามสถานการณ์ เจ้าหน้าที่

ไม่ได้ ใช้อาวุธรุนแรง แต่หากผู้ชุมนุมใช้

ความรุนแรง มีประทัดยักษ์ เจ้าหน้าที่

ต้องดำาเนินการไปตามสถานการณ์ กรณี

เหตุการณ์ชุมนุมวันที่ 14 พ.ย. สั่งให้ตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงถึงการ

บาดเจ็บของผู้ชุมนุมแล้ว” รมช.กลาโหม

ระบุ

ส่วนที่ศาลอาญา เวลา 09.00 

น. ศาลนัดไต่สวนคำาร้องเพิกถอนคำาสั่ง

ประกัน คดีดำา อ.287/2564 ที่พนักงาน

อัยการคดีอาญา 7 ยื่นคำาร้องขอเพิกถอน

การประกันตัว น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒน

กุล หรือรุ้ง และนายไชยอมร แก้ววิบูลย์

พันธุ์ หรือแอมมี่ เดอะบอตทอมบลูส์ เเละ

นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือไมค์ ในคดี

ที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องจำาเลยที่ร่วมกับ

พวก 22 คน ข้อหาดูหมิ่นสถาบันฯ และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จากการชุมนุมปัก

หมุดที่สนามหลวงเมื่อวันที่ 19-20 ก.ย. 

2563 เนื่องจากจำาเลยได้ผิดเงื่อนไขการ

ปล่อยชั่วคราวของศาล โดยการไต่สวนใน

วันนี้เป็นการเลื่อนนัดจากวันที่ 4 พ.ย.

ทั้งนี้ นายภาณุพงศ์ หรือไมค์ ถูกเบิก

ตัวจากเรือนจำาพิเศษกรุงเทพฯ น.ส.ปนัส

ยา หรือรุ้ง ถูกเบิกตัวจากทัณฑสถานหญิง

กลาง เนื่องจากถูกควบคุมตัวจากคดีใส่

เสื้อ “ครอปท็อป” เมื่อวันที่ 15 พ.ย. ส่วน

นายไชยอมร หรือแอมมี่ ไม่สบาย แต่

ทนายความก็ยืนยันให้มีการไต่สวนในวันนี้ 

นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความ

ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน กล่าว

ก่อนศาลเร่ิมไต่สวนว่า เดิมท้ัง 3 คนได้

รับการปล่อยตัวช่ัวคราว จนอัยการโจทก์

มายื่นคำาร้องเมื่อหลายเดือนก่อน ซึ่งเรา

คงจะเอาพยานหลักฐานมายืนยันว่าเรา

ไม่ผิดเงื่อนไขที่ประพฤติให้เสื่อมเสียต่อ

สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เวลา 10.00 น.                                                        

ได้มีกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการ

ชุมนุม นำามวลชนจัดกิจกรรมให้กำาลังใจ

แกนนำาท่ีบริเวณประตูทางเข้าศาลอาญา 

โดยมีผู้ชุมนุม 2 คนขึงผ้าใบบริเวณสะพาน

ลอยหน้าศาลอาญา มีข้อความว่า “คืน

อิสรภาพ ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม” ต่อ

มาเจ้าหน้าท่ีตำารวจได้ปลดป้ายดังกล่าวออก 

สร้างความไม่พอใจกับผู้ชุมนุมเล็กน้อย

จากนั้นศาลเร่ิมไต่สวนคำาร้องขอ

เพิกถอนการประกันตัวตลอดช่วงเช้าและ

ช่วงบ่าย กระทั่งเวลา 16.30 น. ศาลอาญา

ได้นัดฟังคำาสั่งเพิกถอนการประกันตัวใน

วันที่ 22 พ.ย.นี้ เวลา 13.30 น. 

นายกฤษฎางค์กล่าวหลังเสร็จส้ินการ

ไต่สวนว่า ศาลได้ไต่สวนพยานท่ีเป็นเจ้า

หน้าท่ีตำารวจเพียงปากเดียวคือ พ.ต.ท.โชค

อำานวย วงษ์บุญฤทธ์ิ รอง ผกก.สอบสวน 

สน.ชนะสงคราม ได้ข้อสรุปว่า พนักงาน

สอบสวนมาขอถอนประกัน น.ส.ปนัสยา 

หรือรุ้ง นายภาณุพงศ์ หรือไมค์ และนาย

ไชยอมร หรือแอมม่ี จากการชุมนุมท่ีสกาย

วอล์ก เมื่อวันท่ี 24 มิ.ย. 2564 แล้วทำาผิด

เงื่อนไขการปล่อยตัวช่ัวคราว โดยกระทำา

การทำาให้เส่ือมเสียต่อสถาบันฯ และก่อ

ให้เกิดความวุ่นวาย ซ่ึงในข้อเท็จจริงแจ้ง

ว่าอาจจะไม่ได้มีการพูดถึงสถาบันฯ แต่

วิจารณ์เร่ืองการจัดสรรวัคซีนป้องกันโค

วิด-19 ขณะท่ีตำารวจ สน.ปทุมวันได้แจ้ง

ข้อหาความผิดฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ซ่ึงคดี

อยู่ระหว่างการสอบสวน ยังไม่สรุปสำานวน

คดีส่งให้อัยการ

ถามถึงสภาพจิตใจของรุ้ง นายกฤษ 

ฎางค์กล่าวว่า สภาพจิตใจของรุ้งและ

ไมค์ปกติดี เข้าใจคดีที่เกิดขึ้น เมื่อช่วงเช้า 

อาจารย์คณะสังคมวิทยาฯ มธ. นำาเอกสาร

การสอบมาให้ น.ส.ปนัสยา

“ทางศาลอาญาแจ้งให้ทราบว่า 

อัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังได้ยื่น

ฟ้องนายภาณุพงศ์ หรือไมค์ นายพริษฐ์ 

ชิวารักษ์ หรือเพนกวิน และ น.ส.ปนัสยา 

หรือรุ้ง ในคดีหม่ินสถาบันฯ มาตรา 112 

เพิ่มอีกคดี” ทนายความศูนย์ทนายความ

เพื่อสิทธิมนุษยชนระบุ.

หวังงาน

พล.ต.ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา 

โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผย

ว่า พล.อ.เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการ

ทหารสูงสุด/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไข

สถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ผบ.

ทสส./หน.ศปม.) ห่วงใยต่อสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงขอ

ให้แต่ละพื้นที่ที่จะจัดงานประเพณีลอย

กระทงได้ปฏิบัติตามข้อกำาหนด ออกตาม

ความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำาหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

ด้านการกำาหนดมาตรการควบคุมแบบ

บูรณาการในพื้นที่นำาร่องด้านการท่อง

เที่ยว ให้สถานที่ กิจการ หรือการดำาเนิน

กิจกรรมในเขตพื้นที่นำาร่องด้านการท่อง

เท่ียวสามารถเปิดดำาเนินการได้ ภายใต้

เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบ ระเบียบ 

และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการ

กำาหนด 

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องร่วมกำาหนดมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น ห้ามปล่อย

โคมลอย งดเล่นดอกไม้ไฟ พลุ ประทัด งด

ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เป็นต้น 

การเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการ

ควบคุมผู้ร่วมงานไม่ให้แออัด กำาหนด

ให้เว้นระยะห่างทางสังคมในทุกกิจกรรม 

สำาหรับภาคประชาชน ขอความร่วมมือ

ปฏิบัติตนตามข้อกำาหนดโดยเคร่งครัด 

เช่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเข้า

ร่วมงาน หมั่นล้างมือด้วยน้ำาสะอาดหรือ

เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างทางสังคม

ตามมาตรการป้องกันโรค เพื่อร่วมสืบสาน

ประเพณีลอยกระทงได้อย่างงดงาม ควบคู่

กับการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง

นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคพลัง

ประชารัฐ ให้สัมภาษณ์อย่างอารมณ์ดีถึง

การร่วมกิจกรรมลอยกระทง “ลอยกระ                                                                

ทงวิถี ใหม่  สืบสานประเพณี ไทย 1 

ครอบครัว 1 กระทง รักษาระยะห่าง สวม

หน้ากากอนามัยปลอดโรคปลอดภัย” ใน

วันท่ี 19 พ.ย.นี้ ที่ทำาเนียบรัฐบาล ท่ีมี

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

ร่วมงานว่า “ก็มาลอย ลอยๆ แต่ว่าลงไป

ลอยไม่ได้เดี๋ยวตกน้ำาตาย” ผู้สื่อข่าวถาม

ว่า อยากลอยอะไรทิ้งไป พล.อ.ประวิตร 

กล่าวว่า “ก็ลอยความขัดแย้งทั้งหมดไป 

ถ้าคิดว่ามี แต่ผมไม่มี”

สำาหรับการเตรียมความพร้อมช่วง

วันลอยกระทงในจังหวัดปัตตานี ผู้สื่อข่าว

รายงานว่า ทางจังหวัดได้สั่งการให้ทุก

อำาเภอจัดเจ้าหน้าที่ กำานัน ผู้ ใหญ่บ้าน 

ทหาร ตำารวจ ฝ่ายปกครอง สาธารณสุข 

ตั้งด่านตรวจ ทั้ง 115 ตำาบล โดยเน้น

ตรวจใบฉีดวัคซีน หากพบว่าคนในชุมชน

ยังไม่ฉีดวัคซีน สั่งห้ามออกนอกพื้นที่   

ขณะที่ด่านตรวจความมั่นคง เจ้าหน้าที่ 

ตำารวจ ทหาร และฝ่ายปกครองได้มีการ

ตรวจความเข้มงวดสำาหรับรถทุกชนิดท่ี

เข้า-ออกในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี เพื่อ

ป้องกันการก่อเหตุในช่วงก่อนถึงวันลอย

กระทง ประกอบกับผู้ยังไม่ได้รับวัคซีนจะ

ไม่ให้เข้าในพื้นที่ด้วย 

ทางด้านสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเชื้อโควิด-19 ศูนย์บริหารสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. 

รายงานสถานการณ์ ในประเทศไทยว่า 

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 6,901 ราย เป็นการ

ติดเชื้อในประเทศ 6,742 ราย มาจาก

ระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 6,423 

ราย สำาหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด 

ได้แก่ กทม. 878 ราย, สงขลา 592 ราย, 

นครศรีธรรมราช 365 ราย, เชียงใหม่  

278 ราย, ยะลา 214 ราย, ชลบุรี 205 

ราย, ปัตตานี 201 ราย, สุราษฎร์ธานี 

201 ราย, สมุทรปราการ 187 ราย, ตาก 

152 ราย

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข กล่าวว่า จากรายงาน

ประจำาวัน เห็นได้ว่าประเทศไทยควบคุม

สถานการณ์ได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลจากความ

ร่วมมือของทุกภาคส่วน ประชาชนได้รับ

วัคซีนแล้ว 86 ล้านโดส ยืนยันว่าปีน้ีมี

วัคซีนอย่างเพียงพอ สำาหรับปีหน้าคาด

ว่าจะมีวัคซีนอย่างน้อย 90 ล้านโดส วัค

ซีนแอสตร้าเซนเนก้า 60 ล้านโดส และ

วัคซีนไฟเซอร์ 30 ล้านโดส ไม่รวมวัคซีน

โปรตีนโนวาแวกซ์ วัคซีนที่ทางองค์การ

เภสัชกรรม และวัคซีนคณะแพทย์ที่กำาลัง

พัฒนากันอยู่ เพื่อให้ ได้รับวัคซีนเข็ม

ที่ 3 กันถ้วนหน้า พร้อมกับการสำารวจ

ภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง 

“เมื่อวันที่ 17 พ.ย. ได้รับข่าวว่า รัฐ                                                  

บาลฝรั่งเศสบริจาควัคซีนไฟเซอร์ 4 แสน                                                  

โดส พร้อมส่วนผสมและซีรินจ์ ให้กับ                                         

ไทย ซ่ึงจะมีการจัดสรรวัคซีนต่อไป พร้อม 

กันนั้นต้องดำาเนินการตามข้อสั่งการของ

นายกรัฐมนตรี ที่แสดงความห่วงใยต่อ

คนไทย 11 ล้านคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน

เข็มแรก ด้วยความเชื่อ ความจำาเป็น 

หรือเหตุสุดวิสัย ทางกรมควบคุมโรค 

สาธารณสุขจังหวัด และผู้ว่าราชการ

จังหวัด ต้องทำางานเชิงรุกให้ประชาชนได้

รับวัคซีนไม่เกินเดือน ธ.ค. ตามสโลแกนที่

ว่า ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” นายอนุทินกล่าว 

และว่า นอกจากนี้ยังได้ดำาเนินการเรื่อง

เวชภัณฑ์และยา ตามที่นายกรัฐมนตรีดำาริ

ไว้ให้คนไทยเข้าถึงยารักษาโควิด-19 ใน

ทุกตระกูล 

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ 

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กระทรวง

สาธารณสุขได้เตรียมความพร้อมด้าน

การแพทย์และสาธารณสุข โดยจัดทำา

แผนปฏิบัติการรองรับการเปิดประเทศ

และการระบาดโควิด-19 พ.ศ.2565 ด้าน

สาธารณสุขขึ้น กำาหนดทิศทางของแผน

ไว้ 4 เป้าหมาย 5 กลยุทธ์ และ 6 ตัวชี้วัด 

เพื่อสร้างความเชื่อม่ัน สร้างความม่ันคง

ด้านสุขภาพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 

เปิดเผยว่า หลังจากที่เรือนจำาทั่วประเทศ

ได้เปิดเยี่ยมญาติตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. ขณะ

นี้มีเรือนจำาที่เปิดเยี่ยมแล้ว 38 แห่ง และ

จะเปิดเพิ่มภายในสิ้นเดือน พ.ย.น้ีอีก 8 

แห่ง ซึ่งมีการควบคุมตามมาตรฐานได้

ดี ส่วนที่เหลืออีก 97 แห่ง จะทยอยเปิด

ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.เป็นต้นไป โดยอยู่ในช่วง

รอพ้นการระบาดของโควิด-19 และอยู่

ระหว่างปรับปรุงระบบระบายอากาศและ

ห้องเยี่ยมให้เป็นไปตามมาตรฐาน. 

อัยการอยุธยา

ประธานสภาฯ เป็นประธานการประชุม  

นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม. 

พรรคเพื่อไทย ถามกระทู้สดนายกรัฐมนตรี

ถึงการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐ

กระทำาต่อกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาเรียกร้อง

ทางการเมืองว่า มาตรการควบคุมดูแล
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14 ต่างประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ปินส์ฉุนจีนฉีดน้ำ�ไล่เรือส่งเสบียง

ไต้หวันส่งบินขับไล่ F-16V ฝูงใหม่ประจำาการ

เจียอี้ • ประธานาธิบดีไช่ อิงเหวิน ของไต้หวันเป็นประธานใน

พิธีส่งเข้าประจำาการฝูงบินขับไล่เอฟ-16 วี ที่ได้รับการปรับปรุง

ขีดความสามารถจากสหรัฐ ที่ฐานทัพอากาศเมืองเจียอี้ทางใต้

ของไต้หวันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน ร่วมกับซาน

ดรา อาวด์เคิร์ก ตัวแทนระดับสูงของสหรัฐประจำาไต้หวัน ผู้นำา

ไต้หวันกล่าวระหว่างพิธีว่า การประจำาการฝูงบินขับไล่เอฟ-16 

วีในวันนี้ แสดงถึงพันธสัญญาที่แน่วแน่ในการเป็นหุ้นส่วนกัน

ของไต้หวันและสหรัฐ เชื่อว่าตราบใดท่ีไต้หวันยึดมั่นในคุณค่า

ประชาธิปไตย จะมีอีกหลายชาติอย่างแน่นอนที่เชื่อมั่นใน

คุณค่าเหมือนกับไต้หวัน และจะยืนเคียงข้างเราในแถวหน้า 

เครื่องบินขับไล่เอฟ-16 วี เป็นรุ่นที่ปรับปรุงขีดความสามารถ

ของเครื่องบินขับไล่เอฟ-16 ของไต้หวันที่ประจำาการตั้งแต่ช่วง

ทศวรรษ 1990 โดยติดตั้งระบบเรดาร์ที่ล้ำาสมัย, อาวุธที่ล้ำาหน้า

และระบบนำาทาง และระบบสู้รบอิเล็กทรอนิกใหม่ ไต้หวันอยู่

ระหว่างปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินเอฟ-16 รุ่น

เก่าให้เป็นเอฟ-16 วี ทั้งหมด 141 ลำา และสั่งซื้อเอฟ-16 วี ลำา

ใหม่ 66 ลำา

ฮ่องกงเริ่มกำาจัดประชากรหมูป่า 

ฮ่องกง • เอเอฟพีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กรมเกษตร, ประมง

และการอนุรักษ์ของฮ่องกง (เอเอฟซีดี) เริ่มปฏิบัติการกำาจัด

หมูป่า 7 ตัวเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว 

เอเอฟซีดีประกาศใช้นโยบายใหม่จัดการกับหมูป่า โดยจะจับ

ไปฆ่าถ้าพบหมูป่าปรากฏตัวในพื้นที่เมือง โดย 3 วันก่อนจะใช้

นโยบายนี้ ตำารวจคนหนึ่งโดนหมูป่าชนล้มและกัดที่ขาเป็นแผล

ลึก เจ้าหน้าที่ของเอเอฟซีดีปิดถนนสายหนึ่งในเขตอเบอร์ดีน 

ของฮ่องกงต่อหน้าสื่อมวลชน แล้วนำาเศษขนมปังมาโรยไว้ท่ีพ้ืน

ถนน จากนั้นไม่นานหมูป่ากลุ่มหนึ่งเดินออกมากินขนมปัง เจ้า

หน้าที่ยิงพวกมันด้วยลูกดอกยาสลบ แล้วนำาไปฆ่าด้วยการฉีด

สารพิษ โรนี หว่อง จากกลุ่ม Hong Kong Wild Boar Concern 

พยายามฝ่าแนวกั้นของตำารวจมาช่วยหมูป่าแต่ โดนสกัดไว้               

หว่องบอกว่าเขาเห็นด้วยกับรัฐบาลท่ีว่าประชาชนไม่ควรให้

อาหารสัตว์ป่า แต่เราไม่ควรโยนความผิดให้กับหมูป่าเหล่านี้ 

ด้านสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ฮ่องกงแถลงคัดค้านอย่างยิ่ง

ต่อปฏิบัติการของเอเอฟซีดีครั้งนี้

ม็อบต้านรัฐประหารซูดานโดนยิงดับ 15 ศพ

คาร์ทูม • เอเอฟพีรายงานว่ายังมีการปะทะกันบนท้องถนนใน

กรุงคาร์ทูมของซูดานเมื่อวันพฤหัสบดี หลังจากเจ้าหน้าที่ความ

มั่นคงยิงผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐประหารเสียชีวิต 15 ราย เมื่อวันพุธ 

ส่วนใหญ่เสียชีวิตในเขตทางเหนือของกรุงคาร์ทูม เป็นจำานวน

ผู้เสียชีวิตมากที่สุดนับตั้งแต่การรัฐประหารของนายพลอับเดล 

ฟัตตาห์ อัล บูร์ฮัน เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ในวันพฤหัสบดี ตำารวจ

ยิงแก๊สน้ำาตาสลายการชุมนุมของผู้ประท้วงหลายสิบคนท่ียัง

ปักหลักอยู่ถนนทางเหนือของกรุงคาร์ทูมเมื่อคืนวันพุธ. 

ถาวรที่กรุงเฮกเมื่อปี 2559 

ระบุว่าการอ้างสิทธิ์ตามประวัติ 

ศาสตร์ของจีนไม่มีเหตุผลอ้าง 

อิงตามกฎหมาย แต่จีนไม่ใส่ใจ 

โดยถือว่าสันดอนน้ีเป็นดินแดน

ของจีน

รัฐบาลของประธานาธิบดี 

โรดริโก ดูเตร์เต ที่ต้องการหันเห

การพึ่งพาสหรัฐไปคบหากับจีน

มากขึ้น ไม่อยากเผชิญหน้ากับ

จีนนัก คาร์ โล โนกราเลส โฆษก

สำานักงานของเขากล่าวว่าดูเตร์

เตรับทราบเหตุการณ์นี้แล้ว 

และ “เราจะยังคงยืนยันอำานาจ

อธิปไตย, สิทธิอธิปไตยและเขต

อำานาจศาลของเราต่อไป”.

มะนิลา • รัฐบาลฟิลิปปินส์แสดงความไม่พอใจที่เรือของหน่วย

ป้องกันชายฝั่งของจีนหลายลำาฉีดน้ำาแรงดันสูงขับไล่เรือของ

ฟิลิปปินส์ท่ีนำาเสบียงไปส่งนาวิกโยธิน ท่ีสันดอนในหมู่เกาะสแปรตลี

ในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาทอ้างกรรมสิทธิ์ทับซ้อนเมื่อวันอังคาร 

ด้านจีนอ้างปกป้องอธิปไตย

รายงานของสำานักข่าว

เอเอฟพีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 

พฤศจิกายน 2564 กล่าวว่า ที

โอโดโร ล็อกซิน รัฐมนตรีต่าง

ประเทศของฟิลิปปินส์แถลงว่า 

เขาได้แสดงความไม่พอใจอย่าง

รุนแรง, ประณาม และประท้วง

รัฐบาลจีนต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ระหว่าง

ที่ เรือของฟิลิปปินส์กำาลังเดิน

ทางไปยังสันดอนเซกันด์ โธมัส 

ที่อยู่ในหมู่เกาะสแปรตลี

“โชคดีท่ีไม่มีใครได้รับบาด                                             

เจ็บ แต่เรือของเราต้องยกเลิก

ภารกิจส่งกำาลังบำารุง” ล็อกซิน 

กล่าวในแถลงการณ์ที่เผยแพร่

ทางทวิตเตอร์เมื่อวันพฤหัสบดี 

โดยกล่าวว่าเรือ 3 ลำาของกอง

กำาลังป้องกันชายฝั่ งของจีน

กระทำาการอย่าง “ผิดกฎหมาย” 

เขากล่าวถึงเรือของฟิลิป 

ปินส์ที่ โดนเรือจีนฉีดน้ำาแรงดัน

สูงขับไล่ว่าเป็นเรือ “สาธารณะ” 

ซ่ึงบ่งช้ีว่าเป็นเรือของพลเรือน

ที่ ไ ด้ รับการ คุ้มครองภายใ ต้

สนธิสัญญาป้องกันร่วมกันที่

ฟิลิปปินส์ทำาไว้กับสหรัฐ “จีน

ไม่มีสิทธิ์บังคับใช้กฎหมายทั้งใน

และรอบพื้นที่เหล่านี้” เขากล่าว 

และเตือนว่าจีนต้องระมัดระวัง

และถอยออกไป

ล็อกซินกล่าวว่า สันดอน

ซ่ึงอยู่นอกชายฝั่งเมืองปาลาวัน 

105 ไมล์ทะเล อยู่ภายในเขต

เศรษฐกิจจำาเพาะของฟิลิปปินส์ 

และการที่จีนไม่แสดงความ

ยับยั้งชั่งใจถือเป็นการคุกคาม

ความสัมพันธ์พิ เศษระหว่าง

สองประเทศ ฟิ ลิปปิน ส์ ไม่

จำาเป็นต้องขออนุญาตทำาในส่ิง

ที่ต้องการทำาภายในอาณาเขต

ของเรา

รัฐมนตรีฟิลิปปินส์ผู้น้ีเผย                                      

อีกว่า เขาได้ถ่ายทอดสารด้วย                                               

ถ้อยคำารุนแรงที่สุดถึงเอกอัคร 

ราชทูตจีนประจำากรุงมะนิลา

แล้ว เพื่อแสดง “ความไม่พอใจ

อย่างรุนแรงของเรา, ประณาม 

และประท้วงเหตุการณ์นี้” 

สถานเอกอัครราชทูตจีน

ประจำามะนิลายังไม่แสดงทัศนะ

ต่อเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ที่

กรุงปักกิ่ง จ้าว ลี่เจียน โฆษก

กระทรวงการต่างประเทศ กล่าว                                     

ว่า เรือส่งเสบียง 2 ลำาของฟิลิป 

ปินส์เข้าน่านน้ำาใกล้สันดอนแห่ง

นั้น “โดยไม่ได้รับความยินยอม

จากจีน” และกองกำาลังป้องกัน

ชายฝั่งของจีนปฏิบัติตามกฎ 

หมายเพื่อ “ปกป้องอธิปไตยของ

จีน” 

ความสัมพันธ์ระหว่างจีน

กับฟิลิปปินส์ตึงเครียดขึ้นในปีนี้

หลังจากตรวจพบเรือจีนหลาย

ร้อยลำาที่พืดหินใต้น้ำาวิตซันรีฟ 

ซ่ึงอยู่ในหมู่เกาะสแปรตลีเช่น

กัน 

กองทัพเรือฟิลิปปินส์ต้ัง 

ใจแล่นเรือมาเกยต้ืนที่สันดอน

เซกันด์ โธมัส เพื่อยืนยันการอ้าง                                   

สิทธิ์ของฟิลิปปินส์เหนืออาณา 

เขต หลังจากจีนเข้ายึดครอง

พืดหินใต้น้ำามิสชีฟรีฟเมื่อกลาง

ทศวรรษ 1990 โดยส่งนาวิก

โยธินไปประจำาการบนเรือลำานี้ 

จีนอ้างสิทธิ์ครอบครอง                                               

ทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดโดย                                              

อ้างอิงแผนที่ โบราณที่เรียกว่า                                                    

แผนที่เส้นประ 9 เส้น ซ่ึงคำา                                                 

ตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการ

โซล • นักเรียนเกาหลีใต้มาก                                            

กว่า 500,000 คน สอบเข้ามหา 

วิทยาลัยสุดโหดเมื่อวันพฤหัสบดี

ที่จัดสอบปีละครั้งเพียงวันเดียว 

แย่งที่นั่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำา

ของประเทศ โดยเป็นการสอบ

ภายใต้มาตรการควบคุมการ

ระบาดของโควิด-19

สำานักข่าวเอเอฟพีและ

รอยเตอร์รายงานว่า เกาหลีใต้

จัดสอบเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ที่เรียกว่า คอลเลจ สกอลาสติก                                           

อบิลิตี เทสต์ (ซีเอสเอที) หรือ

ภาษาเกาหลีเรียกว่าการสอบ 

“ซูนึง” เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 18 

พฤศจิกายน ในปีที่แล้วเกาหลีใต้

ต้องเลื่อนสอบซีเอสเอทีเนื่องจาก

การระบาดของโควิด-19 

กระทรวงศึกษาธิการเกา 

หลีใต้เผยว่า ในปีน้ีมีนักเรียนช้ัน

ปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอน

ปลาย, ผู้ท่ีจบการศึกษาแล้ว

และบุคคลอ่ืนเข้าสอบซีเอสเอที

มากกว่า 509,000 คน โดยจัด

สอบเพียงวันเดียว, สอบท้ังหมด 5 

วิชาหลัก ในสนามสอบท้ังประเทศ 

1,251 แห่ง ใช้เวลาสอบท้ังหมด 

9 ช่ัวโมง โดยเร่ิมสอบวิชาแรกใน

เวลา 08.40 น. นักเรียนทุกคนต้อง

สวมหน้ากากอนามัยตลอดการ

สอบ ตามมาตรการควบคุมการ

ระบาดของโควิด-19 

การสอบซีเอสเอทีเป็นการ

สอบของนักเรียนเกาหลีใต้เพื่อ

แข่งขันกันเข้ามหาวิทยาลัยชั้น

นำาของประเทศที่ เป็นเหมือน

กุญแจสู่การยกระดับสถานะทาง

สังคม, มีอาชีพที่เงินเดือนสูง แต่

ก็สร้างความกดดันมหาศาลกับ

นักเรียน ในระบบการศึกษาที่มี

การแข่งขันสูงมากของเกาหลีใต้ 

ที่ โดนกล่าวหาว่ามีส่วนทำาให้วัย

รุ่นเกาหลีใต้เป็นโรคซึมเศร้าและ

มีอัตราฆ่าตัวตายสูง

การสอบซีเอสเอทีในปีนี้

ตรงกันวันที่เกาหลีใต้มีรายงาน

ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในรอบ 24 

ชั่วโมงสูงสุด โดยมีผู้ติดเชื้อราย

ใหม่เกือบ 3,300 ราย 

มีการตรวจวัดอุณหภู มิ

นักเรียนที่สนามสอบ นักเรียน

ที่มีอาการติดเชื้อโควิดจะให้ ไป

สอบในสถานที่แยกจากนักเรียน

คนอื่น 

กระทรวงศึกษาธิการเกา 

หลีใต้เผยว่านักเรียนอย่างน้อย 

173 คนท่ีมีผลตรวจไวรัสโคโรนา

เป็นบวก หรือมีความจำาเป็นต้อง

กักตัว ได้จัดให้นักเรียนเหล่าน้ี

สอบท่ีโรงพยาบาลหรือสนามสอบ

ท่ีแยกออกมา 

ในวันสอบซีเอสเอที ทุก

ภาคส่วนของเกาหลีใต้ให้ความ

ร่วมมืออำานายความสะดวกใน

การสอบ โดยหน่วยงานราชการ, 

ธนาคารและตลาดหลักทรัพย์เปิด

ช้ากว่าปกติ 1 ช่ัวโมง เพื่อช่วยลด

การจราจร, ระงับเท่ียวบินข้ึน-ลง

สนามบินท่ัวประเทศช่วง 35 นาที

ท่ีมีการสอบฟังภาษาอังกฤษ และ

ให้เครื่องบินทุกลำารักษาเพดานบิน

ไว้มากกว่า 3,000 เมตร. 

นร.เกาหลีใต้กว่า5แสนสอบเข้ามหา’ลัย

ให้กำาลังใจ • 

แม่ชาวเกาหลีใต้

กอดให้กำาลัง

ใจลูกสาวที่

กำาลังเข้าสอบ                   

ซีเอสเอที หรือ

การสอบเข้า

มหาวิทยาลัย

ของเกาหลีใต้ ที่

สนามสอบแห่ง

หนึ่งในกรุงโซล 

เมื่อวันที่ 18 

พฤศจิกายน. 



15กีฬา

เทนนิสโลกไฟเขียว‘ประเทศไทย’

จัด8ศึกรับปีใหม่2565ท่ีเชียงราย

ศรีสะเกษจัดปันจักสีลัตชิงแชมป์ ปท. 2 รายการ

ศรีสะเกษ • ผู้ช่วยศาสตราจารย์จงรัก เขี้ยวแก้ว เลขาธิการ

สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย และนายนักรบ ทองแดง                                                                              

ประธานพัฒนาฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย 

ได้เดินทางเข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สิบเอกสุทัศน์ สีแก้วเขียว 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำาวิทยาเขตศรี 

สะเกษ เพื่อเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขัน

กีฬาปันจักสีลัตชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และปันจักสีลัตเยาวชน                                                                           

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ท่ีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยา 

เขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงการจัดการแข่งขันกีฬาปันจักสีลัต

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้า

ลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลย

ราชกุมาร ประจำาปี พ.ศ.2564 วันที่ 15-22 ธค.2564 และกีฬา

ปันจักสีลัตเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ประจำาปี                                                                             

พ.ศ.2564 วันที่ 23-30 ธ.ค.64 ที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

วิทยาเขตศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ โดยนายนักรบ ทองแดง 

ประธานพัฒนาฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาปันจักสีลัต เปิดเผยว่า 

สำาหรับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ ทางสมาคมกีฬาปันจักสีลัตร่วม

กับจังหวัดศรีสะเกษ และ มกช.ศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการ

แข่งขัน โดยสมาคมจะดำาเนินการจัดการแข่งขันแบบระบบปิด ไม่มี

ผู้ชมในสนาม พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของ 

ศบค.อย่างเคร่งครัด 

‘ปาล์มมี่-ปูน’ โชว์ฟอร์มมือเต็งลิ่วตัดเชือกเจไฟว์

เมืองทอง • การแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ เกรด 5 รายการ “ไอทีเอฟ เวิลด์ จูเนียร์ 

เจไฟว์ 2021” ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี 

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.2564 ในประเภทหญิงเดี่ยว รอบก่อนรองชนะ

เลิศ “ปาล์มมี่” วิจิตราภรณ์ วิมุกตานนท์ นักเทนนิสไทยวัย 16 ปี 

มืออันดับ 432 เยาวชนโลก และเป็นมือวางอันดับ 2 ของรายการ 

พบกับ เมลิสสา เซ นักหวดสาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน วัย 17 ปี 

มืออันดับ 1,075 เยาวชนโลก และมือวางอันดับ 8 ของรายการ 

ปรากฏว่าสู้กันสนุก และเป็นวิจิตราภรณ์ที่เน้นทำาคะแนนโจมตี

จากท้ายคอร์ต เอาชนะไป 2-0 เซต 6-3, 7-6 (7) วิจิตราภรณ์ผ่าน

เข้ารอบรองชนะเลิศ พบ “ไนซ์” ตปณีย์ บุญวัฒน์ มือวาง 4 ที่ชนะ 

พิมพ์มาดา ทองคำา มือวางอันดับ 6 ของรายการ 2-0 เซต 7-6 (6), 

6-3 ด้าน “ปูน” ปูนทอง โกมลพิสุทธิ์ นักหวดหนุ่มวัย 16 ปี มือ

อันดับ 691 เยาวชนโลก และมือวางอันดับ 3 ของรายการ ก็ผ่าน

เข้ารอบในประเภทชายเดี่ยวได้ไม่ยาก หลังจากในรอบก่อนรอง

ชนะเลิศ เอาชนะ วงศ์วรัณ วงศ์เจริญ ดาวรุ่งวัย 15 ปี 2-0 เซต 

6-0, 6-2 ปูนทองผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบกับ ทาคูมิ วาตานา

เบะ นักหวดหนุ่มญี่ปุ่น วัย 16 ปี มืออันดับ 468 เยาวชนโลก และ

มือวาง 2 ของรายการ ที่เอาชนะ รชตะ ธรรมเจริญสถิต มือวาง 5 

ของรายการ 2-0 เซต 7-6 (5), 6-0

พีพีทีวีถ่ายสด ‘สิงห์บลู’ บุกรัง ‘จิ้งจอก’ เสาร์นี้

กรุงเทพฯ • พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 คืนความมันส์กลับสู่หน้าจอ

ด้วยการถ่ายทอดสดศึกบิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีก เลสเตอร์ ซิตี พบ เชล

ซี วันเสาร์ที่ 20 พ.ย.นี้ เวลา 19.30 น. โดย “สิงโตน้ำาเงินคราม” 

เชลซี จ่าฝูงฟอร์มแกร่ง หนึ่งในเต็งแชมป์ฤดูกาลนี้ ต้องยกพลบุก

ไปเยือนรัง “จิ้งจอกสยาม” เลสเตอร์ ซิตี ที่กำาลังต้องการจุดเปลี่ยน

เพื่อเรียกฟอร์มเก่งกลับมา โดยฝั่งเชลซีตั้งแต่การมาของ โธมัส ทู

เคิล ก็โชว์ฟอร์มแจ่มต่อเนื่อง และรักษามาตรฐานได้คงเส้นคงวา 

แม้จะดวงกุดจนทำาแต้มหล่นในการเสมอกับเบิร์นลีย์ ไปก่อนเบรก

ทีมชาติ แต่ก็ยังตุนคะแนนไว้มากพอที่จะทำาให้ตัวเองได้ยึดจ่าฝูง

ต่อไป โดยผลงานหลังผ่าน 11 เกมแรก พวกเขาชนะ 8 เสมอ 2 

และแพ้เพียงแค่แมตช์เดียว มี 26 คะแนน นำาแมนฯ ซิตี และ

เวสต์แฮมอยู่ 3 คะแนน ส่วนเจ้าบ้านเลสเตอร์ ของเบรนแดน               

ร็อดเจอร์ส ฤดูกาลนี้ฟอร์มไม่คงที่ 2 เกมหลังสุดยังคงหาชัยชนะ

ไม่ได้ เกมล่าสุดที่เล่นในถิ่น “คิงเพาเวอร์สเตเดียม” ยังเป็นการ

เสียท่าให้กับอาร์เซนอล ผู้มาเยือนถึง 0-2 โดยล่าสุดพวกเค้ารั้งอยู่

อันดับที่ 12 ของตาราง จากการชนะ 4 เสมอ 3 และแพ้ไปแล้วถึง 

4 เกม ชัยชนะจากศึกบิ๊กแมตช์สุดโหดครั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่พวกเขา

โหยหา เพราะอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำาคัญในการกู้ความมั่นใจกลับมา

สู่ทัพจิ้งจอกอีกครั้งก็เป็นได้ ผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไร 

เชลซีจะยังคงแกร่ง หรือเลสเตอร์จะสมหวัง ต้องลุ้นกัน. 

แข้งเทพกำ�ลังคึก/เมืองทองขอมีแต้ม

ออกตัวดี • สิรภพ ยะปาละ นักกอล์ฟสมัครเล่นวัย 16 ปี ลงเล่นออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ สตาร์ทวันแรก 4 อันเดอร์พาร์ 67 ขึ้นนำาร่วมกับ 3 

นักกอล์ฟอาชีพ ในรายการสิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ สนามแม่โจ้ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่

สาวสเปนอดีตมือ1โลก

มูกูรูซาซิวแชมป์ปิดฤดู

ดับเบิลยูทีเอที่เม็กซิโก

เม็กซิโก • การ์บิเน มูกูรูซา อดีต

นักเทนนิสสาวหมายเลข 1 ของ

โลกเอาชนะ เอเน็ตต์ คอนตาเวต 

6-3, 7-5 ในแมตช์ชิงชนะเลิศ

กลายเป็นนักเทนนิสจากสเปนคน

แรกในประวัติศาสตร์ที่ชนะแมตช์

ปิดฤดูกาล ดับเบิลยูทีเอ ไฟนัลส์ 

ในกัวดาลาจารา ประเทศเม็กซิโก 

เมื่อวันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา

การ์บิเน มูกูรูซา เจ้าของ

แชมป์เฟรนช์ โอเพ่น 2016 และ

วิมเบิลดัน 2017 จบฤดูกาล 2021 

ของเธอด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมอีก

ครั้ง พร้อมกับคว้าแชมป์ที่ 3 ของ

ปีต่อจากชัยชนะที่ดูไบและชิคาโก 

หลังจากหลุดท็อปเทนของโลกไป 

3 ปี

นักเทนนิสวัย 28 ปี จาก

สเปน ซึ่งจะจบฤดูกาลด้วยการ

เป็นนักเทนนิสหมายเลข 3 ของ

โลก กล่าวว่า “ฉันมีความสุขที่

สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ว่ายัง

สามารถเล่นในระดับสุดยอดได้                                     

ยังเล่นในระดับมาสเตอร์ได้เหมือน

ที่เราชอบพูดกันในภาษาสเปน นั่น                                                   

ส่งให้ฉันอยู่ ในตำาแหน่งที่ดีมาก

สำาหรับการแข่งขันในปีหน้า อันดับ

โลกที่ดี ฉันจะพูดอะไรได้มากกว่า

นี้อีก แน่นอนมันเป็นพลังงานที่

ยอดเยี่ยม เหมือนกับสิ่งตอบแทน

ที่เหนื่อยกันมาตลอดทั้งปี”  

“ทีมงานและตัวฉันเอง

ทำางานกันอย่างหนักมาก แต่นี่คือ

สิ่งตอบแทน ซึ่งนั่นแสดให้เห็นว่า

สิ่งที่พวกเราทำานั้นมาถูกทางแล้ว” 

มูกูรูซากล่าวพร้อมทั้งบอกด้วย

ว่าดีใจมากที่มาชนะในเม็กซิโก 

“นี่เป็นรายการที่ใหญ่มาก เป็น

มาสเตอร์สในลาตินอเมริกา ที่นี่

เม็กซิโก ฉันคิดว่านั่นสมบูรณ์แบบ

มาก”

ก่อนหน้านี้มีเพียง อราน

ซา ซานเชซ วิคาริโอ เป็นนัก

เทนนิสสเปนเพียงคนเดียวที่เคย

เข้าถึงแมตช์ชิงชนะเลิศดับเบิล

ยูทีเอ ไฟนัลส์ ซึ่งครั้งนั้น ซาน

เชซ วิคาริโอ แพ้ สเตฟฟี กราฟ 

ยอดนักเทนนิสจากเยอรมนี ใน

การแข่งขันเมื่อปี 1993 ที่เมดิสัน              

สแควร์ การ์เดน ในนิวยอร์ก

การแข่งขันแมตช์ปิดฤดู                                             

กาลดับเบิลยูทีเอรายการนี้ย้าย                                                 

จากเสินเจิ้น สาธารณรัฐประชา 

ชนจีน มาจัดการแข่งขันที่กัวดา

ลาจารา เนื่องจากการแพร่ระบาด

ของโควิด-19 และมูกูรูซาที่คว้า

แชมป์ที่มอนเตอเรย์ 2 สมัยซ้อน 

ในปี 2018 และ 2019 นับเป็น

หนึ่งในขวัญใจของแฟนชาวเม็ก

ซิกัน “แน่นอนที่สุดว่าฉันมีแฟน

เทนนิสติดตามค่อนข้างมากใน

เม็กซิโก”  มูกูรูซากล่าว “ฉันจึง

ใช้สิ่งนั้นให้เป็นประโยชน์ให้มาก

ที่สุดในการแข่งขันสัปดาห์นี้”

หลังจากได้เซตแรกมาก่อน                                                     

ในเซต 2 มูกูรูซาโดนเบรกเกม

เสิร์ฟและอยู่ในสถานการณ์ที่ล่อ                                              

แหลม แต่ปรากฏว่าเธอคว้าชัยชนะ 

4 เกมรวด เอาชนะคอนตาเวต

คว้าแชมป์ที่ 10 ในอาชีพไปครอง

นับเป็นแมตช์ที่ 2 ที่มูกูรู

ซาชนะคอนตาเวตในการแข่งขัน

รายการนี้ โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่                                            

ผ่านมาซึ่งเป็นรอบแบ่งกลุ่มนั้น 

สาวจากสเปนเป็นคนที่หยุดสถิติ

ชนะติดต่อกัน 12 แมตช์ ในดับ 

เบิลยูทีเอสของสาวจากเอสโตเนีย

สำาเร็จ.

กรุงเทพฯ • “บิ๊กสุชัย” นายสุ

ชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายกสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผย

ว่า ตนได้รับรายงานจาก นายไทย

ทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสฯ ว่า สหพันธ์

เทนนิสนานาชาติ (ไอทีเอฟ) ได้

ส่งอีเมลแจ้งว่าไอทีเอฟได้อนุมัติ

ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการ

แข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ 

เก็บคะแนนสะสมอันดับโลก ไอที

เอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ ในช่วงต้น

ปี ค.ศ.2022 หรือปีหน้า รวมถึง 8 

รายการด้วยกัน

นายสุชัยกล่าวต่อว่า จาก

โปรแกรมการแข่งขันที่ ไอทีเอฟ 

อนุมัตินั้น ไทยนับเป็นประเทศ

แรกในทวีปเอเชียที่ ได้จัดการแข่ง                           

ขันเทนนิสอาชีพในปี 2022 ตั้งแต่

ต้นฤดูกาล โดยจัดตั้งแต่วันที่ 3 

มกราคม 2565 ต่อเนื่องจนถึง

วันที่ 30 มกราคม 2565 รวม 4 

สัปดาห์ แบ่งเป็น การแข่งขัน

เทนนิสอาชีพชาย จำานวน 4 

รายการ และเทนนิสอาชีพหญิง 

จำานวน 4 รายการ ซึ่งสมาคม

กีฬาลอนเทนนิสจะจัดการแข่งขัน

ชายและหญิงควบคู่กันไป ณ 

สนามเทนนิส องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีราย

ละเอียดดังนี้

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 3-9 

มกราคม 2565 ประเดิมด้วย 2 

รายการ คือ เทนนิสอาชีพชาย ชิง

เงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์

สหรัฐ (ประมาณ 495,000 บาท) 

และเทนนิสอาชีพหญิง ชิงเงิน

รางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

(ประมาณ 825,000 บาท), สัปดาห์

ที่ 2 วันที่ 10-16 มกราคม จัด 2 

รายการ เทนนิสอาชีพชาย ชิงเงิน

รางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

และเทนนิสอาชีพหญิง ชิงเงิน

รางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ

จากนั้นสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 

17-23 มกราคม จัดอีก 2 รายการ 

เทนนิสอาชีพชาย ชิงเงินรางวัล

รวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ

เทนนิสอาชีพหญิง ชิงเงินรางวัล

รวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ

สัปดาห์สุดท้าย วันที่ 24-30 

มกราคม ส่งท้าย 2 รายการด้วย 

เทนนิสอาชีพชาย ชิงเงินรางวัล

รวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ และ

เทนนิสอาชีพหญิง ชิงเงินรางวัล

รวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ

“เรื่องน้ีเป็นข่าวดีมาก เพราะ

ด้วยสถานการณ์ โควิด-19 ที่ผ่าน                                         

มา ทำาให้ไม่สามารถจัดการแข่ง 

ขันเทนนิสอาชีพนานาชาติได้ ซึ่ง

จัดครั้งสุดท้ายคือเมื่อต้นเดือน

กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และหลังจาก

ภาครัฐได้ผ่อนคลายให้จัดการแข่ง 

ขันได้ โดยไม่มีผู้ชม ทางสมาคม

ได้ประสานงานกับทางสหพันธ์

เทนนิสนานาชาติมาโดยตลอดเพื่อ                                          

จะจัดการแข่งขันข้ึนให้ได้เร็วท่ีสุด                                             

จนได้รับการอนุมัติให้จัดการแข่ง                                                    

ขันขึ้นในครั้งนี้ ฉะนั้นจึงถือเป็น                                                 

การได้กลับมาจัดในรอบ 10 เดือน”

นายสุชัยกล่าวในช่วงท้าย

ว่า นอกจาก 8 รายการที่ได้รับ

การอนุมัติครั้งนี้ สมาคมกีฬาลอน 

เทนนิสยังมีแผนที่จะเสนอตัวเป็น

เจ้าภาพจัดการแข่งขันเทนนิส

อาชีพอีกหลายรายการ เพราะ

การจัดการแข่งขันในบ้านจะช่วย

นักกีฬาไทยได้มาก โดยเฉพาะค่า

ใช้จ่ายที่ ไม่ต้องเสียเป็นจำานวน

มาก เมื่อเทียบกับการเดินทางไป

แข่งขันที่ต่างประเทศ นอกจาก

นี้ยังช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ได้มีรายได้ และเชื่อว่าการไปจัด

ที่จังหวัดเชียงรายจะช่วยกระตุ้น

เรื่องเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย.

‘สิรภพ’ควง3โปรรั้งฝูงสวิงเชียงใหม่
เชียงใหม่ • สิรภพ ยะปาละ นัก

กอล์ฟสมัครเล่นวัย 16 ปี จาก

เชียงใหม่ เก็บ 5 เบอร์ดี้ก่อนจบ

รอบแรก 4 อันเดอร์พาร์ 67 รั้งฝูง

ร่วมรอบแรกกับ กัมลาศ นาเมือง

รักษ์, วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ และ

เด่นวิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ ใน

การแข่งขันกอล์ฟอาชีพออลไทย

แลนด์กอล์ฟทัวร์ รายการสิงห์ 

เชียงใหม่ โอเพ่น ชิงเงินรางวัล

รวม 3 ล้านบาท ณ สนามแม่โจ้ 

รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะ 6,582 

หลา พาร์ 71 จ.เชียงใหม่

ออล ไทยแลนด์ กอล์ฟ 

ทัวร์ 2021 จัดแข่งขันภายใต้                                          

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) จากการสนับ                                                 

สนุนโดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอ 

เรชั่น จำากัด, กองทุนพัฒนาการ

กีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประ 

เทศไทย รวมถึงสปอนเซอร์ของ 

ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ร่วม

กันจัดแข่งขันชิงเงินรางวัลรวม 

3 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 18-21 

พฤศจิกายน 2564 ณ สนามแม่

โจ้ รีสอร์ท แอนด์ สปา ระยะ 

6,582 หลา พาร์ 71 จ.เชียงใหม่ 

ผู้ชนะจะรับเงินรางวัลไปครอง 

450,000 บาท และอันดับโลก 5 

คะแนน

การแข่งขันรอบแรกเมื่อ

วันที่ 18 พ.ย.ที่ผ่านมา สิรภพ 

ยะปาละ นักกอล์ฟสมัครเล่นเจ้า

ถิ่นวัย 16 ปี โชว์ผลงานได้อย่าง

ยอดเยี่ยมด้วยการเก็บเข้ามา 5 

เบอร์ดี้ ก่อนจบรอบแรกขึ้นรั้ง

จ่าฝูงร่วมกับนักกอล์ฟอาชีพชั้น

นำาอย่าง กัมลาส นาเมืองรักษ์, 

วิสุทธิ์ อรรจนาวัฒน์ และเด่น

วิทย์ เดวิด บริบูรณ์ทรัพย์ ด้วย

สกอร์ 4 อันเดอร์พาร์ 67

กัมลาศ นาเมืองรักษ์ นัก

กอล์ฟวัย 29 ปี จากกรุงเทพฯ 

เจ้าของแชมป์สิงห์ คลาสสิก เมื่อ

ปี 2018 ที่รอยัลฮิลล์ส กอล์ฟ 

รีสอร์ท แอนด์ สปา นครนายก 

ทำาท่าจะขึ้นนำาเดี่ยวในวันแรก

หลังเก็บเข้ามา 6 เบอร์ดี้ ทว่าไป

พลาดเสียโบกี้ที่สองของวันที่หลุม 

18 เช่นเดียวกับ วิสุทธิ์ อรรจนา

วัฒน์ นักกอล์ฟวัย 40 ปี เจ้าของ

แชมป์รายการระดับอาชีพ 3 ราย 

การ ก็ไปพลาดออกดับเบิลโบกี้ที่

หลุม 18 ขณะที่ เด่นวิทย์ เดวิด 

บริบูรณ์ทรัพย์ อดีตทีมชาติวัย 

17 ปี จากชลบุรี ประเดิมวันแรก 

1 อีเกิล 4 เบอร์ดี้ 2 โบกี้

ทางด้าน ธนกร ทิพยจันทร์ 

จบรอบแรกเข้ามา 3 อันเดอร์พาร์ 

68 ตามหลังกลุ่มผู้นำาเพียงสโตรก

เดียว โดยมี 4 นักกอล์ฟ ประกอบ

ด้วย พิสิฐชัย ทิพย์พงษ์, ชนะโชค 

เดชภิรัตนมงคล, ฉ่างไท้ สุดโสม, 

กุลกิตติ์ สิทธิ์ประเสริฐ และกร

วิชญ์ อินมี จบรอบแรกเข้ามา

คนละ 2 อันเดอร์พาร์ 69 ตาม

หลังผู้นำาเพียง 2 แต้มเท่านั้น.

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 

2564 เวลา 13.00 น. บริษัท ไทย

ลีก จำากัด ร่วมกับ บริษัท โตโย

ต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำากัด 

จัดงานแถลงข่าวออนไลน์ ความ

พร้อมการแข่งขันรีโว่ ไทยลีก 

ฤดูกาล 2021/22 นัดที่ 14 คู่ทรู 

แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ เมืองทอง 

ยูไนเต็ด อาทิตย์ที่ 21 พ.ย.นี้ เวลา 

19.00 น. ที่ทรู สเตเดี้ยม ถ่ายทอด

สดทาง AIS PLAY

‘โค้ชแบน’ ธชตวัน ศรีปาน                

หัวหน้าผู้ฝึกสอน ทรู แบงค็อก 

ยูไนเต็ด กล่าวว่า “เรื่องความ

มั่นใจของเรา เรามีความต่อเนื่อง

ในการเก็บผลการแข่งขัน สภาพ

จิตใจและความเชื่อมั่นของนักเตะ

เราค่อนข้างสูง ส่วนสภาพร่างกาย

ก็ไม่มีใครเจ็บ และไม่มีใครติดโทษ

แบน ทุกคนพร้อมจะลงสนามใน

เกมกับเมืองทองครับ”

“เมืองทองในยุคนี้ต่างจาก                                                    

ที่ผมเคยทำางานด้วย พวกเขากระ 

หายในการเล่น มีแพสชั่นสูง เล่น

เกมรุกได้รวดเร็ว มีการเปลี่ยน

จังหวะเกมเร็วที่ทำาได้ดี แต่เราก็                                               

เตรียมการป้องกันมา และเรา

พยายามที่จะเล่นในรูปแบบของ

เขาทราย แกแล็คซี่ อดีตแชมป์โลกคนดังและนัก

แสดง เปิดมวยไทยยิมของตนเอง โดยเริ่มเปิดให้บริการ 

1 ธ.ค.นี้ โปรโมชั่นพิเศษ 3,000 บาท เรียนไม่จำากัดเป็น

เวลา 1 เดือน ผู้ใหญ่ลงเรียน 1 คน ให้เด็กเรียนฟรี 1 

คน ส่วนพิธีเปิดอย่างเป็นทางการวันที่ 4 ธ.ค.2564 เวลา 

10.00 น. พิธีการทางศาสนา นิมนต์ พระครูเกษมจันทวิมล 

(อ.แดง วัดป้อมรามัญ) เวลา 11.00 น. เขาทรายลงนวม

โชว์กับ “เท่ห์” อุเทน พรหมมินทร์ ศิลปินนักร้อง งาน

นี้ “แชแม้” นิวัฒน์ เหล่าสุวรรณวัฒน์ อดีตโปรโมเตอร์

คู่บารมีสนับสนุนก๋วยเตี๋ยวตรอกโรงหมูแจกฟรี 100 ชาม 

อยากเก่งแบบ “เขาทราย” โทร. 06-3629-8562 สถาน

ที่ยิมมวยอยู่ชั้น 3 ของตึกคลินิกทันตกรรมรัชดา เดินทาง

โดยรถไฟฟ้า MRT จะอยู่ใกล้กับสถานีลาดพร้าว หากเดิน

ทางโดยรถส่วนตัวก็จอดรถหน้าคลินิกได้เลย..••..สนาม

ช้างฯ จ.บุรีรัมย์ ประกาศคิวการแข่งขันรถจักรยานยนต์

ทางเรียบชิงแชมป์ประเทศไทย ‘OR BRIC Superbike 

2021’ สนามที่ 4 ดวลความเร็ววันที่ 9-12 ธันวาคม 

2564 ทั้งนี้ จะมีการแข่งขันทั้งสิ้น 2 เรซ งานนี้เปิดให้

แฟนความเร็วเข้าชมและเชียร์ วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-

12 ธันวาคม 2564 (2 เรซ) บัตรเข้าชมที่นั่ง Grandstand 

ราคา 100 บาท/ 1 วัน ซื้อได้ที่จุดจำาหน่ายบัตรหน้าทางขึ้น 

Grandstand (จำาหน่ายบัตรวันเสาร์-อาทิตย์เท่านั้น)..••..

ทรู ผู้นำาเบอร์ 1 การถ่ายทอดสดกีฬาระดับโลกในเมือง

ไทย ตอกย้ำาความเป็น “คิง ออฟ สปอร์ตส์” จัดเต็มความ

มัน ศึกคนชนคน อเมริกันฟุตบอล เอ็นเอฟแอล (NFL) 

สัปดาห์ที่ 11 รวมทั้งสิ้น 7 คู่ วันที่ 19-23 พฤศจิกายน 

2564 ที่ทรูไอดี พลาดไม่ได้กับเกมบิ๊กแมตช์คู่เดือดที่จ่อ

เข้าเพลย์ออฟระหว่าง ดัลลัส คาวบอยส์ บุกถิ่น แคนซัส 

ซิตี ชีฟส์ เช้าวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 

เรา นอกจากนี้เรายังพยายาม

รัดกุมในการเจอกับเขา เมืองทอง

ชุดนี้เล่นฟุตบอลได้สนุก เราต้อง

ไม่ประมาทครับ”

“เกมรุกของเราก็มีการปรับ

แท็กติกอยู่ตลอดทุกเกม ตามแต่คู่

ต่อสู้ที่เจอ จะเห็นได้ว่าแนวรุกของ

เรามีการเปลี่ยนเรื่องของการยืน

ตำาแหน่ง หรือเรื่องของระบบต่างๆ 

ให้เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์

ครับ มันยังไม่ลงล็อกไปทั้งหมดครับ 

กองหน้าตัวเป้าอย่างคาร์เตอร์เอง

ก็ยังต้องขาดความมั่นใจในการเล่น 

เขายังต้องปรับอีกพอสมควร เราก็                                                

ยังต้องแก้ไปเรื่อยๆ ในแต่ละเกมครับ”

“เกมนี้จะเป็นอีกเกมที่น่า

ติดตาม ผมเชื่อว่าเกมนี้จะสนุก ก็

อยากให้แฟนบอลทั้ง 2 ทีมเข้ามา

เชียร์ที่สนาม ก็เชื่อว่านี่จะเป็นเกม

ที่สนุก และเราจะพยายามคว้า 3 

คะแนน เพื่อให้อยู่ในตำาแหน่งจ่า

ฝูงต่อไปได้ครับ”

ส่วน ชัยกร ชมชื่น ผู้ช่วยผู้

ฝึกสอน เมืองทอง ยูไนเต็ด กล่าว

ว่า “เกมนี้เราต้องเช็กความฟิต

ของโรชาครับ ที่บาดเจ็บในเกม

กับเชียงใหม่ ส่วนคนที่เหลือก็น่า

จะพร้อมในเกมนี้ ส่วนเรื่องกำาลัง

ใจ 2 นัดที่ผ่านมาเราเก็บคลีนชีต

ได้ และเราไม่แพ้ใครใน 3 นัดที่

ผ่านมา เราก็พยายามต่อยอดเรื่อง

ความมั่นใจ นักเตะในทีมเข้าใจกัน

มากขึ้น มีทีมเวิร์กที่ดีมากขึ้น”

“เรื่องโอกาสติดท็อปทรี เรา

ก็พยายามดูไปเกมต่อเกมครับ เป้า

หมายของเราคือการลงเล่นเพื่อ

คว้าชัยชนะ หากเราทำาได้ ตาราง

คะแนนก็จะบอกเราเองว่าเราอยู่

ในอันดับไหนของไทยลีกครับ”

“มาริโอมักจะบอกลูกทีม

ว่าสถิติคือสิ่งที่ผ่านมาแล้ว ตอนนี้

พวกเขาอยู่ในช่วงที่ดีมากๆ เรามี

เป้าหมายในการไปเยือนเกมนี้เป้า

หมายใหญ่คือการคว้า 3 คะแนน

ครับ แต่การได้คะแนนเดียวก็ถือ 

ว่าน่าพอใจครับ”

“เรายังมีปัญหาในเกมเยือน

อยู่ แต่หากดูดีๆ เราออกไปเยือน

ทีมใหญ่ทั้งนั้น บุรีรัมย์, การท่าเรือ, 

บีจี นี่ก็เป็นอีกเกมเยือนที่ยาก แต่

มาริโอก็พยายามพาทีมลงสนาม

ด้วยการคว้า 3 คะแนนทุกนัด 

แต่หากไม่ชนะ เราก็หวังจะเอา

คะแนนกลับมาให้ได้ครับ”

โปรแกรมรีโว่ ไทยลีก 2021/                       

22 สัปดาห์ที่ 14 มีดังนี้ วันเสาร์

ที่ 20 พ.ย.2564 เวลา 17.30 น. 

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ ขอนแก่น 

ยูไนเต็ด ถ่ายทอดสดทาง AIS PLAY 

/18.00 น. สมุทรปราการ ซิตี้ พบ 

สุพรรณบุรี เอฟซี (ททบ.5 และ 

AIS PLAY)/ 18.00 น. นครราชสีมา                                                      

มาสด้า เอฟซี พบ ชลบุรี เอฟซี                                                 

(GMM 25 และ AIS PLAY)/ 

19.00 น. การท่าเรือ เอฟซี พบ บีจี                                           

ปทุม ยูไนเต็ด (AIS PLAY), วันอา 

ทิตย์ที่ 21 พ.ย.2564 เวลา 18.00 น.                                                

เชียงใหม่ ยูไนเต็ด พบ ลีโอ เชียง 

ราย ยูไนเต็ด (GMM 25 และ AIS 

PLAY)/ 18.00 น. พีที ประจวบ เอฟ

ซี พบ โปลิศ เทโร เอฟซี (ททบ.5 

และ AIS PLAY)/ 18.30 น. ราชบุรี 

มิตรผล เอฟซี พบ หนองบัว พิชญ 

เอฟซี (PPTV HD 36 AIS PLAY)/ 

19.00 น. ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด พบ 

เมืองทอง ยูไนเต็ด (AIS PLAY).

หัวหมาก • ‘โค้ชแบน’ กุนซือ ‘แข้งเทพ’ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด จ่าฝูง 

คุยลูกทีมกำาลังมั่นใจจากชัยชนะต่อเนื่อง นักเตะสมบูรณ์ครบ พร้อมชม 

“กิเลน” คู่แข่ง กำาลังกระหายชัยชนะห้ามประมาทเด็ดขาด ขณะที่ “ชัย

กร” ผู้ช่วยกุนซือกิเลน เผยนักเตะกำาลังใจดีหลังไม่แพ้ใครมา 3 นัด เป้า

หมายการออกไปเยือนคือมีแต้มกลับมา ผู้เล่นรอเช็กอาการโรชา

04.25 น. ช่องทรูสปอร์ต เอชดี (666) และอีกคู่ปิดท้าย

สัปดาห์ในเกมมันเดย์ ไนต์ที่ตรงกับเมืองไทยเช้าวันอังคาร

ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ระหว่าง แทมปา เบย์ บักคา

เนียร์ส เปิดบ้านรับการมาเยือนของ นิวยอร์ก ไจแอนท์ส 

เวลา 08.15 น. ช่องทรูสปอร์ต เอชดี (666)/เอ็นเอฟแอล 

เน็ตเวิร์ก (672) แฟนตัวจริงอเมริกันเกมอย่าพลาด..••..

แฟนลูกหนังชาวไทยเตรียมใจให้พร้อม แล้วร่วมลุ้นติด

ขอบจอในรายการ “Eredivisie Dutch League 2020-

2021” หรือ “ดัชต์ลีก” ลีกเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นลีก

ฟุตบอลที่ได้รับความนิยมอันดับท็อป 10 ของทวีปยุโรป 

ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.00 น. ติดตามได้

ทางบริการ 3BB GIGATV จัดเสิร์ฟให้ชมถึงบ้าน สุดยอด

ช่องกีฬาแอ็กชันจากทั่วโลก ที่ช่องกีฬา 3BB SPORTS 

ONE หมายเลข 401 ผ่านบริการ 3BB GIGATV ที่นี่ที่

เดียว หรือสอบถาม โทร.1530..••..ฉลองครบรอบ 7 ปี 

บี ไฮฟ ไลฟ์สไตล์ มอลล์ เมืองทองธานี มอบสิทธิพิเศษให้

ลูกค้าสะสมแต้มแลกรับของสมนาคุณ พร้อมจัดกิจกรรม 

PET | PLANT | GARDEN เอาใจผู้ชื่นชอบสินค้าเพื่อสัตว์

เลี้ยง บ้านและสวน เลือกชมและช็อปปิ้งกว่า 70 บูธ งาน

มีถึงวันที่ 21 พฤศจิกายนศกนี้

นายเหรียญ

Coins13@hotmail.com

วิ่งเทรล • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งเทรล 

Thailand By UTMB 2021 โดยมี นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายโชติ 

ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย, ผู้แทน UTMBI, 

ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลง ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬา

แห่งประเทศไทย (กกท.) หัวหมาก วันที่ 18 พ.ย.2564 โดยจะแข่งบนดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ 9-12 ธันวาคมนี้
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ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

16

ชี้ชอง

เพ�อการป ิรูปประเทศไทย (มปท ) กลาววา ถา

รังเกียจและบอกวาสมาชิกวุฒิสภามาจากการ

แตงตั้งของ คสช  อดใจรออีกนิด เม�อหมดเวลา

ตามบทเฉพาะกาล วุฒิสภาชุดใหม ก็ตองมา

จากกระบวนการเลือกตั้งของบรรดาผูประกอบ

อาชีพในสาขาตาง   

“ผมชอบ เพราะวาเราจะไดมีคน 2 กลุม 

กลุมหนึ่งคือ ส ส ท่ีมาจากประชาชนทั่วไป

เลือกมา อีกกลุมคือ ส ว  ซึ่งไมมีสภาพเปน

นักการเมืองอาชีพ รัฐธรรมนูญบอกวาเปนได

สมัยเดียว เปนอีกไมได แถมมีกําแพงกันไมให

มีความใกลชิดกับพรรคการเมืองหรือนักการ

เมือง ไมตองการใหมีสภาผัวเมียแบบในอดีต”

นายสุเทพกลาววา ฝายผูเสนอใหแกไข

รัฐธรรมนูญเขารังเกียจวาแบบนี้ เปนการ

ผูกขาดการสืบทอดอํานาจของ คสช  ตนไมได

มองอยางนั้น ตองมองวา คสช จบไปแลวตั้งแต

วันที่มีการเลือกตั้งทั่วไป และไดรัฐบาลใหมคือ

รัฐบาลปจจุบันอยางนี้ ไมสามารถจะกลาวอาง

ไดวาเปนการสืบทอดอํานาจของ คสช  เพราะ

นี่เปนรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง 

“ผมอยากเรียกรองวาอยาไปรังเกียจเลย

วารัฐธรรมนูญมีที่มาที่ไปอยางไร ใคร เปนคน

ราง ใครเปนคนแตงตั้งคนราง ไปสนใจในเร�อง

เนื้อหาดีกวา เหมือนที่ทานเติ้ง เส่ียวผิง เคย

กลาวไววา แมวสีอะไรก็ได ขอใหจับหนูไดก็

เปนพอ” นายสุเทพกลาว

นพ วรงค เดชกิจวิกรม หัวหนาพรรค

ไทยภักดี กลาววา มาคิดดูแลว แสดงวา 

ไอติมไมไดปรึกษาหารือกับญาติเลย ชวงที่ไวรัส

ทักษิณเรืองอํานาจ ใชอํานาจเผด็จการสภา ใช

เสียงขางมากบังคับออกก หมายนิรโทษกรรม 

ตอนตีสามตีสี่หรือแมแตการทุบรถของทาน 

นายก  อภิสิทธิ ที่กระทรวงมหาดไทย การบุก

การประชุมผูนําอาเซียนที่พัทยาถือวาเปนไวรัส

ที่ดื้อวัคซีนทุกแบบ

ถาหากมีสภาเดี่ยว ยกเลิก ส ว  และ

สภาชุดนี้มีอาํนาจทุกอยาง รวมทั้งแตงตั้งศาล

รัฐธรรมนูญเองดวย อยาคิดวาจะทําลายไวรัส

ประยุทธ ไดแลวประเทศจะปลอดภัย ไวรัส

ทักษิณคงตองขอบคุณไอติมมาก ท่ีออกแบบ

ระบบของประเทศมาให ใชอํานาจไดอยาง

เบ็ดเสร็จโดยไมตองเกรงกลัวใคร 

“ไอติมตองเรียนรูรากเหงาปญหาการ 

เมืองไทยวาตนตอเกิดการกดทับจาก ปญหา

การทุจริตคอรรัปชันของนักการเมือง จนใช

อํานาจเผด็จการ ถาบริหารงานเพ�อประชาชน 

ตอใหทั้งกองทัพก็ทําอะไรไมได ไมตองกังวล

ไวรัสประยุทธหรอก ปราบงาย เพราะไมดื้อ

วัคซีน แตไวรัสทักษิณ ไวรัสปยบุตร อันตราย

มากเพราะมีไวรัสสายพันธุตางชาติผสมพันธุ

ดวย แคนี้ถาแยกแยะไมออก เดียวจะกลายเปน

มะมวงบมแกสอีกใบ” นพ วรงคระบุ

น ส ทิพานัน ศิริชนะ ประจําสํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กลาววา การที่นาย

พิธา ลิ้มเจริญรัตน หัวหนาพรรคกาวไกล บอก

วาเสียดายโอกาสเอาความขัดเเยงออกจาก

สังคมไทยนั้น นายพิธาควรยอมรับวาความขัด

เเยงวิกฤตการเมืองขณะนี้ ไมไดเกิดจากกลไก

ตาง  ของรัฐธรรมนูญ 2560 เลย แตเกิดจาก

การยุยง ปลุกปนสังคมของกลุมการเมืองที่นาย

พิธารูจักคุนเคยหรือไม การจะนํารางดังกลาว

มาเปนนโยบายหาเสียงของพรรคกาวไกล ก็

เปนการขาดวิสัยทัศน เหมือนทําตามใบสั่ง ติด

กระดุมไดเพียงเม็ดเดียว เพราะมีเพียง 1 9% 

ของผูที่เคยโหวตใหอดีตพรรคอนาคตใหมเห็น

ดวยกับรางนี้ 

นพ ชลนาน ศรีแกว ส ส นาน และ

หัวหนาพรรคเพ�อไทย (พท ) กลาวถึงความ

คืบหนาการย�นขออภิปรายทั่วไปแบบไมลงมติ 

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 วา ในสัปดาหนี้

ที่ประชุมฝ่ายค้านจะพูดคุยเรื่องสาระสําคัญ

ปญหาของประชาชน คาดวาอยางเร็วที่สุดหาก

มีเร�องเรงดวนจะรีบย�นขอเปดอภิปรายในวันที่ 

15 ธ ค นี้ หรืออาจจะเปนชวงเดือน ม ค ปหนา 

แตทั้งหมดขึ้นอยูกับสภาพปญหา กอนปดสมัย

ประชุมในวันที่ 28 ก พ 65

นพ ชลนานกลาวถึงแนวทางการเสนอ

พระราชบัญญัติประกอบ (พ ร ป ) รัฐธรรมนูญ

วาดวยการเลือกตั้ง กับ พ ร ป วาดวยพรรค 

การเมือง ในสัดสวนของพรรค พท  วาตองรอ

ใหรางรัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมไดรับการโปรด

เกลา  กอน ขณะนี้ ไดเตรียมคณะทํางานยกราง

ก หมายทั้ง 2 ฉบับไวอยูแลว เบื้องตนคาดวา

พรรค พท จะเสนอในนามของพรรคเอง แตหาก

มีพรรคการเมืองอ�นรวมเสนอดวยก็ยินดี

ทั้งนี้ คณะทํางานเตรียมการจัดทําราง

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ ร ป ) 

ที่เกี่ยวของ เพ�อรองรับรางรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย แกไขเพิ่ม (ฉบับที่ ) พุทธศักราช  

(แกไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) มี

การประชุมนัดแรก เพ�อวางกรอบและแนวทาง

ในการจัดทําก หมายประกอบรัฐธรรมนูญ 

รองรับระบบเลือกตั้งใหมที่มีการแกไข โดยมี

นายวิเชียร ชวลิต ส ส บัญชีรายช�อ พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร ) เปนประธานคณะทํางาน 

และมีตัวแทนจากพรรครวมรัฐบาลเขามาชวย

กันเสนอแนวทาง 

นายวิเชียรกลาววา ตองรอใหราง

รัฐธรรมนูญแกไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใชกอน 

เราถึงจะเสนอรางแก ไขก หมายประกอบ

รัฐธรรมนูญได แตตอนนี้ก็มีความจําเปนท่ีจะ

ตองเตรียมการไวลวงหนา และจากการพูด

คุยในพรรครวมรัฐบาล ไดขอสรุปวาจะเสนอ

เดียวกันในพรรครวมรัฐบาลก็จะหารือแสดง

ความคิดเห็นเสนอตอคณะรัฐมนตรี  เพ�อจัด

ทําก หมายตามเง�อนเวลาตอไป

ขณะที่นายนิกร จํานง ส ส บัญชีราย

ช�อ พรรคชาติไทยพัฒนา เปดเผยภายหลังการ

ประชุมวา ที่ประชุมมีมติจะยกรางเนื้อหารวม

เปนฉบับของพรรครวมรัฐบาล ทั้ง พ ร ป วาดวย

พรรคการเมือง และ พ ร ป วาดวยการเลือกตั้ง 

ส ส  สวนกรณีที่พรรคการเมืองแตละพรรคมี

ความเห็นเฉพาะนั้น ขอใหสงวนไปพิจารณาใน

ชั้นแปรญัตติและในชั้นกรรมาธิการ เพ�อใหการ

เสนอรางก หมายลูกทั้ง 2 ฉบับดังกลาวมีความ

เปนเอกภาพ ไมแยงกัน

รางแกไขก หมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย

การเลือกตั้ง ส ส  รางแกไขก หมายประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง เปนของ

พรรครวมรัฐบาลเพียงฉบับเดียว เพ�อความ

เปนเอกภาพ

ดานนายชินวรณ บุณยเกียรติ  ส ส  

นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย กลาว

ยืนยันวา จะจัดทําก หมายประกอบรัฐ 

ธรรมนูญทั้ง 2 ฉบับใหแลวเสร็จกอนมีการเลือก

ตั้งทั่วไปครั้งแรก และตัวแทนของพรรครวม

รัฐบาลไดพูดคุยกับนายวิษณุ เครืองาม รอง

นายกรัฐมนตรีแลว โดยนายวิษณุก็รับปาก

วาจะไปรับฟงความเห็นจาก กกต ให ขณะ

การันตีป 65

จะชวยสนับสนุนใหเศรษฐกิจไทยเร่ิมมีการ

ฟนตัวที่ดีข้ึน โดยเศรษฐกิจไทยไดผานจุดต่ํา

สุดไปแลว ซึ่งภาคธุรกิจสวนใหญประเมิน

วาเศรษฐกิจไทยจะเริ่มฟนตัวได ในไตรมาส 

ที่ 2 2565 เปนตนไป กอนจะขยายตัวได โดด

เดนขึ้นในชวงครึ่งหลังของปหนา

ทั้งนี้  มองวาภาพรวมเศรษฐกิจใน

ไตรมาส 4 2564 จะขยายตัวไดที่ 2 1% ภาย

ใตกรอบ 2-3% เน�องจากการคลายล็อกดาวน

จะมีสวนชวยสนับสนุนการจับจายใชสอย และ

ชวยใหภาคธุรกิจฟนตัวขึ้น โดยประเมินวาใน

ไตรมาสสุดทายของปนี้จะมีเม็ดเงินเขาสูระบบ

เศรษฐกิจ ประมาณ 2 5-3 แสนลานบาท สวน

หนึ่งเปนผลมาจากการคลายล็อกดาวน ชวย

ใหมีการใชจายเพิ่มขึ้นในชวง 2 เดือนที่เหลือ

ของปนี้ เดือนละ 6 6 หม�นลานบาท ซึ่งจะชวย

สนับสนุนจีดีพี 0 83% ขณะที่ภาครัฐจะมีการ

อัดฉีดเม็ดเงินผานมาตรการคนละคร่ึงเฟส 3 

และมาตรการอ�น  รวม 1-1 5 แสนลานบาท 

และยังมีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติอีก

ราว 1 2 หม�นลานบาท ที่จะเขามากระตุนการ

เติบโตของเศรษฐกิจในไตรมาสสุดทายของปนี้

“ปนี้มี โอกาสที่จีดีพีจะโตไดมากกวา 

1 5% และไมมีเหตุผลเลยวาจีดีพีในปนี้จะ

ขยายตัวต่ํากวา 1 3% หากการสงออก ทอง

เที่ยวยังเติบโตได โดดเดน และรัฐมีมาตรการ

กระตุนเพิ่มเขามา ขณะที่สถานการณหลัง

เปดประเทศแลว ก็ยังไมเห็นการแพรระบาดที่

รุนแรงจากตางชาติ สะทอนวารัฐบาลยังดูแล

และปองกันสถานการณ โควิด-19 ไดเปนอยาง

ดี โดยการระบาดที่เกิดขึ้นขณะนี้สวนใหญ

เปนคลัสเตอรภายในประเทศเปนหลัก ขณะ

ที่จํานวนผูติดเชื้อลดลง สรางความมั่นใจให

กับตางชาติ โดยประเมินวาจนถึงสิ้นป 2564 

รัฐบาลจะสามารถกระจายวัคซีนไดเกือบ 70% 

ของประชากรท้ังหมด และแอบหวังวาปลาย

เดือนนี้จะสามารถกดตัวเลขผูติดเชื้อใหต่าํกวา 

5,000 คนตอวัน และปลายปเหลือ 2,000-

3,000 คนตอวันได” นายธนวรรธนระบุ

นายธนวรรธนกลาววา ในป 2565 คาด

วาเศรษฐกิจจะขยายตัวไดที่ระดับ 4 2% ภายใต

กรอบ 3 6-4 5% โดยพระเอกยังมาจากภาคการ

สงออก ที่คาดวาจะขยายตัวไดที่ระดับ 5 4% ซึ่ง

การสงออกที่ยังเติบโตไดดีจะชวยสรางโอกาส

ในการมีงานทําของภาคแรงงานใหเพิ่มขึ้นจาก

ภาคอุตสาหกรรมยังขยายตัวได แตคงไมโดด

เดนเทาภาคบริการจากการเปดประเทศ ที่คาด

วาจะทําใหมีนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มขึ้นเปน 

5 ลานคน สรางรายได 3 แสนลานบาท ขณะ

ที่ธุรกิจกลางคืนก็จะกลับมาเปดดําเนินการได 

การระบาดของโควิด-19 ที่คาดวาจะเบาบางลง 

หรือหากมีการระบาดในระลอกที่ 5 เช�อวาจะ

ไมรุนแรง และสามารถควบคุมสถานการณได 

ไมมีการล็อกดาวน ขณะท่ีการกระจายของโค

วิด-19 ทั่วโลกจะไมมีผลกระทบตอการฟนตัว

ของเศรษฐกิจโลก โดยปจจัยบวกตาง  ทําใหเช�อ

วาในไตรมาส 1 2565 เศรษฐกิจจะขยายตัวได

ใกลเคียง 4% ขณะที่ไตรมาส 2 2565 จะขยายตัว

ที่ 2 1% จากฐานที่สูงในชวงเดียวกันปกอน หลัง

จะนั้นจะเริ่มฟนตัวได โดดเดนในชวงครึ่งปหลัง

อยางไรก็ดี ปจจัยเส่ียงที่จะเปนปญหา

สําคัญกับการฟนตัวของเศรษฐกิจไทยในป 2565 

คือสถานการณหนี้ครัวเรือน ในปหนาคาดวาจะ

เพิ่มเปน 94 1% จากปนี้จะอยูที่ 92 6% แมวา

เศรษฐกิจปหนาจะเริ่มฟนตัวไดตั้งแตไตรมาส 

2 2565 ก็ตาม แตระหวางนั้นภาคประชาชน

และภาคธุรกิจ โดยเฉพาะเอสเอ็มอียังอยูดวย

ระบบการกูยืม และปญหาที่พบคือผูประกอบ

การเอสเอ็มอียังตองการใหภาครัฐชวยเหลือ

ผานมาตรการซอฟต โลน และสินเช�อแบบไมมี

หลักประกัน ซึ่งจะเปนประโยชนมากที่สุด

วันเดียวกัน นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤ

พุฒิ ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท ) 

กลาวในงานสัมมนาหัวขอ “Loo ing Beyond 

Co id-19  โจทยที่ทาทายของเศรษฐกิจไทย

หลังยุคโควิด 19” วาโครงสรางเศรษฐกิจไทยไม

เปลี่ยนแปลง แมจะผานมา 40 ป โดยยังพึ่งพา

การสงออกในภาคเศรษฐกิจเดิม  คือ ยานยนต 

ปโตรเลียมและปโตรเคมี อิเล็กทรอนิกส และ

การทองเที่ยว แตเศรษฐกิจโลกไดเปลี่ยนแปลง

ไป ทําใหเศรษฐกิจของไทยอาจจะไมแข็งแรง

เหมือนเดิม ซึ่งการสงออกปจจุบันเวียดนามแซง

ไทยไปแลว รวมถึงการลงทุนโดยตรงจากตาง

ประเทศ (FD ) ดวย  สวนภาคการทองเที่ยวตอง

ใชเวลานาน ที่จํานวนนักทองเที่ยวตางชาติจะ

กลับไปเทากับชวงกอนโควิด-19 ที่ 40 ลานคน 

ทั้งนี้ หากไมเรงยกระดับเคร�องยนตทาง

เศรษฐกิจเหลานี้ เศรษฐกิจไทยมีโอกาสชะลอ

การเติบโต และใน 10-20 ปขางหนา หากไม

ปรับในเร�องของประสิทธิภาพแรงงานใหเพ่ิม

ขึ้นจํานวนแรงงานของไทยจะลดลงมาเปนป 

ละ -1% ศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทย

จะเหลือเพียงปละ 3% ซึ่งถาไมมีการลงทุนเพิ่ม

ประสิทธิภาพของแรงงานตาง  ขณะที่สังคมยิ่ง

เขาสูสังคมสูงวัยไปเร�อย  แนวโนมการเติบโต

ของเศรษฐกิจไทยจะยิ่งชะลอตัวลงจากจํานวน

แรงงานจะหดตัวมากขึ้น ดังนั้นตองเนนดานที่

ไทยมีศักยภาพในการตอยอด โดยเอาสิ่งที่เปน

เอกลักษณมาเปนจุดแข็ง ดานทุนวัฒนธรรมและ

มีความหลากหลายสูง ทั้งอาหาร แหลงทองเที่ยว 

และศิลปหัตถกรรม หากสามารถนํามาตอยอด 

เพ�อเพิ่มคุณคาและมูลคาทางเศรษฐกิจได

ซัด บิกตู

ไมควรจะใชประเด็นนี้ดอยคาหรือหยามเหยียด 

ซึ่งตนไมเห็นดวยกับคําพูดของนายก

“ขอเสนอของนายก  เปนในลักษณะ

ของการไมงอ โดยใหกระทรวงคมนาคมใช

รถขนสงสาธารณะ และใหทหารนํารถทหาร

ทําการขนสงแทน ซึ่งวิธีคิดแบบนี้ทําใหประเทศ

ชาติบานเมืองหาทางออกไมได เหมือนเปนการ

ยั่วยุใหเขาเพิ่มมาตรการกดดัน ในฐานะที่ผม

เปน ส ส และหัวหนาพรรคเพ�อไทย ขอกราบ

เรียนไปยังนายก  เวลาจะพูดอะไรขอใหพูด

ออกมาจากมันสมองของผูนําประเทศบาง ขอ

อนุญาตพูดแรง ขอให ใสใจพ่ีนองประชาชน

บาง” นพ ชลนานกลาว

นพ ชลนานกลาวตอวา การใชรถทหาร

มาเปนรถบรรทุกขนสง ถาพูดจริงทําจริง สอ

ผิด พ ร บ การขนสงทางบก ซึ่งจงใจกระทําผิด

ก หมาย นี่คือการพูดโดยไมรู แตผมไมเถียง 

เพราะเปนภาวะฉุกเฉินวิกฤต ถามีการบังคับ

ใชจริง ผมจะทําเร�องถึงคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป ป ช ) 

ในขอหาจงใจกระทําผิดตอหนาท่ี ยืนยันวาไม

ไดขู ถาทานทําจริงผมก็ทําจริง ถารัฐบาลเปด

ใจกวางเชิญผูประกอบการและผูท่ีเก่ียวของ

ทั้งหมดควรเปดโตะเจรจาหาทางออก

ที่ทําเนียบรัฐบาล นายสุพัฒนพงษ พันธ

มีเชาว รองนายกรัฐมนตรีและ รมว พลังงาน 

กลาวกรณีท่ีนายกรัฐมนตรีใหกองทัพเตรียม

ใชรถทหารมาชวยขนสงแทนรถบรรทุก หาก

มีการประทวงหยุดงานจะสามารถปรามกลุม

ที่เคล�อนไหวไดหรือไม วาเร�องที่จะชวยเหลือ

ประชาชนหากมีใครเดือดรอน ถือวาเปนแผน

สํารองถาหากจําเปนเทานั้น

ผูส�อขาวถามถึงขอเสนอของกลุมสหพันธ

รถบรรทุกแหงประเทศไทย ที่ยืนยันเรียกรอง

ใหรัฐบาลปรับลดราคาน้ํามันดีเซล นายสุพัฒน

พงษกลาววา ยืนยันวาตองพูดคุยกันตอ 

เม�อถามวา ยังคงยืนยันอยูที่ราคา  

30 บาทตอลิตรใชหรือไม รองนายก  กลาววา 

ไมมีอะไรเปลี่ยนไปจากนั้น

พล ร ท ปกครอง มนธาตุผลิน เจากรม

กิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะโ ษกกองทัพ

เรือ กลาวถึงเร�องนี้วา กองทัพเรือ โดยกรมการ

ขนสงกองทัพเรือมีความพรอมสนองนโยบาย

ของรัฐบาลในทุกเร�อง เพ�อบรรเทาความเดือด

รอนที่มีตอประชาชน โดยมีรถบรรทุกขนาด

ใหญอยูจํานวนหนึ่งที่จะสามารถดัดแปลง

รองรับภารกิจดังกลาวไดทันที รอแคเพียงคําสั่ง

ที่ชัดเจนลงมา โดยกอนหนานั้นในสวนของกอง

ทัพบก โดยกองพลที่ 1 รักษาพระองค  (พล 1 รอ ) 

และหนวยขึ้นตรง ไดเตรียมความพรอมรถไว

ทั้งสิ้น 34 คัน เพ�อรองรับสถานการณ 

วันเดียวกัน บริษัท ปตท น้ํามันและการ

คาปลีก จํากัด (มหาชน) และ บมจ บางจาก ได

ประกาศลดราคาขายปลีกกลุมเบนซินและแกส

โซ อล 30 สตางค ลิตร ยกเวน E85 ปรับลด 

15 สตางค ลิตร สวนกลุมดีเซลทุกชนิด ปรับ

ลด 20 สตางค ลิตร ยกเวนดีเซลพรีเมียม B7 

ราคาคงเดิม มีผลตั้งแตวันท่ี 19 พ ย  2564 

เวลา 05 00 น  

สงผลใหมีราคาดังนี้ เบนซิน ราคา 39 46 

บาท ลิตร, แกสโซ อล 95 ราคา 32 05 บาท

ลิตร, แกสโซ อล 91 ราคา 31 78 บาท ลิตร, 

E20 ราคา 30 54 บาท ลิตร, E85 ราคา 24 29 

บาท ลิตร,  ดีเซล (บี 7) ราคา 29 54 บาท ลิตร, 

ดีเซล (บี 10) ราคา 29 39 บาท ลิตร, B20 ราคา 

29 29 บาท ลิตร, ดีเซลพรีเมียม 34 96 บาท ลิตร 

(ราคานี้ยังไมรวมภาษีทองที่ของแตละจังหวัด)

ผูส�อขาวรายงานวา ปจจุบันสถานการณ

ราคาน้ํามันดิบไดปรับตัวลดลง หลังกลุมประเทศ

ผูสงออกน้ํามัน (โอเปก) และสํานักงานพลังงาน

สากล ( E ) แสดงความกังวลวาตลาดน้ํามันทั่ว

โลกอาจเผชิญกับสภาวะอุปทานสวนเกินภายใน

อีกไมกี่เดือนขางหนา ขณะที่กอนหนานี้ตลาด

น้ํามันทั่วโลกใหความสนใจไปที่อุปสงคที่ปรับ

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว สวนทางกับการเพิ่มกําลัง

การผลิตของกลุมโอเปกพลัสที่ยังคงทําตามขอ

ตกลงเดิมที่ 400,000 บารเรลตอวัน

จะทําใหทั้งป 2564 เอสซีจี จะยังคงผลักดันการเติบโตของยอดขายตาม                    

เปาหมายที่ 5-10% ได แมยังไมสามารถประเมินผลการดําเนินการไตรมาส

สุดทายของป 2564 ไดเน� องจากขึ้นอยูกับหลายตัวแปร โดยเฉพาะหากเกิดการ

ระบาดของโควิด-19 สายพันธุใหมขึ้นอีกระลอก ซึ่งเปนสิ่งที่ไมอยากใหเกิดขึ้น

สวนการเดินหนาลงทุนในตางประเทศตามแผนน้ัน “คุณรุงโรจน” ระบุวา                                                                              

เอสซีจียังคงเดินหนาตามแผนเพ� อผลักดันใหอาเซียนเปนอีกฐานการเจริญ

เติบโตทางธุรกิจในอนาคต ทั้งในเวียดนามที่โครงการปโตรเคมีครบวงจร (Long 

Son Petrochemicals Company Limited หรือ LSP) มีความคืบหนาไปมากถึง 

87% จะสามารถเดินเคร� องผลิตเชิงพาณิชยไดในครึ่งปแรกของป 2566 สวนใน

ฟลิปปนสยังมองเห็นโอกาสการลงทุนในธุรกิจดานโลจิสติกส เปนตน 

เดินหนาชวยสังคมฝาวิกฤติโควิด-19

สําหรับการชวยเหลือสังคม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลยุทธ ESG เอสซีจีได

รวมกับกระทรวงสาธารณสุข สยามยามาโตะ และคูโบตา เรงกระจายวัคซีน

ไฟเซอรเชิงรุก 310,000 โดส ใน 4 จังหวัดภาคใตที่มีการแพรระบาดสูง ไดแก  

สงขลา นราธิวาส ปตตานี และยะลา ดวยระบบควบคุมความเย็นของรถขนสงบริษัท

เอสซีจี โลจิสติกส เมเนจเมนท จํากัด

ดานการบรรเทาความเดือนรอนจากน้ําทวม เอสซีจีเปดเหมืองดินในจังหวัด

สระบุรี เพ� อรองรับน้ําทวมและยังสามารถกักเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง และมูลนิธิเอสซี

จีไดมอบสุขากระดาษ SCGP จํานวน 7,000 ชุด และถุงยังชีพใหกับผูประสบภัยทั่ว

ประเทศ นอกจากนี้ ยังชวยเหลือผูประกอบการรายยอย (SMEs) และชุมชนกวา 400 

ราย ภายใต โครงการ “พลังชุมชน” ใหพัฒนาอาชีพ แปรรูปเพิ่มมูลคาสินคา เพิ่มชอง

ทางการขาย และสรางรายไดเพิ่มในวิกฤตโควิด-19 ที่ผานมา

จะเห็นไดวา การเดินตามกลยุทธ ESG ที่ใสใจสิ่งแวดลอม สังคม ชุมชน และ

มีบรรษัทภิบาลนั้นจะเปนเหมือน “เกราะ” คุมกันธุรกิจ ในการรับมือกับความเสี่ยง 

หรือสถานการณท่ี ไมคิด เปน “แตมตอ” ในการพลิกวิกฤติไปสู โอกาสในการสราง

ความยั่งยืน (Sustainability) ในที่สุด

สถานการณการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยท่ีเร่ิมคล่ีคลายเชนเดียวกับ

อีกหลายประเทศ โดยเร่ิมเปดประเทศ และมีสัญญาณการฟนตัวของเศรษฐกิจท่ัวโลก 

กลายเปนโอกาสของ “ภาคธุรกิจ” ในการพลิกฟนฐานะ หลังเผชิญวิกฤติโควิด-19 

มานานเกือบ 2 ป โดย “คุณรุงโรจน รังสิโยภาส” กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี 

ประเมินวา การเปดประเทศจะทําให “ความตองการ” สินคาและบริการปรับตัวสูงข้ึน

ในชวงปลายป 2564 และคาดวาจะมีแรงสงไปถึงตนป 2565

อยางไรก็ตาม ส่ิงท่ีเปนความเส่ียงจากน้ีไปจนถึงตนป 2565 คือ “ราคาพลังงาน” 

โดยเฉพาะนํ้ามัน และ “ราคาวัตถุดิบ” ท่ีปรับตัวสูงข้ึนอยางมาก เปนผลจากการเปด

ประเทศทําใหปริมาณความตองการพุงสูงข้ึน กดดันภาวะเงินเฟอ (ราคาสินคา) ใหพุง

สูงข้ึน เม� อสินคามีราคาแพงข้ึนอาจยอนกลับไปทําใหความตองการสินคาลดลงในอนาคต 

ทําใหเอสซีจีตองเรงกําหนดกลยุทธบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ทั้งในแงของ

การลดตนทุนพลังงานในกระบวนการผลิต-ขนสง และผลิตสินคาดวยนวัตกรรมให

ตอบโจทยความตองการที่แทจริงของผูบริโภค

เรงกลยุทธ ESG บริหารตนทุนพลังงาน-วัตถุดิบ

เอสซีจี ไดเรงเดินหนากลยุทธ ESG (Environmental, Social and Governance) 

ดวยการทําสัญญาซ้ือขายพลังงานลวงหนา เลือกใชวัตถุดิบท่ีเหมาะสมกับสถานการณ

ตลาด และเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน (Alternative Energy) ในชวง                       

8 เดือนแรกของป 2564 เอสซีจี มีสัดสวนการใชพลังงานชีวมวล (Biomass) จาก

วัสดุเหลือใชทางการเกษตรและเชื้อเพลิงจากขยะ RDF เทากับรอยละ 12 (โดยเฉพาะ                                                                                                   

ในธุรกิจซีเมนต มีการใชพลังงานชีวมวลและเชื้อเพลิง RDF ถึงรอยละ 25) และ

พลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy) เทากับรอยละ 3 หรือ 77,744 เมกะวัตต-ชั่วโมง 

ซึ่งนอกจากการลดตนทุนพลังงานลงแลว ยังตองบริหารจัดการตลาดใหเหมาะสม 

ตลาดที่คาขนสงสูงอาจตองพักไวกอน ไปหาโอกาสในตลาดที่มีบริหารจัดการตนทุน

คาขนสงได 

สรางมูลคาเพ่ิมสินคาดวย “นวัตกรรมรักษ โลก-สุขอนามัย” 

ตอบรับกําลังซื้อมาแรง

เอสซีจีเรงเดินหนานวัตกรรมผลิตภัณฑรักษ โลกและสุขอนามัยที่ดีซ่ึงเปน

เทรนดของโลกหลังโควิด-19 ที่ผูคนหันมาตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลสิ่ง

แวดลอมและรักษาสุขอนามัยมากขึ้น เชน ผลิตภัณฑ SCG Green Choice ที่ลด

การใชทรัพยากรธรรมชาติ ชวยประหยัดพลังงานและสงเสริมสุขอนามัยที่ดี CPAC 

Green Solution ใชเทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มความรวดเร็ว ลดปญหาฝุน ของเสียในงาน

กอสราง นอกจากนี้ ยังคงเดินหนาสูธุรกิจดานสิ่งแวดลอม อาทิ ธุรกิจผลิตวัตถุดิบ

สําหรับผลิตพลาสติกชีวภาพ  เปนตน 

มั่นใจป 64 ยอดขายโตตามเปาที่ 5-10%

กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี เช� อมั่นวา การดําเนินการตามกลยุทธดังกลาว  

“เอสซีจี” เรงกลยุทธ ESG รับเปดประเทศ

บริหารเสี่ยง “ราคาพลังงาน- วัตถุดิบ” พุง

คุณรุงโรจน รังสิโยภาส 

กรรมการผูจัดการใหญ เอสซีจี
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